
ราคา 30 บาท

กรมแพทย์แผนไทย ร่วม มจพ.
ช ูAI แปลต�ำรบัต�ำรำยำโบรำณ

กรมพฒันาทีด่นิ น�าปัญญาประดษิฐ์ มาประยกุต์ใช้ ด้วยระบบ  AI Chatbot “น้องดินด”ี
ผู้ช่วยอัจฉริยะในการตอบค�าถามข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน โต้ตอบอัตโนมัติผ่าน  
Application Line เกษตรกรและผูส้นใจสามารถเข้าถงึ
ข้อมลูด้านการพฒันาทีด่นิได้อย่างสะดวก

กรมพัฒนำที่ดิน น�ำ AI Chatbot น้องดินดี 
ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องดิน “แค่คลิกดู ก็รู้ดินได้”
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ดร.สุรสีห์ กติตมิณฑล นิวัตไิชย เกษมมงคล

“เศรษฐา” ลุยภูเก็ต-พังงา 
หลังเป็นนายกฯ

ตอกย�้าความส�าคัญ
ธุรกิจการท่องเที่ยวไทย

เกาะติดสถานการณ์น�้าอีอีซี 
ฝ่าวิกฤตเอลนีโญ 
เตรียมชง ครม.

คลอด 3 มาตรการเพิ่มน�้าต้นทุน

9 13

ธรรมาภบิาล
ป.ป.ช./เจ้าหน้าที่ ตร.
บุกรวบ นายก อบต.

เรียกหัวละ 10,000 บาท
ต่อสัญญาจ้าง

5

เศรษฐกจิชมุชน พลังงาน/ส่ิงแวดล้อม

“วรีะวฒัน์ ภกัตรนกิร” แจงบทบำท สทนม.
มุง่กำรท�ำงำนสอดประสำนกบั ส.ท.ท.

สมาคมเทศบาลนครและเมือง (สทนม.) เดินหน้า 
ยกระดบัและส่งเสรมิบทบาทการท�างานของเทศบาลนคร
และเทศบาลเมอืง ทัว่ประเทศกว่า 2,500 แห่ง พร้อมสร้าง
ความสมานฉนัท์และท�างานควบคู่กบั สมาคมสันนบิาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ในลักษณะพ่ีน้อง 
ในร่วมธงเดยีวกนั “แยกกนัท�า 
ร่วมกนัสร้าง”

3

คมนำคม เร่งเดนิหน้ำสนำมบนิขอนแก่น 
ผดุอำคำรใหม่รับผูโ้ดยสำร 2,000 คน/ชม. 

กระทรวงคมนาคม เร่งเดินหน้าสนามบิน
ขอนแก่น ผดุอาคารใหม่สามารถรองรบัผู้โดยสาร
จากเดมิ 1,000 คนต่อช่ัวโมง หรือ 2.88 ล้านคน
ต่อปี เป็น 2,000 คนต่อช่ัวโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี  
ขยายลานจอดเครือ่งบนิ 12 ล�าพร้อมกัน หนนุเชือ่มต่อ 
ขนส่งสาธารณะ
เข้าเมืองสะดวก
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ปีที่ 18 ฉบับที่ 411 ปักษ์แรกเดือนกันยายน วันที่ 1-15 กันยายน 2566

กรมพัฒน์ฯ จดัทมี “พีเ่ลีย้งโชห่วย” 
เสรมิแกร่งรุ่นน้องให้เป็น “สมำร์ทโชห่วย”

ทศพล ทังสุบุตร

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศความส�าเร็จ ภายหลัง 
ลงนาม MOU ขบัเคลือ่นโครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลสั” กบัพนัธมติร  
27 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิดพ่ีเล้ียงโชห่วยที่ช่วยเสริมความ
แขง็แกร่ง  ให้กบัโชห่วยรุน่น้องทัว่ประเทศ ผ่านการเสรมิสร้างความรู้ 
และเชือ่มโยงเครอืข่ายผู้ประกอบการกว่า 1,900 ราย หมายยก 
ระดบั 300 โชห่วย ให้เป็น “สมาร์ทโชห่วย”

เศรษฐา ทวีสนิ

7

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ 
มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) เผยความ
คืบหน้าการด�าเนนิการแพลตฟอร์มดแูลสขุภาพ ด้วยภมูปัิญญา
การแพทย์แผนไทยและสมนุไพรอัจฉรยิะ (Smart Healthcare 
TTM) น�า AI แปลต�ารบั ต�ารายาโบราณซึง่เป็นสมบตัชิาต ิเพือ่
น�าเข้าสู ่ Knowledge-based และ Big Data ใช้ประโยชน์ 
ในการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ เพือ่วางแผนด้านสขุภาพ การใช้
บรกิาร หรอืการบรโิภคผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยเพือ่ต่อยอดมูลค่า

เศรษฐกจิสมนุไพร ในอนาคต 
นพ.ธงชยั เลิศวไิลรัตนพงศ์ อธบิดีกรมการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ รองศาสตราจารย์  
ดร.เพยีรพลู กมลจติร์ประภา คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
และ ดร.รชัน ี จันทร์เกษ ผูอ้�านวยการกองวชิาการและ
แผนงาน เปิดเผยความคบืหน้าการพฒันาแพลตฟอร์ม
ดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
สมนุไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) ภายหลัง 
ด�าเนนิการ MOU ร่วมกันมาครบ 2 ไตรมาส 

2

กรมกิจการเด็กและเยาวชนชูเด็กพันธุ์ใหม่
หนุน อปท./สภาเด็ก/ศูนย์ชุมชน เข้าถึงปัญหา

อภิญญา ชมภูมาศ

คดจิทิลัทีม่คีวามเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็  

การปรบัตวัให้สอดคล้อง เพือ่การด�ารงชวิีต 

ในสังคมอย่างม่ันคงและปลอดภยั เป็นโจทย์

ที่ท้าทายยิ่ง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

ที่จะต้องเติบโต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ในอนาคต ทิศทางการขับเคลื่อน 

เพือ่การพฒันาเดก็และเยาวชน ภายใต้ 

บทบาทกรมกิจการเดก็และเยาวชน 

ตามแผนพัฒนาเด็กฯ ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2566-2570) ย่อมน่าสนใจ

ไม่น้อย 2

วีระวัฒน์ ภักตรนิกร
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พลโท จเรศกัณ์ิ อานุภาพ
สมาชกิวฒุสิภา



ท้องถ่ินไทย
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ปีที่ 18 ฉบับที่ 411 วันที่ 1-15 กันยายน 2566ท้องถ่ินไทย

>> ต่อจากหน้า 1 <<

กรมกิจการเด็กและเยาวชนชูเด็กพันธุ์ใหม่
หนุน อปท./สภาเด็ก/ศูนย์ชุมชน เข้าถึงปัญหา

นางอภญิญา ชมภมูาศ อธบิดกีรมกจิการเดก็
และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ กล่าวว่า สาระส�าคญัในการสร้าง
เด็กและเยาวชนให้เป็นคุณภาพ คือทิศทางการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน การพิทักษ์และคุ้มครอง 
ตลอดจนการสร้างเดก็และเยาวชนพนัธุใ์หม่ ในยคุ
ศตวรรษที ่21 เพือ่สร้างพลเมอืงทีด่แีละมคีณุภาพ 
ในอนาคตของประเทศไทย 

โดยทิศทางการขับเคลื่อนในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน จะท�างานตามแผนพัฒนาเดก็ฯ ฉบบั
ที ่3 ซึง่จะเริม่ต้ังแต่ปี 2566-2570 ซึง่มีการเสนอ
ความเหน็ชอบไปแล้ว โดยสาระส�าคญัของแผนนี้
จะมุ่งเน้นการพัฒนาในทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิด
จนถงึอาย ุ18 ปี ซึง่เป็นความรบัผิดชอบของกรม
กิจการเด็กและเยาวชน จะเน้นในเรื่องคุณภาพ 
การเป็นพลเมืองที่ดี การมีจิตส�านึก และการมี
ส่วนร่วม เพ่ือที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในการ
พฒันาประเทศในอนาคต จะเป็นแผนการท�างาน
ที่มีการต่อยอดจากนโยบายก่อนหน้าน้ี โดยจะ
เป็นการท�างานร่วมกันแบบบรูณาการอย่างจรงิจัง
และชดัเจน 

ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือหรือเอ็มโอยู 
กันแล้ว มากถึง 12 หน่วยงาน โดยมีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน โดยกระทรวงที่จะขับ
เคลือ่นพฒันาเด็กและเยาวชน ร่วมกนั เป็นระยะ
เวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ประกอบด้วยส�านกั
นายกรฐัมนตร ี (นร.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ (พม.) กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) กระทรวง
กลาโหม (กห.) กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
(กก.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) กระทรวงพาณชิย์ (พณ.) กระทรวง
แรงงาน (รง.) กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร โดยความ
ร่วมมือจะมรีะยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) 

สาระส�าคัญจะมีการสนับสนุนข้อมูลกลุ ่ม
เปราะบาง เพื่อการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล 
รายครวัเรอืน รวมถงึวางแผนการให้ความช่วยเหลอื 
และพัฒนาระบบการให ้ความช ่ วย เหลือ  

สงเคราะห์ทีไ่ม่จดทะเบียน ลงพืน้ทีก่นัไปแล้ว เช่น 
เชยีงราย เชยีงใหม่ สงัขละบรีุ เมอืงกาญจนบรุ ีและ
จะทยอยส�ารวจซ่ึงยงัไม่เสรจ็ 

ยังมีอีกกลไก ที่ทางกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ยังคงดูแลก�ากับในภาพรวม คือกิจการ
หอพักของภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้ได้โอนงานไป
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดแูล แต่กรมฯ ยงั
ก�ากับในเรื่องของระเบียบใหญ่คือ พ.ร.บ.หอพัก 
ปี 2558 โดยหลกัมหีอพักทีแ่ยกกันคอืหอพกัชาย 
และหอพักหญิง ส่วนนี้ก็เพื่อคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน แต่ละท้องถิน่ต้องรายงานความสมัฤทธิผ์ล
ของหอพกัในพืน้ทีต่วัเอง ผ่านพฒันาความมัน่คงฯ 
จงัหวดั ส่วนหอพกัหน่วยงานราชการหรอือืน่ๆ เขา
จะรบัผดิชอบกันเองตามระเบยีบของท่ีนัน้ๆ

ส�าหรับการด�าเนินการคุ ้มครองเด็กและ
เยาวชนอีกประการ คือการสนับสนุนครอบครัว
อปุถมัภ์ ซ่ึงเป็นงานทีก่รมคุม้ครองเดก็และเยาวชน
ให้ความส�าคญัมากเช่นกนั ทัง้นีค้วามส�าคญัอยู่ที่
เดก็ต้องได้รบัการดแูลอย่างอบอุน่จากครอบครวั
อุปถัมภ์ โดยครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ในการทีจ่ะขอเป็นผูด้แูลหรอือปุถมัภ์ ซึง่จะมกีาร
สนบัสนนุเงินใช้ในครอบครัวทีต้่องดแูลเดก็ จ�านวน ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการ โดยเชื่อมโยงการ

ท�างานระดบัพ้ืนทีโ่ดยใช้กลไกสหวชิาชพี ร่วมกับ
อาสาสมคัรพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 
(อพม.) จะดูแล 1 คน รบัผดิชอบต่อ 10 ครอบครวั 
นอกน้ันยงัมคีวามร่วมมอืกับภาคอีืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในส่วนเด็กแล้ว 
จะมกีลไกของสภาเด็กและเยาวชนทีมี่ต้ังแต่ระดับ
ประเทศ ระดบัจงัหวดั อ�าเภอ ต�าบล เพือ่รบัทราบ
ข้อมลู ปัญหาในทกุๆ มิตแิล้วน�ามาด�าเนนิการแก้ไข

“การด�าเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้
เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพทุกช่วงวัย จะเน้นใน
เชงิองค์รวมของเด็กแต่ละวยั ความหมายของเด็ก
จะอยู่ในช่วงอายทุีต่�า่กว่า 18 ปี ส่วนเยาวชนนัน้
จะอยูร่ะหว่างอาย ุ18-25 ปี ส�าคัญคอืจะเน้นเชงิ
โครงสร้างมากกว่าให้สวสัดิการ ช่วงปฐมวยัแรกเกิด 
ซึง่ส�าคัญมากจะมเีงินอดุหนนุเดือนละ 600 บาท 
ให้เด็กได้พัฒนาส่วนของร่างกายและสติปัญญา 
ซึง่จะดแูลให้เขาจนถงึอาย ุ6 ปี เมือ่ถงึวยัเข้าเรยีน
กจ็ะมทีางกระทรวงศึกษาธกิาร เข้ามาดแูลต่อยอด
อกีอย่างต่อเนือ่ง”

ในเร่ืองการท�างานของเดก็และเยาวชน จะด�าเนินการ 
ในรูปของคณะกรรมการ ที่มีตั้งแต่ระดับชาติ 
คอืคณะกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ 
หรอื กดยช. มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน ส่วนใน

ตัง้อยู่ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศทัง้ 77 จงัหวดั และ
ที่กรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งบ้านเหล่านี้ จะท�า
หน้าที่เป็นสถานที่พักพิงช่ัวคราวส�าหรับกลุ ่ม 
เป้าหมายทีป่ระสบปัญหา ให้การช่วยเหลอืคุม้ครอง 
สวสัดภิาพและจดัสวสัดกิารสงัคม รวมไปถงึต้อง
พฒันากระบวนการคุม้ครอง เยยีวยา ฟ้ืนฟอูกีด้วย 

“ส�าคัญคือเป็นศูนย์รับแจ้งเร่ืองราวข่าวสาร
ทัง้ให้ค�าปรกึษาแนะน�า ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของ
พฤติกรรมทีไ่ด้รบัแจ้งมา  อีกกลไกหนึง่คอืเรยีกว่า
สถานรองรบัเด็ก ซึง่ขณะนีม้อียู่ประมาณ 31 แห่ง 
จะมช่ืีอเรยีกต่างกนั เพราะในแต่ละศนูย์ท�าหน้าที่
อบรมและพัฒนาเด็กที่ต่างกัน อย่างเช่นสถาน
สงเคราะห์เดก็อ่อน สถานสงเคราะห์เดก็ชาย สถาน
สงเคราะห์เด็กหญิง สถานพัฒนาและฝึกอาชีพ  
สถานแรกรบัฯ  เป็นต้น ท�าหน้าทีค่ล้ายๆ กัน แต่
จะเน้นเป็นสถานที่พักพิงที่ประสบปัญหาจริงๆ  
ปัจจุบนัมจี�านวนเดก็ในสถานรองรับเดก็ฯ ทัง้ 31 แห่ง  

ศนูย์ชุมชนคุม้ครองเดก็ ซึง่มมีากกว่า 3,000 แห่ง  
กระจายอยู ่ในชุมชน หมู ่บ้าน ต�าบล จะท�า 
หน้าที่เป็นศูนย์พิทักษ์ คุ้มครอง ช่วยเหลือและ
ประสานงานกบั พม.จงัหวดั และมทีีมสหวชิาชพี
เข้าไป หากเกดิปัญหาต่างๆ ”

นางอภิญญา กล่าวเสริมว่า กรมกิจการเด็ก
และเยาวชนได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่อย่างต่อเนือ่ง การท�างานตรงนีท้�าให้เหน็สภาพ 
แท้จรงิของเดก็และเยาวชนว่าอยูก่นัอย่างไร จาก
รายงานที่ได้รับมาพบว่าปัญหาสภาพที่อยู่อาศัย
มีความส�าคัญส�าหรับเด็กมาก บางบ้านอยู่กัน
แบบไม่มห้ีองทีแ่ยกกนัเป็นสดัส่วน หรอืมสีภาพที่
เสือ่มโทรม ไม่แขง็แรง ทางกรมจงึมีโครงการซ่อม
บ้านเพื่อให้บ้านมีความปลอดภัยส�าหรับเด็ก ซ่ึง
ได้ท�าไปหลายแห่งแล้วและจะท�าไปต่อเน่ือง ส่วน
เรื่องที่ก�าลังท�าล่าสุดคือ โครงการให้เด็กเติบโต 
ในครอบครวั จะมกีารส�ารวจและจัดท�าข้อมลูเกีย่วกบั 
เดก็ทีเ่ตบิโตมาจากแหล่งอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บ้าน มจี�านวน
มากเช่นกนั ก�าลงัจดัระเบยีบเรือ่งนีอ้ยูด้่วย โดย
เฉพาะตัวเด็กจะต้องเติบโตในบ้านในครอบครัว
ทีอ่บอุน่

อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในทกุช่วงวยั จะต้องเน้นคณุภาพและสนบัสนุนให้
เป็นพลเมอืงไทยทีด่ ี กรมกจิการเด็กและเยาวชน 
มโีครงการและกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะเพาะพนัธุก์ล้าใหม่ 
ให้เดก็และเยาวชน ให้เป็นเดก็พนัธุใ์หม่ศตวรรษ
ที ่21 อกีด้วย

อาทิเช่น กิจกรรมรวมพลคนท�าดี  อบรม
หลักสูตรการท�าอาหารและอาชีพ โครงการ 
นกัวทิย์รุน่เยาว์ โครงการเรอืเยาวชนแลกเปลีย่นไป
ประเทศญีปุ่่น หรือเรือเยาวชนเอเชยีอาคเนย์  ยงัมี
อกีหลายโครงการทีจ่บัมือกบัญีปุ่น่ เช่น โครงการ
เสรมิสร้างความรูเ้พือ่ผูน้�าเยาวชน  โครงการซมัเมอร์ 
แคมป ์ที่ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์  
โครงการร่วมมือกบัองค์การยนูเิซฟ งานวนัเยาวชน
แห่งชาต ิ กจิกรรมของสภาเดก็และเยาวชน อาทิ 
โครงการเมลด็(พนัธุ)์แห่งความดี ฯลฯ เป็นต้น

“อยากจะฝากผ่านสังคมสื่อว่า หากพบเห็น
เด็กและเยาวชนมีปัญหาถูกท�าร้ายรังแก หรือ
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมถึงการใช้
แรงงานเดก็ในรปูแบบต่างๆ โทรสายด่วนได้ที ่1133  
ตลอด 24 ชั่วโมง และบริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
รปูแบบใหม่ ESS Help me โดยกดเพ่ิมเพือ่นทาง
แอปพลิเคชันไลน์ในช่องค้นหา @esshelpme  
แจ้งได้ 24 ชั่วโมง” อธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กล่าวปิดท้าย

ระดบัภมูภิาคจะมกีลไกคอืคณะกรรมการคุม้ครอง 
เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการ 
จงัหวดัเป็นประธาน และยงัมขีองกรงุเทพมหานครด้วย  
ส ่วนพัฒนาสั งคมฯ จั งหวัดจะเป ็นกลไก 
ส�าคัญของกรม นี่คือมิติการท�างานพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน

อย ่างไรก็ดี  ในยุคที่บริบทของสังคมที่
เปลีย่นแปลงไปด้วยความทนัสมยัของเทคโนโลยี
หรือยุคสังคมออนไลน์ ปัญหาเด็กและเยาวชน 
ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึน้ การปรับทศิทางของ
กรมเพือ่ให้สอดคล้องกบัยคุปัจจุบนั ต้องเข้าใจว่า
วยัรุน่เข้าถงึส่ือสงูมาก ซึง่แต่ละช่วงวยัจะรบัข้อมลู
ทีแ่ตกต่างกัน  ส่วนนีเ้ครือ่งมอืหลกัคอืสภาเดก็และ
เยาวชน ซ่ึงจะท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกได้ดมีาก โดยใช้
งบประมาณผ่านกลไกสภาเด็กฯ ในการทีจ่ะเน้น
ในเรื่องการอบรม สัมมนา จัดอีเว้นท์ ในเรื่องที่
เกีย่วข้อง อาทิ การตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ ภยัโลก
ออนไลน์ ยาเสพตดิ โดยร่วมกบัหน่วยงานอืน่อย่าง
กรมสขุภาพจติ เป็นต้น เป็นการสะท้อนปัญหาที่
เกดิขึน้ว่าเป็นปัญหาสงัคมทีมี่ผลกระทบต่อตวัเอง 
ครอบครวั เพือ่นฝงู และสังคมโดยรวม

กลไกต่อมาหากเกิดปัญหาขึ้นมา ทางกรม
กิจการเด็กและเยาวชน มีสถานที่รองรับเพื่อ
ดูแลซึ่งเรียกว่าบ้านเด็กและครอบครัว โดยจะ

กรมพัฒน์ฯ จดัทมี “พ่ีเล้ียงโชห่วย” 
ดันรุ่นน้องเป็น “สมาร์ทโชห่วย” ทีเ่ข้มแขง็

กรมพัฒนาธรุกจิการค้า ประกาศความส�าเรจ็ 
ภายหลังลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ  
“สมาร์ทโชห่วย พลสั” กบัพนัธมติร 27 หน่วยงาน  
ภายใต้แนวคิดพี่เลี้ยงโชห่วยที่ช่วยเสริมความ
แขง็แกร่ง ให้กบัโชห่วยรุน่น้องท่ัวประเทศ ผ่าน
การเสริมสร้างความรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย 
ผูป้ระกอบการกว่า 1,900 ราย หมายยกระดบั 300  
โชห่วย ให้เป็น “สมาร์ทโชห่วย”

การด�าเนินการพัฒนาโซห่วยครั้งน้ี จะมีทีม 
พีเ่ลีย้ง ลงพ้ืนทีช่่วยปรับภาพลักษณ์ให้น่ามอง ดงึดดู
ลกูค้ามากขึน้ พร้อมทัง้มทีมีผูเ้ชีย่วชาญแนะน�าใช้
ระบบ POS ผลักดันการปรับเปลี่ยนจากวิถีเดิม 
สูก่ารใช้เทคโนโลย ี ช่วยลดต้นทนุด้านสต๊อกสนิค้า 
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านค้า 
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมจะสนับสนุน 
โชห่วยทุกทาง เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของเศรษฐกิจ 
ในระดบัชมุชนต่อไป 

นายทศพล ทงัสบุตุร อธิบดกีรมพฒันาธรุกจิ
การค้า เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานในการประกาศ
ความส�าเรจ็จากความร่วมมอืภายหลงัลงนาม MOU  
ขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส”  
ณ ศูนย์ประชมุ 1 ศตวรรษ กรมพฒันาธรุกิจการค้า

บรหิารจดัการร้านค้า และมช่ีองทางออนไลน์เพือ่
เพิม่โอกาสทางการตลาด 

“ผมขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณร้านค้า 
พีเ่ลีย้งน�าร่องทัง้ 21 ราย ทีเ่ป็นก�าลงัหลกัในการช่วย 
พัฒนาสมาร์ทโชห่วย ผ่านกิจกรรมการปรับ 
ภาพลักษณ์ร้านค้าโดยมีทีมงานพี่เล้ียงลงพ้ืนที่  
ณ สถานประกอบการ เพือ่ให้ความรูแ้ละด�าเนนิการ 
จัดร้านค้าและจัดเรียงสินค้าตามหลัก 5 ส (สวย 
สะอาด สว่าง สะดวก สบาย) ช่วยปรับร้านค้าให้
น่ามอง มีการจดัวางสนิค้าเป็นหมวดหมู ่ดสูวยงาม 
มรีะเบยีบ สะดวกในการซือ้ขาย ซึง่จะช่วยดึงดูด
ลูกค้าและเพิม่โอกาส ในการขายสินค้าได้มากขึน้  
นอกจากนี้ กรมฯ มุ่งผลักดันให้โชห่วยเปล่ียนมา
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า โดยส่ง
เสรมิการใช้ระบบ POS จดัผูเ้ชีย่วชาญด้านระบบ 
POS พร้อมทมีงานพีเ่ลีย้งโชห่วยลงพืน้ที ่ณ สถาน
ประกอบการ 

เพือ่ให้ค�าแนะน�าวธิกีารใช้งานขัน้พืน้ฐานของ
ระบบ POS ช่วยให้ขายสินค้าได้ถูกต้องรวดเร็ว 
บริหารจัดการสต๊อกสินค้าได้เหมาะสม หาก 
ผู้ประกอบการสามารถใช้ระบบ POS อย่างต่อเนือ่ง 
จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้ในระยะยาว ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
สมาร์ทโชห่วย พลสั ปี 2566 คาดว่าจะสร้างมลูค่า
ทางเศรษฐกจิราว 100 ล้านบาท ในปีนี”้ 

“การพัฒนาร้านโชห่วยด้วยพันธมิตรและทีม 
พ่ีเล้ียงจะเป็นการสร้างเครือข่ายธรุกิจให้มคีวามยัง่ยนื 
และเหนียวแน่น ไม่เดินไปบนเส้นทางธุรกิจเพียง

ว่า กจิกรรมฯ ในวันนี ้(9 สงิหาคม 2566) เป็นผล 
จากการลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ  
“สมาร์ทโชห่วย พลสั” ระหว่างกรมพฒันาธุรกจิการค้า 
กบัพันธมิตร 27 หน่วยงาน 6 กลุม่ ประกอบด้วย 
สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย, ผู้ผลิต/ผู้จัดจ�าหน่าย 
(Supplier), ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี/ระบบ 
POS/แพลตฟอร์ม, ผู้ให้บรกิารเสรมิ อาทิ ตู้เตมิเงิน  
ตู้ให้บริการแบบหยอดเหรียญ, สถาบันการเงิน 
และผู้ผลิตสินค้าชุมชนในเครือข่ายธุรกิจ MOC  
Biz Club เพือ่บรูณาการความร่วมมอืในการมอบ 
สทิธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่ร้านค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
สมาร์ทโชห่วย พลสั 

พร้อมวางกลไกการท�างานในพ้ืนท่ีภายใต้
แนวคดิ “พีเ่ลีย้งโชห่วย” โดยมร้ีานค้าส่ง  ค้าปลกี
ท้องถิน่ทีผ่่านการพัฒนาจากกรมฯ (ร้านค้าต้นแบบ) 
ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยในพื้นที่ให้เป็น 
“สมาร์ทโชห่วย” มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมรายได้ ลด
ต้นทุน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ให้กบัผูป้ระกอบการ เป็นสมาร์ทโชห่วยทีเ่ข้มแขง็และ 
แข่งขันได้ สูก่ารเป็นจุดศนูย์กลางของท้องถิน่ ทีช่่วย
กระจายสนิค้าชมุชนให้กบัคนในพืน้ที ่ สร้างรายได้ 
พฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้เตบิโตต่อไป    

อธบิดีกรมพฒันาธรุกจิการค้า กล่าวต่อว่า “ปี 
2566 ถือเป็นปีแรกท่ีกรมฯ ด�าเนินการพัฒนาสมาร์ท 
โชห่วยภายใต้แนวคดิ “พ่ีเลีย้งโชห่วย” โดยในปีนี ้
มพีีเ่ลีย้งโชห่วย (น�าร่อง) เข้าร่วมโครงการฯ ทัง้สิน้  
21 ราย ครอบคลมุ 4 ภมิูภาค : เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนอื กลาง และใต้ การพฒันาผูป้ระกอบการ 
โชห่วยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

(1) การเสรมิสร้าง องค์ความรู ้ และเชือ่มโยง
เครอืข่ายผูป้ระกอบการ เป็นการวางรากฐานสูก่าร
พฒันาเป็นสมาร์ทโชห่วยในล�าดบัต่อไป กจิกรรมที่
ส�าคญัคือ การจัดสมัมนาออนไซต์ท่ัวประเทศ รวม 
10 ครัง้ เพ่ือให้ความรูโ้ดยเฉพาะในด้านบัญช/ีภาษี 
ซึง่เป็นข้อห่วงกงัวลของโชห่วย รวมทัง้ประเดน็อืน่ๆ 
ทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิเพ่ือให้สามารถแข่งขนั
ได้ ในยคุนี ้เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยแีละ
ช่องทางออนไลน์เพือ่การบรหิารจดัการร้านค้าและ
สร้างโอกาสทางการตลาด 

นอกจากนี้  ยังมีการเชื่อมโยงเครือข ่าย 
ผูป้ระกอบการผ่านกิจกรรมการตลาด ท้ังบธูสนิค้า 
ราคาพิเศษจากร้านค้า พี่เลี้ยงโชห่วยและบูธ 
น�าเสนอสทิธปิระโยชน์ต่างๆ จากพนัธมติรโครงการ 
สมาร์ทโชห่วย พลสั โดยในปีนีม้ผีูเ้ข้าร่วมกว่า 1,900 
ราย สร้างมลูค่าการซือ้-ขายได้กว่า 15 ล้านบาท” 

 (2) การพฒันาร้านค้าโชห่วยให้เป็น “สมาร์ท 
โชห่วย” ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยไทย 
ใน 4 ภมูภิาคให้เป็นสมาร์ทโชห่วย รวม 300 ร้านค้า  
ซึ่งสมาร์ทโชห่วยในที่นี้คือ ร้านค้าโชห่วยที่ม ี
ภาพลกัษณ์ร้านค้าทีด่ ีมกีารใช้ระบบ POS ในการ

ล�าพงั ‘เพราะธรุกิจเดินคนเดยีวไม่ได้’ กรมฯ ขอ
ขอบคณุพนัธมติรทัง้ 27 หน่วยงานทีช่่วยกนัพฒันา
ร้านค้าโชห่วยตามความถนดัของตัวเองอย่างเต็มที่ 
จนประสบความส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนด
ร่วมกันใน MOU อย่างเป็นรูปธรรม กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้ามุ ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ 
โชห่วยไทยอย่างต่อเนือ่ง ความร่วมมอืของพวกเรา 
ทกุฝ่ายในวนันี ้จะเป็นรากฐานส�าคญัในการขยายผล 
ความร่วมมือในวันหน้า โดยประสานการท�างาน 
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และพร้อมเปิดรับ 
พันธมติรใหม่ๆ  จากทกุภาคส่วนทีม่เีจตนารมณ์เดียวกัน 
ในการพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น 

มกีารท�างานท่ีทนัสมยัขึน้ เทยีบเท่ากับ Modern 
Trade รวมไปถงึยงัมโีครงการพัฒนาการตลาดเพือ่
ให้แข่งขนักบั Modern Trade ได้ จนตนกลายเป็น 
พีเ่ล้ียง ในการพฒันาร้านโชห่วยอืน่ๆ ต่อไป 

โดยการช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงนั้น จะมุ่งการ
พฒันาปรบัภาพลักษณ์โชห่วยให้ดดูขีึน้ผ่านหลกั 5 ส 
รวมไปถงึไปช่วยดแูลการตัง้ราคา การตดิป้ายราคา  
เพื่อให้มีมาตรฐานและสามารถขายได้ จากเดิม 
ที่ซื้อมาขายไปแบบธรรมดา ก็ไม่อาจไปแข่งขัน 
กบัร้านค้าสะดวกซือ้รายใหญ่ๆ ได้ 

และเพือ่ให้ร้านค้ามมีาตรฐานในการค้าขายขึน้  
การพัฒนา ‘สมาร์ทโชห่วย พลัส’ ยังได้ผลักดัน 

จ�านวน 3,904 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 2,008 คน 
และผูห้ญงิ 1,896 คน”

นอกจากนี ้ยงัมสีถานรองรบัทีเ่ป็นของเอกชน
ทีท่�าหน้าท่ีตรงนีไ้ปด้วย แต่จะต้องมาขออนญุาต
จดัตัง้จากกรมกจิการเดก็และเยาวชนก่อน ขณะนี ้
มปีระมาณมากกว่า 50 แห่ง โดยทางกรมฯ จะไป 
ตรวจเยี่ยมทุกปี และต้องปฏิบัติตามที่ระเบียบ
ก�าหนด อย่างไรก็ดีในส่วนของสถานสงเคราะห์
เดก็ ยงัมีอีกหลายแห่งทีม่กีารจดัตัง้ข้ึน โดยทีไ่ม่ได้
รบัอนญุาต จากข้อมลูพบว่ามจี�านวนมากเช่นกนั 
ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในต่างจังหวัด บริเวณจังหวัด
ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน กรมฯ เองได้ให้
ความส�าคญั โดยขณะนีม้กีารด�าเนนิการเรือ่งนีเ้ป็น 
ระบบโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ 
เอน็จโีอ ท�าการส�ารวจเกบ็ข้อมลูสถานแรกรบัหรอืศูนย์ 

รวมถึงร้านค้าโชห่วย ด้วยเคร่ืองมือการพัฒนาที่
ก้าวทันโลกยุคใหม่และตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
ในทกุระดบั 

สุดท้ายนี้ ขอฝากความห่วงใยและให้ก�าลังใจ
ร้านค้าโชห่วยที่ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทโชห่วยแล้ว  
ขอให้ต้ังใจพัฒนาต่อไป กรมฯ พร้อมจะสนบัสนนุท่าน 
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะร้านค้าโชห่วย 
ถอืเป็นหัวใจของชมุชนทีจ่ะช่วยสร้างการหมนุเวยีน 
ของเม็ดเงินในชุมชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”  
อธบิดี กล่าวท้ิงท้าย 

ด้าน นายไพศาล แจ่มจ�ารสั  ผูบ้รหิาร บรษัิท 
บิก๊แคท มาร์ท จ�ากดั หนึง่ในร้านค้าพีเ่ลีย้งน�าร่อง
จาก 21 ราย เผยว่า เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่าน
มา ทางกรมพฒันาธรุกิจการค้า ได้เข้ามาช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการท�างานให้กับตน ต้ังแต่ผมได้
เข้าร่วมกบักรมฯ ได้รบัการพฒันาสต๊อก บคุลากร
มกีารตรวจสอบ มกีารบรหิารคลงัและจดัร้านให้ดี 
ส่งผลให้ร้านค้าเกดิการเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ พร้อมกบั
ขยายฐานลกูค้าให้เพิม่ข้ึน ยอดขายกเ็พิม่ข้ึน ท�าให้

การใช้ระบบ ระบบ POS หรือ จุดช�าระเงนิ เราจะ
สามารถเหน็ POS นีไ้ด้ตามห้างสรรพสนิค้า มนิมิาร์ท  
และร้านค้าทั่วไปได้ที่จุดแคชเชียร์ช�าระเงิน เพื่อ 
ยกระดบัโชห่วยไปอกีระดับ

“ตอนนี้โครงการไม่ได้เพียงปรับภาพลักษณ์
เท่านั้น แต่มีการพัฒนาการใช้ซอฟต์แวร์หรือ
เทคโนโลยมีาใช้กับร้านค้า โดยการส่งเสรมิการใช้ 
POS ให้กับโชห่วยนัน้ กต้็องหาซอฟต์แวร์ทีเ่หมาะสม 
แล้วไปเป็นพีเ่ลีย้งให้เขา เพือ่ผูป้ระกอบการสามารถ
ท�าได้ โดยมีฐานข้อมูลของผม ท�าให้เขาท�างาน
ได้ง่ายขึ้น โดยเป้าหมายของเรา คือการสร้าง
บรรทดัฐานใหม่ กับอนาคตในการเปิดร้านโชห่วย  
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ว่าต้องใช้ทุนประมาณ 
เท่าไหร่ ต้องตัง้ซอฟต์แวร์ ขนาดไหน เพือ่ให้การลงทนุ 
น้อย แต่สามารถท�างานประสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึ 
สามารถยิง POS ขายได้เลย และสามารถรู ้ 
ยอดขาย สรปุยอดขายท้ังวนั ท�าให้ผู้ประกอบการรูว่้า 
ทัง้เดือนมกี�าไรหรือขาดทนุเท่าไหร่”  นายไพศาล 
กล่าวปิดท้าย

“สมาร์ทโชห่วยในท่ีน้ีคือ ร้านค้าโชห่วยท่ีมีภาพลักษณ ์
ร้านค้าท่ีดี มีการใช้ระบบ POS ในการบริหารจัดการร้านค้า  
และมีช่องทางออนไลน์เพือ่เพิม่โอกาสทางการตลาด”

“เราได้ร่วมมือกับท้องถ่ิน ชุมชน ซึ่งด�าเนินการต่อเน่ืองกันมา
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงขณะน้ี น่ันคือศนูย์ชุมชนคุ้มครองเดก็ ซึง่มี
มากกว่า 3,000 แห่ง กระจายอยู่ในชุมชน หมู่บ้าน ต�าบล จะท�าหน้าท่ี
เป็นศนูย์พทัิกษ์ คุ้มครอง ช่วยเหลือและประสานงานกับ พม.จังหวดั 
และมีทีมสหวิชาชีพเข้าไป หากเกิดปัญหาต่างๆ”

อภิญญา ชมภูมาศ

5,000 บาท/เดอืน ไปจนถงึเดือนสดุท้าย เมือ่เดก็
มอีายุ 18 ปี ซึง่เป็นวยัเยาวชน ครอบครวัทีอ่ปุถมัภ์ 
นั้นจะเป็นญาติ พ่ี น้อง ลุง ป้า น้า อา ไม่ใช่ 
ความสมัพนัธ์ทางสายเลอืด 

และอกีความคุม้ครองหนึง่ คอืการรบัเป็นบตุร
บญุธรรม โดยหลกัคอืผูท้ีร่บัเป็นบตุรบญุธรรม ต้อง
มอีายไุม่ต�า่กว่า 25 ปี ส่วนบตุรบญุธรรมทีร่บัไป
ดูแลนั้น หากเป็นวัยเยาว์ต้องได้รับการอนุญาต
จากบดิา มารดาหรอืผู้ปกครอง ส่วนผูท่ี้อาย ุ15 ปี
ขึน้ไป ต้องให้ความยนิยอมด้วยตนเอง ทัง้น้ีข้อมลู
มีผู้รับเป็นบุตรบุญธรรมจะมีแนวโน้มที่มากขึ้น 
อยู่ทีป่ระมาณ 2,000 คน ซึง่มท้ัีงครอบครวัคนไทย
และชาวต่างประเทศ

“เราได้ร่วมมอืกบัท้องถ่ิน ชมุชน ซึง่ด�าเนนิการ
ต่อเนือ่งกันมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 จนถงึขณะนี ้นัน่คือ 

2 



ปีที่ 18 ฉบับที่ 411 วันที่ 1-15 กันยายน 2566 ท้องถ่ินไทย  3

สมาคมเทศบาลนครและเมือง (สทนม.)  
เดนิหน้ายกระดบัและส่งเสรมิบทบาทการท�างานของ 
เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ทั่วประเทศกว่า 
2,500 แห่ง พร้อมสร้างความสมานฉันท์และ
ท�างานควบคู่กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ในลกัษณะพีน้่องในร่วมธง
เดยีวกนั “แยกกันท�าร่วมกนัสร้าง”

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร เลขาธิการสมาคม
เทศบาลนครและเมือง หรือ สทนม. กล่าวว่า 
เทศบาลต�าบล เทศบาลเมอืง และเทศบาลนคร มี
ประมาณ 2,500 แห่ง ต่างมคีวามผกูพนัต่อกนัเสมอืน
พี่น้อง ภายใต้ร่มเงาของสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) แต่เนื่องจากบทบาท
หน้าที่ของเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร หลาย
ปัญหามคีวามแตกต่างกบัเทศบาลต�าบล เนือ่งจาก 
พื้นท่ีรับผิดชอบ ผู ้คนอยู ่กันอย ่างหนาแน่น  
บางพืน้ทีก่ม็ปีระชากรแฝงเข้าไปอยู่อาศยั ท�าให้บรบิท 
ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม ปัญหาประชากร ปัญหาการจราจร 
ปัญหามลพษิ แตกต่างกบัเทศบาลต�าบล ท�าให้การ 
ประชุมในสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ บางคร้ัง 
ไม่สามารถสนองตอบกบัปัญหาของเทศบาลนครและ 
เทศบาลเมอืง 

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งสมาคมเทศบาล
เมอืงและนครขึน้มา ในปี พ.ศ. 2564 เพือ่น�าปัญหา
ของเทศบาลเมือง 200 กว่าแห่ง และเทศบาลนคร 
30 แห่ง มาแลกเปลีย่นพดูคยุกนัในสมาคมฯ ทีต่ัง้
ขึน้มาใหม่นี ้ อย่างเฉพาะเจาะจง นอกเหนอืจากวง

“วรีะวฒัน์ ภกัตรนกิร” แจงบทบำท สทนม.
บนเส้นทำงกำรท�ำงำนสอดประสำนกบั ส.ท.ท.

พดูคยุในสมาคมสันนบิาตเทศบาลฯ ตามวาระการ
ประชมุแต่ละประเดน็ อย่างไรกต็าม เทศบาลเมอืง
เทศบาลนครทีเ่ข้าร่วมเป็นสมาชกิกับ สทนม. ยงัคง
เป็นสมาชกิของ ส.ท.ท. เหมอืนเดมิ การท่ีต้องจัดตัง้
สมาคมใหม่นั้น มิได้เป็นเพราะเกิดความแตกแยก 
เพียงแต่ต้องการจะน�าปัญหาของเมืองและนคร 
มากางในโต๊ะนี ้เพราะจะได้แก้ปัญหาให้เร็วขึน้

 ลกัษณะการท�างานของสองสมาคม
 จะสอดประสานช่วยเหลอืกนั

นายวีระวัฒน์ กล่าวว่า การท�างานของ สทมน. 
จะท�างานสอดประสานกับ ส.ท.ท. ปัญหาอะไรที่
เก่ียวข้องกับเทศบาลในภาพรวม กจ็ะน�าไปปรกึษา 
หารอืในสมาคมสันนบิาตเทศบาลฯ แต่ปัญหาเฉพาะด้าน 
ที่ เป ็นของเมืองกับนคร ก็จะเอาไปคุยกันใน  
สทนม. เพราะปัญหาเมืองกบัต�าบล อาจจะคนละ
ส่วนกัน หรือมีความหนักเบาของปัญหามากน้อย
ต่างกัน หากน�าปัญหาของเทศบาลเมืองและนคร 
200 เทศบาล ไปประชมุร่วมกบั 2,000 กว่าเทศบาล 
อาจจะไม่สะดวกนกั

มตขิอง สทนม. เมือ่ได้ข้อสรปุแล้ว กจ็ะแจ้งไปถงึ
หน่วยงานทีก่�ากบัดแูลโดยตรง ถ้าเป็นเรือ่งท่ีเกีย่วกบั
การเงินงบประมาณหรอืภาษ ีกจ็ะท�าเป็นข้อเสนอไป
ทีส่�านักงบประมาณ กรมบัญชกีลาง หรือกระทรวง
การคลงั ส่วนปัญหาในเร่ืองอ�านาจหน้าที ่ หรอืกฏ
ระเบยีบต่างๆ กจ็ะแจ้งไปให้สมาคมสนันบิาตฯ ซ่ึง 
เทศบาลทัง้หลายเป็นสมาชกิอยูแ่ล้ว ให้ช่วยด�าเนนิการ 
ต่อไป ท�างานแบบคู ่ขนานกันไป ช่วยกันคิด  
ช่วยกันท�า ช่วยกันเรยีกร้อง

 เหตุท่ีต้องแยกวงคยุ ระหว่างเทศบาลต�าบล/
 เทศบาลเมอืง-นคร

นายวีระวัฒน์ กล่าวเพิม่เติมว่า ส�าหรับปัญหาที่
แตกต่างระหว่าง 3 เทศบาล คอื ปัญหาขยะ น�า้เสยี 
ประชากรแฝง สาธารณสขุ และปัญหาอตัราก�าลงั
ของครูในสถานศึกษา เรื่องแบบนี้เทศบาลต�าบล 
ไม่ค่อยเดือดร้อน แต่เมอืงและนครมจี�านวนนกัเรยีน
ในพืน้ทีม่าก อาจต้องขยายโรงเรียน หรือเพิม่อัตรา 
ก�าลงัครผููส้อน แต่รายได้ไม่เพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิเดอืน 
ให้พนักงาน เพราะมีเกณฑ์รายได้จ่ายก�าหนดไว้ 
นอกจากนี ้ยังมีปัญหาจราจรและสิง่แวดล้อมอกีด้วย 
ยิง่เป็นเมืองใหญ่ ยิง่มปัีญหามาก ทัง้เรือ่งน�า้เสยี เรือ่ง
ขยะ และมลพษิ เมอืงยิง่ใหญ่ปัญหาย่ิงเยอะ แม้แต่

อบต.หนองปรอื จบัมือ ม.เกษตร 
สร้างแลนด์มาร์กท่องเทีย่วแห่งใหม่

คณะท�างานคณะวศิวะฯ ม.เกษตรส�ารวจ
คลองหนองงูเห่ารอบสนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะ 20 กิโลเมตรด้วย Speed Boat ที ่
ได้รับความอนุเคราะห์โดย อบต.หนองปรือ  
การส�ารวจดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลด้าน 
กายภาพในการสนับการออกแบบโครงการ
เฉลมิพระเกยีรติ ร.10 ให้เกิดผลสมัฤทธิต์าม
เจตนารมณ์

นายอุดม  กลิ่นพวง  นายกองค์การ
บริหารส่ วนต�าบลหนอง ปรือ  อ.บางพลี 
จ.สมุทรป ราการ ให้กา รต้อน รับคณะท�างาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อ
การเตรียมความพร้อมร่วมลงนาม MOU ใน
โครงการเ ฉลิมพระเกี ย รติ  ร.10 ส�ารวจและ
ออกแบบภู มิสถาปัตย์คลองหนองงเูห่าช่วงตดิ
สนามบินสวุรรณภูมิ เพือ่สร้างทศันียภาพและ
ยกระดบัใ ห้เป็นแลนด์มาร์ก ด้านการท่องเทีย่ว
แห่งใหม่ของไทยทีจ่ะเกิดขึน้ในเรว็ๆ นี้

ทัง้นี ้โครงการดงักล่าวเกดิจากกลุม่วสิาหกจิ
ชุมชนในพื้นที่หนอง ป รือ เ รียกร้องให้ อบต.

การท่องเทีย่วอนุรกัษ์ เนือ่งจากอยูต่ดิกบัสนามบนิ 
สวุรรณภมู ิและมลี�าคลองหลายสาย 

จงึได้ขอความร่วมมอื ไ ปยงั มหาวทิยาลยั
เกษตรศาส ตร์ ให้ส่งค ณ าจาร ย์เข้าไปส�ารวจ 
ศกึษา สภ าพพืน้ที ่ ป รบัปรุ งภมูทิศัน์  สร้าง
ภูมิสถาปัตย์แนวคลอง ห นองงู เห่า ด้านทิศ
ตะวนัตกตดิกับสนามบิ นสวุร รณภูม ิ เพือ่ร่วม
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระปรเมนธรรามาธบิดี 
ศรสีนิทรวชิราลงกรณ์ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั  
รัชกาลที่ 10 เน่ือง ใ นพระ ร าชวโรกาสทรงมี 
พระชนมาย ุครบรอบ 6 ปี ในอีก 3 ปีข้างหน้า  
โดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้  
รองศาสตร าจารย์ ดร.วี ระเก ษ ตร สวนผกา  
ผูช่้วยคณะบดฝ่ีายบรกิารวชิาการ คณะวศิวกรรม- 
ศาสตร์ เป็นผูด้�าเนนิโครงการดงักล่าว

หนองปรอื พฒันาพืน้ที่หนองปรอื เพือ่เสรมิสร้าง
การท่องเทีย่วชมุชน สร้างงาน สร้างอาชพีใหม่ ให้
กับชาวบ้ านในพื้นที่ ซึ่งจ า กการประชุมร่วมกัน
หลายครั้ ง อบต.หนองปรื อยนิ ดใีห้การสนบัสนนุ 
แต่เพ่ือให้การพฒันาภูมิทัศน์ในพ้ืนที ่ เป็นไปด้วย
ความเหมาะสม สอดคล้องกับวิถชีวิีตชมุชน และ 

ส�านักงาน เขตประเวศและ ภ าคีเ ค รือข่าย 
ชวนเท่ียว ย่านสร้างสรร ค์เขตประเวศ ชมิ ชอป  
ชมวิถีชีวิตย่านคลองปร ะ เวศบุ รีรมย์ ถนน
พัฒนาการ (ตรงข้ามสวนพั ฒนาภิ รมย์) เขต
ประเวศ  กรงุเทพฯ  ในวันที่  27 สงิหาคม และ 
2-3 กันยายน นี้

นายชัชชาติ  สิท ธิ พันธุ ์  ผู ้ ว ่ าราชการ
กรงุเทพมหานคร กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิด
กจิกรรมต้นแบบย่านสร้างสรรค์ “เทีย่วท่อง ล่องนที 
ชมหลากวถิ ีย่านคลองประเวศบรุรีมย์” ณ บรเิวณ
ลานกจิกรรมสะพานข้ามคลองประเวศบรุรีมย์ ถนน
พฒันาการ (ตรงข้ามสวนพัฒนาภริมย์) เขตประเวศ  
“รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน 
เปิดกิจกร รมต้นแบบย่านสร้างสรรค์ ‘เท่ียวท่อง  
ล่องนท ีชมหลากวิถี ย่านคลองประเวศบรุรีมย์’ ในวนันี้  
ต้องขอขอบคุณทางส�านักงานเขตประเวศและภาคี
เครอืข่ายท่ีท�าให้กจิกรรมน้ีเกิดขึน้ จรงิๆ โครงการ
ย่านสร้าง สรรค์เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะทุกๆ เขต 
มอีตัลกัษณ์ของตนเอง อย่างทีเ่ขตประเวศกม็ทีัง้คลอง  
ทั้งเจียร ะไนพลอย และมีพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 
ทัง้นี ้ ก ารสร้างอตัลกัษณ์ตัวตนเป็นเรือ่งส�าคญั ซ่ึง
จะท�าให้แต่ละเขตมคีวามแตกต่างกนัไม่เหมอืนกนั 
กข็อให้ร่วมกันท�าอย่างต่อเนือ่งทุกวนั ส่งเสรมิการ
ข่ีจักรยาน  ส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ในชุมชน เพือ่ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จรงิกบัพีน้่อง
ประชาชนระดบัรากหญ้า”

กรุงเทพมหา นคร โดยส�านักงานเขตประเวศ  
ได้ร่วมกบัคณะกรรมการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ ภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด�าเนินการ

ชวนเท่ียวย่ำนสร้ำงสรรค์เขตประเวศ 
ชมิ ชอป ชมวถิชีีวติ คลองประเวศบุรรีมย์

พฒันาศกัยภาพของย่าน ส่งเสรมิกจิกรรม ส่งเสรมิ 
อตัลกัษณ์ และกระตุน้เศรษฐกจิให้แก่แหล่งท่องเทีย่ว 
วิถีชุมชน โดยก�าหนดพื้นที่ “ย่านคลองประเวศ 
บรุรีมย์” ซึง่เป็นย่านท่ีมต้ีนทนุทางพหวุฒันธรรม มี
วถิกีารด�ารงชวีติแบบดัง้เดมิ มวีสิาหกจิชมุชน และ
มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวั ให้เป็นต้นแบบย่านสร้างสรรค์ 
และได้จดักิ จกรรมพฒันาย่านสร้างสรรค์ ส่งเสรมิ 
อัตลักษณ์แล ะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวใน
พืน้ทีก่รงุ เทพมหานคร (เขตประเวศ) ขึน้ ระหว่าง
วนัที ่26-27 สงิหาคม 2566 และระหว่างวนัที ่2-3 
กันยายน 256 6 ณ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน
ข้ามคลองประเวศบรุรีมย์ ถนนอ่อนนชุ-พฒันาการ  
ฝ่ังขาออก แขวงประเวศ 

โดยใช้ชือ่งานว่า “เทีย่วท่อง ล่องนท ีชมหลาก
วิถี ย่านคล องประเวศบุรีรมย์” เพ่ือส่งเสริมย่าน
คลองประเวศบรุรีมย์ให้เป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวาง 
และดึงดูดนั กท่องเท่ียวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอย 
เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิในชมุชนให้มากขึน้

ชชัชาติ สทิธพินัธ์ุ 

ภายในงานมกี ารจดัแสดงนทิรรศการภาพเก่า
เล่าเรือ่ง จัดโดยชมุชนในพืน้ทีเ่ขตประเวศ ร่วมกบั
โครงการป่าในกรงุ บริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
การออกร้านจ�าหน่ายสนิค้าชุมชน ของกนิ ของดี 
เขตประเวศ สินค้า OTOP จากกลุ่มเขตกรุงเทพ
ตะวันออก แล ะสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่ 
อาทิ ผลิตภั ณฑ์เคร่ืองประดับจากชมรมบ้าน 
เจียระไนพลอ ย ผลิตภัณฑ์จากนมแพะจาก 
แบมะฟาร์ม ฯลฯ ซึง่น�าสนิค้ามาจ�าหน่ายในราคาถกู 

พร้อมกนันี้ ยงัมกิีจกรรม One Day Trip ล่อง
เรอืฟร ีชมวิถรีมิคลองประเวศบรีุรมย์ และเยีย่มชม
ย่านสร้างสรรค์ในพืน้ท่ี กจิกรรมป่ันกนิลมชมวถิชีวีติ
ชาวชมุชนรมิคลองประเวศบรุย์ีรมย์ พร้อมเยีย่มชม 
ย่านสร้างสร รค์ กิจกรรมแข่งเรือพายวันอนุรักษ์
สายน�้า ชมพลังความสามัคคีพี่น้องชาวชุมชนเขต
ประเวศ อกีทัง้ยงัมีเวทใีห้กับเดก็ เยาวชน นกัเรยีน 
นกัศกึษา ตลอดจนผูสู้งอายไุด้แสดงออกทางดนตรี
และแสดงศลิปวฒันธรรมด้วย 

ให้อย่างเตม็ทีอ่ยูแ่ล้ว เวลา สทนม.ไปเรยีกร้องอะไร
ได้มา เทศบาลทกุแห่งกไ็ด้เหมอืนๆ กันหมด ใครจะ
มาหรือไม่มากเ็ป็นสทิธิข์องเขา

ส่วนการประชุ มคณะกรรมการบรหิาร สทนม. 
จะจัดประชมุ 2-3 เดอืนครัง้ แล้วแต่ว่า ช่วงเวลาไหน 
สะดวกในการนั ดหมาย หรือมีปัญหาอะไรที่ต้อง 
น�ามาพูดคุยกั นตามสถานการณ์ของแต่ละช่วง 
นอกจากนี ้กย็งัได้มกีารพูดคุยหรอืแลกเปล่ียนปัญหา
กนัทางไลน์อยูแ่ล้ว ถ้ามปีระเดน็หลกัหรอืประเดน็
เร่งด่วน ก็หยบิยกมาด�าเนนิการทนัท ี ส่วนประเดน็ 
ไหนที ่ส.ท.ท.หยบิยกไปท�า เรากไ็ปร่วมด้วยช่วยกนั  
อันไหนที่เราท�าได้ เขาก็สนับสนุนเรา เพราะ
ฉะนัน้ สทนม. จะท�างานคู่ขนานกบั ส.ท.ท. มกีาร 
จัดกิจกรรม จัดประชุมสัมมนา เพ่ือยกระดับหรือ
ให้ความรู้กับนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลหรือ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาล เพ่ือการพัฒนา 
สร้างเสรมิประสบการณ์การท�างานด้านต่างๆ ให้ดขีึน้

ขณะนี ้สทนม.มีกรรมการบรหิารสมาคม 1 ชดุ 
ต่อไปก็จะต้ังอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ขึ้นมา อย่าง
เช่นฝ่ายกฏหมาย ฝ่ายการศกึษา ฝ่ายสาธารณสขุ 
นอกจากนี ้ก�าลงัพิจารณาว่า จะให้มตีวัแทน สทนม.
ของแต่ละภาค โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้จ�านวนเทศบาล
ของแต่ละภาคมาก�าหนดเป็นเกณฑ์ แต่ยึดถือเอา

ปัญหาการบริหารบุคลากรระหว่างเทศบาลต�าบล
และเทศบาลเมอืงและนครก็แตกต่างกัน

เรื่องการจัดสรรเงินรายได้ให้ท้องถิ่นเองก็มี
ปัญหา ทุกวันน้ีเรามีเงินอุดหนุน อุดหนุนรายหัว 
อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนพิเศษ อุดหนุนเฉพาะกิจ  
อดุหนนุอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด มคีดิตามรายหวั  
ให้ท้องถิน่เทศบาล อบต. อบจ. ไปคดิท�าโครงการ 
ของตวัเอง ส่วนเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิกต้็องขอเข้าไป
ทีส่่วนกลาง เช่นอยากท�าถนนเส้นนี ้อยากท�าสะพาน
ตรงนัน้ อยากท�าเขือ่นตรงนี ้ อยากท�าเกีย่วกบัการ
เรยีนการศกึษา

บางครั้งท�าให้การประชุม ส.ท.ท. มีเรื่องพูด
คยุเยอะมาก เทศบาลต�าบล เขาก็จะมีปัญหาเยอะ 
โอกาสพูดปัญหาของเมืองและนคร ก็น้อยลง เรา
ไม่มเีวทพีดู เราจะท�าอย่างไร เรากเ็ลยมาคดิกนัว่า
ตั้งสมาคมใหม่ขึ้นมาพูดคุยกัน ในปัญหาเดียวกัน
ของพวกเราดไีหม เพราะปัญหาเขาเองกเ็ยอะ แต่
พวกเรากย็งัเป็นสมาชกิ ส.ท.ท. เพราะเราคือพ่ีน้อง
กนัทัง้สิน้ แถมยงัจ่ายค่าบ�ารุงแพงกว่าด้วย เพราะ
จ่ายตามเปอร์เซ็นต์สดัส่วนรายได้ของแต่ละเทศบาล  
เทศบาลต�าบลบางแห่งจ่ายปีละ 1 หมืน่กมี็ แต่ส่วนใหญ่ 
จ่ายปีละ 20,000-50,000 บาท แต่เทศบาลเมอืง 
เทศบาลนครแต่ละแห่ง จ่ายค่าบ�ารุงปีละหลาย
แสนบาท แล้วแต่ฐานะของเทศบาล แต่รวมแล้ว 
จะไม่เกนิ 750,000 ต่อปี ส่วน สทนม.เองก็จะเก็บ 
ค่าบ�ารงุปีละ 100,000 - 200,000 บาท  เรยีกว่าเมอืง 
กบันครต้องจ่ายค่าสมาชกิทัง้ 2 สมาคมเลยทีเดยีว

 สมาชิก สทนม.มีประมาณ 60 เทศบาล 
 ไม่เร่งเรือ่งจ�านวน แต่เน้นท�างาน

นายวีระวัฒน์ กล่าวอีกว่า ตอนนี้
เทศบาลเมอืงและเทศบาลนคร ม ี200 กว่า 
แห่ง ได้เข้ามาเป็นสมาชกิ สทนม. แล้ว 
ประมาณ 60 แห่ง ก็จะทยอยสมัคร
เข้ามา เพราะว่าการจะเป็นสมาชิก
สมาคมฯ ได้นัน้ เทศบาลจะต้องขอ
อนุมัติเงินจากสภาเทศบาลก่อน 
บางแห่งก็ยังไม่ได้ขอ หรือเข้าใจ
ว่าจ่ายสองทางไม่ได้ แต่เรากไ็ม่ได้รบีเรือ่ง
เพิม่จ�านวนสมาชกิ เราพร้อมจะรอเทศบาลทีเ่หน็ว่า 
การเข้าเป็นสมาชกิ สทนม.ก่อประโยชน์อะไรให้กบั
เขาบ้าง ให้เป็นไปด้วยความสมคัรใจ กฏหมายเอง 
กไ็ม่ได้บงัคบั เป็นหรอืไม่เป็นสมาคมฯ กย็นิดที�างาน

สมาคมเทศบาลนครและเมือง จัดอบรมและสัมมนา 
เชงิปฏบิติัการด้านการกระจายอ�านาจขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ส�าหรับเทศบาลนครและเมือง โดยมี นายสมนึก  
ธนเดชากลุ นายกสมาคมเทศบาลนครและเมือง เป็นประธานเปิด  
ศ.วุฒิสาร ตันไชย อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
รวมทัง้อปุนายกสมาคมและคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ  
เข้าร่วม เม่ือ 18 ส.ค. 66 ท่ีโรงแรมเพชรรัชต์ จ.ร้อยเอด็

ทัง้นี ้ประชาชนสามารถตดิตามกจิกรรมดีๆ  ของ
ส�านกังานเขตประเวศได้ทีเ่ฟซบุก๊ www.facebook.
com/PRAWETBMA หรือหากต้องการสอบถาม
ข้อมูลเกีย่วกับงาน “เท่ียวท่อง ล่องนที ชมหลาก
วถีิ ย่านคลองประเวศบรุรีมย์” เพิม่เตมิ สามารถ
สอบถามได้ที ่ฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม 
ส�านกังานเขตประเวศ โทร. 0 2328 8941 และ  
0 2328 8979

ในวันดงักล่าว นายดชิา คงศร ี ผูอ้�านวยการ 
เขตประเวศ นายณัฐพงศ ์ เปรมพูลสวัสดิ ์ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เขตเลอืกตัง้ที ่21 (แขวง
ประเวศ, แขวงดอกไม้) นายสภุกร ตนัตไิพบลูย์ธนะ  
สมาชิกสภาผู ้ แทนราษฎร เขตเลือกตั้ งที ่ 
22 (แขวงหนองบอน) นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล 
สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร เขตประเวศ ผูบ้ริหาร
กรงุเทพมหานคร ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีเ่ขตประเวศ 
ประธานชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ 
ตลอดจนสือ่มวลชน ร่วมพธีิเปิดกจิกรรม 

ภาคนัน้ๆ เป็นหลัก และมปีระธานบรหิารของแต่ละ
ภาค ท�าหน้าท่ีประสานงานกบัสมาชกิในภาคนัน้ๆ

“ในด้านการประชาสมัพันธ์ ตอนนีส้มาคมฯ ก็
ก�าลังท�าเว็บไซต์อยู่ เพราะว่าเราเพิ่งก่อร่างสร้าง
ตวั ตอนนีส้มาชกิเรากม็กีารอดุหนนุค่าบ�ารงุกนัมา
เยอะแล้ว เรากม็กีารอบรมสมัมนาในเรือ่งต่างๆ ให้
กบัสมาชกิ เช่น การจดัอบรมและสมัมนาเชงิปฏิบัต ิ
การด้านการกระจายอ�านาจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ของเทศบาลนครและเมอืง เม่ือวนัที ่18 ส.ค.  
2566 ทีห้่องประดับเดอืน โรงแรมเพชรรัชต์ จงัหวดั
ร้อยเอด็ โดยมนีายสมนกึ ธนเดชากลุ นายกสมาคม
เทศบาลนครและเมอืง เป็นประธานเปิดการประชมุ
สมันาฯ มผีูเ้ข้าร่วมอบรมสัมมนา จากเทศบาลจ�านวน  
141 แห่ง จ�านวน 257 คน” 

 อยากให้รฐับาลใหม่ คนืภาษ ีVAT ให้กบั
 ท้องถ่ินมากกว่าทุกวนันี้

“ส่ิงที่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองต้องการ
เรยีกร้องตอนนีก้คื็อ เรือ่งรายได้ท้องถ่ิน ท�าอย่างไร
ให้รฐับาลสามารถจดัสรรรายได้ให้มากขึน้ หรอืแบ่ง
ภาษใีห้เป็นธรรมมากขึน้ วนันีภ้าษ ีVAT 7 % รฐับาล
กเ็อาไปหมด แล้วแบ่งคืนมาให้เราแค่ 0.7 % คิดดู
สว่ิามนัยตุธิรรมไหม คนทีม่าซือ้ของมากนิมาเทีย่ว 
คิดภาษเีค้า 7 เปอร์เซ็นต์ กรมสรรพากรส่งเข้าไปใน
กรงุเทพ แล้วแบ่งมาให้ท้องถิน่ไม่ถงึ 1% ของ 7%  
มันยุติธรรมไหมล่ะ เป็นไปได้ไหมภาษี 7 บาท  
ตัดให้ท้องถิน่ไปเลย 1 บาท รฐับาลต้องแก้ปัญหานีใ้ห้ 
เรา เพราะท้องถิน่เรามค่ีาใช้จ่าย เราต้องท�าเรือ่งขยะ 
เรือ่งน�า้เสยี มลพิษ ฯลฯ”

เราจะอยูก่บัใคร เรากเ็ป็นลกูกะจ๊อกเขาเหมอืนเดมิ  
คุณออกจากมหาดไทยคุณจะไปไหน คณุมทีีไ่ปหรอืยงั  
เราควรจะมาคิดกันว่า จะท�าอย่างไรที่จะท�าให ้
ท้องถ่ินมรีายได้เพ่ิม เพ่ือน�าไปใช้ในการบรหิาร การ
พัฒนาและบรกิารประชาชนในท้องถิน่ เรือ่งแบบนี ้
ส�าคัญกว่า ซึ่งนอกจากเรื่องการเพิ่มรายได้แล้ว 
เรือ่งอ�านาจหน้าทีข่องท้องถิน่กต้็องเพิม่ขึน้ เพือ่ให้
องค์กรท้องถิน่สามารถแก้ปัญหาในท้องถิน่ของเขา
เองได้ ทกุวนันีก้ารขออนมุติัเรือ่งบางอย่าง ยงัต้อง
รอให้ส่วนกลางอนมุตั ิอนญุาต ทัง้ๆ ที ่ ท้องถ่ินเขา
อยู่กันมา ท�ากันมาตั้งแต่เกิดจนตาย เขารู้ปัญหา 
ในพ้ืนทีด่กีว่าส่วนกลาง 

 ไม่เห็นด้วยกบัการเลอืกตัง้ผูว่้าราชการ
 จงัหวัด

“ตอนนี้ผมยังไม่เห็นด้วย กับข้อเรียกร้องให้มี
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะมันยังอีก
ยาวไกล ผูว่้าฯ เขากม็อี�านาจหน้าทีข่องเขา เพยีง
แต่ว่า เรามาลดอ�านาจบางอย่างของผูว่้าฯ ให้น้อยลง 
แล้วไปเพ่ิมอ�านาจให้ท้องถิน่ท�าได้ไหม คอืกระจาย
อ�านาจออกมาก่อน ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเอาอ�านาจเขา 
มาทั้งหมด มันต่างกันนะเอาอ�านาจคือจบเลย 
 ไม่ต้องมกีารกระจายอ�านาจ คณุไม่ใช่เทวดานะ คุณต้อง 
ท�าได้ทกุอย่าง คณุกค็นเดินดนิเหมอืนกนั มนัต้อง
ค่อยๆ ขยับไป เช่นทดลองท�าให้เห็นเป็นตัวอย่าง 
สกัจงัหวัดก่อนซ ิ เพราะฉะนัน้ทีอ่ยากเลอืกผูว่้าฯ อยาก 
ตัง้กระทรวงใหม่ อยากหนจีากกระทรวงมหาดไทย  
ก็ควรพักเอาไว้ก่อน ท�าให้ประชาชนเข้มแข็งก่อน  
เรือ่งนัน้ไว้ว่ากนัทหีลงั” นายวรีะวัฒน์ กล่าว

 ไม่เห็นด้วยกบัการแยก
 ท้องถ่ินเป็นอสิระ
 จากกระทรวงมหาดไทย

นายวรีะวฒัน์ กล่าวว่า ตนเอง
ไม่เห็นด้วย ในเรื่องการเรียกร้อง
ให้ท้องถิ่นแยกเป็นอิสระจาก
กระทรวงมหาดไทย ท้องถิน่ควร
จะเรยีกร้องส่ิงทีม่นัเป็นประโยชน์
ก่อน จะออกนอกแนวไปท�าไม 
ในเมื่อสิ่งที่เคยเรียกร้องยังไม่ได ้
สักอย่าง เช่น เรื่องการกระจาย 
อ�านาจพ้ืนฐานยงัได้ไม่ครบเลย เรือ่ง 
ขอภาษเีพิม่กย็งัไม่ได้สกับาท เรือ่ง
เรียกร้องรายได้จากการกระจาย 
อ�านาจ 35% ของงบประมาณ
ประเทศ กย็งัไม่ได้เพ่ิม 

“ไม่รู้จะไปเรียกร้องอะไรกัน
นกัหนา รอให้สมัฤทธิผ์ลก่อนแล้ว
จะไปไหนก็ไป แต่อย่าลืมนะว่า 

 3ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทย

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ อธิษฐานจิต 

และปฏิบัติธรรม น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ระหว่างวันท่ี ๑๐-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
**สนใจติดต่อสอบถามได้ท่ี โทรศัพท์ ๐๘-๓๕๕-๑๖๒๒**

สามารถสแกน QR CODE เพื่อดูรายละเอียดก�าหนดการด�าเนินงานได้ท่ี 

วีระวัฒน์ ภักตรนิกร
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 เข้าเยีย่มคารวะ
ดร.ก�าพล มหานุกูล ประธานบริหาร นสพ.อปท.นิวส์ พร้อมด้วย ชาญวิทยา ชัยกูล 

บรรณาธกิารบริหาร นสพ.อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะ พร้อมแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบั ประชัย 
เลีย่วไพรตัน์  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ทพีไีอ โพลนี จ�ากดั (มหาชน)

 บางจากฯ และพนัธมติร ร่วมมอืพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดติ
สมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก  

คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) วศิษิฐ์ ศรสุีวรรณ์ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ ประเสรฐิ ตรงเจรญิเกยีรติ  
ประธานสายปฏบิตักิาร/ธุรกจิเพือ่สงัคม มลูนธิแิม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ และชาญวทิย์  
ตรังอดิศัยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน)  
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “การพัฒนาโครงการด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ การเกษตร
และพลังงานหมนุเวียนกบักลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรในเครอืข่ายธรุกจิบางจากฯ และพันธมติร”

 กฟผ.เปิดตลาดขายฮวิมิค วตัถุพลอยได้ท�าเหมอืงแม่เมาะ
บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมคณะ 

ผูบ้รหิาร กฟผ. ร่วมพธิส่ีงมอบวัตถพุลอยได้จากการท�าเหมอืงแม่เมาะ (ฮวิมคิ) ให้แก่ผูซ้ือ้ พร้อมให้ 
ข้อมลูคณุสมบตัเิชงิลกึและประโยชน์ของฮวิมคิ เพือ่สนบัสนนุชุมชนและเกษตรกรให้เข้าถงึผลติภณัฑ์ 
ฮวิมคิในราคาย่อมเยา ให้เกษตรกรสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรมได้หลากหลาย 
และยงัช่วยเพิม่ผลผลติหนนุเศรษฐกจิหมนุเวยีนภาคการเกษตร ณ กฟผ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง

 ธอส.ปักธงลงพืน้ทีม่อบทีอ่ยู่อาศยั เพ่ือผู้ด้อยโอกาสฯ ปี 2566
กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) น�าทมี ธอส. จดักจิกรรมส่งมอบทีอ่ยูอ่าศัย ตามโครงการสร้าง/ซ่อม ทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ผูด้้อย
โอกาส ผูย้ากไร้ ผูส้งูอายุ และผู้พกิาร ประจ�าปี 2566 เพือ่ให้มีทีอ่ยูอ่าศัยในสภาพท่ีเหมาะสมกับ
การอยู่อาศยั ส่งเสริมให้มคุีณภาพชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ สอดคล้องกบันโยบายความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร

 ทพิยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา คร้ังที ่32 
ณฏัฐพงศ์ สขุวสิฏิฐ์ รองผูว่้าราชการจงัหวดัสโุขทยั เป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรม พร้อมด้วย 

วชิชดุา ไตรธรรม ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ทพิยประกนัภัย จดักิจกรรมพาครอูาจารย์
และผูบ้รหิารทีส่นใจลงพืน้ทีช่มุชนเมืองเก่าสโุขทยั เรียนรูภ้มูปัิญญาโบราณ ย้อนประวตัศิาสตร์ 
สมยัพ่อขนุรามค�าแหง พร้อมมอบเป็ดไข่ 700 ตวั เสือ้กีฬา และหนงัสอืจากโครงการอมรนิทร์ 
อาสา อ่านพลกิชีวิต อมรนิทร์กรุป๊ ให้กบั พ.ต.ท.วาณชิ จวิรไพบลูย์ ผูแ้ทนกองก�ากบัการต�ารวจ
ตระเวนชายแดนที ่31 (ค่ายเจ้าพระยาจักร)ี จังหวดัพิษณโุลก

 ธ.ก.ส.มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ฉตัรชยั ศริไิล ผูจ้ดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย 

ผูบ้ริหารระดบัสงู ร่วมมอบทนุการศึกษาและสิง่ของจ�าเป็นให้แก่นกัเรียนผูบ้กพร่องทางการมองเห็น 
โรงเรยีนสอนคนตาบอดมกฏุครีวีนั (เขาใหญ่) เพือ่เพิม่โอกาสทางการศกึษา การสร้างจิตสาธารณะ 
และปลูกฝังการมีคณุธรรมจรยิธรรม ผ่านการท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กลบัคนืสูส่งัคม

 OR ร่วมกับ การเคหะฯ มอบสทิธพิิเศษส�าหรับซือ้ก๊าซหุงต้ม ปตท. 
สชุาติ ระมาศ ผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั ปตท. น�า้มนัและการค้าปลีก จ�ากดั (มหาชน) (OR) 

และ ทวพีงษ์ วชิยัดษิฐ ผูว่้าการการเคหะแห่งชาติ ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื โครงการ
มอบสทิธพิเิศษส�าหรบัการซือ้ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ให้แก่ผูพ้กัอาศยัของการเคหะผ่านแอปพลเิคชนั  
OR LPG เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนในโครงการทีพ่กัอาศยัของการเคหะแห่งชาต ิ โดยม ีทรงพล  
เทพน�าโสมนสัส์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านธรุกจิเอนเนอร์ยีโ่ซลชูนั OR และ สมเจต ประพนัธ์บณัฑติ  
รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาต ิร่วมลงนามเป็นสกัขพียาน

 TGO จับมอื SCG Cleanergy ส่งเสริมสนบัสนนุคาร์บอนเครดติ
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื TGO โดย เกยีรตชิาย ไมตรวีงษ์ 

ผูอ้�านวยการ TGO ร่วมกบั บรษิทั เอสซจีี คลนีเนอร์ยี ่จ�ากดั (SCG Cleanergy) โดย อรรถพงศ์  
สถติมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั เอสซจี ีคลนีเนอร์ยี ่จ�ากดั ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอื “การส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนินงานเกีย่วกับคาร์บอนเครดติ จากโครงการลดก๊าซ 
เรอืนกระจกของบรษิทั เอสซจี ีคลนีเนอร์ยี ่จ�ากดั ภายใต้ระบบการรบัรองขององค์การบรหิารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)” เพือ่แลกเปลีย่นความรูใ้นการพฒันาแพลตฟอร์ม (Platform)

 BAM มอบเงนิมลูนธิช่ิวยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ
วรีเวช ศริชิาติไชย รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัทบรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณิชย์ 

จ�ากดั (มหาชน) หรอื BAM มอบเงนิให้กบัมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชนิปูถมัภ์ จ�านวน 200,000 บาท โดยม ีวรรณพร เทพหสัดนิ ณ อยธุยา กรรมการและเลขาธกิาร 
มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการ สร้าง “เด็กเก่ง” และการจัดคอนเสิร์ต  
“ดุจสายฝน” เพือ่ส่งเสรมิทกัษะ พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความสามารถทางด้านดนตรี  
แก่เด็กนกัเรียนโรงเรยีนสอนคนตาบอดกรงุเทพต่อไป

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 เลาะร้ัวท้องถ่ิน อปท.นิวส์ ฉบบัวันที ่1-15 กนัยายน 2566 ขอแสดงความยินดกีบันายกรฐัมนตรี  
คนท่ี 30 “นดิ” เศรษฐา ทวสีนิ เจ้าพ่อธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ จากพรรคเพ่ือไทย ท่ีสามารถผละจาก 
พรรคก้าวไกล แบบสข้ีางถลอก แล้วสามารถหกัด่าน สว. ด้วยการจัดตัง้รฐับาลผสม ด้วยค�าพูดเก๋ๆ ว่า  
“เพือ่ความสมานฉนัท์” ด้วยมตเิห็นชอบของ สส. และ สว. ท่ีให้ความไว้วางใจ ด้วยมต ิ482 เสยีง ว่ากนัว่า  
การทีเ่พือ่ไทยจดัต้ังรฐับาลคราวนีส้�าเรจ็ ส่วนหนึง่เป็นเพราะการกลับมารับโทษตามกฏหมายของ “โทนี”่  
ทักษณิ ชินวตัร หลังจากทีต้่องเร้นกายหนอีอกนอกประเทศไปหลายปี ...  บวกกบัการที ่ สว.สาย 
“ลงุตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโอชา รักษาการนายกรฐัมนตร ี“ไฟเขยีว” ให้ผ่าน ถงึตอนนี ้ภาพ ครม.
เริม่ชัดเจน ว่าใครเป็นใคร ได้ต�าแหน่งอะไรกนัไปแล้วบ้าง กห็วงัว่ารฐับาลใหม่จะเดินหน้าท�างานให้เตม็ที่ 
และทีส่�าคญัอย่าลมืเสียล่ะว่าแต่ละพรรค เคยชนูโยบายอะไรเอาไว้บ้าง ชาวบ้านเขารอคณุอยูน่ะ....   
การเมอืงท้องถิน่ช่วงนีเ้งยีบไปหน่อย ส�านกัข่าวทกุส�านกั ต่างมวัแต่สนใจ ครม.ชุดใหม่ ขณะท่ีกองเชียร์บางคน  
บางกลุม่ ยงัคอยจบัจ้องจงัหวะก้าวของ “โทน่ี” ว่า จะมีการขอพระราชทานอภัยโทษ เม่ือไหร่ จะตดิคุก 
แบบมีอภิสิทธิ์หรือไม่ ? ....  แต่ก็มีเร่ืองใหญ่ท่ีมากระแทกใจคนไทยอีกคือเบี้ยยังชีพคนสูงวัย ทาง
กระทรวงมหาดไทยแอบลกัไก่ แก้ไขระเบยีบการจ่ายเงิน โดยสาระส�าคญัคอืจะมกีารพิจารณาว่าทุกคนที่
มอีายคุรบ 60 ปี จะได้เบีย้สวสัดิการ กบัไม่ได้เบีย้ ถ้าจนไม่จรงิ แค่นีบ้รรดาเครอืข่ายผูส้งูวยั เดอืดเลอืด 
ขึน้หน้า นัดรวมตวักันไปชมุนุมประท้วงหาว่า รฐัเลือกปฏบัิตหิรอืไม่ แต่ “ขจร ศรชีวโนทยั” อธบิดกีรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินออกมายืนยันแล้วว่า เกณฑ์การรับเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ ที่มีอยู่แล้ว  
12 ล้านคน ยงัคงได้รบัเบีย้เหมอืนเดมิทกุประการ ส่วนคนทีอ่าย ุ60 ปี ไม่มผีลกระทบเลย ส่วนจะมกีาร
พจิารณาเกณฑ์ใหม่นัน้ ประโยชน์ท่ีจะได้จะรวดเรว็มากขึน้ โดยเฉพาะผูท้ีม่อีาย ุ70-80 และ 90 ปี จะได้
รบัเบีย้ยงัชพีต่อเน่ืองทนัท ีโดยไม่ต้องรองบประมาณใหม่ และการรบัสทิธจิะได้ทนัที โดยไม่ต้องลงทะเบยีน  

ลดการใช้เอกสาร ทีส่�าคญังบประมาณมแีต่จะเพิม่ ในปี 2566 ของบไป 87,000 ล้านบาท มาในปี 2567 เพิม่
เป็น 94,000 ล้านบาท ทราบแล้วเปล่ียน....  เหตุพลรุะเบดิทีบ้่านมโูนะ อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส เมือ่ 
ไม่นานมานี ้กลบัมาหลอนต่อ หลงัจากที ่“บิก๊โจ๊ก” พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล รอง ผบ.ตร. เปิดข่าวว่า  
ได้จบักมุเจ้าหน้าท่ี อบต.มูโนะ แล้ว 4 ราย ได้แก่ นายก อบต. ปลดั และเจ้าหน้าที ่เนือ่งจากเป็นหน่วยงานแรก  
ทีไ่ด้รบัการแจ้งว่า จะมกีารก่อสร้างโกดังเกบ็พลขุนาดใหญ่ในชมุชน แต่หน่วยงานดงักล่าวกลบัเพิกเฉย  
โดยไม่ได้แจ้งในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอกี 5 หน่วยงานให้รบัทราบ ท�าให้ อบต. ถกูด�าเนนิคดเีพียงหน่วยงาน 
เดียว แถมมีข่าวว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ อบต. ให้การรับสารภาพว่า อนุญาตให้สร้างโรงงานในพื้นที่น้ี 
จรงิแล้วในทางลกึพบว่า โรงงานพลมุกีารจ่ายเงนิให้ต�ารวจในพ้ืนทีหั่วละ 3000-4,000 บาท อีกด้วย.....   
ข่าวการจบัผูบ้รหิารและพนกังาน อบต.มโูนะ ครัง้นี ้ท�าให้ชาว อบต.ทัว่ประเทศร้อนรน เนือ่งจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีตั้งหลายหน่วยงาน แต่ก็มาคว้าเอาคนท้องถิ่น สังเวยเหยื่อมูโนะเสียงั้น งานนี้  
“วริะศกัดิ ์ฮาดดา” นายก อบต.คลองสาม ในฐานะนายกสมาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่ง
ประเทศไทย เข้ายืน่หนงัสอืให้ พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล รอง ผบ.ตร. ขอทราบกรณอีอกหมายจับ 
และด�าเนินคดีกับ นายก อบต.มูโนะ ปลัดของ อบต.มูโนะ ข้อหา ม.157 ละเว้นการ 

 กทม.กบัแพทย์ฉุกเฉิน
รศ.ทวดิา กมลเวชช รองผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร 

หารือความร่วมมือกับ เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา 
เลขาธกิารสถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ (สพฉ.) เรือ่งการ
จ่ายเงนิชดเชยเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานการแพทย์ฉกุเฉนิ 
และการขึน้ทะเบียนรถกูภั้ยฉกุเฉนิ

 ยนิดกีบันายกฯ ใหม่ ทม.เขารปูช้าง 
ดร.วนิดา ศรีสง ผอ.กองการศึกษา น�าสมาชิกชมรม 

แอโรบกิ ชมรมลกูเสอืชาวบ้าน ชมรมอาสาจติ ตลอดจนหน่วยงาน 
ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าแสดงความยินดีกับ นราเดช  
ค�าทัปน์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เนื่องในโอกาส 
ทีเ่ข้ามาด�ารงต�าแหน่งนายกฯ เขารูปช้าง

 ทม.ภเูก็ตเพ่ือประชาชน
สาโรจน์ องัคณาพลิาส นายกเทศมนตรนีครภเูกต็ เปิด

กิจกรรมลานมังกรสวนแห่งความคิดสร้างสรรค์ศิลปะและ
อาหาร (Craft’ n the City of gastronomy) ภายใต้ โครงการ 
ความร่วมมือในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร 
ของ UNESCO ณ ชัน้ 2 สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา 
มหาราชนิ ี(ลานมงักร)

วิระศักด์ิ ฮาดดาขจร ศรีชวโนทัย เศรษฐา ทวสีนิ  ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยธุยานวลหงษ์ พรมดาว 

ปฏิบัติหน้าที่ ว่าเป็นเร่ืองจริงหรือไม่ “การมาร้องเรียนนี้ ไม่ได้เป็นการกดดันการท�างานของเจ้าหน้าที่ 
แต่ต้องการให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชี้แจงเพ่ือให้สังคมคลายข้อสงสัย เท่านั้น” นายกฯ แดงกล่าว...   
ไปกนัทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ี เรือ่งนีแ้ฉกนัเหน็ๆ เพราะ ป.ป.ช.อบุลฯ ร่วมกบัต�ารวจ ซุม่จบั นวลหงษ์ 
พรมดาว นายก อบต.ดอนใหญ่ กล่าวหาให้ลูกจ้างจัดเงนิใส่ซองขาว 5,000-10,000 บาท/หวั จะได้ 
ต่อสัญญาจ้าง โดยมีจ�านวน 20 คนทีจ่ะหมดสัญญาจ้างวนัที ่30 ก.ย.นี ้ รวม 20 คน ตัวเงนิ 200,000 บาทเชยีว  
งานนี้ต�ารวจ และ ป.ป.ช.วางแผนมาอย่างดี ส่วนถูกหรือผิดจริงอย่างไร ก็ไปสู้คดีกันในศาล...   
ขอแสดงความยินดีกับ ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีต�าบลเขตรอุดมศักดิ์ น�าทีม 
เจ้าหน้าทีป้่องกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต�าบลเขตรอดุมศกัดิ ์ รบัรางวลัชนะเลศิ การประกวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประจ�าปี 2566 ระดบัประเทศ 
ประเภท เทศบาลต�าบล โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ประจ�าปี2566””””สวสัด ี!!
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บิ๊ก ‘วธ.’ โดน ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา
คดีจ้างท�าของพิธีการศพพระราชทาน

ว่าจ้างโครงการจัดประกวดราคาคัดเลือกเอกชน
เข้ามารับงานจ้างท�าของส�าหรับพธิกีารศพทีไ่ด้รบั
พระราชทาน จ�านวน 2 โครงการ  คือ 1.จ้างท�า
เครือ่งเกยีรตยิศประกอบศพในภารกจิพธิกีารศพที่
ได้รบัพระราชทาน (เช่น หบี โกศ ฉตัรตัง้) ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 479,321,800 
บาท และ 2. จดัท�าโต๊ะหมูพ่ร้อมอปุกรณ์ ส�าหรบั
ภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ส�านัก
พระราชวงัมอบหมายเพิม่เตมิ จ�านวน 78 ชุด วงเงนิ 
6,622,200 บาท รวมวงเงนิ 485 ล้านบาท ของ 
ส�านกังานปลดักระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  

โดยโครงการจัดท�าโต๊ะหมู ่พร้อมอุปกรณ์ 
ส�าหรับภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่
ส�านกัพระราชวงัมอบหมายเพิม่เติม จ�านวน 78 ชดุ 
วงเงิน 6,622,200 บาท นัน้ จากการตรวจสอบพบ
ว่า เมือ่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562 ก่อนหน้าทีบ่รษัิท 
เอม็ อาร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด จะจดทะเบยีนจดัตัง้
เป็นทางการเมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2562 ส�านกังาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้สืบราคากลางงาน
ประกวดราคางานจ้างจดัท�าโต๊ะหมูพ่ร้อมอปุกรณ์ 
ส�าหรับพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน จ�านวน  
78 ชุด วงเงิน 6,622,200 บาท จากเอกชน  
3 ราย คอื บรษิทั สริปิระดษิฐ จ�ากดั , บรษิทั เอม็ อาร์  
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และ บริษัท พรหมทอง
ทรานสปอร์ต จ�ากดั

เปรียบเทียบช่วงเวลาสืบราคากลาง วนัที ่ 24 
ธ.ค. 2562 เกิดขึน้ก่อนช่วงเวลาท่ี บรษิทั เอม็ อาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด จดทะเบยีนจัดตัง้ เมือ่วันที ่25 
ธนัวาคม 2562 ประมาณ 1 วันเท่านัน้

ส�ำนกัข่ำวอสิรำ รำยงำนข่ำว ควำมคืบหน้ำ
คด ี วธ.จ้ำงท�ำหบี โกศ ฉตัรตัง้ พระรำชทำน 479 
ล.  บ.ป้ำยแดง ต้ังใหม่ 2 ด.เศษคว้ำงำน ล่ำสดุ
เข้ำสูก่ระบวนกำรไต่สวน ป.ป.ช.เป็นทำงกำรแล้ว 
มีจ�ำนวนผูถ้กูกล่ำวหำเพยีบกว่ำ 30 รำย รวม 
‘บิก๊’ ด้วย ทยอยส่งข้อกล่ำวหำทำงไปรษณย์ีให้
ใช้สทิธิช้ี์แจงแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว

งานว่าจ้างโครงการจดัประกวดราคาคดัเลอืก
เอกชนเข้ามารับงานจ้างท�า หีบ โกศ ฉัตรตั้ง 
ส�าหรับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จ�านวน  
2 โครงการ รวมวงเงิน 485 ล้านบาท ของ ส�านักงาน 
ปลดักระทรวงวฒันธรรม (วธ.) ท่ีส�านักข่าวอิศรา 
(www.isranews.org) เคยตรวจสอบข้อมูลเชิง
ลกึ พบว่า  บรษิทั เอม็ อาร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
จดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่ไม่กีเ่ดอืน ปรากฏช่ือได้รับ
งานว่าจ้างโครงการฯ 

ล่าสุด ได้เข้าสู่กระบวนการไต่สวนคดีของ
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

ส�าหรับขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาคดีของ 
ป.ป.ช. นัน้ ภายหลงัจากท่ี  ป.ป.ช. แจ้งให้ไปรบั
ทราบข้อกล่าวหา ผูถ้กูกล่าวหาต้องไปตามนดั ทัง้นี้ 
สามารถขอขยายเวลาได้หากมเีหตุผลสมควร  เมือ่
ผู้ถูกกล่าวหามาตามที่ ป.ป.ช.นัด และรับทราบ 
ข้อกล่าวหาแล้ว ป.ป.ช. กจ็ะให้โอกาสผูถ้กูกล่าวหาที ่
จะชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาไม่เกนิ 15 วนั  
(ผูถ้กูกล่าวหาสามารถขอขยายเวลาได้หากมเีหตผุล
สมควร) กรณผีูถู้กกล่าวหาไม่มารบัทราบข้อกล่าว
หาตามก�าหนดนัด ป.ป.ช. กจ็ะแจ้งข้อกล่าวหาไป 
ให้ผูถ้กูกล่าวหาโดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบั  
และให้ผู ้ถูกกล่าวหาช้ีแจงข้อกล่าวหาภายใน 
15 วนั

ทั้งนี้ ในการช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา หากผู้ถูก
กล่าวหาต้องการชีแ้จงด้วยวาจา ต้องมาให้ปากค�า
ชีแ้จงต่อ ป.ป.ช. ด้วยตนเอง จะให้คนอืน่ท�าแทน
ไม่ได้ ผู้ถูกกล่าวหาจะช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาเป็น
หนังสือก็ได้ หากไม่ต้องการมาช้ีแจงแก้ข้อกล่าว
หาด้วยตนเอง เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาและแสดงพยานหลกัฐานครบถ้วนแล้ว ก็
จะมีการสรุปส�านวนท้ังหมดส่งให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พจิารณา

หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็ว่าการชีแ้จง 
แก้ข้อกล่าวหาของผูถ้กูกล่าวหาฟังขึน้ ข้อกล่าวหาที่  
ป.ป.ช.แจ้งกเ็ป็นอนัตกไป หากการช้ีแจงของผูถ้กู
กล่าวหาฟังไม่ขึน้ กรรมการ ป.ป.ช. กจ็ะมมีตว่ิา
มคีวามผดิ ส่วนข้อมูลเชงิลกึอ่ืนๆ ส�านกัข่าวอศิรา 
จะตดิตามมาน�าเสนอต่อไป

เมือ่เร็วๆ นี ้ทาง ป.ป.ช. โดย นำยนิวตัไิชย 
เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
นำยณัฐวุฒ ขมประเสริฐ รองเลขาธิการคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ภาค 3 นำยศรทัธำ กอบกลุ
บุญศิริ ผู้อ�านวยการส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�า 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีได้สัง่การให้ พ.ต.ท.พรีะศกัดิ์  
สุ ร ะ ม ะ ณี  พ นั ก ง า น ไ ต ่ ส ว น  ร ่ ว ม กั บ 
เจ้าหน้าทีต่�ารวจ  จบักมุตวั นำยนวลหงส์  (สงวน
นำมสกลุ) นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่ง
หนึง่ และ น.ส.อนธุดิำ  (สงวนนำมสกลุ) อายุ 
29 ปี พร้อมด้วยของกลาง   

1. ซองขาวเขียน ชื่อลูกจ้างภายในบรรจุ
ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จ�านวน 10 ฉบับ ซ่ึง 
เป็นธนบัตรที่ได้ลงประจ�าวันไว้เป็นหลักฐาน  
2. ซองขาวเขยีน ชือ่ลกูจ้าง 10,000 ภายในบรรจุ
ธนบตัรฉบบัละ 1,000 บาท จ�านวน 10 ฉบบั 
*ซึง่เปน็ธนบัตรที่ได้ลงประจ�าวันไว้เป็นหลักฐาน 
3. ซองขาวเขยีน ชือ่ลกูจ้าง 10,000 ภายในบรรจุ
ธนบตัรฉบบัละ 1,000 บาท จ�านวน 10 ฉบบั 

ทควำมขนำดสั้นชิ้นนี้ เป็นกำรสรุป
เนือ้หำส่วนหนึง่จำกรำยงำนวจิยั เรือ่ง 

“กำรปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบำท
สมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วั: กำรศกึษำเชงิ
เปรยีบเทยีบควำมคดิทำงกำรเมืองว่ำด้วยกำร 
ปกครองส่วนท้องถิน่” โดย ผศ.ศรำวฒิุ วสิำพรม  
เสนอต ่ อพิพิ ธภัณฑ ์พระบำทสม เด็ จ 
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สถำบนัพระปกเกล้ำ เพือ่ 
ให้ผูอ่้ำนเห็นถงึเค้ำลำงเส้นทำงของควำมคดิ
กำรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี

หากมองย้อนกลับไปในแง่มุมของเส้นทาง
ของแนวความคดิการปกครองส่วนท้องถิน่นัน้
มีเค้ารอยของความคิดมาตั้งแต่รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กระทัง่เมือ่ล่วงเข้าสูร่ชัสมยัของพระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่วแนวความคิดดงักล่าวกไ็ด้
ปรากฎข้ึนอีกครั้งในสังคมสยาม แม้แต่ในหมู่
ของชนชั้นน�าสยามก็ได้ปรากฎแนวความคิด 

วสัดีครบัท่ำนผูอ่้ำนทีเ่คำรพ ดูเหมอืนว่ำ 
กทม.วนันี ้มแีต่เรือ่งกำรก่อสร้ำงอำคำรสูง  

มีปัญหำถึงขั้นโรงขั้นศำลกันบ่อยครั้ง ล่ำสุด 
กค็งเป็นเรือ่งตกึแอซตนั และศำลปกครองสงูสดุ
วนิจิฉยัให้เพกิถอนใบอนญุำตก่อสร้ำง ซึง่กเ็ป็น
เร่ืองน่ำสนใจท่ี อปท.หลำยจังหวัดที่มีแหล่ง
พัฒนำกำรกำรท่องเที่ยวและมีกำรก่อสร้ำง
อำคำรสูงเพื่อรองรับผู้อยู ่อำศัยโดยเฉพำะ
ปัจจุบันที่มีคนต่ำงชำติเข้ำมำอยู่อำศัยเป็น
จ�ำนวนมำกท้ังท่ีถูกกฎหมำยและผิดกฎหมำย 
ซึ่งถ้ำกำรควบคุมยังบกพร่องหละหลวม โดย
เฉพำะกำรใช้ดุลพินิจอนุญำตก่อสร้ำงโดยไม่ 
สจุรติ ยิง่ก่อปัญหำในภำยหน้ำได้ทัง้ผูป้ระกอบกำร  
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และที่เดือดร้อนมำกที่สุด  
คอืผูซ้ือ้นัน้ละครับท่ีต้องแบกรับภำระทัง้ในกำร
รือ้ถอน กำรฟ้องร้องกำรเรยีกร้องค่ำเสยีหำย ซึง่
ถ้ำเป็นเช่นนัน้ ไม่รูว่้ำกีปี่กีช่ำตทิีผู่บ้รโิภคทีส่จุรติ
จะได้รบัควำมเป็นธรรมกนัครบั 

เริ่มต้นของคอนโดหรู “แอชตัน อโศก” 
(Ashton Asoke) ของ “อนนัดา” เป็นโครงการ
ร่วมทนุของอนนัดากบัมติซยุ ฟโูดซงั ญีปุ่่น พฒันา
คอนโดหรสูงู 51 ชัน้ จ�านวน 783 ยนูติ มูลค่า
โครงการ 6,481 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสรจ็เริม่
โอนกรรมสทิธิม์าตัง้แต่เดอืนมถินุายน 2561 โดย
ขายไปแล้ว 668 ยูนติ มลูค่า 5,639 ล้านบาท หรอื 
87%  ปัจจบุนัมผู้ีพกัอาศยั  580 ครอบครวั เป็น
คนไทย 438 ราย และต่างชาต ิ140 ราย จาก 20 
ประเทศ ยงัมียนูติเหลอืขายอกี 117 ยนูติ หรอื 
13%  มลูค่า 828 ล้านบาท มีห้องพกั 783 ยนูติ 
ตัง้อยูร่มิถนนอโศก สขุมุวทิ ท่ีหลายสิบปีก่อนใคร
อยูก่รงุเทพฯ ช่วงนัน้ จะเหน็ว่าถนนก็ไม่ได้กว้าง
ขวางมากนกั พอมกีารพฒันาพืน้ท่ีมากข้ึน ถนน
ก็ขยายไปบ้าง ตกึรามบ้านช่องเปลีย่นไปจากเดมิ
จนแทบไม่เหลอืสภาพเดมิ รวมถึงการขยายทีอ่ยู่

ดังกล่าว ดังจะปรากฎให้เห็นว่ามีการพยายาม 
ผลกัดนัในแนวความคดิว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิน่ 
นี้ให้เป็นกฎหมาย โดยมองว่าการผลักดันเร่ือง 
ดงักล่าวน้ีจะเป็นส่วนส�าคญัของทีจ่ะท�าให้ประเทศ
เจรญิ และยงัเป็นการให้ประชาชนได้เรยีนรูก่้อนที่
จะก้าวไปสูร่ะบอบประชาธิปไตย และกไ็ม่สามารถ
ปฏิเสธได้ว่าหากมองร่วมกับบริบทการเมืองใน
สมัยนั้น การผลักดันให้ประเด็นเร่ืองดังกล่าวนี้ก็
เนือ่งด้วยกระแสของการเรยีกร้องให้ประชาชนได้ 
สามารถมีส่วนร่วมทางการเมอืงท่ีเกดิขึน้อย่างเข้มข้น 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยูห่วั

การจัดการปกครองส่วนท้องถิน่ของสยามนีม้ี
ความสมัพนัธ์อย่างมากกบัการเมอืงการปกครอง
ในระดบัชาต ิโดยเฉพาะในประเดน็เรือ่งของอ�านาจ 
การตัดสินใจ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารทิีจ่ะจดัต้ังเทศบาล  
(Municipality) อย่างจริงจงั มกีารศกึษารปูแบบ

ปัญหา แอชตนั อโศก 

ป.ป.ช.ร่วม ตร.จบันายก อบต.
เรยีกหัวละ 10,000 ต่อสญัญาจ้าง

 ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ 
นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

บ

ส

ย้อนพนิิจเส้นทางการปกครองส่วนท้องถิน่
ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“นายนวลหงส์ยงัคงให้การปฏเิสธอ้างว่า ถกูกลัน่แกล้ง
จากกลุม่พนักงานลกูจ้าง เน่ืองจากไปเข้มงวดวนัิยกบัลูกจ้าง
ในการท�างานมากไป ส่วนนางสาวอนธุดิาให้การรบัสารภาพ 
ว่า ได้รับมอบหมายจากนายนวลหงส์ ให้เป็นผู ้ติดต่อ 
และรวบรวมเงนิค่าต่อสญัญาท้ัง 6 ซอง”

ลูกจ้างท้ัง 20 ราย ว่าจะต้องจ่ายเงนิให้เสร็จสิน้
ภายในวนัที ่18 ส.ค. 2566 มฉิะนัน้ จะไม่ได้รบั
การต่อสญัญาจ้าง จงึได้รายงานให้ เลขาธกิารคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ทราบ

จากน้ัน ส�านักงาน ปปช.ได้ส่ังการให้ นำย
ศรทัธำ  กอบกลุบญุศริ ิ ผู้อ�านวยการส�านกังาน 
ป.ป.ช. ประจ�าจงัหวัดอบุลราชธาน ีและ พ.ต.ท. 
พรีะศกัดิ ์สรุะมณ ีพนกังานไต่สวน ร่วมกบัเจ้าหน้าที่ 
ต�ารวจวางแผนในการจบักมุ โดยชดุจบักมุได้น�า
ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จ�านวน 30 ฉบับ ซึง่

*ซึง่เปน็ธนบัตรที่ได้ลงประจ�าวันไว้เป็นหลักฐาน 
4. ซองขาวเขยีน ค่าต่อสญัญาจ้าง ชือ่ลูกจ้าง จ่าย
ก่อน 5,000 บาท ภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ 
1,000 บาท จ�านวน 5 ฉบับ 5. ซองขาวเขยีน ค่า
ต่อสัญญาจ้าง ชือ่ลูกจ้าง จ่ายก่อน 5,000 บาท  
ภายในบรรจธุนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จ�านวน  
5 ฉบบั 6. ซองขาวเขยีน ช่ือลกูจ้าง จ่ายก่อน 5,000 
ภายในบรรจธุนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จ�านวน 
5 ฉบับ 7. ซองสนี�า้ตาล จ�านวน 1 ซอง 

โดยกล่าวหาว่า  “ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงาน 
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์
อื่นใดส�าหรับตนเองหรือผู ้อื่นโดยมิชอบ เพื่อ
กระท�าการหรอืไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่ง
ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ร่วม
กนัเป็นเจ้าพนกังานปฏบิตัหิรือละเว้นการปฏบิตัิ
หน้าทีโ่ดยมชิอบเพือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่ผูห้นึง่
ผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิน้าทีห่รอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่
โดยทจุรติ ร่วมกันเป็นเจ้าพนกังานของรฐัปฏบิตัิ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต�าแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่โดย
ชอบ เพือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ด หรือ
ปฏบัิตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าทีโ่ดยทจุริต”

ทัง้นี ้สบืเนือ่งจาก นำยณฐัวฒุ ขมประเสรฐิ 
รองเลขาธกิาร ป.ป.ช. ภาค 3 ได้รับการร้องเรียน
จากลกูจ้างองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งหนึง่ ว่า
นายก อบต. แห่งงน้ัน มีพฤติการณ์ในการเรียก
รับเงินค่าต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ที่ก�าลังจะหมด
สญัญาในวนัที ่ 30 ก.ย. 2566 จ�านวนประมาณ 
20 ราย โดยเรยีกรบัเงนิค่าต่อสญัญารายละ 5,000  
-10,000 บาท และจะใช้ นางสาวอนธิุดา (สงวน
นามสกุล) ลกูจ้าง อบต. เป็นผูไ้ปตดิต่อแจ้งให้กบั

บรบิททีค่นนอกกลุม่ชนชัน้น�ากต้็องการให้เกดิขึน้  
เช่น ข้าราชการระดับกลาง ชนช้ันกลางใน 
สงัคม เป็นต้น

อย่างได้ก็ดีความพยายามดังกล่าวน้ีกลับ 
ไม่ส�าเรจ็ แม้ว่าจะมกีารศกึษาและร่างอย่างจริงจัง  
หรอือาจจะกล่าวได้ว่าเป็น “ความปรารถนาที่
ไปไม่ถงึเป้าหมาย” โดยมสีาเหตมุาจาก เงือ่นไข
เชิงโครงสร้างของระบอบการเมือง และพลัง
ในการผลักดันที่ยังไม่มากพอ ทว่าต่อมาภาย
หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
รฐับาลภายใต้ระบอบการเมอืงใหม่ สามารถจดั
ตัง้เทศบาลได้ส�าเรจ็ มกีารประกาศใช้พระราช
บญัญตัจิดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 อนัเป็น
ก้าวที่ไปได้ไกลกว่าจุดเดิมที่เริ่มต้น เน่ืองจาก 
โครงสร้างของระบอบการปกครอง และ 
แรงผลกัดนัท่ีมมีากพอ และอาจกล่าวได้ในอกีทาง 
หนึง่ว่าความคิดเร่ืองการจดัตัง้เทศบาลช่วงก่อน
และหลังการเปล่ียนแปลงการครอง มคีวามสบื
เนือ่งกนัอยู่มากกว่็าได้ และมเีงือ่นไขอันส�าคญั
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เปิดโอกาสให้
ราษฎรได้สามารถเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมอืง 
จงึเอือ้ให้เกดิการบรหิารราชการท้องถิน่ท่ีโอกาส
ให้ราษฎรได้มส่ีวนร่วมในกจิการสาธารณะของ
ท้องถ่ินทีเ่กดิขึน้จรงิ

อาศยัคอนโดกส็ร้างมากขึน้ เพราะถอืเป็นย่านธรุกิจ
อกีพ้ืนทีข่องกรงุเทพฯ

ทนีี ้คนอยู่อาศยัแต่เดมิเดอืดร้อนแล้วสคิรบั เหตุ
นีค้รบั ชาวสุขุมวิท 19 จ�านวน 15 คน จงึได้มอบ
อ�านาจให้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยื่นฟ้อง 
ผอ.เขตวฒันากบัพวกรวม 5 คน ต่อศาลปกครอง
กลางตัง้แต่ปี 2559 ทีไ่ด้ร่วมกนัออกค�าสัง่อนญุาตให้
บรษัิท อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี อโศก จ�ากัด (เจ้าของ
คอนโด แอชตนั อโศก) ก่อสร้างอาคารสงูขนาดใหญ่
พเิศษ ตัง้อยูบ่นถนนอโศกทีอ่าจขดัต่อ พ.ร.บ.ควบคมุ
อาคาร 2522 เนือ่งจากทีด่นิโครงการไม่มด้ีานใดด้าน
หนึง่ทีเ่ป็นทางเข้าออกกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร ตดิ
ถนนสาธารณะที่มีทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร 
เพราะทีด่นิของแอชตนั อโศก เจ้าของเดมิถกูเวนคนื
สร้างรถไฟฟ้า ท�าให้จากเดมิสามารถสร้างตกึสงูได้ 
เพราะตดิถนนอโศก 

แต่เมื่อ ถูกเวนคืน รฟม.สร้างสถานีรถไฟฟ้า
ปิดอยูด้่านหน้า จงึมีถนนเป็นทางออกสูถ่นนอโศก 
มีความกว้างไม่เป็นไปตามกฎหมายคือไม่ถึง 12 
เมตร ต่อมาวันที ่30 กรกฎาคม 2564 ศาลปกครอง
กลางได้มีค�าพิพากษา ให้ผูถู้กฟ้องคดเีพกิถอนใบรบั
หนงัสอืแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้
ถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารโดยไม่ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาตตาม ม.39 ทวิ 
และ ม.39 ตร ีพ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ที่
ออกให้แก่บรษิทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชยี อโศก จ�ากดั  
โดยมีผลย้อนหลังจนถึงวันที่ออกใบรับหนังสือ 
แจ้งความประสงค์ดงักล่าว 

ทนีี ้ทัง้ 2 ฝ่ายก็ยืน่อทุธรณ์คดไีปศาลปกครอง
สูงสุดจนในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2566 ศาลปกครอง
กลางนัดอ่านค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ซึ่ง
ศาลปกครองสูงสุดยืนตามค�าพิพากษาของศาล
ปกครองกลางให้ “เพกิถอน” ค�าสัง่อนญุาตก่อสร้าง
อาคารแอชตนั อโศกทัง้หมด โดยให้มผีลย้อนหลงั
ไปถึงวันท่ีออกใบอนุญาต แล้วเร่ืองนี้เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานใดทีอ่นมุตัอิอกใบอนญุาตบ้างครบั นบัดู
แล้วมถึีง 8 หน่วยงานราชการ ส�านกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
ส�านักงานเขตวัฒนา ส�านักงานที่ดินพระโขนง 
ส�านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
(สจส.) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ส�านกังานโยธา 
กรงุเทพมหานคร กรมท่ีดนิ

 หลงัค�าพิพากษาน้ี ข่าวว่า ผูป้ระกอบการรายนี้
เห็นว่า หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องท้ังหมดจะต้อง
เป็นผูร้บัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิข้ึน อย่างไม่
อาจปฏเิสธความรับผิดชอบได้ต่อเจ้าของร่วมอาคาร

ตอนนีท้ราบว่า ทกุฝ่ายพยายามหาทางออก
ว่าท�าอย่างไรไม่ต้องทุบตึก บ้างก็ให้ไปซื้อที่ดิน
ด้านหน้าตึกเพื่อท�าเป็นถนนตามที่กฎหมาย
ก�าหนดคือกว้าง 12 เมตรเสีย บ้างก็ให้ขอใบ
อนุญาตใหม่ บ้างถึงขนาดให้แก้ไขกฎหมายไป
โน่น แต่ทีส่�าคญัคือ ท�าอย่างไรให้ได้เยยีวยาผูอ้ยู่
อาศยัโดยสจุรติ เพราะแน่นอนพวกเขาคงไม่รูว่้า
อาคารก่อสร้างถกูผดิอย่างไรมาแต่ต้น ถ้าในแง่
นติศิาสตร์แล้วจะเหน็ว่า เมือ่ศาลสัง่ว่าใบอนญุาต
ออกไม่ชอบมาแต่ต้นแล้ว ก็ต้องรื้อถอน แต่ใน
แง่รัฐศาสตร์เมื่อรื้อถอนกันจริง ผู้อยู่อาศัยโดย
สจุรติจะท�าอย่างไร บางคนอาจยงัผ่อนช�าระหนี้
ธนาคารไม่หมดด้วยซ�า้ 

เชือ่มัย้ครบัท่านผูอ่้าน เรือ่งนีค้งจะยาวไปเป็น
สบิสบิปีเหมอืนตึกนวิเวลิด์ บางล�าพ ูทีศ่าลให้รือ้

การทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) เป็นทางการแล้ว ผูถ้กู
กล่าวหา กว่า 30 ราย ในจ�านวนนีมี้ผูบ้รหิารระดบั
สงูของกระทรวงวฒันธรรมด้วย

แหล่งข่าวจากส�านักงาน ป.ป.ช. เปิดเผย
ส�านักข่าวอิศรา ว่า  ภายหลังจากที่ส�านักข่าว 
อศิราได้น�าเสนอข่าวเรือ่งนี ้ ในช่วงปี 2563-2564  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติรับเรื่องนี้เข้าสู่
กระบวนการสอบสวน และมกีารตัง้คณะกรรมการ
ไต่สวนขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นทางการ 
ล่าสดุทีป่ระชมุคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มมีตใิห้
แจ้งข้อกล่าวหาคดีนี้ ต่อผู้เกี่ยวข้องจ�านวนกว่า 
30 ราย เพือ่ใช้สทิธิช์ีแ้จงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ซึง่มี
รายชือ่ผู้บริหารระดบัสงูของกระทรวงวฒันธรรม
รวมอยูด้่วย

“ป.ป.ช.ได้ทยอยส่งข้อกล่าวหาทางไปรษณย์ี 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาจ�านวน 30 กว่าราย ได้รับทราบ
และใช้สทิธฺิช์ีแ้จ้งข้อกล่าวหาเป็นทางการแล้ว เมือ่
ได้รับค�าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้ว จะมี
การสรุปผลการไต่สวนคดนีี ้เพือ่เสนอทีใ่ห้ประชมุ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชดุใหญ่พิจารณาชีมู้ลความผดิ 
ผูเ้ก่ียวข้องเป็นทางการต่อไป” แหล่งข่าวระบุ

ส�าหรับข้อมูลส�าคัญในคดีนี้ ที่ส�านักข่าว 
อิศรา น�าเสนอไปแล้ว คือ การตรวจสอบพบ
ว่า บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ที่จด
ทะเบยีนจดัตัง้ใหม่ไม่กีเ่ดอืน ปรากฏชือ่ได้รบังาน

จากต่างประเทศ และยกร่างพระราชบัญญัติ
เทศบาลขึน้ในช่วงต้นทศวรรษ 2470 ซึง่การเกดิ
ขึน้ของร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีเ้กดิขึน้ท่ามกลาง 

รับมอบจากสายลับ (ผู้เสียหาย) ไปลงประจ�าวนั
ล่อซ้ือไว้ที ่สภ.วารินช�าราบ

โดยเจ้าหน้าที่ได้วางแผน น�าธนบัตรท่ีลง
ประจ�าวันไว้มอบให้สายลับ น�าไปแจกจ่ายให้
กับพวก เพื่อท�าการล่อซื้อ โดยให้เขียนช่ือของ 
ผูม้อบเงนิและตวัเลขจ�านวนเงนิให้ปรากฏทีห่น้า
ซอง แล้วน�าไปมอบให้ทีห้่องท�างานของนายนวล
หงส์ แต่ นายนวลหงส์ ได้ปฏเิสธ โดยแจ้งว่าให้ 
นางสาวอนธุดิา เป็นผูไ้ปรวบรวมเงนิมามอบให้ที่
ห้องท�างาน สายลบัจงึได้แจ้งถงึพฤตกิารณ์ดงักล่าว
ให้ชุดจบักมุทราบ จากนัน้สายลบักับพวกได้มอบ
ซองเงนิล่อซ้ือให้กบันางสาวอนธุดิา 

ขณะท่ีนางสาวอนุธดิา ก�าลังน�าเงนิไปมอบให้
นายนวลหงส์ ท่ีห้องท�างาน ชุดจบักมุจงึได้แสดงตัว
และแสดงความบรสิทุธิใ์จ ผลการตรวจค้นปรากฏ
ว่า พบของกลางทัง้ 6 รายการ บรรจอุยู่ในซองสี
น�า้ตาลสอดอยูภ่ายในแฟ้มทีว่างอยูโ่ต๊ะท�างาน ชุด
จบักมุจงึได้น�ามาตรวจสอบกบัส�าเนาประจ�าวนัที่
ได้ลงประจ�าวนัไว้ โดยของกลางรายการ ที ่ 1-2 
และ 3 มีธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ถกูต้องตรง
กนักับทีไ่ด้ลงประจ�าวันไว้ทัง้ 30 ฉบบั  

อย่างไรก็ตาม นายนวลหงส์ยังคงให้การ
ปฏิเสธอ้างว่า ถูกกลั่นแกล้งจากกลุ่มพนักงาน
ลูกจ้าง เนื่องจากไปเข้มงวดวินัยกับลูกจ้างใน
การท�างานมากไป ส่วนนางสาวอนธุดิาให้การรบั
สารภาพว่า ได้รับมอบหมายจากนายนวลหงส์ 
ให้เป็นผู้ติดต่อและรวบรวมเงินค่าต่อสัญญาทั้ง  
6 ซอง ทีว่างอยูบ่นโต๊ะมามอบให้กับนายนวลหงส์
จริง เพราะแม้แต่นางสาวอนุธดิายงัต้องจ่ายเงนิ
ค่าต่อสญัญาจ้างงานคร้ังนีด้้วย จ�านวน 10,000 
บาท เช่นกนั

“ถ้าในแง่นติศิาสตร์แล้วจะเห็นว่า เม่ือศาลส่ังว่าใบอนญุาต
ออกไม่ชอบมาแต่ต้นแล้ว ก็ต้องรื้อถอน แต่ในแง่รัฐศาสตร ์
เม่ือรือ้ถอนกันจรงิ ผู้อยู่อาศยัโดยสจุรติจะท�าอย่างไร บางคน 
อาจยังผ่อนช�าระหน้ีธนาคารไม่หมดด้วยซ�า้”

ชดุและบรษิทัอนันดา เพราะหากหน่วยงานราชการ
ผูมี้อ�านาจหน้าทีไ่ม่เห็นชอบและอนมัุตแิล้ว โครงการ
นี้จะไม่สามารถก่อสร้างได้ตั้งแต่แรก ซ่ึงจะไม่เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงอย่างที่เป็นอยู่ และจะ
เร่งด�าเนนิการเรยีกร้องค่าเสยีหายกบัหน่วยงานของ
รฐัท่ีเกีย่วข้องทัง้หมด เพ่ือเยยีวยาความเสียหายแก่
เจ้าของร่วมอาคารชดุและบรษิทัโดยเรว็ 

รวมทัง้จะด�าเนนิการประสานงานคณะกรรมการ
นติบุิคคลแอชตนั อโศก และเจ้าของร่วม เพือ่ขอเข้า
พบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าการการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพ่ือ
ทวงถามความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ว่าสดุท้ายหน่วยงานรฐัทีอ่อกใบอนญุาต ต้องเข้ามา 
ร่วมหาทางออก รับผิดชอบและเยียวยาผู้ได้รับ 
ผลกระทบ และขัน้ตอนทีท่�าได้ในฐานะเป็นผูไ้ด้รับความ 
เสยีหาย คอืการฟ้องหน่วยงานรฐั ซึง่การพจิารณา 
คดต้ีองใช้ระยะเวลาอกีนานพอสมควร 

ถอน แต่กว่าจะเลิกการใช้อาคารก็ปาเข้าไปกว่า
ยีส่บิปี ล่าสดุไม่กีปี่ทีผ่่านมาคงจ�าได้ อาคารเอ ทชั
ที ่ ถนนร่วมฤดกีเ็ช่นกนั ทีม่คีวามกว้างของถนน 
ไม่เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด ศาลปกครองสัง่ 
รื้อถอน แต่วันน้ีกี่ปีมาแล้วครับ กทม.ยังหาตัว 
ผูร้บัจ้างรือ้ถอนไม่ได้เลยครบั ท่ีส�าคญัไม่ปรากฏ
ว่ามีการลงโทษทางวินัยหรือด�าเนินคดีอาญา 
เจ้าหน้าที ่กทม.หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้องให้ 
เป็นตัวอย่างสกัรายเดยีวครบั 

ปัจจุบันก็ยังมีโครงกำรลักษณะคล้ำย
กันของผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนนี้อีกนับสิบ
โครงกำรทีเ่ข้ำลกัษณะเดยีวกบัแอชตนั อโศก 
และมีอีกเป็น 100 โครงกำร ทั้งคอนโด ทั้ง
ห้ำงศุนย์กำรค้ำ ที่ขอเชื่อมทำงกับหน่วยงำน
รำชกำร และอำจเกดิกรณเีช่นเดียวกนัอกีกไ็ด้ 
ใครจะเป็นคนเริม่ร้องเรยีนหรอืฟ้องคดรีอดกัูน
ต่อครบั
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สปสช.เพิม่สทิธิมะเรง็เต้านมผู้เสีย่งสงู
 ครอบคลมุคนไทยทกุสทิธกิารรกัษา

ทพ.อรรถพร ลิม้ปัญญำเลิศ รองเลขำธกิำร
ส�ำนกังำนหลกัประกันสขุภำพแห่งชำต ิ(สปสช.) 
กล่ำวว่ำ แม้ว่าระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ
จะครอบคลมุการรกัษาโรคมะเรง็ แต่การป้องกัน 
กเ็ป็นนโยบายที ่สปสช. ให้ความส�าคญั โดยเฉพาะ
กับโรคมะเร็งที่ป้องกันได้ ซึ่งในส่วนของมะเร็ง 
เต้านมพบว่า ผูท่ี้มกีารกลายพนัธุข์องยนีโรคมะเรง็
เต้านม BRCA1/BRCA2 เป็นผูม้คีวามเสีย่งสงู 

ดังนั้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด 
สปสช.) มมีตเิพิม่ “บรกิารตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหา
การกลายพันธุข์องยนีโรคมะเร็งเต้านม BRCA1/
BRCA2” เป็นสทิธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ มอบให้กับคนไทยอายุตั้งแต่  
18 ปีข้ึนไป ทีเ่ป็นผูป่้วยมะเร็งเต้านมทีม่คีวามเสีย่ง 
สงู และญาตสิายตรงทีม่ปีระวตัคิรอบครัวตรวจพบ 
ยนีกลายพนัธุ ์

 3.1 มปีระวตัญิาตสิายตรงอย่างน้อย 1 คน ที ่
เป็นโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับการวินิจฉัยเมื่ออาย ุ
ไม่เกิน 50 ปี หรอื มะเรง็เต้านมในผูช้าย หรอื มะเรง็
รงัไข่ หรอื มะเรง็ตบัอ่อน หรอืมะเรง็ต่อมลกูหมาก 

 3.2 มีประวัติผู้ป่วยในครอบครัวอย่างน้อย  
3 คนท่ีเป็นมะเรง็เต้านม 

BRCA2  ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ในปี 2566 
จึงท�ำให้มีจ�ำนวนผู้รับบริกำรไม่มำกนัก ซึ่งต้อง
ย�ำ้ว่ำบรกิำรตรวจคดักรองนี ้ เป็นสทิธปิระโยชน์
บริกำรสร ้ำงเสริมสุขภำพและป ้องกันโรค 
กองทุนบัตรทอง ท่ีมอบให้กับคนไทยทุกคน
ทุกสิทธิ ดังน้ันหำกใครท่ีเข้ำหลักเกณฑ์บริกำร
ข้ำงต้นนี้ ไม่ว่ำจะมีสิทธิกำรรักษำพยำบำลใด
ก็ตำม ก็สำมำรถรับบริกำรได้ รวมถึงหน่วย
บริกำรที่หำกพบผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงก็สำมำรถ 
ให้บริกำรกับผู ้ป ่วยได้เช่นกัน โดยเบิกจ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยจำก สปสช. โดยตรง” รองเลขำธกิำร 
สปสช. กล่ำว  

ทพ.อรรถพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังรับ
บริการตรวจคัดกรองฯ ในกรณีที่ผลตรวจพบว่า 
มีภาวะการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม  
BRCA1/BRCA2 สามารถเข้าสูก่ระบวนการรกัษา
พยาบาลโดยใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของผู ้
ป่วย ซ่ึงภายใต้กองทุนบัตรทองครอบคลุมสิทธิ
ประโยชน์ดแูล ส่วนแนวทางของการลดความเสีย่ง
เพือ่ไม่ให้เกดิมะเร็งเต้านมนัน้ มทีัง้การผ่าตดัและ
การใช้ยาป้องกนั ซึง่วธิกีารผ่าตดัเต้านมทัง้สองข้าง
และการกนิยาต้านฮอร์โมนสามารถช่วยลดความ
เสี่ยงได้ แต่ทั้งนี้ต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจวินิจฉัย 
และให้ค�าแนะน�าประกอบกบัสภาวะจิตใจและการ
ตดิสนิใจของผูป่้วยเอง 

ส�าหรับในด้านของการเพิ่มศักยภาพการให้
บรกิารตรวจคดักรองเพือ่ค้นหาการกลายพนัธุข์อง
ยนีโรคมะเรง็เต้านม BRCA1/BRCA2 ให้กบัหน่วย 
บรกิาร ทีเ่ป็นการเพิม่การเข้าถงึบรกิารให้กับผูป่้วยนัน้  
เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สมาคมโรคเต้านมแห่ง
ประเทศไทย และชมรมศัลยแพทย์เต้านมแห่ง 
ประเทศไทย ร่วมกบัสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิได้ร่วมกนั 
จัดการฝึกอบรม “Genetic counseling for  
Physician” เพือ่เป็นแนวทางในการให้ค�าปรกึษา 
และดแูลผูป่้วยทัง้ก่อนและหลังการตรวจ 

ซึง่เตรยีมจดัขึน้ในวนัพฤหสับดทีี ่ 7 กนัยายน 
2566 นี ้ ทัง้ในรปูแบบ online และ onsite ณ 
ห้องประชมุ อาคารสนัทนาการชัน้ 3 สถาบนัมะเรง็
แห่งชาติ โดยเปิดให้แพทย์ที่สนใจเข้ารับการฝึก
อบรมโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย ลงทะเบยีนผ่านทาง QR 
code หรอืที ่ https://forms.gle/yDpmQCzi-
81yGhYkV8 จ�ากดัเฉพาะผูท้ีล่งทะเบยีนล่วงหน้า
ตัง้แต่วนันีถ้งึ 5 ก.ย. 66 เท่าน้ัน

ปัจจยัความส�าเรจ็แก้จนจนี ?
โมเดลขจดัความจนประเทศไทย

โลกตืน่ตะลงึกบัควำมส�ำเรจ็ในกำรแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนของประเทศจนีว่ำท�ำได้อย่ำงไร? มี 
ปัจจยัอะไรทีน่�ำไปสูค่วำมส�ำเรจ็ ? ท�ำให้โลกตะวนัตก 
ขยีต้ำต่อควำมส�ำเร็จนี ้..?!

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหล่ือมล�า้ วุฒสิภา น�าโดย ดร.สงัศติ 
พิริยะรังสรรค์ประธานคณะกรรมาธิการการแก้
ปัญหาความยากจนและลดความเหลือ่มล�า้ วฒิุสภา 
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน “การแก้ปัญหาความ
ยากจนท่ีเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและมณฑล
ยนูนาน” ในระหว่างวนัท่ี 21-27 พฤษภาคม 2566

ก่อนการเดินทาง คณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญ 
ดร.อำร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อ�านวยการศูนย์จีนศึกษา 
สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มา
ให้ความรู ้ ข้อมลูส�าคญัต่อคณะทีจ่ะเดนิทาง ได้รบัรู้ 
เบื้องต้นว่า “ในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้น�าของประเทศได้ให้
ความส�าคญัเก่ียวกับการแก้ปัญหาความยากจน โดย
ในปี ค.ศ. 2020 ครบรอบ 100 ปี ของสาธารณรฐั
ประชาชนจนี พวกเขาได้ประกาศความส�าเรจ็ในการ
แก้ปัญหาความยากจนในประเทศได้ส�าเร็จ โดยมี
ประชากรชาวจีนจ�านวน 800 ล้านคน พ้นสถานะ
ความยากจน”

เพือ่ให้มีการสะสมความรู้เรือ่งเกีย่วกับประเทศจนี 
ให้มากยิง่ขึน้ หลังกลบัจากจนีแล้ว คณะกรรมาธกิารฯ  
ยังได้เชิญ รองศำสตรำจำรย์ ดร.อักษรศรี  
พำนิชสำสน์ อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งจนีมาให้ 
ความรูแ้ละข้อมลูเพิม่เตมิในทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารฯ  
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีประเด็นท่ี 
น่าสนใจดงันีค้อื

1. “กระชับอ�ำนำจ” “เศรษฐกิจจีน” ใน
วาระท่ี 3 ของการบรหิารและปกครองสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ประธานาธิบดีสจีิน้ผงิได้จดัระเบยีบ 
ด้านเศรษฐกิจ เน้นเสถียรภาพและความสมดุล 
ด้วยการกระชบัอ�านาจ จดัระเบยีบบรษิทัเอกชนทีห่า 
ผลก�าไรเกนิควรจากสงัคม จดัระเบยีบพฤตกิรรมคน 
ในสงัคม ลดอทิธพิลส่ือออนไลน์ ปรบัปรงุหลกัสตูร
การศกึษา ตลอดจนกระตุ้นให้ผูม้รีายได้สงูช่วยเหลอื
สงัคม ซ่ึงรฐับาลใช้นโยบายการเมอืงน�าเศรษฐกจิ 

(Neo-Authoritarianism) มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกจิและการเปิดตลาดแบบเสร ีตลอดจน
สนับสนุนผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งจะมีบุคลากร
ของรัฐบาลคอยก�ากับดูแลอยู่ในกลไกภาคธุรกิจ 
ทัง้หลายด้วย

ส�าหรับการด�าเนินงานข้างต้นได้ต้องอาศัย
ระบบการเมืองที่เข้มแข็งเป็นเอกภาพ มีการรวม
ศูนย์อ�านาจจึงจะสามารถผลักดันการปฏิรูปด้าน
เศรษฐกิจด้วยระบบดังกล่าวได้ส�าเร็จ ท�าให้ในป ี
ค.ศ. 2023 เศรษฐกิจจีนฟื ้นตัวได้ค่อนข้างดี  
ภายหลงัจากผ่านพ้นช่วงวกิฤตของการเกิดโรคระบาด 
จากไวรัสโคโรน่า รัฐบาลจีนได้ด�าเนินการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกจิ มุ่งเน้นความม่ันคง ไม่มุ่งเน้น
การเตบิโตเพียงอย่างเดียว ด้วยการใช้โมเดล “สโีน
มิกส์” (Xinomics) 14 ข้อ และทีเ่กีย่วข้องกบัการ
แก้ปัญหาความยากจนทีส่�าคัญได้แก่

1 ) ด้านการขจัดความยากจนและสร้างสงัคม
พอกินพอใช้รอบด้านหรือสังคมเส่ียวคัง (Xiao 
Kang)

2) ด้านการพฒันาชนบทให้เป็นเมอืง (Urban-
ization)

3) ด้านการกระตุ้นให้ประชาชนได้ประกอบ
อาชพีมีรายได้ ไม่รอคอยการช่วยเหลอืจากภาครฐั
เพยีงอย่างเดยีว ไม่มุง่เน้นรฐัสวสัดิการแบบประเทศ
ยโุรปตะวนัตก

2. ถอดบทเรียน “แก้จนแบบจีน” : ด้วย
แนวทำง 2D 3M รฐับาลจีนได้ด�าเนนิการแก้ปัญหา
ความยากจนด้วยการท�าให้ประชาชนในชนบทที่
ยากจนจ�านวน 98.99 ล้านคนของประเทศ ใหม้ี
รายได้อยูท่ี ่ 2.30 ดอลล่าห์สหรฐัต่อวัน ซึง่สงูกว่า
เส้นความยากจนต�่าสุดท่ีธนาคารโลกได้ก�าหนดไว้
ได้ส�าเรจ็ โดยการขับเคลือ่นนโยบายแก้จนแบบตรง
จดุภายใต้แนวคิด “2 ไม่กงัวล 3 หลกัประกนั” ซึง่ 
“2 ไม่กงัวล” คอื ไม่กังวลเรือ่งอาหาร และไม่กงัวล
เรือ่งเครือ่งนุง่ห่ม “ 

ส่วน 3 หลักประกนั” ได้แก่ 1) มหีลกัประกัน
ในทีอ่ยูอ่าศยั 2) มีหลกัประกนัด้านสขุภาพ และ 
3) มีหลกัประกันด้านการศกึษา

ส�าหรับนโยบายตามแนวทาง 2D 3M ในการ
แก้ปัญหาความยากจนของจีนมคีวามหมาย ดงัน้ี

1) Direction คอื ผูน้�าลงมือท�าจรงิจังและมี
ทศิทางชดัเจน

2) Data คอื ส�ารวจข้อมูลท่ัวประเทศอย่างถูกต้อง 

แม่นย�าและวเิคราะห์ฐานข้อมลูอย่างเป็นระบบ
ส่วน 3 M หมายถึง
1) Man คอื มอบหมายบคุลากรไปแก้ปัญหา

อย่างมุ่งม่ัน มีความเป็นเอกภาพของระบบ และ
สามารถตรวจชีว้ดัผลงานได้จรงิ

2) Money คือ ทุ่มงบประมาณไปแก้ปัญหา 
ได้อย่างตรงจุดและโปร่งใส

3) Materials คือการจดัสรรทรพัยากรจากทุก
ภาคส่วนไปร่วมกันแก้ปัญหา ไม่ใช่เพยีงแค่ภาครฐั

ระบบแก้จนของจีนได้ด�าเนินการจัดตั้งสภา
แห่งชาตเิป็นหน่วยงานหลกัในการดแูลและเยยีวยา
ขจัดความยากจนอย่างเป็นรปูธรรม แก้ปัญหาความ
ยากจนตามสภาพความเป็นจรงิของปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
พร้อมทั้งปรับให้เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น จาก

สังคมของจังหวัดเกิดปรากฎการณ์กลุ่มทุนภาค
เอกชน และภาคธรุกิจทีป่ระสบความส�าเร็จ มรีายได้ 
และผูป้ระกอบการจ�านวนมากหนัช่วยเหลอืสังคม
เพือ่ทดแทนคณุแผ่นดนิ และเป็นการแสดงออกถงึ
การรักชาตขิองกลุม่คนจีน

3. ผู้น�ำแบบสีจิน้ผงิ : กรณศีกึษำ
- การปรบัโครงสร้างบรหิาร/การกระชบัอ�านาจ
- การปลกูฝังความรกัชาติ
- วิธกีารจดัการข่าวปลอม สือ่ออนไลน์ต่างๆ
จากการศึกษาพบว่าการที่ประเทศจีนมีการ

ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ภายใต้ผู้น�าประเทศ 
คอื ประธานาธบิดีสีจ้ินผิง ซึง่มีแนวคดิสังคมนยิมท่ีมี
อตัลักษณ์ความเป็นชนชาติจนีอย่างชดัเจน แนวคดิ
ดังกล่าวนีป้รากฎอยูใ่นรฐัธรรมนญูของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี

โดยสีจ้ินผิงได้มกีารปฏรูิปกลไกระบบราชการ 
ด้วยการรวมศูนย์อ�านาจเพือ่ก�ากบัดแูลเอง ในการ
ปลูกฝังความรักชาติให้แก่ประชาชน ในยคุรฐับาล

การด�าเนินการแก้ปัญหาความยากจนของจังหวัด 
ท�าให้ประเทศไทยได้เรยีนรูว่้าการก�าหนดเป้าหมาย
ทีช่ดัเจน ฐานข้อมลูทีแ่ม่นย�า การแก้ปัญหาให้ตรง
จดุ และการมีเอกภาพของระบบท�าให้การแก้ปัญหา
ความยากจนเป็นไปได้

ถึงแม้ว่าการขจัดความยากจนของจีนทั่วทั้ง
ประเทศจะประสบความส�าเรจ็แล้ว แต่รัฐบาลจีน
ยังคงด�าเนินการพัฒนา และจับตาเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่ไม่ให้มคีรอบครวัใดครอบครัวหนึง่ใน
ประเทศจนีกลบัมายากจนอกีครัง้ ด้วยการน�าโมเดล 
สโินมกิส์ (Xinomics) ซึง่ในรปูแบบโมเดลดงักล่าวนี ้
มีจุดเด่น คือมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล�้า ผลักดัน
แนวคดิ ”ความรุง่เรอืงร่วมกนั” เพ่ือลดช่องว่างทาง
รายได้ ภายใต้ค�าจ�ากดัความทีก่ล่าวว่า “จากยคุ ใคร
รวยได้รวยก่อน สูย่คุ รวยแล้วต้องแบ่งปัน” ท�าให้

สจีิน้ผงิมกีารปลกุกระแสความรกัชาต ิซึง่รฐับาลจนี 
ไม่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชน เพราะส่ือ 
ไม่น�าเสนอข่าวทีท่�าให้เกดิวกิฤตคิวามศรทัธา และ 
ประชาชนจีนต้องไม่แตกแยกกันเอง ตลอดจนตัว 
สจีิน้ผงิเอง เป็นผูน้�าท่ีมทีศันคตทิีเ่ชือ่ในความยิง่ใหญ่
ของจนี ซึง่เป็นแนวคดิเดยีวกนักบัประชาชนคนจนี 
ที่มองว่า ตนเองเป็นศูนย์กลางของโลกมาแต่คร้ัง
โบราณ ดงัน้ันสจีงึมคีวามชอบธรรมทีจ่ะขับเคลือ่น
ประเทศท้ังทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
ประเทศจนีให้ยิง่ใหญ่และเตบิโตต่อไปได้

การทีป่ระเทศจีนสามารถ “ขจัดความยากจน” 
ออกจากสังคมจนีได้อย่างเบด็เสร็จเด็ดขาด ณ เวลา
นีไ้ด้ ผมเหน็ว่าประการแรก เป็นเพราะพวกเขามี
ภมูปัิญญาและมคีวามกล้าหาญเป็นอย่างมาก

พวกเขากล้าแตกหกักบัประเพณใีนการคดิเรือ่ง 

“คนจนีได้สร้างทฤษฎีใหม่ และโมเดลแก้จนจ�านวนมาก และยงั
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้าน
สงัคมอีกจ�านวนมากมายขึน้มา ในระหว่างการต่อสูกั้บปัญหาความ
ยากจน”

ผูเ้ขียน : ดร.สงัศติ พริยิะรงัสรรค์
ประธานคณะกรรมาธกิาร
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล�า้ วฒิุสภา

ทฤษฎกีารแก้ความยากจนแบบตะวนัตกทีค่รอบง�า
โลกมาเป็นเวลาช้านานแล้ว แต่ก็ไม่สามารถแก้ความ
ยากจนให้ตกไปได้จริง รัฐบาลในโลกจ�านวนมาก
ยงัตกอยูภ่ายใต้อทิธพิลทางความคดิในเรือ่งการแก้
ความยากจนของตะวนัตก และยงัคงวนเวียนอยูกั่บ
การหาทางออกไม่ได้

ชาวจีนได้สลัดมายาคติเร่ืองทฤษฎีแก้ความ
ยากจนของตะวันตกออกไป และสร้างทฤษฎ ี
แก้ปัญหาความยากจนของตนเองขึน้ได้เป็นผลส�าเร็จ

จากการศึกษาผมพบว่าคนจีนได้สร้างทฤษฎี
ใหม่ และโมเดลแก้จนจ�านวนมาก และยงัสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
ด้านสังคมอีกจ�านวนมากมายขึ้นมา ในระหว่าง
การต่อสู้กับปัญหาความยากจน ทฤษฎี โมเดล 
และนวัตกรรมเหล่านี้นับเป็นคุณูปการไม่เพียงต่อ
ชาวจนีจ�านวนมากเท่านัน้ แต่ยงัเป็นประโยชน์ต่อ
มนษุยชาตโิดยส่วนรวมอกีด้วย

สิง่ทีช่าวจนีคดิและลงมอืปฏบิตัใินการแก้ปัญหา
ความยากจน เป็นการตอบปัญหาจ�านวนมากในทาง
ทฤษฎ ีทีน่กัวิชาการตะวนัตกไม่สามารถหาค�าตอบ
ได้มาช้านานแล้ว มีค�ากล่าวของคนจีนทีว่่า “คดิหนึง่
ส่วน แต่ท�าเก้าส่วน” นัน่คอืปรชัญาเบือ้งหลงัในการ
ท�างานของพวกเขา น่ันคอืปรชัญาทีเ่น้นการปฎบิตัิ 
เป็นปรชัญาทีท่�าได้จรงิ แต่ปรชัญาของจนีนัน้เป็น
ปรชัญาทีไ่ม่เพยีงแต่อธิบายโลกและสงัคมได้เท่านัน้ 
แต่มนัยงัสามารถเปล่ียนแปลงโลกและสังคมให้ดีขึน้
กว่าเดมิได้ด้วย ปรชัญาของพวกเขาจงึแตกต่างจาก
ส�านกัปรชัญาของตะวนัตกส่วนใหญ่ทีม่ไิด้เน้นการ
ปฏบิตัแิต่อย่างใด

ประการทีส่อง มคี�ากล่าวของชาวจนีท่ีใช้ในการ
ค้นคว้าหาความรู้ว่า “ค้นหาสัจจะจากความเป็น
จริง” ค�ากล่าวนีม้คีวามหมายว่า ในการแก้ปัญหา
ให้เร่ิมต้นจากความเป็นจริง ไม่ใช่เร่ิมต้นจากแนวคดิ
หรือทฤษฎีหรือจากต�ารับต�าราที่เขียนเอาไว้ จาก
หลักคิดแบบนี้ท�าให้พวกเขาสามารถสร้างทฤษฎี
และโมเดลในการแก้ปัญหาความยากจนในแต่ละ
พืน้ที่ๆ  มสีภาพทางภมูศิาสตร์ทีแ่ตกต่างกันได้ส�าเร็จ

สภาพทางภมูศิาสตร์ทีเ่กิดจากการคมนาคมที่
ไม่สะดวก เงือ่นไขและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่ไม่ดี สภาพแวดล้อมที่หนาวจัด สภาพแวดล้อม

ทีม่พีายทุะเลทรายเป็นประจ�า สภาพแวดล้อมทีม่ี
แต่ภูเขาและไม่มีพืน้ทีส่�าหรบัท�าการเกษตร สภาพ
แวดล้อมของประชาชนที่รอคอยความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล คอยแต่เรียกร้องความต้องการจาก
รฐับาลโดยไม่พยายามพึง่ตนเอง สภาพแวดล้อมที ่
แตกต่างกันเหล่านี ้หากใช้แนวคดิทฤษฎแีบบตะวนัตก 
ที่เป็นมาตรฐานเดียว แต่ใช้ครอบคลุมกับสภาพ
ความเป็นจริงทีแ่ตกต่างกันอย่างหลากหลาย ย่อม
จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ตกไปได้

สภาพทางภมิูศาสตร์ทีแ่ตกต่างกันอย่างหลากหลาย  
ได้สร้างแบบจ�าลองจ�านวนมากขึ้นมาในการ 
แก้ปัญหาความยากจน ตั้งแต่รูปแบบของการ 
ร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับสหกรณ์ 
และเกษตรกรทีย่ากจน รูปแบบการร่วมมือกนัระหว่าง 
รัฐบาล ธรุกิจเอกชน ธรุกิจเทคโนโลย ีและเกษตรกร 
หรือรูปแบบของพรรคคอมมิวนิสต์ในระดับสาขา 
กับธุรกิจเอกชน สหกรณ์และเกษตรกรที่ยากจน  
เป็นต้น โมเดลทีแ่ตกต่างกนัอย่างหลากหลาย แต่
กลับประสบความส�าเร็จได้ในแต่ละพืน้ที ่ชีใ้ห้เหน็ว่า 
การแก้ปัญหาความยากจนของแต่ละพ้ืนที่นั้น  
“ต้องเริม่ต้นจากความเป็นจรงิ” ของพืน้ทีน่ัน้ๆ และ
จ�าเป็นต้องอาศยัพลังทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคมและ
การเมอืงใดบ้างในการก�าหนดกลยุทธ์เพือ่เอาชนะ
ความยากจนในพ้ืนทีน่ัน้ และ

ประการทีส่าม การมทีรัพยากรบคุคลทีทุ่่มเท
เสยีสละเพือ่ประเทศชาตแิละประชาชนอย่างแท้จรงิ 
ผมพบว่าการแก้ปัญหาความยากจนของจนีนัน้ ได้ใช้ 
ทัง้เคร่ืองมอืทางเศรษฐกิจ การตลาด กลไกทางสงัคม  
ทางวัฒนธรรม และทางอดุมการณ์

บคุลากรของจนีทัง้ในภาครฐั ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนต่างถกูหลอมรวมด้วยความคดิและ
จติส�านกึรกัชาตแิละรกัประชาชนอย่างลกึซึง้

การหลอมรวมของสังคมแบบนี้ช่วยให้สังคม
ของจีนมีบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีงามอยู่เป็นจ�านวน
มากมาย ทีพ่ร้อมจะเสยีสละตนเองเพือ่ความเจรญิ
รุง่เรอืงของประเทศชาติและประชาชน ทัง้ทางด้าน
เศรษฐกจิและพฤติสร้างอารยธรรมใหม่ของโลกขึน้
มา การมบีคุลากรแบบนีเ้ป็นจ�านวนมากในประเทศ 
เป็นข้อได้เปรียบของประเทศจนีอย่างเหน็ได้ชดั

“หากใครทีเ่ข้าหลกัเกณฑ์บรกิารข้างต้นนี ้ ไม่ว่าจะมีสิทธกิารรกัษา
พยาบาลใดกต็าม กส็ามารถรบับรกิารตรวจคดักรองมะเรง็เต้านมได้ 
รวมถงึหน่วยบรกิารทีห่ากพบผู้ป่วยทีมี่ความเสีย่ง กส็ามารถให้บรกิาร
กบัผูป่้วยได้เช่นกนั โดยเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายจาก สปสช. โดยตรง”

ทพ.อรรถพร ลิม้ปัญญาเลศิ

แรงงาน MOU ผูต้รวจการแผ่นดิน
หนุนเครอืข่ายพฒันาแรงงานชายแดนใต้

“เพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานของอาสาสมัครแรงงาน
และบัณฑิตแรงงาน การเสรมิสร้างความรูเ้ก่ียวกับสทิธิ เสรภีาพ
ประชาชน และภารกิจ หน้าท่ีของส�านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ
ท่ีประชาชนควรรู ้ และประสานความร่วมมือของเครอืข่ายภาค
ประชาชน”

นำยบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัด
กระทรวงแรงงำน เป็นประธานในพิธีลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง ส�านกังาน
ผูต้รวจการแผ่นดนิ กบั กระทรวงแรงงาน เรือ่ง 
การประสานความร่วมมือการท�างานผ่าน 
เครอืข่ายระดบัพืน้ที ่และการร่วมมอืด้านวชิาการ  
โดยม ีพ.ต.ท กรีป กฤตธรีำนนท์ เลขำธกิำร
ส�ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ร่วมลงนาม 
นำยวรรณรัตน์ ศรีสขุใส รองปลดักระทรวง
แรงงำน นำงสำวคมขวัญ กำญจนกุญชร 
รองเลขำธกิำรส�ำนกังำนผูต้รวจกำรแผ่นดนิ 
เป ็นสักขีพยาน นำยสมศักดิ์  สุวรรณ 
สจุรติ ประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดนิ นำยทรง 
ศกัดิ ์สำยเชือ้ ผูต้รวจกำรแผ่นดิน พร้อมด้วย 
ผูบ้รหิารระดบัสงูกระทรวงแรงงานและส�านกังาน 
ผูต้รวจการแผ่นดนิ ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิดีงักล่าว 
ด้วย ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ช้ัน 5 
อาคารกระทรวงแรงงาน

นำยบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ กล่าวว่า 
กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักที่
ท�าหน้าที่บริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 
ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยมุ่งเน้นก�าลัง
แรงงานมีงานท�าพัฒนาก�าลังแรงงาน ให้เป็น

แรงงานศักยภาพสูง สร้างหลักประกันทาง
สังคม คุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัย 
ในการท�างานส่งเสริมความร่วมมอื ด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศและด้านความมัน่คง ส่งเสรมิ
และพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง 
พร้อมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนพฒันาระบบการให้บริการด้านแรงงาน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงแรงงาน 
ขบัเคลือ่นภารกจิ โดยมุง่หวงัผลสมัฤทธิ ์ให้เป็น
เชงิประจกัษ์ต่อประชาชนในพืน้ทีโ่ดยตรง 

โดยด�าเนนิการเชิงรกุในพ้ืนทีผ่่านเครอืข่าย
อาสาสมัครแรงงานที่มีประจ�าทุกจงัหวัด และ
บณัฑติแรงงานในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้  

จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอ�าเภอจะนะ 
เทพา นาทว ีและสะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึง่เป็นกลไก 
ส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน 
ในสงักดักระทรวงแรงงาน โดยค�านงึถงึผลลพัธ์ เพือ่ 
ให้เกิดองค์รวมในการท�างานที่เป็นระบบ สร้าง
ความเข้มแขง็ของเครอืข่ายให้เครอืข่ายมส่ีวนร่วม
และสนับสนุนการสร้างการรับรู้ในภารกิจของ
กระทรวงแรงงานจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจน
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด เพื่อ
สร้างความสามคัคแีละส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมตาม
วิถีของชุมชน สอดรับกับเป้าหมายในการสร้าง

ประโยชน์สุขให้กับประชาชน และผู้ใช้แรงงาน 
ทัง้ในและนอกระบบ

นำยบุญชอบ กล่าวต่อว่า ส�าหรับสาระ
ส�าคญัของการลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
ระหว่าง ส�านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน กับ 
กระทรวงแรงงานในคร้ังนี้ เพื่อสร้างเครือข่าย 
ในการด�าเนนิงานร่วมกันในการส่งเสรมิให้เกดิความ 
เป็นธรรมในสังคม โดยอาสาสมัครแรงงาน และ
บัณฑิตแรงงานจะช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ท�างานของส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการ
ร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ 
ภารกิจของส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วม 
บรูณาการและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน  

ในการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนในพืน้ท่ีเชงิรุก  
และการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ  
ในการสนับสนุนข้อมูลการส�ารวจด้านแรงงาน 
ข้อมูลแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศ
มสุลมิ ความต้องการแรงงานของประเทศมสุลมิ 
แนวทางการการเพิม่ประสทิธิภาพในการด�าเนนิ
งานของอาสาสมคัรแรงงานและบัณฑิตแรงงาน 
การเสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบัสทิธ ิเสรภีาพของ
ประชาชน และภารกิจ หน้าท่ีของส�านักงาน
ผู ้ตรวจการแผ่นดินที่ประชาชนควรรู ้ และ
การประสานความร่วมมือของเครือข่ายภาค
ประชาชนต่อการด�าเนนิงานของภาครัฐ

ด้าน พ.ต.ท. กีรป กฤตธีรำนนท์ เลขำธกิำร
ส�ำนักงำนผู ้ตรวจกำรแผ่นดิน กล่าวว่า 
ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกระทรวง
แรงงานมีเจตจ�านงร่วมกันที่จะร่วมมือในการ
ปฏบัิตงิาน เพือ่แก้ไขความเดอืดร้อนหรอืความ
ไม่เป็นธรรม เพือ่เสรมิสร้างธรรมาภิบาลในสงัคม
ตามภารกิจของส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และการดแูลประชาชนด้านการประกอบอาชพี
และความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมให้กบั
ก�าลังคน ในวัยแรงงาน ทัง้แรงงานในระบบและ
นอกระบบตามภารกจิของกระทรวงแรงงาน 

รวมถึงแนวทางการพัฒนาตามกรอบ
การพัฒนาที่ยั่ งยืน หรือ Sustainable  
Development Goals (SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาต ิในการมุง่ส่งเสรมิการเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื และการด�าเนินนโยบาย 
เพือ่ขจดัปัญหาแรงงานผดิกฎหมาย แรงงานเดก็  
แรงงานบังคับ แรงงานทาส การค้ามนุษย์  
การลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่าง
ประเทศ การส่งเสรมิสงัคมสงบสขุยตุธิรรม และ
การพัฒนาทีย่ัง่ยืน 

ดังนั้น จึงเห็นว่าควรมีการประสานความ
ร่วมมอืในการสร้างเครอืข่ายการท�างานร่วมกนั 
ผ่านบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงาน 
ในการเสริมสร้างประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของทัง้สองหน่วยงานโดยมุง่เน้นให้ประชาชนได้
รบัประโยชน์จากภารกจิของทัง้สองหน่วยงาน

ส�ำหรบัในปีงบประมำณ 2566 นี ้ สปสช. 
ยงัคงด�ำเนนิกำรสทิธปิระโยชน์นีต่้อเนือ่ง ค้นหำ
กำรกลำยพนัธุข์องยนีโรคมะเรง็เต้ำนม โดยผู้ที่ 
ได้รับสทิธบิริกำร คอืผู้ป่วยมะเรง็เต้ำนมตำมเกณฑ์ 
ทีม่คีวำมเสีย่งสงู ได้แก่ 

1. ผูป่้วยทีไ่ด้รับการวนิจิฉยัโรคมะเร็งเต้านม
เมือ่อายไุม่เกิน 45 ปี 

2. ผู้ป่วยทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัโรคมะเรง็เต้านมท่ี
อาย ุ46-50 ปี ร่วมกบั มปีระวตัเิคยเป็นโรคมะเรง็
ซ�า้หลายครัง้ หรอื มญีาตสิายตรง (พ่อ แม่ พี ่น้อง 
หรอื บุตรของผูป่้วยมะเรง็เต้านม) อย่างน้อย 1 คน 
ทีม่ปีระวตัโิรคมะเรง็เต้านม มะเรง็รงัไข่ มะเรง็ตบั
อ่อน หรอืมะเรง็ต่อมลกูหมาก

3. ผูป่้วยทีไ่ด้รับการวนิจิฉยัโรคมะเร็งเต้านม
เม่ืออายมุากกว่าหรอืเท่ากบั 50 ปี ร่วมกับข้อใด
ข้อหน่ึง ดงัน้ี 

3.3 มปีระวติัในครอบครัวสายตรงอย่างน้อย 
2 คนทีเ่ป็นมะเรง็เต้านม หรือมะเร็งต่อมลกูหมาก 

4. ผูป่้วยมะเรง็เต้านมทกุช่วงอาย ุทีเ่ป็นมะเรง็
เต้านมแบบ triple negative หรือเป็นมะเร็ง 
เต้านมในผูช้าย

ทพ.อรรถพร กล่ำวว่ำ จากการด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ 2566 ข้อมลูล่าสุด (8 สงิหาคม 
2566) มีผู้ทีไ่ด้รบับรกิารตรวจคดักรองเพือ่ค้นหา
การกลายพนัธุข์องยนีโรคมะเรง็เต้านม BRCA1/ 
BRCA2 ภาพรวม 13 เขต ทัว่ประเทศ จ�านวน 420 คน  
ในจ�านวนนี้เขต 13 กทม. มีผู้รับบริการมาก 
ทีส่ดุ 197 คน รองลงมาเป็นเขต 9 นครราชสีมา 
และเขต 10 อบุลราชธาน ีเขตละ 55 คน เขต 8 
อดุรธาน ี54 คน และเขต 4 สระบรีุ 22 คน 

“จำกข้อมูลข้ำงต้นนี้เป็นกำรให้บริกำรใน
ช่วงของแรกของกำรให้บรกิำรตรวจยนี BRCA1/
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ภำยในปี 2065 องค์กรสหประชำชำต ิ(UN) 
คำดกำรณ์ว่ำ จ�ำนวนประชำกรของผู้ที่มีอำยุ 
สงูกว่ำ 65 ปี จะแซงหน้ำจ�ำนวนเดก็ทีม่อีำยตุ�ำ่กว่ำ  
5 ปี ขณะเดยีวกนั อำยขุยัเฉลีย่ของคนทัว่โลก
มแีนวโน้มสงูขึน้ โดยข้อมลูจำกองค์กำรอนำมยั
โลก (WHO) ระบุว่ำ ปี 2019 อำยุขัยเฉลี่ย
ของคนทัว่โลกอยูท่ี ่ 72.6 ปี ซ่ึงคดิเป็น 2 เท่ำ  
นบัตัง้แต่เกบ็ข้อมลูเมือ่ปี 1950 ทีอ่ำยขุยัเฉลีย่
ของคนทัว่โลกอยู่ที ่45.7 ปีเท่ำนัน้

ดเูหมือนว่าความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การแพทย์จะยืดอายุขัยของมนุษย์ออกไปเรื่อยๆ 
แต่ถ้าไม่มกีารจดัการท่ีดพีอ อายขุยัทีเ่พิม่ขึน้ อาจ 
หมายถงึการยดืระยะของอาการเจบ็ป่วยทางกาย ใจ  
และสังคม ก็เท่านั้น สุขภาพที่ดีจึงเป็นโจทย ์
ของผู้สูงอายุที่ไม่เพียงต้องอาศัยเทคโนโลยีการ
แพทย์เข้ามาช่วยดแูล แต่ยงัรวมไปถงึเทคโนโลยี
ด้านอืน่ทีจ่ะสนบัสนนุความเป็นอยูท่ีด่ ีซึง่รายงาน
ของ World Economic Forum (2021) สรุป  
8 นวตักรรม ส�าหรบัยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ให้มีคณุภาพมากขึน้

1. อิสรภาพทางการเงินและความมัน่คง
นอกจากการวางแผนเงินบ�านาญตามระบบ

แล้ว เทคโนโลยีอาจช่วยในการวางแผนทางการ
เงินท่ีมีต้นทุนต�่าและเป็นส่วนตัว ซึ่งท�าให้คนที่มี
ภมิูหลงัทางเศรษฐกจิต�า่สามารถเข้าถงึการวางแผน
เกษียณอายไุด้

ตวัอย่างคอื ในปี 1999 Insurance & Pension 
Denmark เปิดตวัเวบ็ไซต์ PensionsInfo เพือ่ให้
แรงงานสามารถดูข้อมูลบัญชีและผลประโยชน์
ทีไ่ด้จากภาครฐัหลงัเกษยีณในทีเ่ดยีว เว็บไซต์ยัง
ประเมินรายได้หลงัเกษียณตามทีผู่ใ้ช้งานแต่ละคน
คาดหวงั หากผูใ้ช้งานพบว่ารายได้หลงัเกษยีณที่
คาดการณ์ไว้ต�า่กว่าเป้าหมาย ก็สามารถเลอืกออม
เงนิเพิม่หรือเพิม่ระยะเวลาเกษยีณได้ ในระหว่าง
อาย ุ65-69 ปี ตามกฎหมายของเดนมาร์ก

ขณะท่ีแผนการเกษียณอายุแบบผสมผสาน
ของเนเธอร์แลนด์ มคีวามน่าสนใจไม่แพ้กนั ด้าน
หนึง่มรีะบบรวบรวมเงนิออมจากคนงานในหลาย

เปิด 8 นวัตกรรม ยดืชีวติผู้สูงวยั
พบหมอ online-บรกิารใกล้บ้าน-ลบัสมองบ่อย

ภาคอตุสาหกรรม และจ้างผูดู้แลพอร์ตส�าหรบัการ
ลงทนุโดยเฉพาะ อกีด้านหนึง่ยงัจ�าลองรายได้ของ
เงนิบ�านาญแบบดัง้เดิม โดยก�าหนดแผนการจ่าย 
เงนิให้คนเกษยีณและคู่สมรสเป็นรายเดือนตลอดชพี  
ซึ่งภายใต้กฎหมายบ�าเหน็จบ�านาญฉบับใหม่ 
สมาชิกจะสามารถถอนเงนิได้สงูสดุ 10 เปอร์เซน็ต์ 
ของยอดเงนิคงเหลอื

ดงันัน้ ระบบนีจึ้งช่วยให้แน่ใจว่าผูเ้กษยีณอายุ
จะมเีงนิใช้เพียงพอ และยงัให้ผลตอบแทนเพิม่เติม
ในรปูของเครดติมรณกรรม (mortality credits) 
ซึง่กค็อืเงนิออมคงเหลอืของผูท่ี้เสยีชวีติไปแล้ว จะ
ยงัคงอยูใ่นระบบและถกูน�าไปแจกจ่ายให้ผูท้ีม่อีายุ
ยนืยาวทีส่ดุ กล่าวคอื ผูร้บับ�านาญทีมี่อายยุนืยาว
ทีส่ดุ คอืผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์สงูสดุ

2. AI และเคร่ืองมอืตรวจหาโรคในระยะเริม่ต้น
การป้องกันโรคในอนาคตเป็นอีกสิ่งส�าคัญที่

ท�าให้คนสูงวัยมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพดี การ
ตรวจหาสญัญาณความชรา และปัจจยัเสีย่งของโรค
ต่างๆ จงึมคีวามจ�าเป็น ในขณะทีร่ะบบการรกัษา
โรค ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก ทว่าการ
ป้องกันโรคจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการ
รกัษาพยาบาลได้อย่างมาก ซึง่ปัจจบุนัวธิกีารแบบ
ดิจิทัลเพื่อติดตาม และตรวจหาโรคในระยะแรก 
ได้พฒันาอย่างรวดเรว็ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา

เทคโนโลยทีีใ่ช้ AI ควบคู่กบัการระบขุ้อมลูทาง 
ชีวภาพ เช่น สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (electro 
physiological) เพ่ือตรวจการท�างานของสมอง เสยีง  
การหายใจ หรือการไอ สามารถวนิจิฉยัอาการที่
พบได้ตัง้แต่เน่ินๆ ซึง่หากมคีวามเสีย่งเป็นโรคร้าย  
ย่อมท�าให้มีการจัดการ บรรเทา หรือป้องกัน 
ผลกระทบได้ดย่ิีงขึน้

3. พบหมอออนไลน์ ตรวจสขุภาพทนัใจ
ปัจจบุนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีสามารถ

ตรวจคัดกรองสัญญาณชีพผู้สูงอายุจากที่บ้านได้  
โดยไม่ต้องใช้บุคลากรเฉพาะทาง หรือใช้เพียง
อุปกรณ์เคร่ืองมือที่สามารถซ้ือหาได้ส�าหรับ
ตรวจจับสถานะสขุภาพ แต่ถ้าเกิดสภาวะฉกุเฉนิ
ก็สามารถติดต่อกับแพทย์ได้โดยตรง ฉะนั้น  
เทคโนโลยทีีช่่วยตดิต่อ ตดิตาม รวมถงึเชือ่มโยง 
ระหว่างแพทย์และผู้สูงอายุ จะช่วยลดภาระ 
บุคลากรทางการแพทย์และลดค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาพยาบาลลงอย่างมาก

4. บรกิารดแูลผูส้งูวยัใกล้บ้าน
การเปลี่ยนแปลงการให้บริการด้านสุขภาพ

ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา มีองค์ประกอบหลักคือ 
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพมากขึ้น 
ท�าให้เกดิบทสนทนาระหว่างคนในครวัเรอืน และ
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้โดยตรง 
เช่น แนวทาง ‘สูงวยัทีบ้่าน’ (aging at home) 
ทีผู่ดู้แล ครอบครัว หรือแม้แต่คนขายประกนั ก็
สามารถร่วมกนัสร้างแผนการดูแลเฉพาะบคุคลได้ 
ซ่ึงมีประโยชน์ต่อกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา และ 
มีศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย ์
ในระยะยาว

ตัวอย่างคือ self-help clubs หรือชมรม 
ช่วยเหลอืตวัเองของผูส้งูวยั ซึง่เป็นโครงการหนึง่ของ  
HelpAge Global Network องค์กรไม่แสวงผล
ก�าไรทีม่กีว่า 160 แห่ง ใน 90 ประเทศ สมาชกิ 
ชมรมจะมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น  
ร้องเพลงและเต้นร�า ออกเงนิกูเ้ลก็น้อย การตรวจวดั 
ความดัน การบรรยายวธิใีช้สมาร์ตโฟน หรอืกระทัง่
การส่งอาสาสมัครช่วยเก็บเกี่ยวพืชผลส�าหรับ
สมาชกิทีเ่ป็นชาวไร่และล้มป่วย

5. ปกป้องความเสือ่มถอยของระบบประสาท
การสูญเสียการได้ยินเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ

ต้นๆ ของภาวะสมองเสือ่ม และจ�าเป็นต้องได้รบั
การแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีเพือ่ป้องกันความเสีย่งจาก
การหกล้ม ความบกพร่องทางสติปัญญา การแยกตวั 
ทางสงัคม และผลเสยีด้านสขุภาพอืน่ๆ ปัจจบุนั

สธ.-พม. ยกระดบัชีวิตคนพกิาร
ชูสตูรดูแล 3อ 2ส 1ฟ 1น

ประกอบด้วย ออกก�าลังกาย อาหาร อารมณ์ 
สรุา ยาสบู ทนัตสขุภาพ และนอนหลบัอย่างมี 
คุณภาพ โดยได้ด�าเนินการกับกลุ่มคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยท�างานเป็น 
กลุ่มแรก โดยได้รบัความร่วมมอืจากภาคเีครอืข่าย  
ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมสขุภาพจติ กรมส่งเสรมิ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ สมาคม 
ชมรม และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและ 
เอกชน ร ่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ส่งเสรมิสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ
เพ่ือให้คนพิการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
รวมทัง้การให้ข้อมลูความรูด้้านสุขภาพ และการ
ส่งเสรมิสุขภาพคนพิการแบบองค์รวม (Holistic 
Health Care) ซึง่ครอบคลมุในทกุมติิ

 “ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ 
ชวีติคนพิการเน้นพัฒนารปูแบบด้านการส่งเสรมิ 
สุขภาพ ตามหลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น และ 
สนับสนุนทางด้านวิชาการ และการส่งเสริม 
สขุภาพคนพิการแบบองค์รวม (Holistic Health 
Care) ได้แก่ 1) มิติทางร่างกาย คอื ร่างกายที่
สมบรูณ์แขง็แรง ปราศจากโรคหรอืความเจ็บป่วย
ได้รบัอาหารและโภชนาการ สมรรถนะทางกาย 
ส่ิงแวดล้อม ทีอ่ยูอ่าศัย ทีเ่หมาะสม 2) มติิทาง
จติใจ คอื มอีารมณ์แจ่มใส ไม่มคีวามกงัวล มคีวาม 
สุข ได้รบัการดูแลไม่ให้เกดิภาวะวกิฤตทางอารมณ์  
3) มิตทิางสงัคม คือ ครอบครวั สังคมและชมุชน 
มคีวามสมัพันธ์ท่ีดต่ีอกนั 4) มติจิติวญิญาณ คอื 
มคีวามหวงัในชีวติมคีวามรกั ความอบอุน่ ความ
เชื่อมั่นศรัทธา ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามด้วยความมี
เมตตา กรณุา ไม่เหน็แก่ตัว เสยีสละและ 5) มติ ิ
ทางปัญญา โดยเป็นผู ้มีการศึกษา มีความรู้  
เฉลยีวฉลาด รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง สามารถประกอบ 
อาชีพ และประสบความส�าเรจ็ในชีวติ” รองอธบิดี
กรมอนามยั กล่าว

นำยแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ รอง
อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการส�ารวจ
สถานการณ์ผู้พิการในประเทศไทย พบว่า มีผู้
พิการท่ีได้รับการออกบัตรประจ�าตัวคนพิการ 
จ�านวน 2,108,536 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3.19 
ของประชากรทั้งประเทศ โดยแบ่งเป็น ผู้ชาย 
จ�านวน 1,101,837 คน หรอื ร้อยละ 52.26 และ 
ผู้หญิง จ�านวน 1,006,699 คน หรอื ร้อยละ 47.74 
 และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น กรมอนามัยมีภารกิจ 
ในการส่งเสรมิสุขภาพประชาชนทกุกลุม่วยั ตัง้แต่
หญงิตัง้ครรภ์ วยัเรยีน วยัรุน่ วัยท�างาน ผ้สงูอายุ  
ตลอดจนอภบิาลระบบอนามยัสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ 
ประชาชนมีสุขภาพดี โดยเน้นการสื่อสารเพ่ือ 
สร้างความรูด้้านสขุภาพในทกุมติ ิ พฒันาระบบ 
ส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อมของประเทศ  
ให้เกิดการผสานพลังภาคีเครือข่ายและสร้าง
พันธมติรเชิงนเิวศวิถใีหม่ทีเ่อือ้ต่อการมสุีขภาพดี 
ของประชาชนแบบบรูณาการทีย่ัง่ยนื ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้สามารถดูแล 
สุขภาพกาย-ใจของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ให้แขง็แรง รวมถงึให้ความส�าคญักบักลุม่เปราะบาง 
ทกุกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชวีติให้ดยีิง่ข้ึน

นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อว่า กรมอนามยั
จงึได้ด�าเนนิโครงการส่งเสริมสขุภาพเพือ่พฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือ
ร่างกายวยัท�างาน ด้วยแนวทางการส่งเสรมิความ 
รอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วยหลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น  

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำง
เลือก ร่วมกับ มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ (มจพ.) เผยควำมคืบหน้ำกำร
ด�ำเนินกำรแพลตฟอร์มดูแลสุขภำพ ด้วย
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
อจัฉรยิะ (Smart Healthcare TTM) น�ำ AI 
แปลต�ำรบั ต�ำรำยำโบรำณซ่ึงเป็นสมบตัชิำต ิเพือ่
น�ำเข้ำสู่ Knowledge-based และ Big Data 
ใช้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์เชิงพยำกรณ์ เพื่อ
วำงแผนด้ำนสุขภำพ กำรใช้บริกำร หรือกำร
บรโิภคผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยเพือ่ต่อยอดมลูค่ำ
เศรษฐกจิสมนุไพร ในอนำคต 

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.เพยีรพูล กมลจติร์ประภำ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 
ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อ�านวยการกองวิชาการ
และแผนงาน เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนา
แพลตฟอร์มดแูลสขุภาพด้วยภมูปัิญญาการแพทย์ 
แผนไทยและสมุนไพรอจัฉรยิะ (Smart Healthcare  
TTM) ภายหลั งด� า เนินการ MOU ร ่ วม 
กันมาครบ 2 ไตรมาส กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก มีองค์ความรู้ด้านการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์ 
สมนุไพร การบรกิารการดแูลสขุภาพมากมาย จึงได้ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ท�าการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและสมนุไพรอจัฉรยิะ (Smart 
Healthcare TTM) โดยร่วมกันพฒันาใน 4 โมดลู 
จนปัจจบุนัมคีวามคบืหน้า ดงันี ้ 

* โมดูลที่ 1 Digital TTM Knowledge 
Management กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้
รวบรวมต�ารับต�าราการแพทย์แผนไทยที่มีบันทึก
ในสมดุไทย ใบลาน ศลิาจารกึกว่า 50,000 รายการ  
โดยส่งต่อให้ มจพ. พัฒนาระบบ Smart TTM 
Library เพือ่รองรบัการจัดการภมูปัิญญาการแพทย์ 
แผนไทย และจะจัดเก็บต้นฉบับในรูปแบบภาพ
ดิจทิลัและข้อมลูทีไ่ด้รบัการถ่ายถอด-ปรวิรรตแล้ว 
รวมทัง้องค์ความรูท้ีไ่ด้จากหมอพืน้บ้าน งานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร ทัง้นี ้ทางมหาวิทยาลยัฯ จะใช้ความรูจ้าก
การศกึษาวจิยัด้านปัญญาประดิษฐ์ เช่น Ontology, 
Knowledge Graph เป็นต้น มาใช้ในการพฒันา ซึง่ 

กรมแพทย์แผนไทย ร่วม มจพ.
ชู AI  แปลต�ารบัต�ารายาโบราณ

และวจัิยด้าน AI และ Deep learning ในวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
สมนุไพร ผลติภณัฑ์และบริการ เพือ่ก่อให้เกดิการ
สร้างมลูค่าเพิม่ขึน้ในอนาคต ใช้ในการวางแผนเชงิ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิอย่างครบห่วงโซ่คุณค่า 

* โมดลูที ่4 Smart TTM Herbal Product 

NLP, และ Deep learning มาประยกุต์ใช้กบัการ
พฒันานวัตกรรมดจิิทลัดงักล่าวให้มปีระสทิธภิาพ
ต่อไป

การด�าเนินการร่วมกันดังกล่าวนั้น จะท�าให้  
ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ประชาชน ผูป้ระกอบการ  
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ใช ้
ประโยชน์จากการด�าเนนิการทัง้ 4 โมดลู คอื 

‘แผ่นปิดกะโหลกเทียมไทเทเนียม’
สูสิ่ทธิระบบหลักประกนัสุขภาพ

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ร่วม
กบัทีมวจิยัจากบรษิทั เมตคูิลี ่จ�ากดั และคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษา
วิจัยเร่ือง “โครงการแผ่นปิดกะโหลกศีรษะ
ไทเทเนียมเฉพาะบุคคล ผลิตด้วยเทคโนโลยี
การพิมพ์ 3 มติ ิส�าหรบัผูป่้วยกะโหลกศรีษะยบุ
ในการศึกษาวจิยัทางคลินกิแบบหลายสถาบนั” 
เพื่อศึกษาและทดสอบสมรรถนะของแผ่นปิด
กะโหลกฯ ตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากลของ
เครือ่งมอืแพทย์ เพือ่ให้มคีณุภาพ และสามารถ
แข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ในตลาดระดบัสากล โดย
มีเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย 
มทีัง้เชงิพาณชิย์ โดยส่วนหนึง่ช่วยลดการพึง่พา
นวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป้าหมายเชิง
นโยบายเพื่อการผลักดันไปสู่สิทธิประโยชน์ใน
ระบบหลกัประกันสขุภาพแห่งชาตขิองคนไทย

รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เครอืข่ายนกัวิจยั สวรส.กล่าวว่าบริษทั เมตคูิลี่ 
จ�ากัด เป็น 1 ใน 4 บรษิทัจากทัว่โลกทีส่ามารถ
ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์แบบนี้ขึ้นมาได้ 
ซึ่งทีมวิจัยได้ออกแบบโดยใช้แผ่นไทเทเนียม
เกรดดีท่ีสุด และมีข้อพิสูจน์แล้วว่าเป็นโลหะ
ที่เข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้ รวมถึงมีการ
พัฒนาการวิเคราะห์รูปทรงรอยเปิดกะโหลก
ศรีษะท่ีต้องการปิด ผ่านระบบ CT-scan ร่วมกบั
การใช้เทคโนโลย ีAI ออกแบบแผ่นปิดกะโหลก
เทยีมเฉพาะบคุคล นอกจากน้ี ในการผลติต่อ 
ครั้ง ยังท�าได ้รวดเร็วและแม่นย�าตรงกับ 
ความต้องการของศลัยแพทย์ 

โดยสามารถขึ้นรูปทรงผ่านระบบการ
ออกแบบ หลงัจากได้รบัผล CT-scan กะโหลก
ศีรษะของผู้ป่วยจากแพทย์ และส่งกลับไปยัง
ห้องผ่าตัดได้ในระยะเวลา 2-7 วัน ปัจจุบัน
นวัตกรรมดังกล่าว มีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
อปุกรณ์ด้านการแพทย์ระดบัสากลจากองค์การ
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา United 
States Food and Drug Administration 
(USFDA) ให้สามารถจ�าหน่ายแผ่นปิดกะโหลก
เทยีมไทเทเนยีมนีใ้นสหรัฐฯ ได้

ผลการวจิยัทางคลนิกิทีพ่บว่า มอีตัราการ
ตดิเชือ้ต�า่กว่าการรกัษาแบบปกต ิลดการผ่าตดัซ�า้ 
มคีวามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพราะมต้ีนทนุ
การผ่าตดัโดยรวมลดลง แต่ได้ปีสุขภาวะเพิม่ขึน้ 

ผูป่้วยมคีวามพงึพอใจ และมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
แพทย์มคีวามพงึพอใจ เนือ่งจากช่วยลดระยะ 
เวลาในการผ่าตดัให้สัน้ลง และการใช้งานไม่ยุง่ยาก  
ซึ่งจากจุดเด่นดังกล่าวจึงมีการขับเคล่ือน 
สูก่ารใช้ประโยชน์ในระบบสขุภาพ จนคณะท�างาน 
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เพื่อก�าหนด
ประเภทและขอบเขตบริการด้านสาธารณสุข 
ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ เหน็ชอบ
ให้แผ่นปิดกะโหลกศรีษะเฉพาะบคุคลผลติจาก
โลหะไทเทเนยีม ด้วยเทคโนโลยีการพมิพ์ 3 มติิ 
เป็นสทิธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ และขณะนี้อยู่ระหว่างการก�าหนด
ราคาเพือ่ให้ได้อตัราค่าบรกิารทีเ่หมาะสม โดย 
ปัจจบุนัยงัมีผูป่้วยทีถ่กูผ่าตดัเปิดกะโหลก อย่างน้อย 
สะสมถึงปีละ 7,000-20,000 คน 

ด้าน ผศ.ดร.จรวยพร ศรศีศลกัษณ์ รกัษาการ 
ผู้อ�านวยการ สวรส. กล่าวว่า นอกจากงาน
วิจัยเชิงระบบแล้ว สวรส. ยังสนับสนุนงาน
วิจัยเชิงคลินิกที่เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
และสามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้ท้ังใน
เชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย ซึ่งงานวิจัยแผ่น
ปิดกะโหลกศรีษะไทเทเนยีมเฉพาะบคุคลฯ นี้ 
นอกจากการวจิยัด้านประสทิธผิลของผลติภณัฑ์ 
ซึ่งพบว่ามีมาตรฐานและได้ผลลัพธ์ท่ีดีแล้ว 
สวรส.ยังได้ด�าเนนิงานต่อในเชิงของการผลกัดนั
สูก่ารใช้ประโยชน์ ผ่านการศกึษาวจัิยในระดบั
ของการประเมนิความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
ซึง่ท�าให้เหน็ความเป็นไปได้ในการน�านวตักรรม
เข้าสูร่ะบบหลกัประกนัสขุภาพ ทัง้ในด้านการ
ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่น�าไปสู่ความยั่งยืน
ของระบบ ตลอดจนการมสีขุภาพและคณุภาพ
ชวีติทีด่ขีองคนไทย

เมือ่ส�าเรจ็แล้วนัน้จะท�าให้เกดิ Knowledge-based  
เพ่ือให้บรกิารองค์ความรูภ้มูปัิญญาการแพทย์แผนไทย  
แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
และนกัวชิาการ โดยผ่านระบบสืบค้นข้อมูลอย่าง
อจัฉริยะ 

* โมดลูที ่2 TTM Expert & Recommendation  
Systems กรมฯ มีการวิ เคราะห์ เตรียม 
ข้อมลูจากต�ารบั ต�าราการแพทย์แผนไทยทีป่ระกาศ
เป็นของชาตแิล้ว กว่า 7,000 รายการ และทีม่กีาร
ลงทะเบยีนตามมาตรา 15 จากนายทะเบยีนจังหวดั
ไม่น้อยกว่า 200,000 ต�ารบั น�ามาถ่ายถอด-ปรวิรรต

ภาษาโบราณ ที่บันทึกในสมุดไทย ใบลาน ศิลา 
จารึก แต่กระบวนการแปล หรือถ่ายทอดต้องใช้ 
เวลานานและต้องอาศยัผูเ้ชีย่วชาญในการด�าเนนิการ  
อีกทั้งผู ้ เชี่ยวชาญมีจ�านวนน้อย จึงร ่วมกัน 
วิจยั และพฒันาระบบผูเ้ชี่ยวชาญและระบบช่วย
แนะน�า (TTM Expert and Recommendation 
Systems) โดยใช้เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ เช่น 
OCR (Optical Character Recognition), NLP 
(Natural language processing) และ Speech 
Recognition เป็นต้น เพื่ออ�านวยความสะดวก 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายถอด-ปริวรรต 
และสังคายนาต�ารับ/ต�าราการแพทย์แผนไทย 
ให้การด�าเนนิการแปลอกัษรโบราณออกมาได้อย่าง
รวดเรว็และมคีณุภาพสงู 

*โมดลูที ่ 3 Herbal Product & Service 
Big Data Management การพฒันา Big Data 
ผลติภณัฑ์สมนุไพร และบรกิารการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลอืก เชือ่มโยงข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ รวมทัง้สือ่สงัคมออนไลน์ โดยอาศยัการศกึษา

& Service Innovation การพฒันานวตักรรม
ดจิทิลัเพือ่ยกระดบัการสร้างความรอบรูแ้ละบรกิาร
ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลอืกและ
สมนุไพรอจัฉรยิะ ซึง่ได้แก่ 

1. ระบบ Panthai Chatbot สามารถตอบ
ค�าถาม ประเมนิสขุภาพ วเิคราะห์ข่าวปลอมด้าน
การแพทย์แผนไทยและระบชุนดิสมนุไพรด้วยภาพ  

2. ระบบ Panthai Good Doctor ตรวจรกัษา
ด้วยแพทย์แผนไทย AI โดยใช้ศาสตร์การแพทย ์
แผนไทยและสมนุไพรให้แก่ประชาชน เพือ่ให้เข้าถงึ 
การบริการได้อย่างสะดวก และ มีประสิทธิภาพ 
(Anywhere, Anytime and Anydevice)

3. ระบบ Thailand Herbal Expo &  
Garden Metaverse ทีส่ามารถเยีย่มชมงานมหกรรม 
สมุนไพรแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
และสวนสมนุไพรในสภาพแวดล้อมของโลกเสมือน
จรงิ รวมถงึสามารถซือ้-ขายผลติภัณฑ์สมนุไพรผ่าน
ทางระบบได้ ซ่ึงทางมหาวทิยาลยัจะน�าเทคโนโลยี 
Virtual Reality/Augmented Reality: VR/AR, 

1. มรีะบบคลงัความรู้ภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย  
และสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart TTM Library)  
ที่รวบรวมต�ารับ/ต�ารายาแผนไทย ที่มีการแปล
จากต้นฉบับแล้วมีข้อมูลเชิงพฤกษศาสตร์ของพืช
สมุนไพรที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ในทกุมติิจากหมอพืน้บ้านและผูท้รงคณุวฒุ ิ และ
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ จ�านวน 70,000 รายการ ซ่ึง
จะเกดิประโยชน์แก่ประชาชนในด้านการศกึษาวิจัย 
และใช้ประโยชน์ทางด้านสขุภาพ 

2. มฐีานข้อมลูขนาดใหญ่ผลติภณัฑ์สมนุไพร 
และบรกิารทางการแพทย์แผนไทย (Herbal Product  
& TTM Service Big Data) ที่เชื่อมโยงข้อมูล 
การผลิต การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
การตรวจรักษาด้วยยาสมุนไพรพร้อมทั้งสามารถ
วิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics) 
โดยแสดงในรปูแบบแผนภมูริปูภาพ แผนที ่กราฟ  
ตาราง วดิโีอ และอนิโฟกราฟิก (Data Visualization)  
แสดงแนวโน ้มของการผลิต การจ�าหน ่าย  
และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์สมุนไพร และการ
ตรวจรกัษาด้วยยาสมนุไพร 

3. มีแอปพลเิคชนัโต้ตอบอตัโนมัต ิ (Panthai 
Chatbot) เพือ่ตอบค�าถาม และประเมนิสุขภาพ
ให้กบัประชาชน สร้างความรอบรู ้สามารถวเิคราะห์
ข่าวปลอมด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
สมนุไพรได้ไม่น้อยกว่า 200 ค�าถาม (Intent) และ
สามารถวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
ได้ไม่น้อยกว่า 5 กลุม่โรค เช่น  1. นอนไม่หลบั 
และเจ็บปวดเรื้อรัง 2. ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง 
3. สะเกด็เงิน 

4. กลุม่โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั และ 5.บ�าบดัยาเสพ 
ติด พร้อมท้ังสามารถระบุชนิดไพรด้วยภาพได้ 
ไม่น้อยกว่า 300 ชนดิ

นวัตกรรมทางการแพทย์มีการพัฒนาเครื่องช่วย
ฟังรุ่นใหม่ รวมถงึเคร่ืองช่วยฟังทีค่วบคุมโดยสมอง 
โดยสามารถปกป้องเซลล์ขนของหชูัน้ในไม่ให้เสือ่ม
สภาพตามวยัได้

6. เกมลบัสมองให้คล่องแคล่ว
การฝึกการรู้คิด (cognitive functioning) และ

การฝึกกจิกรรมในชวีติประจ�าวนั เช่น การเล่นเกม
กระดาน การฝึกกิจกรรมเหล่านีต้้องออกแบบใหม่
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ การ
โต้ตอบทีเ่หมาะสม ท�าให้ระบบรู้คดิยงัคงท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันโรคเก่ียวกับ
สมองได้ ตัวอย่างเช่น การจ�าลองประสบการณ์
เสมือนจริงที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุและการใช้เกม 
(gamification) กระตุน้หรอืสร้างแรงจงูใจในการ 
เรียนรู้ ล้วนท�าให้ผู้สูงอายุมีการโต้ตอบมากขึ้น  
นบัเป็นการรกัษาระบบรูคิ้ดในทางหนึง่ทีไ่ด้ผล

7. เช่ือมต่อสังคมผู้สูงอายุบนแพลตฟอร์ม
ดจิทัิล

ความผูกพันทางสังคมและการเรียนรู้ตลอด
ชวีติ เป็นสองส่วนส�าคญัของสขุภาพทีด่แีละการ
เป็นผู้สูงวัย การเชื่อมโยงทั้งสองปัจจัยในการ
สนบัสนนุผูส้งูวยั มผีลเชิงบวกต่อการแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสขุ เช่น ความเหงา ภาวะซึมเศร้า และ
ความวติกกงัวล เทคโนโลยทีีด่จึีงควรมส่ีวนส�าคญั
ต่อการเชือ่มโยงผูส้งูวยักบัทัง้สังคมและดจิทิลั เช่น 
ผูส้งูอายุทีส่ญูเสยีการได้ยินหรือเป็นอมัพาต จ�าเป็น
ต้องใช้คณุสมบติัของหน้าจอสมัผสั เซน็เซอร์ หรอื 
หมายเลขโทรศพัท์ทีบ่นัทกึไว้ล่วงหน้า ฯลฯ เพือ่ให้ 
ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัว
ได้อย่างเสรี

8. บรกิารขนส่งฉบัไว เข้าใจผูส้งูอายุ
การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอีกส่วน 

ส�าคญั ท่ีแสดงให้เหน็ถงึคณุค่าในชวีติของผูส้งูอายุ 
เทคโนโลยจีงึจ�าเป็นต้องช่วยเพิม่ความมัน่ใจและ
ความเป็นอิสระให้กับพวกเขา การอ�านวยความ 
สะดวกในการเคลือ่นไหวทีด่สี�าหรบัผูส้งูอาย ุเริม่ต้น 
ง่ายๆ จากการเลือกรถผ่านแอปพลิเคชันขนส่ง
ที่สามารถเลือกคนขับที่ได้รับการฝึกฝนด้านการ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะท�าให ้
ผูส้งูอายสุามารถท�ากจิกรรมประจ�าวันได้อย่างมัน่ใจ  
เช่น ซ้ือของช�า เย่ียมเพือ่นและครอบครวั ท�าให้ผูส้งูอายุ 
มชีวีติทีส่มบรูณ์และเป็นอสิระมากขึน้

* โมดลูที ่2 TTM Expert & Recommendation Systems กรมฯ 
มกีารวเิคราะห์ เตรยีมข้อมลูจากต�ารบั ต�าราการแพทย์แผนไทย 
ทีป่ระกาศเป็นของชาตแิล้ว กว่า 7,000 รายการ และท่ีมีการลงทะเบียน 
ตามมาตรา 15 จากนายทะเบยีนจงัหวัดไม่น้อยกว่า 200,000 ต�ารบั 
น�ามาถ่ายถอด-ปรวิรรตภาษาโบราณ



ปีที่ 18 ฉบับที่ 411 วันที่ 1-15 กันยายน 25668 คณุภาพชวีติ

นำยสำวิทย ์ แก ้วหวำน ประธานสมา
พันธ์สมานฉันทร์แรงงานไทย (สสรท.) ได้ยื่น
หนังสือถึงรักษาการในต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เร่ือง ขอคัดค้านการ
หลกัเกณฑ์จ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุฉบบัใหม่และ
ขอให้ทบทวนยกเลกิ โดยระบุว่า ตามทีรั่ฐบาล โดย
กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ออกระเบยีบวธิกีาร

สสรท.ย่ืนหนังสอืถงึ ‘พล.อ.ประยุทธ์’
คัดค้านเกณฑ์ใหม่การจ่ายเบ้ียผูส้งูวัย

ผูส้งูอายยุงัมิได้ มีการก�าหนดคุณสมบติัของผู้มีสิทธิ
รบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุตามข้อ 6 (4) ให้ อปท.
ใช้คุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงิน 
เบีย้ยงัชพี ผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิไปพลางก่อน

 “เท่ากับว่า จากนี้ไปผู้สูงอายุที่จะได้รับก็

ประมาณ 12 ล้านคน เป็นชาย 5,622,074 คน และ 
หญงิ 7,076,288 คน โดยกลุ่มทีม่ากทีส่ดุประมาณ
ครึง่หนึง่ คือ กลุม่อาย ุ60-69 ปี หากรฐับาลและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจ่ายเบีย้ยงัชพีแก่ผูส้งูอายใุน
อตัราเฉลีย่ อยูท่ีค่นละ 800 บาทต่อเดอืน จะใช้ 
งบประมาณ 9,600 ล้านบาท ทัง้ปี จะใช้งบประมาณ  
115,200 ล้านบาท หากคิดเป็นสัดส่วนจาก 
งบประมาณแผ่นดนิปีละประมาณ 3,200,000 ล้าน
บาท สดัส่วนประมาณร้อยละ 3.6 ซึง่ไม่มากเลย 
และทีส่�าคญัเมือ่เงนิจ่ายออกไปแล้วเงินกจ็ะหมนุ
กลบัมาในรปูแบบของการจบัจ่ายสนิค้า เกดิการ 
กระตุ้นเศรษฐกจิ เกดิการผลติ เกดิการจ้างงาน และ 
รฐักส็ามารถลดภาษีทัง้ทางตรง และทางอ้อมได้เช่น 
ภาษมูีลค่าเพิม่

ยิง่ไปกว่านัน้ ถ้ารฐับาลกล้าพอท่ีจะเกบ็ภาษี
ในอตัราทีก้่าวหน้า ทัง้ภาษทีีด่นิ-ทรัพย์สนิ ภาษี
มรดก ภาษีการซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์ (ใน
แต่ละปีซ้ือขายกันกว่า 20,000,000 ล้านบาท แต่ไม่
เกบ็ภาษกีนัเลยนบัตัง้แต่ปี 2525 เป็นต้นมา) รวม
ทั้งลดการอุดหนุนกลุ่มทุนภายใต้คณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุปีหนึง่กว่า 300,000 ล้านบาท 
หรอืแม้กระทัง่การบรหิารจัดการงบประมาณให้มี
ประสทิธภิาพ ไม่ให้มีการทจุรติ รัว่ไหลกส็ามารถ
น�างบประมาณไปจัดรัฐสวัสดิการได้อย่างดีและ
เพียงพอ จึงขอคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการไป
สร้างเงือ่นไขขึน้มาใหม่และไปท�าลายหลกัการรฐั
สวสัดกิารแบบถ้วนหน้า 

แต่รัฐบาลควรสร้างมาตรการการจัดเก็บ
ภาษีในอัตราก้าวหน้า บริหารงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ จัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้
หมดไป สร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ เด็ก ผู ้สูงอายุ จัดการเรื่องการ
ศกึษา สาธารณสขุ ฟรี โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย จัดการ
ระบบ พลงังาน น�า้ประปา ไฟฟ้า การขนส่ง การ
ส่ือสารโทรคมนาคม การบริการสาธารณะที่ด ี
มีประสทิธภิาพทีด่�าเนนิการโดยรัฐเองไม่ถ่ายโอน
ภารกจิให้เอกชนดังทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั พร้อมกบั
ควบคมุราคาสนิค้าทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิชีวติเพือ่
ลดรายจ่ายประชาชนลง

“เมือ่ประชาชนอยูดี่มีสขุ ประเทศชาตกิส็งบสขุ  
และขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง 
ทบทวน ยกเลิก หลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ผูส้งูอายฉุบบัใหม่ แล้วกลบัไปใช้หลกัเกณฑ์เดมิแบบ 
ถ้วนหน้าและปรบัปรงุให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึน้ 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน
มากกว่า หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคงได้รบัการพจิารณา” 
ประธาน สสรท. กล่าว

‘วิษณ’ุ แนะปฏิรปูศึกษา 5 ปี ข้างหน้า
อย่าตกยุค-ตกสมัย-ตกรุน่

และ 4.การปฏิรูปอะไรก็ตามมักจะไม่ยืนยง
ถาวร เพราะเจออปุสรรค 3 ข้อ แล้วใครมปัีญญา
ปฏริปูกท็�าไป พอถงึวนัหนึง่กจ็ะมคีนคดิปฏิรปูอีก
แบบหนึง่ หรอืกลับไปสู่แบบเก่าเสมอ จงึต้องต้าน
และสร้างความเสถยีรภาพมัน่คงยัง่ยนืถาวรให้อยู่
ให้ได้ซึง่การจะอยู่ได้ต้องให้คนยอมรบั” 

ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุกล่าวอีกว่า วันน้ีการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีส่วนส�าคัญคือ
การขบัเคลือ่น เพราะมแีผนปฏริปูประเทศด้าน
การศกึษาแล้ว มแีผนปฏบิตักิารด้านการศกึษา
แล้ว และกมี็คณะกรรมการขับเคลือ่นด้วย แสดง
ว่า การปฏิรปูด้านการศกึษาเป็นเรือ่งยุง่ยากและ 
ยากต่อการเปล่ียนแปลง วนันีเ้รามกีรรมการขับเคล่ือน 
การบริหารขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้งในส่วน 
กลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในส่วนภูมภิาค
เขาฝากผีฝากไข้ไว้กับศึกษาธิการภาค คณะ
กรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั โดยมผีูว่้าราชการ
จงัหวดัเป็นประธาน ศธภ.เป็นรอง เช่นเดยีวกบั
ส่วนกลางทีมี่รัฐมนตรว่ีาการ ศธ.เป็นประธาน มี
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เป็นเลขานุการ และ
มีภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ เพราะฉะนั้น 
ศธจ.น่าจะต้องเข้าใจแล้วว่าตวัเองคือส่วนส�าคญั
ในการขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค จะต้อง 
ท�าหน้าที่เป็นทั้งสภาการศึกษา การศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน อาชวีศกึษา และอาจต้องดแูลไปถึงเรือ่ง 
สุขภาพ ความเท่าเทียม ดูแลการศึกษาของ 
ท้องถิน่ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ขณะที ่ศธภ.จะต้อง 
เป็นศูนย์กลางบูรณาการทุกภาคส่วน ระหว่าง
ภาครฐัและเอกชน บรูณาการหน่วยงานในสังกดั 
ศธ. ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ให้ต้องคัดเลือกคนออก
ไปเป็นศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดที่มี
คุณภาพ ต้องเป็นคนที่ท�าหน้าที่แทนกระทรวง
ศึกษาธิการได้ ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทกุส่วนได้ทัง้หมด

“ในฐานะรองนายกฯก�ากับดูแลกระทรวง
ศึกษา (ศธ.) ไม่มีนโยบาย แต่ ศธ.ต้องบริหาร
ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่มาพูดกันช่วงปลาย
รฐับาล ดงันัน้ ส่ิงทีต้่องท�าคอืนโยบายของรัฐบาล
ใหม่ ต้องดูว่ามีนโยบายพิเศษอะไรที่นอกเหนือ
จากแผนการปฏริปูการศกึษาหรอืไม่ แต่ส่วนตวั
อยากจะฝาก เป็นสิ่งที่พยายามผลักดันตลอด
เวลาที่ผ่านมา คือเรื่องการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ซึ่งอยากให้มีการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์แบบใหม่ ที่นอกเหนือจาก
การท่องจ�า ซึง่จะท�าให้การเรยีนการสอนมคีวาม
สนกุขึน้ และคนไทยทกุวันนีห่้างเหนิ ทอดทิง้เรือ่ง 
ประวตัศิาสตร์ ภาษาไทยวรรณคดไีทยไปมาก จึง 
คดิว่าควรจะต้องฟ้ืนกลบัมา เพือ่สร้างความสวยสด 
งดงาม และความภาคภูมิใจให้กับเยาวชน 
คนรุน่ใหม่” รองนายกฯระบุ

ศ.กติตคิณุ ดร.วษิณ ุ เครอืงำม รองนายก
รฐัมนตร ีบรรยายพเิศษในการประชมุเชงิปฏิบตัิ
การทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา
ของประเทศไทยในระดับภูมิภาค ส�านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร เรือ่ง “การขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการศกึษาในภมูภิาค” ตอน
หนึ่งว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่อง ก�าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ ให้ความส�าคญั เขยีนไว้ในยทุธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี ทีมี่อยู่ 6 ด้าน โดยการศกึษาถกูจดัอยู่ 
ในยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สาม คือการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์ ด้านทีส่ี่ คอืด้านความเสมอภาค
และการเท่าเทยีม และอยูใ่นด้านทีห่ก คอืด้าน
การจัดระเบียบโครงสร้าง ซ่ึงหมายถึงระเบียบ
โครงสร้างของราชการ รวมถึงโครงสร้างการ
บรหิารการศกึษาด้วย

รองนายกฯ กล่าวว่า ขณะเดยีวกันกก็�าหนด
ไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ 14 ด้าน โดยแผน
ปฏริปูประเทศด้านการศกึษาเป็นด้านที ่ 14 ซึง่
แผนปฏริปูประเทศแบ่งออกเป็น 3 ยคุ ยคุละ 5 ปี 
โดยยุคแรก (2560-2565) ได้จบลงแล้ว ตอนนีไ้ด้
เข้าสู่ยุคทีส่อง จากนีไ้ปกจ็ะเกดิการเปลีย่นแปลง
ซึง่กส็อดคล้องกบัการทีก่�าลงัจะมรีฐับาลใหม่ ที่
จะมาพร้อมกบันโยบายใหม่ แม้อาจจะได้รฐัมนตรี
เก่า แต่กต้็องเตรยีมรบัมอืกบัสิง่แวดล้อม และ/ 
หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งคนรุ ่นเราไม่เคยเห็น  
ไม่เคยพบ ไม่เคยรูส้กึ มือซ้ายต้องถือแผนปฏิรปู 
ประเทศด้านการศกึษาใหม่ มอืขวาต้องถอืแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ ในยุคที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลใหม่ 
ปากกต้็องคาบนโยบายใหม่ เท้าต้องเดนิต้องขบั 
ต้องเคลือ่น เพ่ือไม่ให้ตกยคุ ตกสมยั ตกรุน่ ดงันัน้ 

เราต้องเข้าใจและเรยีนรูใ้ห้ทันตามยุค ตามสมัย เรยีน
รูใ้นส่ิงทีเ่ขาต้องการเห็น ซึง่โครงสร้างการบรหิารการ
ศกึษาในส่วนภมูภิาคก็คอืการพดูถงึศกึษาธกิารภาค 
ศกึษาธิการจงัหวัด คณะกรรมการศกึษาธิการจงัหวัด 
เป็นการปฏิรปูในเชงิบริหารหรอืเชงิโครงสร้าง ส่วน
เนือ้หาสาระปฏิรปูคร ูปฏิรูปวธิเีรยีน วิธสีอน ปฏิรูป
โรงเรียน อปุกรณ์การศกึษา ปฏิรปูหลกัสตูร ปฏิรปู
วธิกีารประเมินผลกเ็ป็นอีกส่วนหนึง่ ซึง่ท้ังสองส่วน
นีจ้ะย่อหย่อนจากกนัไม่ได้จะต้องยกระดบัขึน้มาให้
เท่ากันและเดนิหน้าอย่างรวดเรว็

“จริงๆ แล้วการขับเคลื่อนประเทศด้านการ
ศกึษามกีารออกแบบมาตัง้แต่ก่อนจะมีรฐัธรรมนญู
ปี 2560 เม่ือคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ (คสช.) 
เข้ามาในปี 2557 กห็ยิบเร่ืองนีม้าท�าตัง้แต่แรก ซึง่
ใช้ความพยายามท�าด้วยความยากล�าบาก ถงึขนาด
มีการหยิบค�าพูดที่ว่า ‘กล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใด
การศกึษาเป็นไปเช่นนัน้’ แต่ส�าหรบัการปฏิรปูการ
ศกึษาแล้วต้องใช้ว่า ‘กล้วยไม้ออกดอกช้าฉนัใด การ
ปฏิรูปการศึกษาย่อมเป็นไปหนักกว่านั้น’ เพราะ
ความคดิทีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืปฏริปู โดยเฉพาะ
ปฏริปูการศกึษาจะเจอปัญหาส�าคญัอปุสรรคส�าคญั 
3-4 ข้อ

“1.ความไม่เคยชินของคน เพราะคนเคยชิน
กบัแบบเก่า กอดแบบเก่าไว้ไม่ยอมเปลีย่นแปลงไป
ใช้แบบใหม่ 2.ความขดัแย้งของคนรุน่เก่ากบัคนรุน่
ใหม่ ไม่ใช่เดก็กบัผูใ้หญ่ ซึง่กค็ล้ายกบัความเคยชนิ 
เพราะฉะนัน้จะท�าอย่างไรทีจ่ะผสมผสานสองวยันี้
เข้าด้วยกนั ดงันัน้ เมือ่เราเอาสิง่ทีผู่ห้ลกัผูใ้หญ่มา
พูดเราก็จะพบว่าในการท�าการปฏิรูปไม่ว่าจะด้าน
ใดจะเป็นการต่อสูร้ะหว่างคนรุน่เก่ากบัคนรุน่ใหม่  
3.การปฏริปูประเทศจะต้องลงทนุ ใช้เงนิใช้ทอง ลงทนุ 
เวลา ใช้เวลานาน กว่าจะเห็นผลส�าเร็จแล้วจะทนไม่ได้  

จ่ายเงนิเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายใุหม่ โดยก�าหนดให้ผูท้ี่
จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้
หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะ
กรรมการผูส้งูอายแุห่งชาต ิ ตามกฎหมายว่าด้วย 
ผูส้งูอายกุ�าหนด ซึง่หลกัเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา และมผีลบงัคับใช้ตัง้แต่วัน
ที ่12 สงิหาคม 2566 ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่ำจินดำ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เบ้ียยังชีพ 
ผูส้งูอายใุหม่ สาระส�าคญัคือ

1.มีสัญชาติไทย 2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3.มอีาย ุ60 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
4.เป็นผู้ไม่มรีายได้ หรอืมีรายได้ไม่เพยีงพอแก่การ
ยงัชพี ตามทีค่ณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาตติาม
กฎหมายว่าด้วยผู้สงูอายกุ�าหนดผูส้งูอายกุ�าหนด

นายสาวิทย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง
ส�าคญัทีร่ะบใุนบทเฉพาะกาลของระเบยีบฯ ใหม่
น้ี คอื ข้อ 17 บรรดาผูส้งูอายท่ีุได้ขึน้ทะเบยีนและ
รบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุาก อปท. อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้บังคับใช้ ให้ยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ 
ผูส้งูอายจุาก อปท.นัน้ต่อไป ข้อ 18 ในระหว่างทีค่ณะ 
กรรมการผูส้งูอายแุห่งชาต ิ ตามกฎหมายว่าด้วย 

ต้องแสดงตนพสิจูน์สิทธว่ิา “จนจริง” ถงึจะได้รบั 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหากปรากฏว่ามีรายได้ก็จะ 
ไม่ได้รับ ซึง่การเพิม่คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธไิด้รบัเงนิ
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายดุงักล่าวนี ้ จะท�าลายหลกัการ
รฐัสวสัดิการแบบถ้วนหน้า แต่จะตอกย�า้ระบบรฐั
สงเคราะห์ทีเ่ลอืกให้เฉพาะคนจน หรอืคนอนาถา 
กฎระเบียบดังกล่าวเป็นการท�าให้สวัสดิการ 
ผู้สูงอายุในไทย “ถอยหลงั” ไปจากปี 2552 ซึง่
ขณะนั้นเป็นการปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการ 
ผูส้งูอาย ุจากเดมิใช้ระบบ “พสิจูน์ควำมจน” มาใช้ 
ระบบ “ถ้วนหน้ำ” ซึ่งเป็นการกระท�าดังกล่าว
เป็นการท�าลายศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ขัดต่อ
เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู และ หลกัสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และแน่นอนว่าจะต้องเกิดปัญหา
ตามมาอกีมากมายในอนาคต แต่หากหลกัเกณฑ์
เดมิแบบถ้วนหน้ากจ็ะง่ายไม่สลบัซบัซ้อน เพราะ
รฐับาลและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมีข้อมูลอยูแ่ล้ว” 
นายสาวิทย์ กล่าว

นายสาวิทย์ กล่าวอีกว่า สสรท.ยึดม่ันใน
แนวคิดเร่ืองรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ดังนั้น การ
ดแูลคนทกุคนตัง้แต่เกดิจนกระทัง่เสยีชวีติถอืเป็น
ภารกจิแห่งรัฐทีจ่ะต้องมหีน้าทีด่แูล เยยีวยาโดย
เฉพาะการดแูลเด็ก และผู้สูงอาย ุเพือ่ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งจ�านวนผู้สูงอายุทั่วประเทศปัจจุบัน

ทปอ.เปิดสาขาฮิตสมัคร TCAS ปี 2567
พยาบาลท่ี 1 - หมออันดับ 8 - วิศวะบ๊วย

ทีป่ระชมุอธกิำรบดแีห่งประเทศไทย ได้ออก 
แถลงข่าว TCAS67  โดยมสีาระส�าคัญรายละเอียด 
ของทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
กล่าวคือ เห็นชอบแนวทางการด�าเนินการงานที
แคสปี 2567  ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงจากปี 2566 
 โดยพัฒนาข้อมูลหลักสูตรในระบบกลาง  ปีนี้
ทางสถาบนัการศกึษาทีเ่ข้าร่วมระบบ TCAS จะ
สามารถเพ่ิมข้อมูลส�าคัญเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
เลือกเรียนหลักสูตรต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายตลอด
หลกัสูตร อตัราการจบการศกึษา อตัราการได้งาน
ท�า ค่ามธัยฐานเงินเดอืนของบณัฑติทีจ่บหลกัสตูร 
ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเพ่ิมรูปแบบการสอบผ่าน
คอมพวิเตอร์ และยงัมกีารเพ่ิมจ�านวนข้อสอบจาก 
40 ข้อเป็น 80 ข้อในวชิา TPAT4 ความถนดัทาง
สถาปัตยกรรม เปลีย่นวันเริม่ลงทะเบยีนจากวันที ่
23 ตลุาคม เป็นวนัที ่28 ตุลาคม 2566 

ทัง้นี ้รศ.ดร.ชำล ีเจรญิลำภนพรตัน์ ผูจั้ดการ
ระบบการคดัเลอืกกลางบคุคลเข้าศกึษาในสถาบัน
อุดมศึกษา หรอืระบบทแีคส 67 (TCAS67) ยงั

อนัดบั 3 บรหิารธรุกจิ พาณชิยศาสตร์ การ
บญัชแีละเศรษฐศาสตร์

อนัดบั 4 วศิวกรรมศาสตร์

เมือ่เรว็ๆ นี ้นำงพงษ์สวำท นลีะโยธนิ ปลดั
กระทรวงยตุธิรรม เป็นประธานในพิธเีปิดเรอืนจ�า 
อตุสาหกรรม (Prison industry) ประจ�าเขต 
๒ เรือนจ�ากลางชลบุรี โดยมีนำยสหกำรณ์  
เพช็รนรนิทร์ รองปลดักระทรวงยตุธิรรม นำย
อำยุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  
นำยนรศิ นริำมยัวงศ์ รองผู้ว่าราชการจงัหวัด
ชลบุรี นำยวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ
ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และ
นำยพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดกีรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 
ดงักล่าว ณ ศนูย์เตรยีมการก่อนปล่อยเพือ่ฝึก
วชิาชพีอตุสาหกรรมการผลติ เรอืนจ�าชัว่คราว
บ้านบงึ สงักดัเรือนจ�ากลางชลบรีุ ต.คลองกิว่ 
อ.บ้านบงึ จ.ชลบรุี

การจัดตั้งเรือนจ�าอุตสาหกรรม ถือเป็น

เปิดเรอืนจ�าอุตสาหกรรมแห่งแรก
พฒันาทักษะแรงงานให้ผูต้้องขงั

ชั่วคราวบ้านบึง ในสังกัดเรือนจ�ากลางชลบุรี 
จัดให้เป็นสถานที่ส�าหรับเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยในการพฒันาและส่งเสรมิทกัษะการ
ท�างานในระบบอุตสาหกรรม ที่สามารถปรับ
ภารกิจการพัฒนาพฤตินสิัยผูต้อ้งขงัใหม้ีความ
ยดืหยุ่นขึน้ และสอดคล้องกับกจิวตัรประจ�าวัน  
โดยได ้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน  
เข้าฝึกทกัษะการท�างานในระบบอตุสาหกรรมที่ 
เกีย่วกบัการประกอบรถจกัรยาน เพือ่น�าออก
จ�าหน่ายสูท้่องตลาด 

ซึง่ผูต้้องขงัจะสามารถน�าความรู้และทกัษะ
ความช�านาญเหล่านี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว เมื่อภายหลังพ้นโทษได้ 
และไม่หวนกลบัไปกระท�าผดิซ�า้อกี นอกจากนี้ 
การท�างานดงักล่าวยังสร้างรายได้ให้แก่ผูต้้องขงั 
ระหว่างต้องโทษ และเก็บไว้เป็นทุนภายหลัง
พ้นโทษได้อกีด้วย ซึง่ในอนาคตจะมกีารต่อยอด
เรอืนจ�าอตุสาหกรรมเพือ่ขยายไปยงัเรอืนจ�าทกุ
ภมูภิาคทัว่ประเทศ

แรงงานผู้ต้องขังในการผลิตที่เคยเกิดปัญหาร้อง
เรยีนการจ้างงานผูต้้องขังทีร่ายได้น้อย ส่งผลให้ได้
รบัเงินปันผลไม่เหมาะสมกับงานทีท่�า เช่น การถกั
แห อวน ซ่ึงการจ้างงานดงักล่าวยงัไม่สามารถเสรมิ
สร้างทกัษะในการท�างานได้อย่างแท้จรงิ 

รวมถึงต้องค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนหรือ
การใช้แรงงานผู้ต้องขัง ซึ่งถือเป็นผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม อีกทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายอกีด้วย กรมราชทณัฑ์จงึได้มกีารยกเลกิ
การจ้างแรงงานในลักษณะดังกล่าว และหันมา
พัฒนาเพ่ือเตรียมผู้ต้องขังเข้าสู่อาชีพในระบบ
อตุสาหกรรมหลงัพ้นโทษทีม่รีายได้ตามมาตรฐาน
แรงงานข้ันต�า่

การเปิดเรอืนจ�าอตุสาหกรรมในคร้ังนี ้เรือนจ�า 
กลางชลบุรียังถือเป็นหนึ่งในนโยบาย 1 เขต 1 
เรอืนจ�าอตุสาหกรรม เพ่ือด�าเนนิการพฒันาผู้ก้าว
พลาด ให้ได้มีโอกาสฝึกทกัษะด้านการท�างานกบั
สถานประกอบการและภาคธรุกจิจรงิ เพือ่เตรยีม
ความพร้อมในการกลบัคนืสูส่งัคมและสามารถน�า
ไปต่อยอดเป็นอาชพีภายหลงัพ้นโทษได้ ซึง่เรอืนจ�า 

ภารกิจหนึ่งที่เป็นความพยายามให้เกิดขึ้น เพ่ือ
ฝึกทักษะการท�างานให้แก่ผู ้ต ้องขัง โดยใช้
เวลายาวนานถึง 4 ปี ที่กว่าจะมาเป็นเรือนจ�า
อุตสาหกรรมในวันนี้ โดยมีลักษณะการจัดตั้ง
โรงงานที่อยู ่ภายนอกเรือนจ�า และเรือนนอน
ส�าหรับผู้ต้องขังที่ออกท�างานโดยเฉพาะ เรือน
จ�าอุตสาหกรรมดังกล่าว จัดต้ังขึ้นเพ่ือลดการใช้

อนัดบั 5 ครศุาสตร์ ศกึษาศาสตร์ พลศกึษา 
สขุศกึษา

อนัดบั 6 วทิยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
อนัดบั 7 เภสชัศาสตร์
อนัดบั 8 เทคโนโลยสีารสนเทศ
อนัดบั 9 แพทยศาสตร์
อนัดบั 10 เกษตรศาสตร์ อตุสาหกรรมเกษตร 

วนศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร
รศ.ดร.ชาล ี กล่าวอกีว่า จาก 10 กลุม่สาขา

ที่มีการสมัครมากที่สุดนั้น เมื่อแยกลงไปราย
สาขาวชิาพบว่า ม ี10 อนัดบัสาขาวชิาทีมี่จ�านวน
สมัครมากที่สุด คือ  1.พยาบาลศาสตร์ สมัคร
มากถึง 103,741 รายการรวมสมคัร 4 รอบ   2.
องักฤษ  3.นิตศิาสตร์ 4.การบญัชี 5.บรหิารธรุกจิ 
6.เภสชัศาสตร์ 7.เทคนิคการแพทย์ 8.แพทยศาสตร์ 
9.รฐัศาสตร์ และ 10.วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อย่างไรก็ตาม  ติดตามรายละเอียดได้ผ่าน
ทาง http://tiny.cc/hb2avz หรอืชมรายละเอยีด
แถลงข่าว https://www.facebook.com/
CUPTmytcas 

แนะ 5 ช่องทาง ท�างานถกูกฏหมาย
หวัน่แก๊งค์ตุ๋นคนงานผ่านออนไลน์

นำงสำวรัชดำ ธนำดิเรก รองโฆษกประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์เตือนภัย
กรณมิีจฉาชพีแอบอ้างเป็นนายหน้าจดัหาแรงงาน
ไทยไปท�างานท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ (UAE) ใช้วิธีการโพสต์ชกัชวนผ่านกรุป๊ 
เฟซบุก๊ “คนไทยในดไูบ” ประกาศรบัสมัครพนกังาน 
การตลาด แอดมิน หรอืระบุว่าให้ท�างานเว็บพนัน
ออนไลน์ ซึง่ทีผ่่านมามเีหยือ่หลงเชือ่หลายราย โดย
เมือ่ไปถงึนายจ้างจะยดึหนงัสอืเดนิทางไว้ และให้
หลอกคนไทยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อมาลงทุน 
หรอืหลอกลวงเอาทรพัย์สิน และหากปฏเิสธการ
ท�างาน นายจ้างจะคิดค่าเสยีหายเป็นเงนิจ�านวน
มาก และเมื่อเกิดปัญหามักเอาผิดกับนายจ้าง 
ไม่ได้เนือ่งจากไม่มหีลกัฐาน เพราะไม่ได้รับอนญุาต
ให้เอามือถอืเข้าสถานท่ีท�างาน

ทัง้นี ้ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา รกัษาการ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม สัง่การหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องให้ด�าเนนิการ 
ตรวจสอบอย่างเข ้มงวด โดยเฉพาะการท�า
ธุรกิจลักลอบท�างานผิดกฎหมาย ควบคู่กับการ
ประชาสมัพนัธ์สร้างการรบัรูใ้ห้แก่ประชาชนถงึวธิ ี
การเดินทางไปท�างานต่างประเทศอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายทัง้หมด 5 วธิ ีได้แก่ 1.บรษิทัจัดหางาน 
จัดส่ง 2.กรมการจัดหางานจัดส่ง 3.คนหางานเดินทาง 
ไปท�างานด้วยตนเอง 4.นายจ้างในประเทศไทย 
พาลกูจ้างไปท�างาน และ 5.นายจ้างในประเทศไทย
ส่งลกูจ้างของตนไปฝึกงาน ซึง่ทัง้ 5 วธิต้ีองแจ้งแบบ
เดินทางไปท�างานต่างประเทศกับกรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน 

ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน ระบุว่า ช่วง
เดือนตุลาคม-กรกฎาคม 2566 ได้ปราบปราม
ผู ้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่
แก้ไขเพิม่เตมิ ทีผ่่านมาด�าเนนิคดตีามมาตรา 66 
กับผู้ที่กระท�าการโฆษณาชักชวนคนหางานไป
ท�างานต่างประเทศผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ข้อหา “โฆษณำกำรจัดหำงำนไม่เป็นไปตำม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด” ไปจ�านวน 36 คดี  
ซึง่ตรวจพบการกระท�าความผดิของสายนายหน้า
ทัง้สิน้ 142 ราย ผูเ้สยีหายถงึ 471 คน รวมค่าเสยีหาย  
32,750,330 บาท

นอกจากนี ้ จากกรณพีบแรงงานไทยเสยีชวีติ
จากการถูกหลอกท�างานในขบวนการค้ามนุษย์
ที่เมืองดูไบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ 
ต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ได้บรูณาการ 
การท�างานเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซ่ึงล่าสุด
กองคุ ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน 
ต่างประเทศ กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ  
อยู่ระหว่างด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขณะท่ี 
กระทรวงแรงงาน ได้สัง่การให้แรงงานจงัหวดัพร้อม
ด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ 
ลงพืน้ทีเ่ยีย่มบ้านเพือ่ปลอบขวญัให้ก�าลงัใจพร้อม
แจ้งข้อมูลข้ันตอนการให้ความช่วยเหลือให้ญาติ
ทราบ เพือ่ดแูลอ�านวยความสะดวกในการประสาน
กระทรวงการต่างประเทศว่าจะน�าศพแรงงานกลบั
ประเทศไทยอย่างไรต่อไป

“รัฐบำลเน้นย�ำ้มำอย่ำงต่อเนือ่งให้ประชำชน
อย่ำหลงเชือ่ ถกูหลอกเป็นเหยือ่จำกประกำศใน
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะจูงใจเกี่ยวกับกำร
จดัหำงำนในต่ำงประเทศโดยวิธผีดิกฎหมำย ซึง่
ไม่คุ้มค่ำ และอำจถูกบังคับใช้แรงงำน เสีย่งถกู
ท�ำร้ำยร่ำงกำย หรือเป็นเหตถึุงขัน้เสยีชวีติ โดย
ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถ่ีถ้วน จำกหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องโดยตรง” นำงสำวรัชดำ ย�ำ้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจไปท�างานต่างประเทศ เพื่อ
ป้องกันการหลอกลวงผ่านระบบ e-Service กรม
การจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ที่เว็บไซต์ 
doe.go.th หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือที่ 
Facebook : กองทะเบียนจัดหางานกลางและ
คุ้มครองคนหางาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทีส่ายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 
กรมการจัดหางาน

กล่าวถงึ 10 กลุม่สาขาวชิา
ที่มีจ�านวนสมัครมากที่สุด 
ประกอบด้วย

อันดับ 1 ยังเป็นกลุ่ม
นเิทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร ์
มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
นิ ติศาสตร ์  สังคมวิทยา 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

อนัดบั 2 สหเวชศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์การกฬีา

ดร.วิษณ ุเครอืงาม
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ฉบบัน้ี เปิดตัวว่าทีเ่ลขาธกิารส�านกังาน
คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพตดิ
(เลขาฯ ป.ป.ส.) ทีจ่ะมาแทน 

นายวิชยั ไชยมงคล เลขาธกิาร ป.ป.ส.
ทีเ่กษียณอายเุดอืนกนัยายนนี้

“บิก๊หลวง” หรอื พล.ต.ท.ภาณรุตัน์ หลกับญุ 
ผูช่้วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.ภาณรุตัน์ หลักบญุ

สมชาย จรรยา...รายงาน

เกดิวนัที ่1 กรกฎำคม 2508 อำยุ 58 ปี
จบกำรศึกษำ

- โรงเรยีนเตรียมทหาร (ตท.) รุ่นที ่25 
- โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจรุ่นที ่41 
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธริาช
- ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

และการวางแผน มหาวทิยาลัยเกริก
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน

บณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ (นิด้า)
- หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที ่58  

- ผบช.ภ.3 
- รอง จตช.
ปัจจบัุน ด�ารงต�าแหน่ง ผูช่้วย ผบ.ตร. และเป็น

ว่าท่ี เลขาธกิาร ป.ป.ส.

- บริหารงานต�ารวจชั้นสูง รุ่นที่ 33 วิทยาลัยการ
ต�ารวจ ผู้ก�ากับการ วิทยาลัยการต�ารวจ 

- Supervisory Criminal Investigative course 
(SCIC) จาก International Law Enforcement  
Academy Bangkok

ประวตัริบัรำชกำร
บรรจุเป็นข้าราชการต�ารวจ ต�าแหน่ง นายเวร 

(ผบช.ก.), 
- สว.งาน 2 กก.สส.ภ.3, สว.ส.ทล.4 กก.1 

ทล. (ปากช่อง), สว.ส.ทล.1 กก.1 ทล.(พระอนิทร์), 
สว.ส.ทล.4 กก.4 ทล. (ชมุแพ)

- นายเวร (สบ 3) ผช.ผบ.ตร. รอง ผกก.4 บก.ป.
- นายเวร (สบ 4) รอง ผบ.ตร. (พล.ต.อ.พชัรวาท 

วงษ์สุวรรณ),
- ผกก.5 บก.ทล., ผกก.1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 

(191)
- รอง ผบก.สปพ.
- ผบก.สปพ.
- รอง ผบช.น.
- จตร.(สบ 8)

 

เศรษฐกจิจนี : แค่เป็นไข้ 
หรอื ICU

รรยากาศเศรษฐกิจโลกหลายปีท่ีผ่านมา
ไม่ปกติ สมัยโดนัลด์ ทรัมป์ ข้ึนมาเป็น

ประธานาธิบดีช่วงปี 2017-2020 ใช้นโยบาย
อเมรกินัคล่ังชาติก่อสงครามการค้ากบัสาธารณรฐั
ประชาชนจนี เพราะขาดดลุการค้าให้จนีมาก แต่
ท�าเอาโลกปั่นป่วนไปทั้งใบและส่งผลย้อนกลับ
ไปสูต่วัเอง  

ปี 2020-2022 การระบาดของเช้ือโควดิ-19  
ท�าเอาโลกทั้ งใบแตกตื่น ต ้องหยุดชะงัก  
ปิดประเทศล้อมคอก หยุดเดินทาง หยดุการท�ามา
หากนิและหยดุหายใจ เพราะช่วงทีย่งัไม่มีวคัซนี
ป้องกันเช้ือโควิดมีผลรุนแรงท�าให้มีผู้เสียชีวิต 
รวมทัว่โลกประมาณ 7 ล้านคน สร้างความหายนะ
ทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจ จีนตกเป็นจ�าเลย 
ของชาวโลกเพราะถูกสหรัฐฯ ใส่ความว่าเป็น 
“เชือ้ไวรสัจนี” ทีห่ลดุมาจากห้องทดลอง

มาถงึสมยัประธานาธบิดีโจ ไบเดน ยงัสานต่อ
สงครามการค้ากบัจนี กลบัมาฟ้ืนฟปูระชาธปิไตย
ขยายอทิธพิลการเมอืง ท�างานถนดั คอืแทรกแซง
การเมอืงระหว่างประเทศ ยปุระเทศยเูครนจนเกดิ 
สงครามกับรัสเซีย ที่สร้างผลกระทบรุนแรง 
ต่อยโุรปทัง้ทวปีและส่งผลกระเทอืนไปทัว่โลก  

ความปั่นป่วนต่อเน่ืองได้ส่งผลต่อนานา
ประเทศ แต่จนีทีย่นืซดกบัสหรฐัฯ ได้อย่างไม่หวัน่
เกรง ฟ้ืนตวัจากโควดิได้อย่างรวดเรว็ และขยาย
อทิธพิลไปทัว่โลกได้กลายเป็นทีห่วงัของชาวโลก
ว่า ในขณะทีม่หาอ�านาจเดมิก�าลังอ่อนแอ จนีจะ
เป็นมหาอ�านาจใหม่ที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจโลก
ไม่ให้อ่อนยวบไปกว่านี ้ จะช่วยกอบกู้โลกดังเช่น
ทีส่ามารถสร้างประเทศจนีให้เป็นชาตทิีท่นัสมยั

มาตัง้แต่ปี 2013 ถึงปัจจบุนัครบรอบ 10 ปี และ
จีนก�าลังเฉลิมฉลองตีฆ้องร้องป่าวเป็นการใหญ่
นั้น ปรากฏว่าเป็นโครงการที่สร้างหน้ีมากกว่า  
8 หม่ืนล้านเหรยีญสหรฐั (ประมาณ 2.7 ล้านล้าน
บาท) และยงัจะต้องเดินหน้าต่อไปตามนโยบาย
ของท่านผูน้�าส ีจิน้ผงิ

ในขณะที่รัฐบาลกลางสร ้างหนี้ เพื่อท�า
โครงการระหว่างประเทศ รฐับำลท้องถิน่ก็สร้าง
หนีเ้พือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานภายในประเทศ 
ทัง้ถนนหนทาง ทางด่วน ทางรถไฟ สะพาน ฯลฯ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการเดินทางของ
ประชาชนและการขนส่งสินค้า แต่ในเวลาเดยีวกนั
ได้สร้างหนีส้ะสมมโหฬารต้ังแต่ปี 2008 เป็นยอด
รวมกว่า 23 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
782 ล้านล้านบาท) ในรปูของพันธบัตรระดมทุน 
ที่มีสถาบันการเงินภาคเอกชนเป็นผู ้แบกรับ 
ความเสีย่งแทน  

ประกำรที่สี่ ปรากฏข่าว จงหรง อินเตอร์
เนชัน่แนล ทรัสต์ ซ่ึงเป็นสถาบันการเงนิประเภท 
Shadow Banking ใหญ่สุดของจีน บริหาร
สินทรัพย์เป็นมูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้านล้าน
หยวน มปัีญหาไม่สามารถช�าระเงนิในผลติภณัฑ์
การลงทนุได้ตามก�าหนด 

ประกำรทีห้่ำ แผนกระตุน้การบรโิภคภายใน
ประเทศของรฐับาลดเูหมอืนจะไม่ได้ผล เน่ืองจาก
ก�าลงัซือ้ของประชาชนอ่อนแอลง 

มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าเยาวชนรุ่นใหม่อายุ 
16-24 ปี มีอัตราการว่างงานมากกว่า 20%  
ทั้งนี้ เพราะการจ้างงานในตลาดแรงงานรวม
หลังโควิดยังไม่ฟื้นตัว คนที่มีงานอยู่ก็ใช่ว่าจะดี

เพราะปรากฏข่าวว่า หลายบรษิทัมกีารลดค่าจ้าง 
พนกังานลง 20-50% เนือ่งจากผลประกอบการ
ไม่ดี 

แม้ในกลุ่มบริษัทการเงินด้านวานิชธนกิจ
ที่เคยมีรายได้ดี เคยถูกเรียกว่าเป็น “มนุษย์
ทองค�ำ” กนิหรอูยู่สบาย  วนันีก้ถู็กลดเงนิเดอืน
ตดัโบนสัตามสถานการณ์เศรษฐกจิทีถ่ดถอย

มภีาพสะท้อนทางสังคมว่า หลงัโควิดคนจนี 
ทีเ่คยยดึนโยบายของพรรคคอมมิวนสิต์จนีเป็นหลกั  
วันนี้เข ้าวัดขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น 
ให้มีงานมเีงนิใช้ ขณะเดียวกนัยอดขายลอ็ตเตอรี ่
จีนก็เพิ่มมากขึ้นกว่า 60% สะท้อนว่า คนจีน 
เริม่ให้ความหวงัต่อโชคลาภมากกว่าเดมิ (เหมอืน
ไทยเลย) 

ประกำรทีห่ก นกัเศรษฐศาสตร์บางส่วนมอง
ว่า จีนก�าลงัเข้าสูภ่าวะ “เงนิฝืด” เพราะปัจจบุนั
อัตราเงินเฟ้อของจีนติดลบ 0.3% ราคาสินค้า
ลดลงแต่สินค้าก็ยังขายไม่ออก เพราะก�าลังซื้อ
คนในประเทศถดถอย มสัีญญาณการออมสงูขึน้
แสดงว่า เกดิความระมดัระวงัในการใช้จ่าย ลด
การบริโภค ตัวเลขที่เคยคาดการณ์เมื่อต้นปีว่า 
เศรษฐกจิจนีจะโต 5.5% นัน้  วนัน้ีปรบัลดเป็น 
5% และเมือ่ถงึส้ินปีถ้าสถานการณ์ยงัไม่ดขีึน้ ก็ 
คงไม่ถงึ 5% อย่างทีห่วงั ซึง่ทศิทางเชงิลบน้ีมผีลให้ 
รัฐบาลจีนสั่งปิดปากนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลาย
ของจนีไม่ให้พดูถงึเรือ่งทีไ่ม่เป็นมงคลต่อประเทศ        

โลกก�าลังเฝ้ามองรัฐบาลจีนว่าจะอัดยาแรง
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ก่อนหน้านี้ได้ 
ประกาศลดอตัราดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบ 10 เดอืน  
แบบสวนกระแสโลก มีการลดภาษีซื้อขายหุ้น 
เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี และก�าลังจะออก
มาตรการกระตุน้ทางด้านอสงัหาริมทรพัย์ตามมา

คนไทยคงต้องเตรียมรับแรงกระแทก เมื่อ 
“สนิค้ำจนี” ทีผ่ลิตออกมามากมายขายไปยโุรป
และอเมรกิาไม่ได้กต้็องหาตลาดใหม่ทีใ่กล้สดุคอื
ตลาดอาเซยีน โครงกำรอสงัหำริมทรพัย์ ทีห่วงั
ขายคนจีนอาจต้องเตรียมแผนการตลาดใหม่  
ส่วนอตุสาหกรรมท่องเท่ียวไทยทีเ่คยคาดหวังว่า
อาเฮยีอาซ้อจะ 11 ล้านคน จะขนเงินมาชอปปิง
เมอืงไทยเช่นในอดตี ขอบอกว่า “อย่ำฝันหวำน”

“ในขณะที่รัฐบาลกลางสร้างหนี้เพื่อท�าโครงการระหว่างประเทศ รัฐบาล
ท้องถิน่ก็สร้างหนีเ้พ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศ ทัง้ถนนหนทาง  
ทางด่วน ทางรถไฟ สะพาน ฯลฯ เพ่ืออ�านวยความสะดวกต่อการเดินทาง 
ของประชาชนและการขนส่งสินค้า แต่ในเวลาเดียวกันได้สร้างหนี้สะสม 
มโหฬารตัง้แต่ปี 2008 เป็นยอดรวมกว่า 23 ล้านล้านเหรยีญสหรัฐ (ประมาณ 
782 ล้านล้านบาท) ในรูปของพันธบัตรระดมทุนที่มีสถาบันการเงินภาคเอกชน
เป็นผู้แบกรับความเสี่ยงแทน”

และร�า่รวยในระยะเวลาอนัส้ัน เป็นพ่ีใหญ่แห่งโลก
ตะวนัออก เป็นเพ่ือนมหาอ�านาจของอาเซยีน และ
เป็นลูกค้าชัน้ดีของไทย

หลังเปิดประเทศใหม่ๆ ต้นปี 2023 ตัวเลข
ต่างๆ ออกมาดดู ีจนีถกูประเมินว่า สามารถฟ้ืนตวั
จากโควดิได้อย่างรวดเรว็ แต่ผ่านครึง่ปีแรกตวัเลข 
7 เดือน ออกมาพาเอาตกใจ แล้วข่าวร้ายของจีน
กป็ระเดประดังตามออกมาเป็นขบวน          

วันนี้บรรดานักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์
หลายส�านกัเริม่ลังเลเมือ่จนีออกอาการซวนเซ เริม่ 
พลิกมุมมองว่า ลูกพ่ีใหญ่แห่งโลกตะวันออก 
อาจจะไม่เข้มแขง็อย่างทีค่าดหวงัเสยีแล้ว แม้สือ่จนี 
จะโหมประโคมข่าวดีข่าวความส�าเรจ็ต่างๆ อาทิ  
จะเป็นเจ้าโลกของรถไฟฟ้า จะท่องอวกาศ จะเป็น 
ผู้น�าทางเทคโนโลยี ฯลฯ แต่ดูเหมือนจะเป็น
แนวทางของจีนที่สร้างภาพอาศัยข่าวดีมากลบ
ข่าวร้าย เสยีมากกว่า 

เหตุผลคือ มีปัจจัยหลายประการที่ส ่ง
สญัญาณว่า เศรษฐกิจจนีก�ำลงัป่วยหนกั

ประกำรแรก ด ้านการส ่งออกซ่ึงเป ็น
เครื่องยนต์หลักทางเศรษฐกิจของจีนมาหลาย
ทศวรรษก�าลังอ่อนแรง เดือนกรกฎาคม 2023  
ตดิลบ 14.5% ทัง้โดนมาตรการสกดักัน้อย่างต่อเนือ่ง 
จากสหรัฐอเมริกา ทั้งก�าลังซื้อจากทั่วโลก 
ที่หดหายเพราะเศรษฐกิจโลกหดตัวต้ังแต่โควิด 
จนมาถึงสงครามรสัเซยี-ยเูครน

ประกำรทีส่อง ปัญหาภาคอสงัหารมิทรพัย์ 
ทีเ่คยเป็นฟองสบูแ่ตกจากการเกง็ก�าไรในปี 2021 
จนรัฐบาลต้องเข้าจัดการจนสงบลงได้พักหน่ึง  
วันนี้ยังตามมาหลอกหลอนเม่ือบริษัทเอเวอร์ 
แกรนด์กรุป๊ ยกัษ์อสังหารมิทรพัย์อนัดบั 2 ของจนี 
ทีม่โีครงการลงทนุอยูท่ัว่โลกได้เข้ายืน่ล้มละลาย 
ต่อศาลที่สหรัฐอเมริกา ซ�้าร้ายบริษัทคันทรี่  
กำร์เด้นท์ ยกัษ์อสงัหารมิทรพัย์อนัดบั 6 ของจนี ยงัมา 
ผดินดัช�าระหนีหุ้น้กูเ้พราะขาดสภาพคล่อง โดยมี
ข่าวว่า มอีกีหลายบรษิทัทีอ่อกอาการคล้ายๆ กนั           

ประกำรทีส่ำม เส้นทางสายไหมยคุใหม่หรอื
โครงกำรแถบและเส้นทำง (Belt and Road  
Initiative : BRI) ซ่ึงเป็นอภมิหาโครงการลงทนุด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จีนทุ่มทุนสร้างเพ่ือเชื่อมจีน
กบัโลก เชือ่มเอเชยี-ยโุรป-แอฟรกิา   ด�าเนินการ

 ฉบบันี ้เกาะตดิเหตกุารณ์บ้านเมอืงของ
ไทย กับการกลบัมาของ นำยทักษณิ ชนิวตัร อดีต
นายกรัฐมนตร ีหลงัลีภั้ยทางการเมอืงยาวนาน 17 ปี  
วันนี้ยอมกลับมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
ในบ้านเกิด  ส่วนการโหวตเลอืกนายกรฐัมนตร ี
คนที ่30 ในท่ีสดุ “นำยเศรษฐำ ทวสีนิ” ผ่านฉลุย 
ด้วยคะแนน 482 เสยีง เดนิหน้าจดัตัง้ คณะรฐัมนตรี 
เร่งแก้ปัญหาปากท้องคนในชาติในทันที   
การประชมุคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) 
ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ รักษาการนายก
รัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร. วาระแต่งต้ัง 
“พิทกัษ์ 1” เจ้ากรมปทมุวนัคนใหม่ ทีจ่ะมารับหน้าที่
ต่อจาก “บิก๊เด่น” พล.ต.อ.ด�ำรงศกัดิ ์กติตปิระภสัร์ 
ผูบ้ญัชาต�ารวจแห่งชาติ โดยเรยีงล�าดบัอาวโุส รอง 
ผบ.ตร. ประกอบด้วย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ 
พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพำล พล.ต.อ.กติตริฐั พนัธุเ์พช็ร์  
และ พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สขุวมิล ชงิด�า ผบ.ตร.คนที ่14  
มีอันต้องเล่ือน “บิ๊กตู ่” อ้างหลักธรรมาภิบาล  
ถอนวาระแต่งตัง้ ผบ.ตร. คนใหม่ รอ “นำยเศรษฐำ  
ทวสิีน” นายกรฐัมนตรคีนใหม่ พจิารณา   
หวงัตบตาต�ารวจแต่ไม่รอด พล.ต.อ.ชนิภทัร สำรสนิ  
รอง ผบ.ตร.  ชืน่ชม พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี ผบก.
สส.บช.น. น�าทมีชดุสบืสวนนครบาล บุกทลาย “แก๊ง
ไข่หวง” ตัวการส�าคญัชาวไต้หวนั ร่วมมอืหญงิไทย 
ลกัลอบล�าเลยีงยาเสพตดิข้ามชาต ิ ซกุซ่อนในเพลา
รถ หวังตบตาต�ารวจ   อกีคด ี“ผูก้ำรจ๋อ” 
ส่ง พ.ต.อ.จกัรำวธุ คล้ำยนลิ ผกก.วเิคราะห์ข่าวและ
เคร่ืองมอืพเิศษ บก.สส.บช.น. น�าทีมรวบสาวรับเปิด
บัญชม้ีา ให้แก๊งหลอกร่วมลงทนุครปิโต เหยือ่สญูเงนิ
กว่า 2 แสน  ส่วน พล.ต.ต.สรำวธุ จนิดำค�ำ  
ผบก.น.3 พ.ต.อ.นเิวชร์ งำมลำภ ผกก.สส.บก.น.3  
ร่วมกับต�ารวจ สน.มีนบุรี รวบแก๊งค้ายา “ยูซุบ 
เกำะดอน” เอเย่นต์รายใหญ่ย่านมีนบุรี-บางชัน  
ยึดยาบ้า 5 แสนเม็ด ไอซ์อีก 12 กิโล   
บงัคบัค้ากาม พล.ต.ต.ศำรตุ ิแขวงโสภำ ผบก.ปคม. 
น�าทีม พ.ต.อ.กกึก้อง ดิศวฒัน์ ผกก.5 บก.ปคม. บกุรวบ  
“พนัโท”นอกราชการ เปิดคาราโอเกะลอบค้ากาม
เดก็สาว เหยือ่แฉถกูเจ้าของร้านพาไปหลับนอนแล้ว

แอบถ่ายคลิปแบล็กเมลบังคับให้รับแขก   
ตดัวงจร พล.ต.ท.วรวฒัน์ วฒัน์นครบญัชำ ผบช.
สอท. น�าทมี พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอทุยั ผบก.สอท.3  
พล.ต.ต.ณัฐกร ประภำยนต์ ผบก.สอท.2 พร้อม
ก�าลงัเปิดปฏบิตักิารลยุค้น 29 จดุ ทลายเครอืข่าย
ภัยออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ทุนจีนคริปโต ยึด
รถหรโูรลส์รอยซ์ พร้อมเงินสดกว่า 4 ล้าน   

ต้มตุ๋น พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. สั่งการ 
พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนำ ผกก.5 บก.ป. กองปราบ 
ตามรวบเจ้าของร้านทองสระบรีุ หลอกชาวบ้านลงทนุ
ออมทอง อ้างได้ก�าไรดี ก่อนเชดิเงินกว่าร้อยล้านหนี  

 ต้นเหตกุ่ออาชญากรรม พล.ต.ต.อภิชำติ  
วรรณภักดิ์ ผบก.สส.ภ.1 ร ่วมกับ พล.ต.ต. 
พัลลภ แอร่มหล้ำ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ส่ง  

รูไ้ว้ไม่เสีย่ง แก้ปัญหาละเมิดข้อมลูลกูค้าออนไลน์

วัสดีครับรู้หรือไม่วันน้ีผู้บริโภคคนไทย
กงัวลใจเรือ่งของข้อมลูส่วนบคุคล โดย 

ข้อมูลทีไ่ม่อยำกให้มำกทีส่ดุเป็นเรือ่งของรำยได้  
เบอร์โทรศัพท์ ท่ีอยู ่ และเลขประจ�ำตัว
ประชำชน และลูกค้ำเลือกท่ีจะไม่ซื้อสินค้ำ
จำกผู้ขำยที่ไม่สำมำรถปกป้องข้อมูลของ 
พวกเขำได้ ถงึแม้ว่ำสนิค้ำหรอืแบรนด์นัน้จะดแีค่ไหน 
กต็ำม 

เป็นการสะท้อนให้เห็นชัดว่า วันนี้ลูกค้า 
ค่อนข้างกังวลถงึความปลอดภยัและการรัว่ไหลของ 
ข้อมลูส่วนบุคคล แถมตอนนีย้งัมกีฎหมาย PDPA 
ออกมาคุ้มครองอีกด้วย ยิง่ท�าให้คนขายออนไลน์
ต้องระมัดระวังการใช้ข้อมูลของลูกค้ามากขึ้น 
ดงัน้ันเพือ่ไม่ให้เป็นการเสีย่งล�า้เส้นข้อมลูลกูค้า  
ผูข้ายของออนไลน์ต้องด�าเนนิการดงันี้

ข ้อมูลพันธุกรรม รสนิยมทางเพศ ข ้อมูล 
ชวีภาพ เช่น ลายนิว้มอื

2. ขอข้อมลูไปเพือ่อะไรบอกไว้ให้ชดั เพือ่ความ
โปร่งใสและความสบายใจของลกูค้า ควรชีแ้จงให้รู้
ถงึจดุประสงค์ของการเกบ็ น�าไปใช้ และการเปิดเผย 
ข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้รู้และตัดสินใจว่า 
จะอนุญาตให้เก็บข้อมลูเหล่านัน้หรือไม่

3. ขอไม่น�าความเป็น “ส่วนตัว” ไปสู ่ 
“สาธารณะ” โดยเฉพาะไม่ควรเผยแพร่สลิป 
การช�าระเงนิทีม่ชีือ่ ทีอ่ยู ่เบอร์โทรศพัท์ของลกูค้า และ 
หมายเลขพสัด ุ (Tracking) อนัเป็นข้อมลูส่วนตวั 
บนช่องทางสาธารณะ เช่น เพจ Facebook ของทางร้าน  
หรือไลน์กลุ ่ม แต่สามารถท�าการแจ้งลูกค้า 
ในช่องทางส่วนตัวของลกูค้าได้

4. ขอให้เคารพสทิธทิีล่กูค้าพงึม ี ลกูค้ามีสทิธิ
ทีจ่ะปฏิเสธพนกังานส่งสนิค้าในการถ่ายรปูใบหน้า
ขณะรับสินค้า แต่สามารถเปลี่ยนเป็นถ่ายรูปมือ
ขณะรบัสนิค้าแทนได้

5. ขอความยินยอมก่อนแสดงข้อมูล ถ้า
อยากโพสต์รวีวิจากลกูค้าบนเวบ็ไซต์หรอืโซเชยีล 
มีเดียของตัวเอง ซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่ข้อความ 
แต่มีรูปภาพของลูกค้าหรือคลิปวิดีโอประกอบ
มาด้วย ซึง่ถอืเป็นข้อมลูส่วนบคุคล ดงันัน้ หาก
จะน�ามาใช้ควรขออนญุาตจากทางลกูค้าเสยีก่อน 
พร้อมแจ้งให้ชดัเจนว่า จะน�าข้อมลูนัน้ไปใช้ทีไ่หน 
หรอืจะเผยแพร่ท่ีแพลตฟอร์มใด

เพยีงเท่านี ้ก็ช่วยให้ผูข้ายออนไลน์ สามารถ
ท�าการค้าขายได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องห่วงเรือ่ง
ภัยจากการละเมิดใช้ข้อมูลของลูกค้ากันแล้ว  
ผู้ขายหรือร้านค้าไหนไม่รักษาข้อมูลลูกค้าให้ดี 
เตรยีมตวัโดนทิง้ โดนเท! ได้เลย เพราะเรือ่งใหญ่
ของลกูค้าวันน้ี คอื ความกังวลว่าข้อมูลตัวเอง 
จะรัว่ไหล ไม่ปลอดภยั หรือถกูน�าไปใช้โดยไม่ผ่าน
การยนิยอมของลกูค้า 

ขอขอบคณุข้อมลูจาก POST Family ท่ีให้
เคลด็ลบัดีๆ  มาครบั

1. ขอข้อมลู “เท่าท่ีจ�าเป็น แม้ว่าลูกค้าจ�าเป็น
ต้องให้ชือ่ ทีอ่ยู ่เบอร์โทรศัพท์ อเีมล หรอืท่ีอยูข่อง
โซเชยีลมเีดยี เช่น ID LINE หรอื Messenger เพือ่ใช้ 
ในการตดิต่อและจดัส่งสินค้า โดยผูข้ายหรอืร้านค้า 
ไม่ต้องขอความยินยอมก็ตาม แต่สิ่งที่ต้องค�านึง
ถงึคือ ไม่ควรขอข้อมูลทีม่ากเกนิจ�าเป็น และระวงั 
การขอข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูง เพราะจะ 
สร้างความอดึอดัใจให้กบัลกูค้าได้ เช่น ข้อมลูของ 
เช้ือชาติ ความเช่ือทางศาสนา ความเชือ่ทางการเมอืง  

“เศรษฐา” ลุยภูเกต็-พงังา หลังเป็นนายกฯ
ตอกย�า้ความส�าคญัของธุรกจิการท่องเทีย่วไทย

พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สวิุมล พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี

นำยกรฐัมนตร ี พร้อมคณะท�ำงำนด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของพรรคเพื่อไทย ได้เดินทำงไปที่
จงัหวดัภเูก็ตและจงัหวดัพังงำ เพือ่รบัฟังควำม
คิดเห็นจำกประชำชนและผู้ประกอบกำรด้ำน
ธุรกิจกำรท่องเท่ียว เนื่องจำกเห็นว่ำ ปัจจุบัน
กำรท่องเทีย่วช่วยกระตุน้เศรษฐกจิไทย ในภำวะ
เศรษฐกจิถดถอยได้เป็นอย่ำงดี

เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2566 นำยเศรษฐำ 
ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง พบปะ
ภาคประชาชน ภาคเอกชนด้านการท่องเทีย่ว ที่
โรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า จ.ภูเกต็ ความว่า เหตุผลที่
เลอืกลงพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ เป็นจังหวดัแรก เพราะ 
นกึถงึผลประโยชน์ของประเทศชาต ิแม้พรรคเพือ่ไทย 
ไม่มี สส.จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากการเติบโตทาง 
เศรษฐกจิในไตรมาส 2 ตกต�า่มาก ไม่ถงึร้อยละ 2  
จงึต้องค�านงึถงึเศรษฐกจิในไตรมาส 4 ซึง่การท่องเทีย่ว 
ของไทยจะช ่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจระยะสั้น 
อย่างดทีีส่ดุ ในภาวะเศรษฐกจิถดถอย 

โดยเชือ่ว่า ไตรมาส 4 เป็นไตรมาสทีพ่คีของ
การท่องเที่ยว รัฐบาลจะได้ทราบว่าต้องท�าอะไร
บ้าง และผูป้ระกอบการจะได้เตรยีมตวั อยากให้ 
ทกุคนทราบว่า รฐับาลภายใต้การน�าของพรรคเพือ่ไทย  
จะขบัเคลือ่นท่องเทีย่วในทกุมติ ิไม่ใช่แค่เร่ืองสาย
การบิน หรือการท่าอากาศยาน ความปลอดภัย 
ความมั่นคง ยังมีการท�าวีซ่าของประเทศต่างๆ  

จะยกเว้นบางประเทศ และยดืเวลาการอาศยั 
“นอกจากการขยายสนามบิน จะต้องค�านึง

ถงึสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการด�าเนนิการ
สนามบนิใหม่ ต้องมทีัง้การคมนาคม ขยายเส้นทาง 
อย่าง จ.ภเูกต็ ต้องพฒันาเรือ่งรถไฟฟ้า อโุมงค์ และ
ถนน โดยเฉพาะอโุมงค์ป่าตองทียั่งมปัีญหาด�าเนนิ
การล่าช้ามากว่า 10 ปี ท�าให้เกดิอุบตัเิหตุเสยีชวีติ
จ�านวนมาก รวมถึงเร่ืองขยะทางตอนใต้และตอน
เหนือ รวมถึงน�า้ประปา ซึง่ได้มกีารคุยกับเจ้าหน้าที่
หอการค้า สภาอตุสาหกรรม อยากให้ความมัน่ใจว่า 
รฐับาลภายใต้การน�าของเพ่ือไทย ให้ความส�าคัญ
เรือ่งนีเ้ป็นพเิศษ” นายเศรษฐา กล่าว

วนัที ่26 สงิหาคม 2566 นำยเศรษฐำ ทวสีนิ  
นายกรัฐมนตร ีพร้อมด้วย นำยแพทย์ พรหมนิทร์  
เลิศสุรีย์เดช ประธานคณะกรรมการนโยบาย 
พรรคเพื่อไทย และคณะท�างานด้านนโยบาย 

การท่องเที่ยว ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนจงัหวดัพงังา และตดิตามสถานการณ์
การท่องเทีย่วของจังหวดัพงังา ณ โรงแรม Moracea  
by Khao Lak Resort โดยม ีนำยเอกรฐั หลเีสน็  
ผูว่้าราชการจังหวดัพงังา และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 
ให้การต้อนรบั

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จังหวัดพังงามีการ
สะท้อนสภาพปัญหาต่างๆ คล้ายกับพื้นที่ของ
จงัหวัดภเูกต็ อาท ิการพฒันาระบบสาธารณปูโภค 
การขยายวีซ่า การก่อสร้างสนามบนิเพือ่ให้สามารถ
รองรับการเดินทางของนักท่องเท่ียวได้มากขึน้ ซึง่
จะต้องมกีารหารอืร่วมกนัหลายฝ่ายในการก�าหนด
พื้นที่ด�าเนินการก่อสร้างสนามบิน ขณะเดียวกัน
เชือ่มัน่ว่าจะสามารถด�าเนนิการท�างานสานต่องาน
จากรัฐบาลชุดเดิมได้ โดยเฉพาะงานลงทนุท่ีมาจาก
ต่างประเทศ

ในส่วนของภาคเอกชนธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดพังงา ได้น�าเสนอเรื่องหลักๆ 3 ด้าน ทั้ง
ระยะส้ันและระยะยาว คือ การสร้างสนามบนิพงังา
ทีร่องรบัเคร่ืองบนิแอร์บัส 380 ได้ การขนส่งทาง
บก เช่น เพิม่ช่องทางเป็น 4 ช่องจราจร รถไฟสาย 
สรุาษร์ธาน-ีพังงา และระนอง เพือ่เชือ่มโยงการท่องเทีย่ว  

ลดระยะเวลาการเดินทางของนักท่องเท่ียว  
โดยสาร EV ระหว่างสนามบนิจงัหวัดฝ่ังอนัดามนั 
และสร้างท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานเช่ือมต่อ 
การท่องเทีย่วฝ่ังอนัดามนั เพราะทัง้ 3 ด้าน คอื หัวใจ 
ของการท่องเทีย่วทีจ่ะยกระดบัให้การท่องเทีย่วฝ่ัง
อนัดามัน มจี�านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ 

นอกจากนี ้ ในส่วนของภาคเอกชนอืน่ๆ กไ็ด้
เสนอโครงการต่อนายกรัฐมนตรี เช่น โครงการ 
ระเบยีงเศรษฐกจิเวลเนสอนัดามนั หรอื Andaman  
Wellness Corridor (AWC) ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  
ช่วงไฮซีซั่นและโลซีซั่น เช่น การจัดอีเว้นต์ทาง 
ทะเล สปอร์ตทวัรซิึม่ การผลักดนัให้พงังาเป็นเจ้าภาพ 
จัดงาน Thailand Travel Mart 2024 การ 
จดัการขยะทีม่ปีรมิาณเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง การ
กู้เงินทุนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การแก้ไข
ปัญหาสาธารณปูโภคพืน้ฐาน การกดัเซาะชายฝ่ัง 
ซึ่งอยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้
ด้วย และหวงัว่าทางนายกรฐัมนตร ีจะน�าข้อเสนอ
ต่างๆ ของจงัหวดัพงังาไปพจิารณาต่อไป 

“การเดนิหน้าขบัเคลือ่นเศรษฐกจิการท่องเท่ียว 
ของประเทศ เป็นเรื่องส�าคัญไม่ใช่แค่จังหวัด 
พังงา แต่จะต้องมองภาพรวมทั้งหมด ไม่ใช่แค่
โครงการใดโครงการหนึง่ โดยเฉพาะเรือ่งเร่งด่วน  
อย่างการผลักดันการก่อสร้างสนามบินพังงา 
เพือ่รองรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเพิม่จ�านวนมากขึน้ และ 
เชื่อว่าทางพรรคเพื่อไทยท�าได้ และจะกลับมา
เยือนจังหวัดพังงาอีกคร้ังอย่างแน่นอน” นายก
รฐัมนตร ีกล่าว 

(ข้อมูล/ภาพ : ส�านกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์)
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พ.ต.อ.วรชำต ิแสนค�ำ รอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.ธัชพงศ์  
วงศ์พัฒนำนิวำศ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.  
ภ.1 , พ.ต.อ.อำทติย์ ซิม้เจรญิ ผกก.สภ.ส�าโรงเหนือ  
แกะรอยล่าแก๊ง king jr เปิดเพจรับซื้อ-ขายซิมผี  
บัญชม้ีา ปูพรม 5 จงัหวดั “กทม.-อดุรธานี -สุพรรณบุรี- 
ราชบรีุ-ประจวบครีีขนัธ์” รวบแอดมินเพจพร้อมสมนุ
ยกแก๊ง สารภาพท�ามากว่า 2 ปี



ปีที่ 18 ฉบับที่ 411 วันที่ 1-15 กันยายน 256610 เศรษฐกจิชมุชน

นำยพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร  
เปิดเผยว่า ตามทีก่รมศลุกากรได้ด�าเนินการขาย
ทอดตลาดของกลางประเภทนาฬิกาหรู 13 เรอืน 
เม่ือ 6 กรกฎาคม 2566 ต่อมาพบว่านาฬิกาดงักล่าว 
เป็นของละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา (ของปลอม) กรม 
ศลุกากรได้สบืสวนข้อเท็จจรงิในกรณดีงักล่าวแล้ว 
พบว่า นาฬิกาหรู จ�านวน 13 เรอืน เป็นนาฬิกา
เรือนเดิม ซึ่งกรมศุลกากรได้เก็บรักษาไว้ตั้งแต่ 
วนัท่ีมกีารจบักมุ โดยอ้างอิงจากหมายเลขก�ากบัของ  
(Serial No.) โดยไม่ได้มกีารสบัเปลีย่นนาฬิกาหรู
ดงักล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากขัน้ตอนการตรวจสอบ
ของกลางระหว่างตวัแทนสิทธ ิและผูป้ระสานงาน 
ของผู้จับกุม มีขั้นตอนที่เกิดความเข้าใจคลาด
เคลือ่น และสร้างความสบัสนให้แก่ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  
กรมศลุกากรจงึขอเรยีงเหตกุารณ์ตามล�าดบัเวลา
ก่อนหลัง เพ่ือช้ีแจงท�าความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วน
เกีย่วข้องและภาคประชาชนรบัทราบ ดงันี้

1) วนัที ่ 24 กรกฎาคม 2565 กรมศลุกากร
ได้ตรวจยึดนาฬิกาดังกล่าว และได้ประสานงาน
ไปยงัตวัแทนสทิธใินประเทศไทย เพือ่ด�าเนนิการ
ตรวจสอบของกลางในคด ีคอื นาฬิกาหรู จ�านวน 
13 เรือน 

2) วนัที ่17 สงิหาคม 2565 ตวัแทนสทิธไิด้เข้า
ตรวจสอบของกลาง ณ กรมศุลกากร และต่อมา 
วนัที ่8 กนัยายน 2565 ตัวแทนสทิธไิด้แจ้งผลการ
ตรวจสอบเป็นหนงัสอืต่อกรมศลุกากรว่า นาฬิกา
หรดัูงกล่าว เป็นของแท้

3) หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจ�าหน่าย 
ของกลางของกรมศุลกากรได้ตรวจสอบเอกสาร
ของแฟ้มคดว่ีามคีวามครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยยดึ 
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจากตัวแทนสิทธิ 
เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2565 เป็นเอกสารหลกัฐาน  
และในวนัที ่18 เมษายน 2566 กรมศุลกากรได้อนุมัติ 
ให้มกีารระงบัคด ี และด�าเนนิการตามระเบยีบว่า
ด้วยการขออนมุตัจิ�าหน่ายของกลาง โดยได้ท�าการ
ขายทอดตลาดนาฬิกาหรดูงักล่าว ในระหว่างวนัท่ี  
5–7 กรกฎาคม 2566 ซึ่งผู้ประมูลได้มาติดต่อ
ช�าระเงินค่าของ และรับมอบนาฬิกาเมื่อวันที่  
7 กรกฎาคม 2566

4) วนัที ่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้ประมูลได้มี
ความประสงค์ขอคืนของกลางที่ประมูลได้ และ
แจ้งว่านาฬิกาดงักล่าวเป็นของปลอม กรมศุลกากร

กศก.แจงเหตขุายทอดตลาดนาฬิกาปลอม
ชีย้กเลกิการประมลูคร้ังทีผ่่านมาเรยีบร้อยแล้ว

จงึประสานตวัแทนสทิธเิพือ่ตรวจสอบนาฬิกาทีจ่ะ
คนืร่วมกนั ทีเ่ป็นนาฬิกาชดุเดยีวกันกบัทีต่รวจยดึ 
และตวัแทนสทิธไิด้ยนืยนัเป็นหนงัสอื ว่านาฬิกา
ดงักล่าวเป็นของละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา (ของ
ปลอม) กรมศลุกากรจงึยกเลกิการขายทอดตลาด
นาฬิกาหรูแฟ้มคดีดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งคืนเงิน
ที่ช�าระทั้งจ�านวน หรือเงินมัดจ�าให้แก่ผู้ประมูล
ทัง้หมด

กรณีดังกล่าว กรมศุลกากรได้มีหนังสือถึง
อธบิดกีรมทรัพย์สนิทางปัญญา เพือ่หารอืมาตรการ 
บงัคบัตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืข้อบงัคับ เก่ียวกับ 
ทรัพย์สินทางปัญญา กรณีตัวแทนสิทธิกระท�า 
ให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ และ/หรือบุคคล 
ภายนอกผู้สุจริต เพือ่ให้เจ้าของสทิธหิรอืตัวแทนสทิธิ 
ได้ใช้ความระมดัระวงัในการด�าเนนิการตรวจสอบ
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกัน 
มิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวในอนาคต 
โดยศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญาได้
ประสานตัวแทนของตัวแทนสิทธิในประเทศไทย
ได้ความว่าตวัแทนสิทธมีิความเสียใจกับเหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้ และจะใช้ความระมดัระวงัเพือ่มใิห้เกดิ
ความผดิพลาดในการประสานงานระหว่างตวัแทน
สทิธ ิและกรมศุลกากรอกีในครัง้ต่อไป

ด้านตัวแทนสิทธิที่เป็นบริษัทส�านักงานใหญ่ 
ประจ�าเมอืงฮ่องกง มหีนังสอืขอโทษต่อเหตกุารณ์
ดังกล่าวและสอบสวนข้อเท็จจริงภายในได้ความ 
ว่า ตวัแทนของบรษิทัฯ ท่ีประเทศไทยด�าเนนิการ 
ตรวจสอบความผิดพลาดพร้อมแจ้งทบทวน 
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบว่า หากมีการ
ตรวจสอบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มี
ความคล้ายคลึงกับสินค้าจริงมาก ตัวแทนสิทธิ
ในประเทศไทยจะต้องประสานข้อมูลมาที่บริษัท
ส�านกังานใหญ่ท่ีฮ่องกง เพือ่ขอรบัความช่วยเหลอื

ธ.ออมสิน คว้า 3 รางวัล ITA 202
อันดับ 1 รฐัวิสาหกจิสังกดั ก.คลัง

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั (ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2566 โดยครองอนัดับที ่1  

ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 
อนัดบัที ่ 1 ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ และ
เป็นอันดับที่ 2 ของรัฐวิสาหกิจไทยทั้งหมด  
51 หน่วยงาน ด้วยผลคะแนน 98.56 คะแนน 

ธนำคำรออมสิน ในฐานะหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังท่ีมุ่งเน้น

ปัญญาหรอืไม่ โดยแจ้งให้เจ้าของสิทธหิรอืตัวแทน
ท�าการตรวจสอบและรับรองให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่จับกุม และหากเจ้าของสิทธิ
หรอืตวัแทนไม่สามารถรบัรองได้ภายในระยะเวลา
ดงักล่าว ให้ผูน้�าส่งของกลางจดัให้มผีูเ้ชีย่วชาญซึง่ 
ไม่มีส่วนได้เสียมาตรวจสอบและรับรองภายใน  
15 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้งผลจากเจ้าของ
สิทธิหรือตัวแทนหรือเมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลา  
45 วนั ในขัน้ตอนการตรวจสอบของเจ้าของสทิธหิรอื 
ตวัแทนให้ถอืว่าของกลางดงักล่าวเป็นของละเมดิ 

ส�าหรบัขัน้ตอนในการขายทอดตลาด ให้เพิม่เตมิ  
ในกรณีของกลางที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูง เช่น  
นาฬิกา กระเป๋า เครือ่งเพชร หรอืทองรปูพรรณ 
หากจะท�าการขายทอดตลาด จะต้องมีเอกสาร
แสดงผลการตรวจสอบจากเจ้าของสิทธิหรือ 
ตวัแทน ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท่ี้น่าเชือ่ถอื ประกอบการ 
พิจารณาก่อนจ�าหน่ายทุกครั้ง อีกทั้ง กรณีผู้ที่ 
เข้าร่วมประมูลของกลางทีม่มีลูค่าค่อนข้างสูง กไ็ด้
ก�าหนดให้ควรมีผู้ท่ีเชี่ยวชาญหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ 
ในการตรวจรบัมอบก่อน

ตอนนี้กรมฯ ได ้ยกเลิกการประมูลทั้ ง  
13 เรอืนเรยีบร้อย โดยจะเร่งคนืเงนิให้กับผูเ้สยีหาย  
และคนืเงินมดัจ�าให้ผูป้ระมลูทัง้หมด รวมทัง้ได้ม ี
การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากมี 
เจ้าหน้าทีเ่กีย่วข้องกจ็ะส่งเร่ืองให้กองปราบเข้ามาร่วม 
ตรวจสอบ

หนุนวิสาหกจิชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง
ผลิตข้าวอินทรย์ี ธ.ก.ส. A-Product 

จ.อ�ำนำจเจรญิ : นำยจรีะศกัด์ิ ศรเีพชร พาณิชย์จงัหวดัอ�านาจเจริญ 
เปิดเผยว่า คณะผูบ้รหิารการคลงัประจ�าจงัหวดัอ�านาจเจรญิ ได้คดัเลอืก
กลุม่วสิาหกจิชมุชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง หมูท่ี ่5 บ้านโพนเมอืงน้อย ต�าบลโนน

ผูว่้าฯ ตรงั สนับสนุนงบพฒันาจงัหวัด 
เลีย้งปูหน้าขาว สตัว์เศรษฐกจิตวัใหม่

เมอืงน้อย อ�าเภอหัวตะพาน จงัหวดัอ�านาจเจรญิ เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุและ
ยกระดบัผลติภณัฑ์ข้าวอนิทรย์ีสูม่าตรฐาน ธ.ก.ส. A - Product ให้สามารถ
พฒันาและจ�าหน่ายสนิค้าชุมชนและเพิม่ช่องทางการตลาดให้เหมาะสมกับ 
ช่องทางการตลาดยคุใหม่ เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้ผูป้ระกอบการ 
วสิาหกจิชมุชนเข้มแขง็ข้ึน

ทั้งนี้ การส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์สู่
มาตรฐาน ธ.ก.ส. A-Product จะช่วยให้ผลติภัณฑ์ของชมุชนเป็นทีรู่จ้กัได้รบั
การยอมรับและเป็นทีต้่องการของผู้บริโภค ช่วยสร้างรายได้ให้ชมุชน ขยาย 
ฐานลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึการสร้างโอกาสในการขยายเครอืข่าย 
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อันน�าไปสู่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สู่ 
การส่งออกระดับสากลต่อไป

ระยอง : นำยอนนัต์ นำคนยิม รองผู้ว่าราชการจงัหวัดระยอง เป็น
ประธานเปิดงาน ยมจนิดา มาแล้วจะรกัจดัโดย ททท.ส�านกังานระยอง 
เทศบาลนครระยอง บรษิทัสตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จก. (มหาชน) ชมรม
อนรุกัษ์และฟ้ืนฟูเมอืงเก่า ม ีนำยวชัรพล สำรสอน ผอ.ททท ส�านกังาน
ระยอง นำงกัญชลำ สขุติรกลู ท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัระยอง นำยโชดก  
วริยิะพงษ์ ประธานชมรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟเูมืองเก่า และ น.ส.พรทพิย์ 
วรีะพนัธุ ์ผจก.ฝ่ายกจิการสมัพนัธ์ บริษทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิง่ จ�ากดั 
(มหาชน) ร่วมเป็นเกียรตพิธิเีปิดงานฯ 

ภายในงานมกีจิกรรมแบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน โซนที ่1 มกิีจกรรม
ภายใต้คอนเซปต์ ศาสตร์ศลิป์ ถิน่ระยอง ตะหลาดโรงสี งานศิลปะ จาก
กลุม่ศิลป์ศลิป์ระยอง Work shop ดนตร ีการแสดงโบโซ่ และมาสคอต  

โซนที ่2 วถิถ่ิีนระยอง ลานวัฒนธรรม & บ้านสตัย์อดุม  มโีซนอาหารพ้ืนบ้าน  
ย่านป่าขนมไทย การแสดงดนตรี และจุดถ่ายภาพ และโซนที่ 3 วิถี 
แห่งศรทัธา ศาลเจ้าแม่ทบัทมิ มโีซนอาหารจ�าหน่ายและการแสดงดนตรีจีน  
พร้อมกบัมกีารจุดชมการแสดงต่างๆ ด้วย

ทัง้น้ีการจัดงานดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์ เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
เชิงประวัติศาสตร์และกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกับอนุรักษ์ชุมชน
ประวัติศาสตร์ทีอ่ยู่คูเ่มอืงระยองยาวนานกว่า 100 ปี ทัง้ยังเป็นการกระจาย
รายได้สูชุ่มชนท้องถ่ิน และผูป้ระกอบการร้านค้าในชุมชนไปจนถงึแหล่ง 
ชมุชนใกล้เคยีงด้วย รวมทัง้เพือ่ประชาสมัพนัธ์ด้านการท่องเทีย่วเมืองเก่า 
ให้เป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลายมากข้ึน เพ่ือให้ นทท.ท้ังชาวไทยและต่างชาติ 
ได้เห็นคุณค่าของเมืองในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมอืงระยอง และเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิการค้า 
ภาพรวมในพืน้ทีต่วัเมอืงระยองอีกด้วย โดยงานจัดขึน้ในวนัที ่12-13 ส.ค.นี้  
ตัง้แต่เวลา 16.00-22.00 น.ทีบ่รเิวณถนนยมจินดา อ.เมอืง จ.ระยอง

ส�าหรับถนนยมจินดา จังหวัดระยอง เป็นย่านเมืองเก่า ซ่ึงในอดีต
เป็นแหล่งการค้าแห่งแรกของเมอืงชายทะเลตะวนัออก เตม็ไปด้วยเรือ่ง
ราวทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมอายุกว่า 
140 ปีทีอ่ยูคู่ช่มุชน ตกึเก่ากีพ้่ง สไตล์ชโิน-โปตเุกส ไปจนถงึบ้านบญุศริิ
สถาปัตยกรรมเก่าแก่

ร้านอาหารมาซือ้ถงึหน้าบ่อ ราคาค่อนข้างสงูและผลผลติยังไม่เพยีงพอ
กบัความต้องการ ท�าให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ซึง่คดิว่า 
ในปีงบประมาณ 2567 เกษตรกรทัง้ 5 รายทีน่�าร่องนี ้จะมกีารขยายผลและ
ต่อยอดให้เป็นศนูย์เรยีนรู ้เพือ่จะขยายผลให้กบักลุม่เกษตรกร ทีส่นใจทีจ่ะ 
มาเลีย้งปหูน้าขาวต่อไป

ตรัง : นำยขจรศักด์ิ เจรญิโสภำ ผูว่้ำรำชกำรจงัหวัดตรงั น�าทมี
หวัหน้าส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง ลงพืน้ทีเ่ยีย่มชมการเลีย้งปหูน้าขาว ของ 
นำยวทิยำ ธนำกรเจรญิ บ้านเขตท่ี 137/1 หมู่ 4 ต�าบลวงัวน อ�าเภอ
กนัตงั จงัหวัดตรงั

ผูว่้าราชการจงัหวัดตรงั กล่าวว่า จงัหวดัตรงัได้สนบัสนนุงบพัฒนา
จงัหวัด ส�าหรับโครงการเลีย้งปหูน้าขาวในบ่อกุง้ร้าง โดยทางส�านกังาน
ประมงจงัหวัดตรงั ได้เสนอโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2566 พร้อม 
คดัเลอืกกลุม่เป้าหมายเป็นเกษตรกรท่ีเลีย้งกุง้อยูเ่ดมิ และยงัมบ่ีอเลีย้งกุง้อยู่  
ซ่ึงได้ทดลองน�าปหูน้าขาวมาเลีย้ง ใน 5 อ�าเภอ

ส�าหรบัวนันีไ้ด้ลงพืน้ท่ีมาตรวจเยีย่มท่ีต�าบลวงัวน อ�าเภอกนัตงั ซึง่ 
เป็นกลุ่มของ นำยวิทยำ ธนำกรเจริญ ซ่ึงเป็นกลุ่มน�าร่อง ที่ได้น�า 
งบประมาณมาเลีย้งปหูน้าขาว จนประสบผลส�าเรจ็ ได้ผลผลติออกมาในช่วง  
4 เดือน ทัง้ผลผลิตกับน�า้หนกัของตัวป ูถอืว่าเป็นผลผลิตทีคุ่ม้ค่ากับการ
ลงทุน ส�าหรบัคณุสมบัติของปหูน้าขาว คอื เนือ้หวานอร่อย และยงัเป็น
ที่ต้องการของประชาชนและนักท่องเท่ียวท่ีจะบริโภคอาหารทะเล มี 

ชู Soft Power ท่องเทีย่วและกฬีา
จดัเส้นทางชมศลิปะ “มวยท่าเสา” 

อตุรดติถ์ : นำยสมหวงั พ่วงบำงโพ ผูว่้าราชการจงัหวดัอตุรดติถ์ 
เปิดเผยว่า จงัหวดัอตุรดิตถ์ ยกระดับ Soft Power ด้านการท่องเท่ียว
และกีฬา สนบัสนนุและส่งเสรมิวฒันธรรม ต่อยอดกระแสการท่องเท่ียว
และเศรษฐกิจของไทย จึงได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์เส้นทาง 
ประสบการณ์ท่องเทีย่วมวยไทย Amazing Muay Thai Experience  
คร้ังท่ี 3 มวยท่าเสา ณ วดัใหญ่ท่าเสา อ�าเภอเมือง จังหวดัอตุรดติถ์ ระหว่าง 
วนัที ่11-13 สงิหาคม 2566 โดยภายในงานมกิีจกรรมทีห่ลากหลายและ
น่าสนใจส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีห่ลงใหลในศลิปะมวยไทย

ผู้ว่าราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์ เปิดเผยอีกว่า “มวยไทย” เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาติไทยมาช้านาน ถอืเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึง่จงัหวดั
อตุรดิตถ์ เป็นเมอืงหลวงมวยภาคเหนอื คอื มวยท่าเสา มช่ืีอเสยีงมาตัง้แต่
ยคุพระยาพิชัยดาบหกั หรอืยคุปลายกรงุศรอียธุยา และต้นรตันโกสนิทร์ มี
เอกลกัษณ์และลลีาเฉพาะตวั เช่น การเตะถบี และการใช้ศอกท่ีคล่องแคล่ว 

ท่าจดมวยกว้าง หมดัหน้าสงู หมดัหลงัต�า่ ก้าวเท้าสมัผสัพืน้เบาๆ จงึได้ 
ฉายาว่า ไวกว่าท่าเสา ซ่ึงเป็น 1 ใน 4 สายมวยไทยโบราณ

หมายเหต ุ: เอกลกัษณ์ของ มวยไทย ( Muay Thai ) สายท่าเสา คอื 
การไหว้คร ูจะไหว้ พระแม่ธรณ ีก่อนท�า พธิไีหว้คร ูการไหว้ ครมูวยท่าเสา  
จะไหว้บรมครูก่อน นั่นก็คือ พระอิศวร เพราะถือว่า พระอิศวร เป็น 
ผูป้ระสิทธ ิประสาท วชิา ในการต่อสูแ้บบฉบบัมวยท่าเสา และการกราบ  
พระรัตนตรัย จะกราบใน ทิศหรดี หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็น 
ทศิท่ีผฟ้ีา ไม่ข้าม

มวยท่าเสาของอตุรดติถ์ นับเป็นแม่ไม้มวยไทย ท่ีมคีวามโดนเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมคีรูเมฆเป็นปรมาจารย์ ซึง่ก็ได้ส่งเสรมิให้อนรุกัษ์ไว้  
โดยคณะศิษย์มวยท่าเสาและมวยพระยาพิชัยดาบหัก มวยท่าเสาเป็น
แบบการต่อสู้ข้าศึกของพระยาพิชัยดาบหัก การจดมวยท่าเสาจะกว้าง 
และใช้น�า้หนกัตวัไปด้านหลงัเท้า หน้าจะสัมผสัพืน้เบาๆ ท�าให้ออกไม้มวย
ได้ไกล รวดเรว็ และรนุแรงในการต่อสู ้หมดัหน้าจะไกลจากหน้าและสงูกว่า
ไหล่ หมดัหลงัจะต�า่ ผ่อยคลายบรเิวณขากรรไกร ปรชัญาและกลยทุธ์ของ
มวยพระยาพชิยัดาบหกัทีต้่องพชิติข้าศกึให้เรว็ทีส่ดุ ด้วยการเผดจ็ศกึอย่าง
รวดเรว็และมีประสทิธภิาพ มวยพระยาพชัิยดาบหักเป็นทัง้มวยอ่อนและ
มวยแขง็ สามารถรกุหรอืรบัตามแต่สถานการณ์ รูว้ธิรีบัก่อนรกุ เรยีนแก้
ก่อนผูก เรยีนรู้จดุอ่อนจุดแขง็ของตนเองและคูต่่อสู้

ทัง้นี ้ไม้มวยพระยาพชัิยดาบหกัมีทัง้หมด ไม่น้อยกว่า 535 ไม้ด้วยกัน 
คอื ไม้หมัด ไม่น้อยกว่า 134 ไม้ ไม้ศอก ไม่น้อยกว่า 140 ไม้ ไม้เข่าไม่น้อย
กว่า 62 ไม้ ไม้ถบี ไม่น้อยกว่า 59 ไม้ ไม้เตะ ไม้น้อยกว่า 101 ไม้ ไม้หวั  
ไม่น้อยกว่า 39 ไม้ (ใช้เฉพาะวงใน)

งาน ‘ยมจนิดา มาแล้วจะรกั’ จ.ระยอง
ส่งเสรมิท่องเทีย่วเชิงประวัตศิาสตร์

ส.ธนาคารไทยเตอืนภัยออนไลน์
ช้ีภยัทางการเงินซบัซ้อนมากขึน้

สมำคมธนำคำรไทย ขอชี้แจงว่า จาก
กรณีที่มีผู ้เสียหายถูกมิจฉาชีพหลอกติดตั้ง
แอปพลิเคชันและดูดเงินจากบัญชีไปกว่า  

1 ล้านบาทนั้น ทางธนาคารสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบเหตุดังกล่าวและด�าเนินการระงับ
ธรุกรรมช่ัวคราวทนัทเีมือ่ได้รบัแจ้งจากผูเ้สยีหาย  

และเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียด เพื่อ
รวบรวมข้อมลูให้กบัพนกังานสอบสวนต่อไป โดย
ภาคธนาคารมคีวามห่วงใย และพร้อมร่วมมอืกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ 
ป้องกนัและตดิตามผูก้ระท�าความผดิมาด�าเนนิคดี
ตามกฎหมายให้ถงึทีส่ดุ

ทัง้นี ้สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก
ตระหนักถงึภยัทางการเงนิ ท่ีมคีวามซับซ้อนและ
หลากหลายมากขึ้น โดยทางชมรมป้องกันและ
ปราบปราบทุจริต และศูนย์ประสานงานการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคธนาคาร (TBCERT) ได้เร่งพัฒนาแนวทาง
การจดัการให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
อย่างไรกต็าม  ร่วมมอืประชาชนดังนี้

1. ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งอื่น 
นอกจากแหล่งท่ีได้รับการควบคุมและรับรอง
ความปลอดภัยจากผู ้พัฒนาระบบปฏิบัติการ 
ทีเ่ป็น Official Store อาท ิPlay Store หรอื App 
Store เท่านัน้

2. ไม่ตัง้ password ซ�า้ หรอื ใช้ร่วมกบั 
Mobile Banking 

3. ไม่ท�าการสแกนใบหน้า หรอืยนืยนัตวัตน
ผ่านแอปพลเิคชนัทีไ่ม่รูจั้ก

4. ไม่กดลิงก์จาก SMS แปลกปลอม โดย
ภาคธนาคารไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS แนบ
ลงิก์ทกุชนดิ หรอืมข้ีอความให้แอด Line ID 
หากได้รบั SMS ดงักล่าว อย่าหลงเชือ่เดด็ขาด 

5. ควรสังเกตโล่ ที่อยู่ด้านหน้า Line  
account เสมอ ซึง่ควรมีโล่สเีขยีว หรอืน�า้เงนิ
เข้ม เท่านัน้ 

6. หากต้องการท�าธุรกรรมใดๆ ควรโทร
กลบัไปทีห่น่วยงานทีถ่กูแอบอ้างด้วยตนเอง

หากลกูค้าธนาคารพบธรุกรรมผดิปกตหิรอื
มข้ีอสงสยั ขอให้ตดิต่อคอลเซ็นเตอร์หรือสาขา 
ของธนาคารทีล่กูค้าใช้งานทนัท ีเพือ่แจ้งตรวจสอบ 
และยืนยันความถูกต้องของธุรกรรม โดย 
ธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว
ทีส่ดุ

จากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า และเน้นย�้าถึง 
ความส�าคญัในการประสานงานกบักรมศลุกากรทีจ่ะต้อง 
จัดท�าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไม่ให้เกิด
ความผดิพลาดขึน้อกีในอนาคต

จากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนนี้ กรมศุลกากร ได้
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบในการปฏิบัติงานของกรม
ศลุกากรทีเ่ก่ียวข้องกับการรบั การเกบ็รกัษา และ
การจ�าหน่ายของกลางประเภททรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีมูลค่าสูง ตามค�าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร 
ที ่21/2566 เพือ่ให้มคีวามรัดกมุมากย่ิงขึน้ โดยใน
ขัน้ตอนการส่ง-รบัของกลาง ให้เพิม่เตมิ โดยให้มี
การระบเุครือ่งหมายก�ากบัของนัน้ๆ (Serial No.) 
อย่างครบถ้วน 

ในส่วนของขั้นตอนการตรวจสอบของกลาง 
จากเดมิก�าหนดให้เจ้าหน้าทีผู่น้�าส่งของกลางหรอื 
ผู้จับกุมจะต้องแจ้งให้เจ้าของสิทธิหรือตัวแทนฯ  
มาท�าการตรวจสอบและรับรองว่าเป็นของทีล่ะเมดิ 
ทรพัย์สนิทางปัญญาก่อนและเมือ่ด�าเนนิการเสรจ็แล้ว  
ให้น�าส่งและรับของกลางต่อไป แก้ไขเพิ่มเติม  
โดย ก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีผูน้�าส่งของกลางตรวจสอบ 
ว่าของดังกล่าวเป็นของที่ละเมิดทรัพย์สินทาง

การด�าเนินงานด้วยความสุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม และประพฤตติน 
เป็นต้นแบบทีด่ ีรวมท้ังเสรมิสร้าง 
วัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่
ด ้วยความสุจริต โปร่งใส จึง
ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอก มา ณ 
โอกาสนี ้ และถอืเป็นรางวลัแห่ง
ความภาคภูมิใจและทรงคุณค่า
ต่อองค์กร เป็นการสร้างขวัญ
ก�าลงัใจให้กบัผูบ้รหิาร พนักงาน
และลูกจ ้างธนาคารออมสิน 
ทกุคน

และแจ ้งให ้ผู ้ เสียหาย 
ไปร้องทุกข์กับพนักงาน
สอบสวน ณ สถานตี�ารวจ
ที่สะดวกหรือใกล้ที่สุด 
เพ่ือขยายระยะเวลาการ
ระงบัธรุกรรมชัว่คราวไป
อกี 7 วัน และด�าเนนิการ
สืบสวนสอบสวนตามที่
กฎหมายก�าหนด 

ข ณ ะ นี้ ธ น า ค า ร
ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่าง
ประสานกับผู ้ เสียหาย 
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BOI ร่วมกับสมำคมส่งเสริมกำรรับช่วง
กำรผลติไทย (ซบัคอน) และอนิฟอร์มำ 

มำร์เก็ตส์ จดังำน SUBCON EEC 2023 โดย
มบีรษิทัมำร่วมแสดงสนิค้ำกว่ำ 150 รำย ผูซ้ือ้
รำยใหญ่กว่ำ 100 รำย คำดว่ำจะเกดิกำรจบัคู่
เจรจำธรุกจิกว่ำ 600 คู ่ ซึง่จะสร้ำงมลูค่ำกำร
เชือ่มโยงธรุกจิกว่ำ 2,000 ล้ำนบำท และคำดว่ำ 
จะมผู้ีเข้ำร่วมงำนมำกกว่ำ 5,000 คน

นำยนฤตม์ เทอดสถรีศกัดิ ์ เลขาธกิารคณะ
กรรมการส่งเสรมิการลงทุน เปิดเผยว่า ส�านกังาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ หรอืบโีอไอ ร่วมกบั 
สมาคมส ่ง เสริมการรับช ่วงการผลิตไทย  
(ซบัคอน) และอนิฟอร์มา มาร์เกต็ส์ จัดงาน SUBCON  
EEC 2023 ต่อยอดความส�าเรจ็จากปีทีผ่่านมา
เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนชุ 
พัทยา จงัหวัดชลบรุ ีซึง่เป็นงานแสดงสนิค้าและ
บริการครบวงจรที่รวมเอาเทคโนโลยีด้านการ 
บ�ารุงรักษาของภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 
หุน่ยนต์อตุสาหกรรม ระบบอตัโนมตั ิและโซลชูนั
อตุสาหกรรมจากแบรนด์ช้ันน�า พร้อมการแสดง
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ 
ที่ ครบวงจรที่ สุ ด ในพื้ นที่ ภาคตะวันออก 
เพ่ือสนบัสนนุภาคการผลิตและธรุกจิบรกิารไทย
ให้พร้อมรองรบัการเปลีย่นผ่านไปสูอ่ตุสาหกรรม
แห่งอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความ
ส�าคัญต่อพ้ืนที่ภาคตะวันออก เช่น ยานยนต์
ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส์ และระบบการผลติอจัฉรยิะ 
เป็นต้น 

ส�าหรับปีนี้ถือเป็นหนึ่งในปีทองการลงทุน
ของไทย จากแนวโน้มการลงทุนในครึ่งปีแรก 
ทีม่ทีศิทางบวก โดยมโีครงการยืน่ขอส่งเสรมิการ
ลงทุน 891 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 
ปีก่อน ร้อยละ 18 เป็นเงนิลงทนุกว่า 364,420 ล้าน 
บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 โดยเป็นการลงทุนใน  
3 กลุม่หลกัทีข่ยายตวัโดดเด่น ได้แก่ อเิล็กทรอนกิส์  
เกษตรและอาหาร และยานยนต์และชิน้ส่วน รวมถงึ 
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ ที่ขยายตัวมากขึ้น 

BOI จดังาน SUBCON EEC 2023
ดันผูป้ระกอบการสู่เศรษฐกจิใหม่

ได้แก่ ไบโอเทคโนโลย ี การแพทย์ ดจิทิลั และ
อากาศยาน

ส�าหรับการจัดงาน SUBCON EEC 2023  
ในครั้งนี้ ได้ขนทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทนัสมยัในด้านการบ�ารงุรกัษาภาคอตุสาหกรรม 
ระบบอตัโนมตั ิรวมไปถึงความล�า้สมยัของระบบ
หุน่ยนต์ทีใ่นวนันีก้ลายเป็นส่วนเติมเตม็ส�าคญัใน
ภาคการผลติของไทย พร้อมกนันี ้ ยงัได้รวบรวม 
ผูใ้ห้บรกิารด้าน SI (System Integrator) ท้ังจาก 
ไทยและญีปุ่น่มาแชร์ประสบการณ์ แลกเปลีย่น
ข้อมลูข่าวสาร และไฮไลต์ส�าคัญทีถ่อืเป็นจดุแขง็
ของการจัดงานซับคอนไทยแลนด์คือ การจับคู ่
ธุรกิจซึ่งจัดโดยบีโอไอ และที่พลาดไม่ได้ คือ 
การอปัเดตเทรนด์และองค์ความรูใ้หม่ๆ ในภาค
อุตสาหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงผ่านหัวข้อสัมมนาต่างๆ เพื่อ
เชือ่มต่อการสร้างเครอืข่ายกบัผูซ้ือ้รายใหญ่จาก
ทัว่โลก 

อย่างไรกต็าม การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ที่ส�าคัญ (Flagship project) เพื่อเชื่อมโยง 
การเดนิทางขนส่งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบนิ  
และโครงการสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิ
ภาคตะวนัออก มคีวามล่าช้าระดบัหนึง่ ขณะที่ 
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New 
S-Curve) ยงัเกิดขึน้ไม่มากนกั ดงันัน้รฐับาลใหม่
จึงควรมาขับเคลื่อนโครงสร้างให้เกิดรูปธรรม
มากขึ้น เพ่ือเป็นการผลักดันให้การลงทุนใน
อตุสาหกรรมเป้าหมายเป็นไปตามเป้ามากยิง่ข้ึน

ภัยแล้งกระทบขนส่งผ่านคลองปานามา 
สนค.เผยเรอืปรบัลดความจ ุขึน้ค่าธรรมเนียม

สนค.ศึกษาผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้ง 
ทีส่่งผลต่อการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศบรเิวณคลอง 
ปานามา พบมกีารปรบัลดระดบัเพดานสงูสดุของ
อตัรากนิน�า้ลกึของเรือขนส่งสนิค้า ท�าให้เรอืต้องลด 
ความจุของตู้คอนเทนเนอร์ และมีการเพ่ิมอัตรา 
ค่าธรรมเนยีมสงูขึน้ เผยเศรษฐกจิฟ้ืนตัว ท�าให้ต้องการ 
ซ้ือสินค้าเพิ่ม ต ้องการเรือและตู ้สินค ้าเพ่ิม  
แนะเอกชนเกาะตดิสถานการณ์ขนส่ง ปัญหาเอลนโีญ  
ทีอ่าจมผีลกระทบ และวางแผนรบัมอืให้ทนัการณ์   

 นำยพูนพงษ์ นัยนำภำกรณ์ ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) 
กระทรวงพาณชิย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้ตดิตามและ 
ท�าการศึกษาเรื่องผลกระทบจากสถานการณ ์
ภยัแล้งท่ีส่งผลต่อการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ
บริเวณคลองปานามา ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 
สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลต่อการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศผ่าน 2 ประเดน็ส�าคญั คอื 1. การลด
ระดับเพดานสงูสดุของอัตรากินน�า้ลกึของเรอืขนส่ง
สนิค้า ท�าให้เรอืต้องลดความจขุองตู้คอนเทนเนอร์
ในการขนส่งแต่ละเทีย่ว และ 2. การเพิม่อตัราค่า
ธรรมเนียมผนัแปร Fresh Water Surcharge ท่ี 
ด�าเนินการโดส�านักงานบริหารคลองปานามา  
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ 
สงูขึน้ ท�าให้ปัจจบุนัอตัราค่าธรรมเนยีมได้เพิม่ขึน้
มาอยู่ที่ 7.99% สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
แล้วอยูท่ี ่2-4%

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส�านักงานบริหาร
คลองปานามา (Panama Canal Authority) ได้
ท�าการปรบัลดระดบัเพดานสงูสุดส�าหรบัเรอืขนาด
ใหญ่อย่าง Neopanamax แล้ว 9 ครัง้ โดยปัจจุบนั
ได้ลดระดบัเพดานสงูสดุมาเหลอือยูท่ี ่44.0 ฟตุ หรอื 
13.41 เมตร จากเดมิอยูท่ี ่50 ฟตุ 15.24 เมตร เพือ่

ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอบุตัเิหตทุ้องเรอืติดก้นคลอง
และไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จากน�้าหนักบรรทุก 
ทีม่ากเกนิไป หรอื Risk of vessel grounding ซึง่
ผลของมาตรการนีท้�าให้นกัวเิคราะห์ด้านโลจิสตกิส์
ในต่างประเทศ ประเมนิว่า เรอืขนส่งสนิค้าจ�าเป็น
ต้องลดความจุของตู้คอนเทนเนอร์ลงประมาณ 
40% และอาจต้องเพิม่จ�านวนเรอืขนส่งให้มากข้ึน 
เพือ่กระจายน�า้หนกัสนิค้า  

ในปี 2566 ปานามาประสบกับอณุหภมูทิีส่งูข้ึน
และปรมิาณน�า้ฝนทีน้่อยกว่าปกต ิ ส่งผลให้ระดบั 
น�า้ในทะเลสาบกาตุน (Gatun Lake) ทีเ่ป็นแหล่งน�า้ 
ส�าหรับใช้ผันน�้าเข้าคลองปานามา และใช้ในการ
อุปโภคบริโภคของคนทั้งประเทศลดต�่าลงจนอยู่
ในระดับต�่าท่ีสุดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2559  
จนกระทบต่อเนือ่งไปยงัระดบัน�า้ในคลองปานามา  

โดยหน่วยงานวชิาการในต่างประเทศได้คาดการณ์ว่า  
ปี 2566 ปานามาจะเผชญิกบัสถานการณ์ภยัแล้ง 
ทีเ่ป็นผลพวงจากการเข้าสูช่่วงปรากฏการณ์เอลนโีญ  
ตัง้แต่ช่วงเดือนมถินุายนไปจนถงึสิน้ปี

คลองปานามาเป็นคลองที่มีความส�าคัญต่อ
การค้าโลก คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 6 ของการค้า
ทางทะเลโลก เชื่อมการขนส่งทางทะเลระหว่าง
มหาสมทุรแปซฟิิกกบัมหาสมทุรแอตแลนตกิ ตลอด
ความยาว 80 กิโลเมตร ปัจจุบันคลองปานามา 
เป็นเส้นทางส�าหรบัการขนส่งสนิค้ารวม 180 เส้นทาง 
เดินเรือ เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าของท่าเรือทั่ว
โลกกว่า 1,920 ท่าเรอืใน 170 ประเทศ แต่ละปี 
มีเรือขนส่งสินค้าผ่านคลองปานามาประมาณ 
13,000-14,000 ล�า โดยเฉพาะการขนส่งสินค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศในทวีปเอเชีย 

ได้แก่ จนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ รวมถงึไทย ครอบคลมุ
ตั้งแต่การขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ (น�้ามันดิบ  
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ถั่วเหลือง) สินค้าอาหาร 
สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง 
ซ่ึงการขนส่งสนิค้าผ่านคลองปานามาจะย่นระยะ
เวลาการขนส่ง และช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่ง
ได้มากกว่าเม่ือเทยีบกบัการขนส่งผ่านแหลมฮอร์น 
ของทวีปอเมริกาใต้ หรือแหลมกู๊ดโฮปของทวีป
แอฟรกิา

ส�าหรับประเทศไทยใช้คลองปานามาเป็น
เส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออก 
(East Coast) ของสหรฐัอเมรกิา โดยไทยเป็นคูค้่า
ล�าดับที่ 6 ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ที่ใช้คลองปานามาเป็นเส้นทางการขนส่งของเรือ 
ตูค้อนเทนเนอร์ มมีลูค่าการค้ารวม 17,912.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยสินค้าที่ไทยขนส่งไปยังท่าเรือ 
ฝ่ังตะวนัออกของสหรฐัฯ ได้แก่ ยางรถบรรทกุหรอื 
รถบัส ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ  
โซลาร์เซลล์ ยางรถยนต์น่ัง และปลาทูน่าปรุงแต่ง 
และมท่ีาเรอืทีใ่ช้น�าเข้าสนิค้าจากไทย 5 อนัดบัแรก 
ได้แก่ (1) ท่าเรอื Newark รฐันวิเจอร์ซ ี(2) ท่าเรอื 
Savannah รฐัจอร์เจยี (3) ท่าเรอื Houston รฐั
เทก็ซัส (4) ท่าเรอื Norfolk-Newport News รัฐ
เวอร์จเินยี และ (5) ท่าเรือ Charleston รฐัเซาท์ 
แคโรไลนา นอกจากนี้ ไทยยังใช้คลองปานามา 
ในการขนส่งสนิค้าไปยงัประเทศทีอ่ยูท่างตะวนัออก
ของทวีปอเมรกิาใต้ได้แก่ บราซลิ เวเนซเุอลา กาย
อานา ซรูนิาเม และเฟรนซ์เกยีนา และประเทศทีต่ัง้
อยูบ่รเิวณทะเลแครบิเบยีน อเมรกิากลาง อกีด้วย

นายพนูพงษ์ กล่าวว่า ในปี 2567 คาดการณ์ว่า 
เศรษฐกจิโลกจะกลบัมาฟ้ืนตวัและเตบิโตมากกว่า 
ปี 2566 ท�าให้ความต้องการซือ้สนิค้า ความต้องการ 
ใช้เรือขนส่งสนิค้าและตูค้อนเทนเนอร์กลบัมาเพิม่ขึน้  
ท่ามกลางปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้ม 
ยาวนานจนถงึปี 2567 จึงมคีวามเป็นไปได้ท่ีค่าใช้จ่าย 
ส�าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึง
ค่าระวางเรือจะปรับตัวสูงขึ้น จึงอยากแนะน�าให ้
ภาคเอกชนคอยติดตามสภาพภูมิอากาศและ
ปรากฏการณ์เอลนีโญท่ีจะมีผลต่อการขนส่งสนิค้า
เป็นระยะๆ เพื่อปรับตัวและเตรียมกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ เพื่อรับมือให้ทันต่อสถานการณ์โลก ขณะ
เดยีวกัน สนค. จะคอยตดิตามและท�าการวิเคราะห์
ผลกระทบอย่างรอบด้าน เพือ่ช่วยเตอืนภยัให้แก่
ภาคเอกชนรบัมอืกบัสถานการณ์โลกทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปได้อย่างทนัท่วงที

ท้ังน้ี ผูส้นใจสามารถตดิตามอ่านรายละเอยีด 
เร่ือง “บทบาทของคลองปานามาต่อการขนส่ง
สนิค้าระหว่างประเทศ และผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้
จากสถานการณ์ภยัแล้งของโลก” ต่อได้ทีเ่วบ็ไซต์
ของ สนค. www.tpso.moc.go.th

“มหาดไทย” ปรบัเกณฑ์เบ้ียผู้สงูอายุ
เลง็จ่ายสวสัดิการให้เฉพาะคนจน

“เบ้ียคนชรำ” กลายเป็นประเด็นร้อน 
หลงัจาก  เวบ็ไซต์ราชกจิจานเุบกษา เผยแพร่  
‘ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว ่ำด ้วย 
หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2566’ ลงชือ่
โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจนิดำ รมว.มหาดไทย 
ทัง้น้ี ให้มผีลตัง้แต่วนัที ่12 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป  
และให้ยกเลกิระเบยีบฯ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
จ่ายเบีย้ยงัชพีผู้สงูอาย ุ4 ฉบบั

โดยระเบยีบฯ ฉบบันี ้ได้ปรับปรงุหลักเกณฑ์ 
‘คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ’ 
เป็นว่า ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ต้องเป็นผูม้คีณุสมบตั ิดงันี ้“...(4) เป็นผูไ้ม่มรีายได้ 
หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที ่
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยผูส้งูอายุก�าหนด…”

แตกต่างจาก ‘ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.
2561’ ทีเ่พ่ิงถกูยกเลิกไป ซึง่ก�าหนดคณุสมบติั
ของผูม้สีทิธจิะได้รบัเงินเบีย้ยงัชีพ ว่า

“(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อืน่ใดจากหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ
หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่

(ก) ผูรั้บเงนิบ�านาญ เบีย้หวดั บ�านาญพเิศษ 
หรอืเงนิอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั

(ข) ผู้สูงอายทุีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐ
หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้
ประจ�า หรอืผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ท่ีรฐั
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดให้เป็นประจ�า

ส่งผลให้นบัจากนีไ้ป ผูส้งูอายทุีม่อีายตุัง้แต่  
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 
ผูส้งูอาย ุจะต้องได้รบัการพสิจูน์ว่า “เป็นผูไ้ม่มรีายได้ 
หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะ
กรรมการผู้สูงอายแุห่งชาติตามทีก่ฎหมายว่าด้วย
ผูส้งูอายกุ�าหนด” อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบบันี้

ระบวุ่า ผูส้งูอายทุีข่ึน้ทะเบยีนกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ก่อนการประกาศใช้ระเบยีบนี ้ให้ยงั
คงได้รบัสทิธต่ิอไป

จากการออกกฎระเบียบนี้ออกมา ท�าให้
มีกระแสข่าวมามากมาย  ซึ่งสาเหตุการปรับ
เกณฑ์ทีเ่กิดข้ึน มาจากประเทศไทยได้เข้าสูส่งัคม
ผู้สูงอายุเต็มตัว และมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเรว็ และจะเพิม่ต่อเนือ่ง งบประมาณ
จากเคยตั้งไว้ 50,000 ล้านบาทต่อปี เพิ่มเป็น 
80,000 ล้านบาท และแตะ 90,000 ล้านบาท 
ในปีงบประมาณ 2567 

ท�าให้ต้องมีการค�านวณในการใช้จ่ายให้
เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากทีส่ดุ 
พร้อมกับลดกลุ่มคนทีอ่าจมรีายได้สงู หรอืไม่มี
ความจ�าเป็นในการรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
เพราะถ้าหากไม่มกีารควบคมุการใช้จ่ายให้เหมาะสม 
และมกีารค�านวณอย่างถ้วนถี ่งบประมาณในการ 
จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอาจขัดสนในเร็ววัน 
ท�าให้การมอบเบีย้ยงัชพีไม่ทัว่ถงึและขาดแคลน 
รวมถึงเป็นโอกาสท�าให้เกิดวิกฤตการคลัง 
ในอนาคตกเ็ป็นได้

เมื่อมองนโยบายปรับขึ้นเบี้ยคนชราของ
พรรคการเมอืงทีร่่วมจดัตัง้รฐับาลในขณะนี ้พบว่า 
ในช่วงหาเสยีง พรรคเพือ่ไทยและพรรคภมูใิจไทย 
ไม่มีนโยบายเพ่ิมเบี้ยผู้สูงอายุ พรรคชาติไทย
พัฒนา ให้เบี้ยผู ้สูงอายุและผู้พิการเดือนละ  
3,000 บาท ในขณะที่พรรคพลังประชารัฐ  
มนีโยบายปรับเบีย้ผู้สูงอายแุบบขัน้บนัได เพือ่รองรบั 
สงัคมผู้สงูอายอุย่างเตม็รูปแบบ จากเดมิทีร่บัเบีย้ชรา  
ประมาณ 700-800 บาทต่อเดือน จะปรับ 
เป็น ผู้สูงอาย ุ60 ปีขึน้ไป รับเบ้ียคนชรา เดอืนละ 
3,000 บาท ผู้สงูอาย ุ70 ปี รบัเบ้ียคนชรา เดอืน 
ละ 4,000 บาท ผู้สูงอาย ุ80 ปีขึน้ไป รบัเบีย้คนชรา  
เดือนละ 5,000 บาท และขยายอายุเกษียณ 
จาก 60 เป็น 63 ปี

ซึง่กจ็ะต้องดกูนัต่อไปว่ำ รฐับำลใหม่จะม ี
นโยบำยปรับเบี้ยยังชีพคนชรำแบบไหน 
อย่ำงไร ?!

พนูพงษ์ นยันาภากรณ์

กรอ.จบัมอื GC เปิดตวัโครงการ GC YOU 
หนนุบรหิารจดัการพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวธิี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จับมือ บริษัท  
พีททีี โกลบอล เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน) ร่วม
เปิดโครงการ “GC YOUเทร์ิน สนบัสนนุระบบ
บริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี” 
เชิญชวนให้บุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มีส่วนร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกอย่าง
ครบวงจร น�าร่อง 100,000 ขวด มาผลิตเป็น
เสือ้จากเส้นใยรไีซเคลิ ส�าหรบัเจ้าหน้าทีต่รวจ
โรงงาน ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบาย MIND ของ 
กระทรวงอตุสาหกรรม มติทิี ่ 3 การดูแลรกัษา 
สิง่แวดล้อมสู่อตุสาหกรรมสเีขยีว มุง่สูค่วามเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน 

ภายในงานนี ้ม ีนำยจลุพงษ์ ทวีศร ีอธบิดี
กรมโรงงานอตุสาหกรรม พร้อมด้วย นำยศภุกจิ  
บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
นำยพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดกีรมโรงงาน
อุตสาหกรรม นำงสำวนฤมล โชคด�ำรงสุข 
รักษาการผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเศรษฐกิจ
หมุนเวียน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ�ากัด (มหาชน) นำงสุนฏัฐำ สขุไทย ผูจั้ดการ
ส่วน หน่วยงานเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัท  
พีททีี โกลบอล เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน) และ

ใช้แล้ว ตัง้แต่ต้นทางจนถงึปลายทาง สนบัสนนุ
การน�าพลาสตกิใช้แล้ว ส่งกลบัมาเป็นวตัถดุบิ
และกลับเข้าสู่วงจรการผลิต การแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลหรืออัปไซเคิล สนับสนุน 
การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ และคุม้ค่า 
มากทีส่ดุ สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มุง่สูก่ารลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศูนย์ หรอื 
Net Zero ของประเทศไทย และขององค์กร

ผู้บริหารกรมโรงงานอตุสาหกรรม เข้าร่วมพธิเีปิด
โครงการ GC YOUเทร์ิน สนบัสนนุระบบบรหิาร
จดัการพลาสตกิใช้แล้วอย่างถกูวธีิ ณ ห้องประชมุ 
509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

นำยจุลพงษ์ ทวีศรี กล่าวว่า กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ “GC YOUเทิร์น” 
เพือ่สนบัสนนุระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว
อย่างถกูวธิ ีโดยเชญิชวนให้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า 
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ มส่ีวนร่วมกนัสร้างคณุค่าให้กบัพลาสตกิ
อย่างครบวงจร น�ากลบัมาสร้างประโยชน์แทนการ
ฝังกลบ และน�ากลบัมาใช้ใหม่ให้ได้มากทีส่ดุ ตาม

GC  มุ ่ ง มั่ น ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จภาย ใต ้ แนวคิ ด 
ความยัง่ยนื รกัษาสมดลุครอบคลมุทัง้ 3 มิต ิได้แก่ ด้าน 
สิง่แวดล้อม สงัคม และการด�าเนนิธุรกจิด้วยหลกั 
ธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมท้ังยกระดับการน�า 
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ มุ ่งเน้น 
การสร้างคณุค่าให้กบัผลติภณัฑ์ และส่งเสรมิการใช้ 
ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุในวงกว้าง ผ่าน 
GC YOUเทร์ิน แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสตกิ

  จลุพงษ์ ทวศีร ี    

หลักเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) 
พร้อมทั้งช่วยลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลก
ร้อน ซึง่เป็น 1 ใน 3 เศรษฐกจิหลกัตามหลกั BCG 
Model คอื B - Bio Economy ระบบเศรษฐกิจ
ชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่าง
คุ้มค่า เช่ือมโยงกับ C - Circular Economy 
ระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน ทีค่�านงึถงึการน�าวสัดุ
ต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง  
2 เศรษฐกจินี ้อยูภ่ายใต้ G - Green Economy 
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ 
เพือ่ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยัง่ยนื

นำงสำวนฤมล โชคด�ำรงสุข รักษาการ 
ผูจั้ดการฝ่าย หน่วยงานเศรษฐกจิหมนุเวยีน บรษิทั 
พทีทีี โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า  

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบัสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรัพย์ 
MAI ผนกึ 3 พนัธมติร เดนิหน้าส่งเสรมิผูป้ระกอบการกลุม่วิสาหกจิเพ่ือสงัคม (SE) โดยม ีนำย
สทิธิกร ดิเรกสนุทร กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) และ นำงดสุดิำ ทพัวงษ์ รองผู้จดัการท่ัวไปอาวโุส สายงานบรหิารช่องทางและพัฒนา
ผูป้ระกอบการ พร้อมด้วย นำงผกำมำศ สจัจพงษ์ ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายส่งเสรมิลกูค้าและ
พฒันาผู้ประกอบการ ร่วมเปิดโครงการ “SET Social Impact GYM 2023” 

นอกจากนี ้ดร.กอบศักด์ิ ภตูระกลู ประธานกรรมการสภาธุรกจิตลาดทนุไทยและประธาน
กรรมการสถาบันพฒันาองค์กรชมุชน ปาฐกถาพเิศษหวัข้อ “SE ผูส้ร้างการเปลีย่นแปลงสูโ่ลก
ยคุใหม่” และ นำงสำวนพเก้ำ สจุรติกลุ ผูช่้วยผูจ้ดัการหวัหน้างานกลุม่สือ่สารองค์กรและ 
พฒันาเพือ่สังคม ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชีแ้จงวตัถปุระสงค์โครงการและการคดัเลอืก 
ผูป้ระกอบการกลุ่มวสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise : SE) จ�านวน 9 ราย โดยเชิญ 
ผูบ้รหิารระดบั CEO จากบรษิทัท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ MAI ผูบ้รหิารจาก SET และ  
ทีป่รกึษาจากศนูย์ทีป่รกึษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เป็นโค้ช ระยะเวลาโครงการ 
3 เดือน ณ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 19 สงิหาคม 2566

SET Social Impact GYM 2023
มุง่พัฒนาผูป้ระกอบการกลุม่ SE



ปีที่ 18 ฉบับที่ 411 วันที่ 1-15 กันยายน 256612 เศรษฐกจิชมุชน

พช.อบรมพัฒนากรก่อนประจ�าการ รุ่นที่ 123
ดันข้าราชการที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน
นำยอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการ

พัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ
พฒันาข้าราชการทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ “พฒันากรก่อนประจ�าการ” รุน่ที ่ 123 
มนีำยวรงค์ แสงเมอืง รองอธบิดกีรมการพฒันา
ชุมชน นำยกัมปนำทจักรวำล วิเวศ ศรีพุทธำ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นำยสมำน พั่วโพธิ ์
ผู้อ�านวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ตลอดจน 
ผูบ้รหิารกรมการพฒันาชุมชน ร่วมพธิ ีโดยมี นำย
เฉลิมเกยีรต ิแผนกจิเจรญิ ผูอ้�านวยการวทิยาลยั
การพฒันาชมุชน คณะวทิยากร และพัฒนากรก่อน
ประจ�าการ รุน่ที ่ 123 จ�านวน 165 คน ให้การ
ต้อนรับ

นำยอรรษษิฐ์ สมัพนัธรัตน์ กล่าวว่า ขอแสดง
ความยนิดกีบั น้อง ๆ พฒันากร รุน่ที ่123 ทกุคน 
ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่
อยูร่ะหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ หลักสตูร
พฒันากรก่อนประจ�าการ รุน่ที ่123 และขอชืน่ชม
ท่ีสามารถพฒันาตนเองเพ่ือเป็นข้าราชการทีดี่และ 
หวังว่าน้องๆ ทุกคนจะได้น�าความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช ้

จริงใจในการท�างาน ท�าหน้าที่ในการบ�าบัดทุกข์
บ�ารงุสขุ พฒันาคณุภาพชวีติของคนในชุมชน โดย
ใช้หลกัการปรชัญาและกระบวนการพฒันาชมุชน 
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังที่ท่านพล
เอกอนพุงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
มหาดไทย ได้กล่าวว่า “ดูบุคลิกและแววตารู้สึก
ได้เลยว่าพฒันากรไม่เหมอืนข้าราชการอืน่ เพราะ 
มีแววตาเอื้ออาทรและกุลีกุจอ ไปช่วยเหลือ 
ชาวบ้านก่อนใคร” พฒันากรจงึเป็นฟันเฟืองส�าคญั
ของประเทศในการปฏบิตัภิารกจิงานพฒันาชมุชน
ให้พีน้่องประชาชนได้มคีณุภาพชวีติท่ีด ี ซ่ึงส่งผล
ให้เกดิความมัน่คงในการด�ารงชวีติ ก่อให้เกดิการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื

“น้อง ๆ  พฒันากรรุน่ที ่123 นอกจากจะได้ผ่าน
กระบวนการฝึกอบรม 40 วัน ตามที ่ก.พ. ก�าหนด
ไว้อย่างครบถ้วนที่ผ่านการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ 
นกัพฒันาจนเป็นต้นกล้า พร้อมจะเจรญิเตบิโตในพืน้ที ่
ต่างๆ ในบทบาททพัหน้าของกรมฯ เพือ่สร้างความ
เจริญงอกงามให้กับหมู่บ้านชุมชน ผมเชือ่มัน่ว่าน้อง
ทกุคนพร้อมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในบทบาท 
ของพัฒนากรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ขอให้ทุกคน 
จงยึดมั่นในหลักการปรัชญาและกระบวนการ
พฒันาชมุชน ท�างานตดิพืน้ที ่รกัชาวบ้าน ปฏิบตัิ
หน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ยึดมั่น
ในระเบียบวินัยเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม
จรยิธรรม และเป็นนกัพฒันาทีส่ร้างศรทัธาให้กบั 
พีน้่องประชาชนในนามกรมการพฒันาชมุชนได้อย่าง 
ภาคภมู ิ สดุท้ายนี ้ ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั 
และสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลกจงดลบนัดาลประทาน
พรให้น้องๆ พฒันากรรุ่นที ่ 123 ทกุคน ประสบ
แต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใด ขอให้สม 
ดงัใจปรารถนา และเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ” 
อธบิดี พช. กล่าว 

ด้านนำยสมำน พัว่โพธิ ์ผู้อ�านวยการสถาบนั
การพฒันาชมุชน กล่าวว่า กรมการพฒันาชมุชน  
ได้มอบหมายให้สถาบนัการพฒันาชมุชน  ด�าเนนิการ 
ฝึกอบรมข้าราชการใหม่  ต�าแหน่งนักวิชาการ
พฒันาชมุชนปฏบิติัการ ท�าหน้าทีพ่ฒันากร ตาม
หลกัสตูรพัฒนากรก่อนประจ�าการ การฝึกอบรม
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ภาควชิาการ 17 วนั ภาคสนาม 
17 วนั และภาคสรุป 6 วนั รวม 40 วนั โดยด�าเนนิ
การภาควชิาการและภาคสรุป ณ วทิยาลยัการพฒันา
ชมุชน ฝึกปฏบิติัภาคสนาม ณ จังหวดัต้นสงักดั

ประชาชน อย่างมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื สูเ่ป้าหมายของ 
การพัฒนาท่ีย่ังยนื หรอื Sustainable Development  
Goals : SDGs เพื่อให ้ประเทศไทยบรรล ุ
วสิยัทศัน์ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพฒันาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง”

 ด้วยการขบัเคลือ่นตามกรอบทศิทางการขบัเคลือ่น 
งานพัฒนาชุมชนในการพัฒนาองค ์กรให ้ 
ทนัสมยั มสีมรรถนะ และมีธรรมาภบิาล บคุลากร

SME-GP DAY เปิดซือ้-ขาย ให้ SME
หนุนเข้าถงึการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั
นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ รองนายก

รฐัมนตร ีและ รมว.พลังงาน กล่าวเปิดงาน “SME-
GP DAY : รฐัพร้อมซือ้ SME พร้อมขาย” ว่า ระบบ
จดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั ถอืเป็นโอกาสทางการตลาด
ขนาดใหญ่ในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) แต่ทีผ่่านมา ยงัเข้าถงึระบบ
จดัซือ้จดัจ้างภาครฐัได้ไม่มากนกั ด้วยเหตนุี ้สสว.
จงึได้จดัเตรยีมระบบทะเบยีน SME เพ่ือการจดัซือ้
จดัจ้างภาครฐั (THAI SME-GP) เพือ่ให้ได้เข้ามาลง
ทะเบยีนกจิการ และสินค้าหรือบริการทีม่คุีณภาพ
และมาตรฐาน มากกว่า 1 ล้านรายการ ซึง่ถอื 
เป็นแหล่งสนิค้าและบรกิารขนาดใหญ่ ทีห่น่วยงาน 
ภาครัฐจะได ้ร ่วมกันสนับสนุน อันจะเป็น 
ฟันเฟืองหนนุการขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ

“การจดังาน SME-GP Day ได้ตัง้เป้าทีจ่ะช่วย
แก้ไขข้อจ�ากัดอปุสรรคต่างๆ ของ SME ผ่านการ
เชือ่มโยงคู่ค้าและพันธมติร จงึขอเชญิชวนผู้แทน
ส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงาน เพือ่จะได้ทราบ
ว่าแผนงานการจัดซือ้จดัจ้างทีก่�าหนดไว้นัน้ จะมี
ผูป้ระกอบการรายใดบ้างทีม่าร่วมจดัแสดงสินค้า
และบรกิาร มคุีณสมบตัสิอดคล้องกบัแนวทางของ
ท่าน เพ่ือร่วมกันผลักดันการเช่ือมโยงคู่ค้าและ
พนัธมติร และก่อให้เกดิมลูค่าเชงิพาณชิย์ได้จริง”

ด้านนำยวีระพงศ์ มำลัย ผู ้อ�านวยการ
ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) กล่าวว่า การจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั นบั
เป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ทีม่มีลูค่ามากถงึ 
1.17 ล้านล้านบาทต่อปี ผลการด�าเนนิมาตรการ
สนบัสนนุให้ SME เข้าถงึการจดัซือ้จัดจ้างภาครฐั 
โดยในปีงบประมาณ 2565 พบว่าหน่วยงานของ
รฐั สามารถจดัซือ้จัดจ้างจากผูป้ระกอบการ SME 
ได้รวม 481,831 ล้านบาท จากเงนิทีจ่ดัซือ้จดัจ้าง
รวม 1,167,798 ล้านบาท หรอืคิดเป็น 41.26% 
โดยปัจจบุนัม ีSME ทีข้ึ่นทะเบยีนในระบบ THAI 

SME-GP แล้ว 152,331 ราย เป็นสินค้าและ
บรกิารรวม 1,127,533 รายการ

ส�าหรบัในปี 2565 สสว.ได้ยกระดบัผูป้ระกอบการ  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นคู ่ค ้ากับ 
หน่วยงานของรฐั โดยแบ่งเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการ 
ทั่วไป ให้มีการกระจายในระดับพื้นที่ จ�านวน 
1,500 ราย และกลุม่อตุสาหกรรมมุง่เป้าส�าหรบั
สินค้าและบริการที่มีความยากในการผลิตและ
ต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสูง เพื่อลดการน�า
เข้าสินค้ากลุ่มนี้จากต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรม
ดจิทัิล

นำยอภชิติ ประสพรตัน์ รองประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า 
ส.อ.ท.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมด�าเนินงาน
ในครั้งนี้ ได้ออกแบบงานให้เกิดประโยชน์มาก
ทีส่ดุต่อ SME โดยจดักลุม่ผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วม 
ออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม  
อปุกรณ์ส�านกังาน เฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบ้าน  
อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง เสื้อผ้า 
และเครื่องแต่งกาย สินค้าและบริการด้านการ
แพทย์ สนิค้าและบรกิารด้านดจิทิลั และสนิค้าที่
ขึน้ทะเบยีน Made in Thailand

นอกจากโอกาสทางการค้าและได้จบัจ่ายซือ้
ของภายในงานแล้ว ยงัมบีริการต่างๆ จาก สสว. 
เพ่ือให้บริการผู้ประกอบการตลอด 3 วัน (วัน
ที ่ 24-26 ส.ค.66) อาท ิการบรกิารขึน้ทะเบียน 
THAI SME-GP และ SME ONE ID การบรกิาร
สนบัสนุนค่าใช้จ่ายพฒันาธรุกิจภายใต้โครงการ 
BDS (SME ปังตงัได้คืน) การให้ค�าปรกึษาด้าน
กฎหมายธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจแบบครบ
วงจร โดยผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไป ยัง
จะได้รบัความรู้และความบนัเทงิตลอดงาน

 ซ่ึงสถาบันการพัฒนาชุมชน ได้เรียนเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อบรรยาย ให้ความรู้แก่
ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม อาท ิดร.ปรีด ี โชตช่ิวง ใน
วชิาปรัชญา อุดมการณ์ หลกัการกระบวนการและ
วธิกีารพฒันาชุมชน นำยทวปี บตุรโพธิ ์ ในวชิา
จติวิญญาณข้าราชการ นำยนวิตั ิ  น้อยผำง ใน 
วชิา เล่าขานงานพฒันาชุมชน  นำยชชูพี  พงษ์ไชย  
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในวิชาการ 
ปฏบิตังิานของพัฒนากรในพ้ืนที ่นำยวฑูิรย์ นวล
นุกูล ในวิชา Agenda กรมการพัฒนาชุมชน  
ปี 2566 สูก่ารปฏบิตังิานในพืน้ที ่นำยอำจณรงค์ 
สัตยพำนิช ในวิชาน้องสงสัย พี่ ไขค�าตอบ  
นำงสงวน มะเสนำ ผูต้รวจราชการกรม ในวชิาการ
ส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมในการเป็นนกัพัฒนา  
นำงประภำ ปำนนิตยกุล ในวิชาการขับเคลื่อน
งานนโยบายในพืน้ที ่นำยสมำน พัว่โพธิ ์ ในวชิา
ศิลปะการท�างานแบบนักพัฒนาอำจำรย์ฐิติมำ  
ศริวิโิรจน์ ในวชิาศลิปะการเขยีนหนงัสอืราชการ 
นำยทรงศกัดิ ์พุม่สวสัดิ ์ในวชิาศลิปะในการท�างาน
ร่วมกันของคนต่างวยั  นำยสนธยำ ศรเีวยีงธวชั 
และคณะในวิชาบุคลิกภาพนักพัฒนานำยตุลย์ 
เล็กอุทัย ในวิชาเทคนิคการจัดเก็บองค์ความรู้
ผ่านการสนทนาด้วยภาพ (Picture talk) คณะ
วทิยำกรจำกส�ำนัก/กอง/ศนูย์ ในวชิาทีเ่กีย่วข้อง
กบัการขบัเคลือ่นภารกจิส�าคญัของกรมการพฒันา
ชมุชน และนำยนเรศ เสวกิำ ในวชิาการเรยีนรูเ้พือ่
การเปลีย่นแปลง (Transformative Education) 
เป็นต้น

 ส�าหรับหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การผ่านการฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร ร้อยละ 100 
แบ่งเป็น การทดสอบวชิาการ ร้อยละ 70 การฝึก
ภาคสนาม ร้อยละ 10 และการประเมินพฤตกิรรม 
ร้อยละ 20 ผูท้ีผ่่านเกณฑ์จะต้องมผีลคะแนนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เกรดเฉล่ียไม่น้อยกว่า 2.00 
และมเีวลาเรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของการฝึก
อบรม ซึง่ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสตูรพฒันากร
ก่อนประจ�าการ รุ่นที ่123 ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ผลทัง้หมด 165 คน โดยมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบั
ดีมาก และจะได้รับเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัย
การพัฒนาชมุชนและวฒุบิตัร จากกรมการพฒันา 
ชุมชน ซ่ึงจากผลการประเมนิดงักล่าว มผีูม้ผีลการเรียน 
ด ีจ�านวน 3 ราย  คอื นางสาวจรยิาพร โสภากลุ  
เกรดเฉลี่ย 3.80 นายธัญวริศร์ กุณณา เกรด 
เฉลีย่ 3.80 และนางสาววรญัญุภคั เบญ็จวงค์ เกรด
เฉลีย่ 3.80 มขีวญัใจรุน่  จ�านวน 1 ราย   คอื จ่าสบิเอก  
นาคนิทร์ แสงใสแก้ว รางวลัผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ
นกัพฒันา 1 รางวลั คอื นายอดศิกัด์ิ กลุะนาม

มอีดุมการณ์และเชีย่วชาญในงานพฒันาชุมชน ซึง่
ข้าราชการกรมการพฒันาชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิง่  
“พัฒนากร” เป็นหัวใจส�าคัญของความส�าเร็จ
ในการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนในระดับพ้ืนท่ี  
ซึ่งมีความแตกต่างจากข้าราชการต�าแหน่งอ่ืนๆ 
ซึง่ต้องท�างานใกล้ชดิกับประชาชนในภมูภิาค งาน
ของพัฒนากร อยูใ่นต�าบล หมูบ้่าน ต้องปฏิบตัติน
เป็นข้าราชการทีด่ ี ทุม่เท เสยีสละ อดทน รอบรู้ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในพืน้ที ่หมู่บ้าน ต�าบล 
ที่ตนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกท่าน
ทราบแล้วว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีวิสัยทัศน์
ว่า “เศรษฐกจิฐานรากมัน่คง ชมุชนเข้มแขง็อย่าง
ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยก�าหนดวาระการขับเคลื่อนภารกิจกรมการ
พัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ ด้วยพลังแห่งการพัฒนา  
รวมพลังเป็นหนึง่ ร่วมสร้างประโยชน์สขุให้เกดิกบั 

นำยพรวิช ศลิำอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการ
ค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรตเิป็นประธานในพธิเีปิด
งาน Mini Trade Show และ เจรจาธรุกจิ (Business 
Matching) ซึง่จัดแสดงผลงานของผูป้ระกอบการ 
OTOP ท่ีผ่านการพัฒนาเชงิลึกจากโครงการพฒันา
และส่งเสรมิการตลาดสนิค้า OTOP สู่ตลาดสากล
หรอื “OTOP Premium Go Inter” คร้ังที ่8 จัด
โดย กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ สนบัสนุน 
โดย บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ�ากัด ณ Creative Lab 
ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร่ี พร้อมมอบ
รางวัล OTOP Premium Star Award 2023 ให้
แก่ผูป้ระกอบการทีส่ามารถพฒันาสนิค้าได้โดดเด่น 
ทัง้มิตด้ิานดไีซน์และการตลาด 

นำยพรวิช เปิดเผยว่า “กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความ
ส�าคญักับผูป้ระกอบการท้องถิน่ ซึง่เป็นกลไกส�าคญั
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
มาโดยตลอด หนึ่งในภารกิจส�าคัญคือโครงการ 
“OTOP Premium Go Inter” ปีน้ีจดัข้ึนเป็นปีที่  
8 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ 
โอทอป ให้สามารถผลติสนิค้าทีต่อบโจทย์ไลฟ์สไตล์
และรสนิยมของผูซ้ื้อต่างประเทศสมัยใหม่ เพือ่ช่วย
ยกระดบัและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับสินค้า อนัเป็นไป
ตามยทุธศาสตร์ “ตลาดน�าการผลิต” และสนบัสนนุ
การผลิตสนิค้า เพือ่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ด้าน 
“สิง่แวดล้อมและความยัง่ยนื”ตามโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG ซึง่เป็นวาระแห่งชาติ

“งาน Mini Trade Show และเจรจาธุรกิจ 
(Business Matching) เป็นกิจกรรมทดสอบตลาด
ภายใต้โครงการพฒันาและส่งเสรมิการตลาดสนิค้า 
OTOP สู่ตลาดสากล หรอื “OTOP Premium Go 
Inter” คร้ังที ่ 8  จดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “คดิ ผลติ 
ขาย” โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้ผูป้ระกอบการได้เรยีน
รู้การตลาด ผ่านการคิด สร้างสรรค์ผลงาน และ
นวัตกรรม ทีส่ามารถขายได้จรงิ และตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์สมัยใหม่ของชุมชนเมืองในระดับสากล แต ่
ยงัคงไว้ซึง่กล่ินอายอันเป็นเอกลกัษณ์ของผูป้ระกอบการ 
แต่ละราย ภายในงานมีการจัดแสดงต้นแบบ 
สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชัน่คอลเลคชัน่ใหม่กว่า 170 
รายการ 

จากผู้ประกอบการ OTOP ท่ัวประเทศ 34 ราย 
ที่ถูกบ่มเพาะอย่างเข้มข้นจากกูรูช้ันน�า ด้านการ 
ออกแบบและการตลาดในระดับสากล ได้แก่  
คณุธรีะ ฉนัทสวสัดิ,์ คณุยทุธนา อโนทัยสินทวี, ดร.กรกต  
อารมย์ดี, คุณวลงค์กร เทียนเพิ่มพูล, คุณศุภชัย 
แกล้วทนงค์, คณุเอก ทองประเสรฐิ,คุณศรณัย์ เยน็
ปัญญา และ คณุปฏพิทัธ์ ชยัวิเทศ นอกจากนี ้DITP 
ยังได้เชิญผู้ซ้ือและกลุ่มโปรเจคชั้นน�าทั้งใน และ 
ต่างประเทศเกอืบ 20 ราย เข้าร่วมเจรจาการค้าภายในงาน 
ด้วย และคาดว่าผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะก่อให้
เกดิมลูค่าซือ้ขายทนัทแีละภายใน 1 ปี ไม่ต�า่กว่า  
20 ล้านบาท” นายพรวชิกล่าวเสรมิ  

ปีนี้ เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัล OTOP  
Premium Star Award ให้แก่ผูท้ีส่ามารถพฒันาสนิค้า 

ได้ในระดบัดเีด่น ในด้านการออกแบบและการตลาด 
ตัดสินจากการโหวตโดยผู้ซ้ือและนักลงทุนชั้นน�า
ของประเทศ 

ผูไ้ด้รบัรางวลัประกอบด้วย 
-รางวลัชนะเลิศ :  หัตถกรรมกระจดูวรรณี  
-รางวลัรองชนะเลศิ :  บรริกัษ์เครือ่งป้ันดนิเผา
-รางวลัชมเชย จ�านวน 3 รางวลั : กลุม่อาชพี

สตรีนาสะแบง กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง 
และเมซง ไทลือ้

ด้านคุณปำรีสำ จำตนิลพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป 
กลุม่ธุรกจิ Retail Concept Shop และผู้บรหิาร 
บรษัิท สยามพวิรรธน์ จ�ากัด กล่าวถึงการสนบัสนนุ
ในการจัดงานในครั้งน้ีว่า “การให้การสนับสนุน
สถานทีจ่ดักจิกรรมในคร้ังนี ้ ต้องการส่งเสรมิสนิค้า
อัตลักษณ์ไทย และสนับสนุนให้นักออกแบบ
และผู้ประกอบการ OTOP ไทย ได้มีเวทีในการ 
ประชาสัมพันธ ์แสดงผลงาน และมีช ่องทาง 
การจ�าหน่ายสนิค้า ทัง้รปูแบบออฟไลน์และออนไลน์ 
เพือ่ให้ผลงานของนักออกแบบ และผูป้ระกอบการ  
OTOP ของไทย เป็นที่รู ้จักและยอมรับในกลุ่ม 
ผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ซ่ึงสยามดิสคฟัเวอรีมี่พ้ืนทีส่นับสนนุฝีมอืคนไทย  
อีกท้ัง “ไอคอนคราฟต์” เป็นท่ีแห่งแรงบันดาล 
ใจที่รวบรวมสุดยอดงานคราฟต์จากช่างฝีมือไทย 
ทัว่ประเทศ พร้อมเชดิชแูละสร้างความภาคภมูใิจกบั
ความคดิสร้างสรรค์และภูมปัิญญาท้องถิน่ น�าเสนอ
งานฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถอื เครือ่งประดบั ไป
จนถงึสนิค้าชิน้ใหญ่อย่างเฟอร์นเิจอร์ไม้ฝีมอืชาวเขา 
แฟชัน่ผ้าไทยทอมอืจากทายาทรุน่สอง และงานคร
าฟต์ของคนไทยจากทัว่ประเทศอกีมากมาย และยงั
ม ี“O.D.S” หรือ Objects of Desire Store แหล่ง
รวบรวมงานออกแบบของนกัสร้างสรรค์ไทย ทีล้่วน
ได้รบัรางวลัการนัตจีาก กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง 
ประเทศ กระทรวงพาณชิย์ (DITP) ซึง่สยามดสิคฟัเวอรี่  
ได้จับมือกับ DITP ในการเฟ้นหาและคัดสรร 
นกัออกแบบรุน่ใหม่ทีม่พีรสวรรค์มายาวนาน คร้ังนี้
จึงเป็นอีกงานที่จะแสดงให้เห็นว่าฝีมือของคนไทย 
ไม่แพ้ชาตใิดในโลกจรงิๆ ซึง่งานดงักล่าวจัดขึน้ระหว่าง 
วันที่ 22-28 สิงหาคม 2566 ณ Creative Lab  
ชัน้ 3 ศนูย์การค้าสยามดสิคฟัเวอรี ่ ตดิตามข้อมลู 
เพิม่เตมิได้ที ่Facebook Fanpage : OTOP Premiu

DITP จบัมือ 8 นักออกแบบระดับสากล 
ชูต้นแบบ  OTOP คอลเลคช่ันใหม่

ส.การแสดงสินค้าโลก เลือกไทยเป็นเจ้าภาพ
จดังาน UFI Asia Pacific Conference 2026

สมำคมกำรแสดงสินค้ำโลก (UFI) เลอืกไทย
เจ้ำภำพจัดงำนประชมุของสมำคมฯ ประจ�ำภำค
พื้นเอเชียแปซิฟิกในปี 2569 หรือ UFI Asia 
Pacific Conference 2026 ก�ำหนดจัดใน
กรงุเทพมหำนคร

มร. ไค ฮทัเทนดอฟ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
สมาคมการแสดงสินค้าโลก หรือ UFI กล่าวว่า 
“อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าในภูมิภาคเอเชีย 
แปซิฟิกก�าลงัฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่งหลงัได้รบัผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ในการจัดงาน เล็ก กลางใหญ่ พร้อมต้อนรับ 
ผูป้ระกอบการท่ีเข้ามาในประเทศไทย 

“ทางสมาคมฯ รูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้ร่วม
จดังาน UFI Asia Pacific Conference และจะร่วม
มอือย่าง ใกล้ชดิกบัทเีสบ็ เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้ 
สัมผัสประสบการณ์ที่ดี เกิดความประทับใจและ 
น่าจดจ�า สมาคมฯ หวังว่าผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม 
ไมซ์ไทยและผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลกจะ
สามารถสานต่อความสัมพนัธ์กันอกีครัง้และได้รบั
ประโยชน์จากการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ 
ระหว่างสมาชกิ UFI” ปนษิฐา กล่าว

จากสถิตทิีจั่ดเก็บโดย ทเีสบ็ ในปีงบประมาณ 
2565 มีนักเดินทางไมซ์กลุ ่มการแสดงสินค้า

โดยข้อมูลของ UFI ชี้ให้เห็นว่า ภูมิภาคนี้รวมถึง
ประเทศไทยมีศักยภาพในการฟื้นตัวเทียบเท่ากับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ในโลก ตลาดกลุ่มงานแสดงสินค้า
ท่ีเปิดตวัก่อนในช่วงแรกสามารถกลับมาท�ารายได้
เทียบเท่ากับช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็น
ถึงความส�าคัญของการที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบปะ
เจรจากันโดยตรง

UFI และ ทีเสบ็ ร่วมมอืเป็นพนัธมติรกนัมานาน 
และ UFI ยินดเีป็นอย่างมากท่ีจะได้กลับมาเยือน
กรุงเทพฯ อกีคร้ังในปี พ.ศ. 2569 เพือ่จัดงาน UFI 
Asia Pacific Conference ซึง่มัน่ใจว่า จะท�าให้
บรรดาผู้น�าจากแวดวงธรุกิจจัดงานแสดงสินค้าท้ัง
จากในภมิูภาคและท่ัวโลกได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าใน 
การประชุมคร้ังนี้ และกลับไปพร้อมกับข้อมูล 
เชงิลกึใหม่ ๆ  ได้พบปะผูค้นหน้าใหม่และสานสมัพนัธ์ 
กับคู่ค้าทีคุ้่นเคย ได้ส�ารวจโอกาสทางธรุกิจ สมัผสั
กับมิตรภาพ น�้าใจไมตรี และความเป็นมืออาชีพ
ของประเทศไทย”    

นำยจริตุถ์ อศิรำงกรู ณ อยธุยำ ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรอื ทเีสบ็ เปิดเผยว่า ทเีสบ็และ 
UFI มคีวามร่วมมอืกันอย่างดมีายาวนาน และ ทเีสบ็
มคีวามยินดทีี ่UFI เลอืกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงาน  
UFI Asia Pacific Conference 2026 นับเป็น 
ครัง้ทีส่องหลงัจากเชียงใหม่เคยเป็นเจ้าภาพงานนีม้าแล้ว 
ในปี พ.ศ. 2559

“ปัจจุบันไทยเป็นจุดหมายจัดงานแสดงสินค้า
อันดับหน่ึงของอาเซียนอยู่แล้ว แต่การท่ีสมาคม 

การแสดงสนิค้าโลกเลอืกประเทศไทยจัดงานประชมุภาค 
พื้นเอเชียแปซิฟิกของสมาคมฯ ย่ิงมีความส�าคัญใน 
การตอกย�้าและเสริมความพร้อมและความโดดเด่น
ของประเทศไทยในด้านการเป็นศูนย์กลางการจัด
แสดงสินค้า ขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให ้
ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและขยายเครือ
ข่ายในตลาดโลก ซึง่จะช่วยเพิม่งานแสดงสนิค้าทัง้ใน
ไทยและในภมูภิาค ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทีก่�าลงั
ชะลอตัวลงทัว่โลก”

 ในการน้ี ทีเสบ็จึงท�าข้อตกลงความร่วมมือกับ UFI 
ประกาศเปิดตัวประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ
ประเทศเจ้าภาพ UFI Asia Pacific Conference 2026  
และเพือ่แสดงเจตจ�านงค์ร่วมกนัด�าเนนิการให้การจดังาน 
ในคร้ังนีป้ระสบความส�าเร็จ

นำงสำวปนิษฐำ บรุ ีนายกสมาคมการแสดงสินค้า 
(ไทย) หรือ TEA กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อม
ในหลาย ๆ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ความพร้อมในการ 
จดังานประชมุหรือนทิรรศการ รวมถงึทางผูป้ระกอบการ 
ออแกไนซ์และผูจั้ดใน และประเทศไทยก็มคีวามพร้อม 

นานาชาติเดินทางมาร่วมงานในประเทศไทยรวม 
67,668 คน สร้างรายได้ 4,423 ล้านบาท สร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 9,468 ล้านบาท เกดิการ
จ้างงาน 5,301 อตัรา และเกดิรายได้จากการจดัเกบ็
ภาษี 189 ล้านบาท

ส�าหรบั 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566 
(ตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566) ประเทศไทยมี
จ�านวนนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 
440,946 คน สร้างรายได้ 26,274 ล้านบาท แบ่งออก 
เป็นกลุม่ทีเ่ข้าร่วมงานแสดงสนิค้า จ�านวน 204,397 คน  
ซึ่งคิดสัดส่วนเป็น 46% ของนักเดินทางไมซ ์
ต่างประเทศท้ังหมด ท�ารายได้ 13,017 ล้านบาท

ทัง้น้ี ในปีน้ี ทเีส็บคาดว่าจะมนีกัท่องเทีย่วไมซ์
เดนิทางมาเยือนประเทศไทย 760,000 คน โดยมี
รายได้จากนกัท่องเท่ียวไมซ์ท้ังหมด 96,000 ล้าน
บาท แบ่งเป็นงานไมซ์ในประเทศ 46,000 ล้าน
บาท และไมซ์ต่างประเทศ 50,000 ล้านบาท ซ่ึง
ทีเส็บประเมินว่า มีความเป็นไปได้ทีจ่ะถงึหมายที่
ตัง้เป้าเอาไว้

อรรษษิฐ์ สมัพนัธรัตน์

 จริตุถ์ อศิรางกูร ณ อยธุยา  ไค ฮัทเทนดอฟ  ปนษิฐา บรุี
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เกาะตดิสถานการณ์น�า้อีอซี ีฝ่าวิกฤตเอลนีโญ
เตรียมชง ครม. คลอด 3 มาตรการเพิม่น�า้ต้นทนุ

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจจะ
ปฏบิติังานไม่ได้ตามแผนทีว่างไว้ กอนช.ได้สัง่การ
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพิ่มการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง โดยให้กรมชลประทานวางแผนผนัน�า้
ส่วนเกนิจากลุ่มน�า้คลองวงัโตนด จ.จันทบรุ ีมายงั
อ่างเกบ็น�า้ประแสร์อกีทางหนึง่ด้วย ซึง่ระบบท่อ
ผันน�า้ทีมี่อยู ่ มีศักยภาพในการผันน�า้ได้ประมาณ 
ปีละ 70 ล้าน ลบ.ม. สามารถลดความเสี่ยงที ่
อ่างเกบ็น�า้ประแสร์ และลดการขาดแคลนน�า้ต้นทนุ
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้ให้วางแผนการใช้
น�า้จากแหล่งอ่ืนเข้ามาเสรมิ เช่น การขอซือ้น�า้จาก
แหล่งน�า้ของภาคเอกชน เป็นต้น รวมถงึให้ชะลอ
การขดุลอกอ่างเกบ็น�า้พืน้ทีโ่ครงข่ายน�า้ภาคตะวนั

“การได้รบัการจดัอนัดบัเครดติองค์กรท่ีระดบั AA+ ต่อเนือ่ง
ถงึ 3 ปีซ้อน ตอกย�า้ถงึความมุ่งมัน่ของเอก็โก กรุป๊ ในการรกัษา
ความสามารถในการแข่งขันท้ังด้านธรุกิจและการเงนิ ท่ามกลาง
ความท้าทายทีเ่พิม่ขึน้ในยคุเปล่ียนผ่านของอตุสาหกรรมพลงังาน  
ด้วยการบรหิารธุรกจิภายใต้กลยุทธ์ 4S”

เทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอ็กโก กรุป๊ 

ในระบบประปาและระบบชลประทาน โดยการ 
ปรับรอบเวรการส่งน�้าให้สอดรับกับปริมาณ 
ความต้องการน�า้ของพืน้ที ่ซึง่จะด�าเนนิการในตลอดช่วง 
ฤดฝูน ปี 2566

ด้าน นายวรีศิ อมัระปาล ผูว่้าการการนคิม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กนอ.ได้มี 
การเตรยีมมาตรการทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว  
และแผนรับมือกับวิกฤตภัยแล้งอย่างเต็มท่ี  
เพื่อเป็นหลักประกันให้นักลงทุนม่ันใจ และเข้า
มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีอีอีซีจะไม่
ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อใช้ในการ
ประกอบกจิการอย่างแน่นอน โดยทีผ่่านมา กนอ.
ได้หารือกับทุกภาคส่วนวางแผนบริหารจัดการ 
น�า้ท้ังในระยะสัน้ และระยะยาว โดยในระยะยาว 
ที่ภาครัฐมีแผนการพัฒนาแหล่งน�้าและการ 
จัดการทรัพยากรน�้าในพื้นที่อีอีซีปี 2563-2580  
จะประกอบด้วย 38 โครงการ ซึง่เพยีงพอต่อการ 
ขยายตัวต่อภาคเกษตรกรรม ชมุชน และอุตสาหกรรม  
ในพืน้ทีอ่อีซี ีซึง่นัน่คอืแผนการรองรบัขัน้แรก

กนอ.มีการจัดหาแหล่งน�้าส�ารองเพื่อมาใช้ใน
นคิมอุตสาหกรรมให้เพยีงพอ โดยได้หารอืร่วมกบั
ภาคเอกชนในการวางแผนรบัมอืภยัแล้งพืน้ทีอี่อซีี
ในอกี 20 ปีข้างหน้า และการลงทุนวางท่อส่งน�า้
สายหลกั เพือ่สร้างเครอืข่ายท่อส่งน�า้ให้มากกว่า
เดมิ มีความยาวท่อส่งน�า้สายหลกั 526 กโิลเมตร 
พร้อมด้วยแหล่งน�้าหลักที่ได ้รับการจัดสรร 
จากกรมชลประทาน ได้แก่ อ่างเกบ็น�า้หนองค้อ  
อ่างเก็บน�้าดอกกลาย อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล  
อ่างเก็บน�้าประแสร์ อ่างเก็บน�้าบางพระ รวมถึง 
แหล่งน�า้ทีส่บูใช้ได้ในแต่ละปี โดยมปีรมิาณน�า้ต้นทนุ 
เป็นปรมิาณน�า้ท่าตามฤดกูาล ได้แก่ แม่น�า้บางปะกง  
แม่น�า้ระยอง คลองทบัมา และแหล่งน�า้เอกชน รวมท้ัง 
ยงัมแีหล่งน�า้ส�ารอง เพือ่ใช้ในกรณีน�า้ในแหล่งน�า้ 
มีน้อยและเกิดการขาดแคลนน�้า ได้แก่ สระ 
ส�ารองน�า้ดบิส�านกับก สระส�ารองน�า้ดบิฉะเชงิเทรา 
และสระส�ารองน�า้ดบิทบัมาเข้ามา

ปี 2566/67 และช่วงต้นฤดูฝนปี 2567 รวมถงึสร้าง
ความมัน่คงเรือ่งน�า้ให้กับพืน้ทีดั่งกล่าวอย่างยัง่ยนื

ส�าหรบัการวางแผนรับมือภาวะขาดแคลนน�า้ 
ทีอ่าจจะเกิดข้ึนนัน้ จะใช้ “โครงข่ายน�า้ภาคตะวนัออก”  
ทีม่อียู ่ร่วมกบัมาตรการอืน่ๆ อาท ิกรมชลประทาน
และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาค
ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ 
จะสูบผันน�้าจากคลองพระองค์ไชยานุชิต จาก
แม่น�้าบางปะกง มาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน�้าบางพระ 
จ.ชลบรุ ีโดยได้วางแผนตัง้เป้าหมายสบูผนัน�า้รวม
ประมาณ 80 ล้าน ลบ.ม./ปี ขณะนีส้ามารถสบู 
ผันน�า้ได้แล้วรวม 10.2 ล้าน ลบ.ม. ในขณะเดียวกัน 
กรมชลประทานจะสูบผันน�้าจากคลองสะพาน 
มาเกบ็ไว้ทีอ่่างเกบ็น�า้ประแสร์ จ.ระยอง จากนัน้
จะใช้อ่างเกบ็น�า้ประแสร์เป็นศนูย์กลาง ส่งน�า้ไปยงั 
อ่างเกบ็น�า้คลองใหญ่และอ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล  
เพื่อกระจายน�้าให้กับพื้นที่อีอีซีโดยวางแผน 
จะสบูผนัน�า้จากคลองสะพานรวม 50 ล้าน ลบ.ม. 
ขณะนีส้ามารถสบูผนัน�า้เตมิอ่างเกบ็น�า้ประแสร์ได้
แล้ว 2.65 ล้าน ลบ.ม.

ส�าหรบัมาตรการรบัมอืฤดฝูนปี 2566 เพิม่เตมิ
ตลอดช่วงฤดูฝนเพือ่รองรบัสถานการณ์เอลนโีญ ซึง่
จะเสนอเข้าสูท่ีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ี (ครม.) เพ่ือ
ทราบ และให้หน่วยงานถอืปฏบิตัต่ิอไป เพือ่ท�างาน
ในเชงิป้องกนัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัประชาชน
จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศได้ทัน
ต่อสถานการณ์ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการที่ 1 จัดสรรน�้าให้เป็นไปตามล�าดับ
ความส�าคัญที่คณะกรรมการลุ่มน�้าก�าหนด โดย
มอบหมายให้ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�า้ 
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
วางแผนการระบายน�้าโดยจัดล�าดับความส�าคัญ
ตามทีค่ณะกรรมการลุม่น�า้แต่ละลุม่น�า้ก�าหนด เพือ่
รองรับสถานการณ์เอลนโีญ 

มาตรการที ่2 ควบคุมการเพาะปลกูข้าวนาปี
ต่อเนื่อง โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประชาสมัพนัธ์ และสร้างการรบัรูใ้ห้กบัเกษตรกร 
เพือ่ควบคมุไม่ให้มกีารเพาะปลกูข้าวนาปีต่อเนือ่ง 
และมาตรการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า 
แบ่งเป็น 1. การใช้น�า้ภาคการเกษตร หน่วยงานที่
เกีย่วข้องส่งเสรมิการปรบัเปลีย่นการเพาะปลกูพชื  
เพือ่ลดความเสีย่งต่อการขาดแคลนน�า้และเพิม่รายได้ 
ในพืน้ท่ี อาท ิ ปลกูพชืใช้น�า้น้อย ปรับปรงุระบบ
การให้น�า้พชื น�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการบรหิาร
จดัการน�า้ เป็นต้น 2. การประหยดัน�า้ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชนและประชาชน สทนช. และ 
ทกุหน่วยงานภาครฐั วางแผนลดการใช้น�า้ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น�้า
อย่างประหยัดในทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุน
ให้โรงงานอตุสาหกรรมใช้ระบบ 3R เพือ่ลดการใช้
น�า้จากแหล่งน�า้ต่างๆ และ 3. ลดการสญูเสยีน�า้

ออก เช่น อ่างเกบ็น�า้หนองค้อ อ่างเกบ็น�า้บ้านบงึ 
เป็นต้น เพือ่ลดปัญหาความขุน่ของน�า้ให้ปรมิาณ
น�า้ทีม่อียู่สามารถใช้การได้และลดภาระการใช้น�า้
จากอ่างเก็บน�้าบางพระที่มีจ�านวนค่อนข้างน้อย
อยูแ่ล้วมาทดแทน พร้อมทัง้ให้เร่งรัดโครงการของ 
ภาครฐั เช่น โครงการระบบประปาจากอ่างเก็บน�า้ 
คลองหลวงรัชชโลทร และโครงการระบบส่งน�้า 
จากอ่างเกบ็น�า้ประแสร์ มายงัพ้ืนท่ีปลวกแดง บ่อวนิ  
เพือ่ลดการใช้น�า้จากอ่างเกบ็น�า้บางพระ รวมทัง้ 
ให้ประสานภาคเอกชนท่ีบริหารจัดการน�้าทั้ง  
2 รายให้มกีารหารอืเชงิพาณชิย์ร่วมกนัในบางจดุ เช่น  
แหลมฉบัง บ่อวนิ ปลวกแดง เป็นต้น

สรุสห์ี กติตมิณฑล วรีศิ อมัระปาล

กอนช.คมุเข้มการบรหิารจดัการน�า้ในพืน้ที่
ออีซี ี รบัมอืปรากฏการณ์เอลนโีญ เสริมจดุแขง็
ใช้ “โครงข่ายน�า้ภาคตะวนัออก” สบูผนัน�า้เพิม่
ปรมิาณน�า้ต้นทนุให้อ่างเกบ็น�า้ต่างๆ ลดความ
เสี่ยงขาดแคลนน�้า เตรียมชง ครม. คลอด 3 
มาตรการเพิม่เตมิรบัมอืวกิฤตอากาศแปรปรวน 

ดร.สรุสห์ี กิตตมิณฑล เลขาธกิารส�านกังาน
ทรัพยากรน�้าแห ่งชาติ (สทนช.) ในฐานะ 
รองผูอ้�านวยกองอ�านวยการน�า้แห่งชาต ิ(กอนช.) เปิด 
เผยถงึการบรหิารจดัการน�า้ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่ครอบคลุม  
3 จังหวดั คอื จ.ชลบุร ีจ.ระยอง และ จ.ฉะเชงิเทรา 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีที่มีความส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจขอบประเทศ ที่หลายฝ่ายห่วงใยต่อ
สถานการณ์น�า้ในพืน้ทีท่ีอ่าจได้รบัผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้และจะ
เด่นชัดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2567 ส่งผล
ให้ฝนตกน้อยกว่าค่าปกตทิัว่ประเทศ ซึง่ กอนช.
ได้บูรณาการวางแผนรับมือเพื่อลดผลกระทบ 
ทีอ่าจจะเกิดข้ึนจากภาวะขาดแคลนน�า้ในฤดแูล้ง 



ปีที่ 18 ฉบับที่ 411 วันที่ 1-15 กันยายน 256614 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อม
ด้วย บรษัิท อรณุ พลสั จ�ากดั และบรษิทัเอสซี  
แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) (SC Asset)  
ร ่วมลงนามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือ 
การพฒันาธรุกจิให้บรกิารสถานอีดัประจสุ�าหรบั
ยานยนต์ไฟฟ้า เพือ่ส่งเสรมิการใช้และให้บรกิาร 
ยานยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถ EV  
เตมิเตม็พลังงานสะอาดได้แบบไม่ต้องแวะรอชาร์จ

นายเชิดชยั บญุชชู่วย รองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่นวัตกรรมและธรุกิจใหม่ บรษิทั ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) (ปตท.)  เปิดเผยว่า บรษิทั อรณุ พลสั  
จ�ากัด ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน (on-ion)  
เร่งเดินหน้าขยายธรุกิจสถานชีาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV 
Charging Station) ในพืน้ทีโ่ครงการบ้านจดัสรร 
คอนโดมิเนียม และอาคารส�านักงาน โดยจับมือ
พันธมิตรผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรอย่าง 
SC Asset ตดิตัง้ EV Charging Station ในเฟส
แรก จ�านวน 40 เครือ่ง ภายใต้โครงการเรฟเฟอเรนซ์ 
(Reference) โค้บบ์ (COBE) และโครงการอืน่ๆ โดย
จะเริม่โครงการแรกท่ีเรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีน
ใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) บน
ท�าเลใกล้ใจกลางธรุกจิย่านสาทร พร้อมให้บรกิาร
ช่วงต้นปี 2567 ตอบโจทย์ทุกการอยูอ่าศยัทีส่ะดวก
สบาย รองรับความต้องการของผู้ใช้ EV ในเมือง 
ทีเ่พิม่สงูขึน้ 

ปตท.เดนิหน้าขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 
เจาะกลุ่มลูกค้าท่ีอยู่อาศยัตัง้เป้า 400 หวัจ่าย ในปี 66

ทส.ตรวจสะพานชมธรรมชาตริมิคลองอแีอด
เร่งตดิตามผูร้บัจ้างให้เข้าด�าเนนิการซ่อมแซม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม (ทส.) ลงพ้ืนทีต่รวจสอบกรณ ีสะพาน 
ชมธรรมชาตริมิคลองอแีอด ต�าบลแหลมผักเบ้ีย  
อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ มสีภาพทิง้ร้าง  
ช�ารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ และ 
ไม่ได้รับการซ่อมแซม

ดร.ยทุธพล องักนินัทน์ ทีป่รกึษารฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า จากการลงพืน้ท่ีสังเกตการณ์  
ตรวจสอบในเบือ้งต้นพบว่า บริเวณบางส่วนของ 
สะพานมกีารทรุดตวั 2 จุด ช�ารดุเสยีหาย 4 จดุ 
ศาลาท่ีพักประตูหน้าต่างกระจกแตกเสียหาย 
ห้องสุขาใช้งานไม่ได้ จากการส�ารวจร่วมกัน 
โดยมีอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมโยธาร่วมด้วย 
จากการที่ประเมินด้วยสายตาคาดว่า สะพาน
ส่วนทีช่�ารุดได้รบัผลกระทบจากคลืน่ซึง่เกดิจาก
การสัญจรของเรือประมงขนาดใหญ่ที่เข้าออก
คลองน้ีเป็นจ�านวนมากในแต่ละวนัท�าให้เกดิการ
เคล่ือนของฐานสะพาน ส่วนศาลาเอนกประสงค์
จดุท่ีเสยีหายเกดิจากการทบุกระจก งดัแงะ 

ยทุธพล องักนินัทน์ อภชิยั เอกวนากุล

ติณ ติณ เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ�ากัด เป็นผูร้บัจ้าง  
และเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างเมือ่ปี พ.ศ. 2563 ต่อมา 
ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 และปัญหาการท�างานไม่เป็นเวลา 
เพราะสถานทีก่่อสร้างมนี�า้ขึน้-ลงตลอดเวลา ท�าให้
ต้องมีการขยายระยะเวลาการด�าเนินการออก
ไป และด�าเนนิการสร้างเสรจ็เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2565 แต่จากการด�าเนนิการก่อสร้างทีต้่อง
ขยายระยะเวลาออกไปเป็นระยะเวลานาน ท�าให้
งบประมาณถกูพับไป

โดยผลของกฎหมาย ส่งผลให้ไม่สามารถจ่าย
เงนิงบประมาณให้กบัผูร้บัจ้างได้อกี 9 งวด เป็น
เงิน 12,795,390 บาท ต่อมากลุ่มจังหวัดภาค

 (รรท.อทช.) กล่าวว่า เม่ือเกิดการช�ารดุเสยีหาย
บางส่วน ทาง สทช. 3 ได้ประสานติดตามผูร้บัจ้าง
ให้เข้าด�าเนนิการซ่อมแซมให้เรยีบร้อย และได้รบั

กรมทรัพยากรน�า้ตรวจอ่างเกบ็น�า้ห้วยป่าเลา 
เสริมความมัน่คงปลอดภยัสิง่ปลกูสร้าง

ในการปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาสภาพพ้ืนที ่
ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่เหมาะสม  
ภายใต้คณะท�างานฯ เพ่ือให้วิศวกรและผู้เกีย่วข้อง 
ในการวางโครงการ ส�ารวจ ออกแบบ ควบคุมก่อสร้าง  
โครงการต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ สนับสนนุ
วิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับงาน
พัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น 
และชมุชน ครอบคลมุงานก่อสร้าง งานโยธา งาน
ทรพัยากรน�า้ งานสิง่แวดล้อม งานความปลอดภยั 
และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้าง
มาตรฐานวิชาชีพในการท�างานของบุคลกรด้าน
วิศวกรรม แลกเปล่ียนองค์ความรูท้างวิชาการและ

กรมทรัพยากรน�้า กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ร่วมกบัวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.)  
และสภาวศิวกร ภายใต้คณะท�างานในการตรวจสอบ 
ความมั่นคงปลอดภัย อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ด้านแหล่งน�้า ร่วมลงพ้ืนท่ี โครงการอ่างเก็บ 
น�า้ห้วยป่าเลา ต�าบลห้วยสตัว์ใหญ่ อ�าเภอหัวหนิ 
จังหวัดประจวบครีีขนัธ์ เพ่ือตรวจสอบความมัน่คง
ปลอดภยัของอาคารและสิง่ปลกูสร้างด้านแหล่งน�า้ 
และเป็นการแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกนัท�าให้
การปฏิบตังิานมีประสทิธิภาพยิง่ขึน้

โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยป่าเลา ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
เม่ือปี 2526 ตั้งอยู่ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะโครงการ
เป็นเขือ่นดนิ มีความจเุกบ็กกัน�า้ประมาณ 2 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรจ�านวน 
5,600 ไร่ 945 ครัวเรอืน  พืน้ทีเ่กษตรทีส่�าคัญคือ 
นาข้าวและปศุสัตว์ ซ่ึงปัจจุบันมีการปลูกทุเรียน 
ป่าละอูเป็นพชืเศรษฐกิจ จงึท�าให้ประชาชนมคีวาม
ต้องการใช้น�า้เพิม่ขึน้

นายประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อ�านวยการกอง
พฒันาแหล่งน�า้ 1 เปิดเผยว่า โครงการอ่างเกบ็น�า้ 
ห้วยป่าเลา นอกจากประโยชน์จากน�้าเพ่ือการ
อปุโภคบรโิภคและการเกษตรทีป่ระชาชนจะได้รบั
แล้ว วัตถุประสงค์หลักอีกประการคือ สร้างเพื่อ
ป้องกันการบุกรุกป่า รักษาระบบนิเวศน์ อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู รักษาประโยชน์ป่าต้นน�้าให้มีเสถียรภาพ
อย่างยัง่ยนื 

รศ.สิรวิฒัน์ ไชยชนะ อปุนายก วสท. เสรมิว่า 
จากการร่วมลงพ้ืนที่ในการตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัย อาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน�้า 
ทีผ่่านมาหลายโครงการเห็นว่า อ่างเกบ็น�า้ห้วยป่าเลา
มเีขือ่นอยูใ่นสภาพการใช้งานค่อนข้างสมบรูณ์มาก  
ทั้งท่ีผ่านการใช้งานมาแล้วถึง 40 ปี นอกจากจะ 
กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ได้แล้ว ยงัเป็นการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
ในระบบนเิวศด้วย

วชิาชพีวศิวกรรมระหว่างสององค์กร เพ่ือก่อให้เกดิ
การพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุในการปฏบิติังาน รวมถงึสนับสนุนและพฒันา
บคุลากรด้านวศิวกรรมให้มคีวามรูค้วามสามารถและ
ความช�านาญในวชิาชพีตามภารกจิท่ีเกีย่วข้อง

“ปตท.มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพความพร้อมการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศยานยนต์
ไฟฟ้า และเสรมิสร้างความมัน่คงด้านพลงังานแห่ง
อนาคตอย่างต่อเน่ือง โดยมแีผนขยายสถานชีาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้าพร้อมบรกิารครบวงจร ภายใต้แบรนด์ 
on-ion ให้ครอบคลมุครบทกุกลุม่เป้าหมาย อาทิ 
พื้นท่ีศูนย์การค้า โรงแรม อาคารส�านักงาน ร้าน 
อาหาร และพืน้ทีโ่ครงการท่ีอยูอ่าศยักว่า 400 หวัจ่าย  
ในปี 2566 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือน
ประเทศไทยสูเ่ป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สทุธเิป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ของกลุม่ 
ปตท.” นายเชดิชยั กล่าว

นายดิเรก ตยาคี Head of Technology 
Solutions บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) (SC Asset) เปิดเผยว่า SC Asset 
ได้ร่วมมอืกบั on-ion ซ่ึงเป็นพาร์ตเนอร์ ทีม่คีวาม
เชี่ยวชาญเร่ืองสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า กับทาง
สถาบนันวตักรรม บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
มาต้ังแต่ปี 2563 นับว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพ 
ในการร่วมมอืให้แขง็แกร่งย่ิงขึน้ และยังเป็นหน่ึงใน
กลยทุธ์การพฒันาสินค้าและบริการของ SC ตาม
แนวคดิ Human-Centric ทีมี่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
เพือ่ค้นหาความต้องการ และโซลชูัน่ต่างๆ ด้านทีอ่ยู่
อาศยั ตัง้แต่การออกแบบ การก่อสร้าง และพฒันา
นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคซึ่งเทรนด์ปัจจุบัน 
ทีม่แีนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากข้ึน 

ในอนาคตการมี EV Charging Station ใน
โครงการ จะเป็นอีกหน่ึงปัจจยัหลักส�าคัญทีผู้่บรโิภค 
ตัดสนิใจซือ้บ้าน และคอนโดฯ นอกจากจะเป็นประโยชน์ทาง 
ตรงที่ผู ้บริโภคได้รับแล้ว การน�าเทคโนโลยีนี้ 
เข ้ามายังเป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อมที่ช ่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้  โครงการ
ของ  SC  ท่ีมี ก ารติ ดตั้ ง  EV  Cha r g ing  
Station ลกูค้าจะสามารถส่ังชาร์จ ตรวจสอบสถานะ
การณ์ชาร์จ และ ช�าระเงนิ ผ่านทางรูใ้จแอป (RueJai 
App) ได้ทนัที

นายนทิศัน์ พรมพนัธุ ์ผูอ้�านวยการกองพัฒนา
แหล่งน�า้ 2  เสรมิว่า การทีอ่่างเกบ็น�า้ห้วยป่าเลา 
ยังมีสภาพการใช้น�้าได้ดีอย่างทุกวันนี้ ต้องขอ
ขอบคุณวิศวกรรุ่นเก่าที่สามารถออกแบบควบคุม
งานก่อสร้างได้เป็นอย่างด ีแสดงถึงศักยภาพ ความ
สามารถในงานวิศวกรรมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
วิศวกรรุ่นหลังที่ได้ไปดูงานเพ่ือใช้เป็นแบบอย่าง 
ในการท�างานได้

นายพนธวฒัน์ อมัวรรณ ต�าแหน่ง วิศวกรโยธา
ปฏบิตักิาร กองพฒันาแหล่งน�า้ 2 กล่าวว่า การลงพ้ืนที่ 
ในวนันี ้ท�าให้เหน็ขัน้ตอนการท�างาน การตรวจสอบ 
ปัญหาโครงการ  แนวทางการแก้ไขปัญหาจาก วสท.  
สภาวิศวกร และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากกรม
ทรพัยากรน�า้  ซึง่ผมจะน�าไปปรบัใช้ในขัน้ตอนการ
ท�างาน การออกแบบ และอยากให้หน่วยงานมกีาร 
จดัอบรมเพ่ิมทกัษะความรูใ้นงานด้านวศิวกรรมเช่นนี้ 
อีก เพราะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรและวิศวกร 
รุน่ใหม่เป็นอย่างยิง่

การลงพื้นที่ วสท. และสภาวิศวกรจะให้ 
ค�าแนะน�าด้านเทคนคิ และค�าปรกึษาด้านวศิวกรรม

ในหลวงทรงมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ตัง้ “กรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมู ิ
อากาศและสิ่งแวดล้อม” โดยมี “สมศักดิ์ 
สรรพโกศลกลุ” นัง่อธบิดฯี คนแรก ท�าหน้าที่
ต ่อเนื่องจาก ‘อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม’ ลุยแก้ปัญหาภาวะ ‘โลกเดอืด’

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ม ี“กรมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” 
จดัตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการเรยีบร้อยแล้ว ภายหลัง
จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ เปลีย่นชือ่ “กรมส่งเสรมิ
คณุภาพสิง่แวดล้อม” เป็น “กรมการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูอิากาศและส่ิงแวดล้อม” โดยมผีลบังคบัใช้ 
ตัง้แต่วนัที ่18 สงิหาคม 2566 เป็นต้นไป 

นบัเป็นพระมหากรณุาธิคณุต่อปวงชนชาวไทย 
และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศของโลก หรอืปัญหา
ภาวะโลกร้อน ก�าลังเป็นปัญหาส�าคัญเร่งด่วนท่ี
ทัว่โลกต่างก�าลงัเร่งสร้างความร่วมมอืในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกนัอย่างจรงิจัง 

โดยเฉพาะเมื่อเลขาธิการสหประชาชาต ิ
ได้ออกมาช้ีเมือ่เร็วๆ นีว่้า อณุหภมูขิองพืน้ผวิโลกและ 
อุณหภูมิของมหาสมุทรในช่วงเดือนกรกฎาคม 
ทีผ่่านมาในปีนี ้อยูใ่นระดบัสงูทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์  
เป็นสญัญาณเตอืนว่า เราก�าลงัเร่ิมต้นสิน้สดุยุคของ 
“ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) และก�าลัง
เข้าสู่ยคุ “ภาวะโลกเดอืด” (Global Boiling) แล้ว  

ดังนั้น การตั้ งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม ในครัง้น้ีจงึเป็นสิง่ส�าคญั
ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ เพือ่ให้ประเทศไทยมหีน่วยงาน
รองรบัการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศอย่างชดัเจนเป็นรปูธรรมโดยตรง

“ผมได ้ ก� า ชั บ ให ้ ท ่ านปลั ดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท ่าน 
จตพุร บรุษุพฒัน์ ก�ากับตดิตามการเปลีย่นผ่านจาก 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปสู่กรมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
อย่างใกล้ชิด เพือ่ให้การด�าเนนิงานตามภารกจิของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนือ่งราบรืน่ไร้ข้อตดิขดั 
ร่วมกับท่านอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศและสิง่แวดล้อมคนแรก คอื ท่าน สมศกัดิ์ 
สรรพโกศลกลุ ซึง่จะท�าหน้าทีต่่อเนือ่งจากหน้าที่
อธบิดีกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 

หลงัจากนี ้ รอเพยีงการประกาศกฎกระทรวง
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของกรมการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม และส�านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กจ็ะท�าให้กรม
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม 
ที่มีโครงสร้างการท�างานปรับปรุงจากโครงสร้าง
เดิมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมี
โครงสร้างส่วนหนึง่มาจาก กองประสานการจดัการ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ของส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม มโีครงสร้างการท�างานท่ีสมบูรณ์ พร้อม 
เริม่งานตามภารกจิได้ทันท”ี นายวราวธุ กล่าว

วราวุธ ศลิปอาชา สมศกัดิ ์สรรพโกศลกลุ

“กรมโลกร้อน” มผีลบงัคับใช้อย่างเป็นทางการ
เพือ่รองรบัและแก้ปัญหาสภาวะ ‘โลกเดือด’

จากข้อมูลทางเอกสารและค�าชี้แจงของ 
เจ้าหน้าที่ของส�านักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังที ่3 (สทช.3) ได้ให้ข้อมลูว่า การสร้างสะพาน
ชมธรรมชาต ิอาคารศาลาทีพ่กัระหว่างเส้นทางชม
ธรรมชาต ิและห้องสุขาทีไ่ว้ให้บรกิารนกัท่องเทีย่วน้ี 
 เป็นโครงการเชือ่มโยงการท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเล
ตะวนัตก กจิกรรมพฒันาภูมทิศัน์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลน ภายใต้โครงการ
ป่าในเมอืง ต�าบลแหลมผกัเบ้ีย อ�าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณจากกลุ่ม
จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง ตามแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีบริษัท  

กลางตอนล่าง ได้รบัอนมุติัจากส�านกังบประมาณ
โอนเปล่ียนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม 
จังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อน�าไปจ่ายชดเชย 
งบประมาณรายจ่ายทีพ่บัไปของรายการตามแผน
ปฏบิติัราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท�าให้สามารถช�าระเงนิให้กบัผูรั้บจ้างได้อกี 5 งวด 
เป็นเงนิ 6,294,493.72 บาท ท�าให้ขณะนี ้ ยังคง
ค้างช�าระผูร้บัจ้างอกี 4 งวด เป็นเงิน 6,500,869.28 
บาท

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

การตอบกลบัจากผูร้บัจ้าง เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 
2566 ว่า ทางบรษิทัได้รบัทราบปัญหาและจะเร่ง
ด�าเนนิการซ่อมแซมโดยเรว็ ซึง่กรม ทช. ได้ก�าชับ
ให้ สทช. 3 ด�าเนินการประสานตดิตามให้ทาง
บริษัทผู้รับจ้างเร่งเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่ช�ารุด 
ให้เรยีบร้อย พร้อมให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์  
รวมถึงประสานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อจัดต้ัง 
งบประมาณส่วนทียั่งขาดอยู่จ�านวน 6,500,869.28  
บาท ให้ผูร้บัจ้าง และเมือ่ซ่อมแซมส่วนทีช่�ารุด
เรียบร้อยแล้ว ให้ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล 
ความเรยีบร้อย อ�านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเทีย่ว  
และผูท่ี้สนใจเข้าเยีย่มชมต่อไป 

ส�าหรับผูร่้วมลงพ้ืนทีป่ระกอบด้วย รศ.สริวิฒัน์   
ไชยชนะ อปุนายก วสท. นายจรีะศกัดิ ์ปราชญ์โกสนิทร์  
กรรมการบริการวิชาการ วสท.  รศ. ดร. สกุล  
ห ่อวโนทยาน  อาจารย ์ภาควิชาวิศวกรรม 
โยธา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง นายอทิธพิล  พสษิฐ์โยธนิ คณะ
อนุกรรมการก�ากับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร 
นายสัณห์ เข็มประสิทธิ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
การอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน�้า นายมงคล หลักเมือง  
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านพฒันาแหล่งน�า้ นายประยทุธ์ 
ไกรปราบ ผูอ้�านวยการกองพัฒนาแหล่งน�า้ 1 นาย
นิทศัน์ พรมพนัธ์ุ ผู้อ�านวยการกองพฒันาแหล่งน�า้ 2   
นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระบบการอนุรักษ์แหล่งน�้า นายกิตติ จันทร์ส่อง  
เลขานุการกรม เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน�้า 2  
เจ้าหน้าทีส่�านกังานทรพัยากรน�า้ที ่6 และเจ้าหน้าที ่
ส�านกังานทรพัยากรน�า้ที ่7
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“พลงังาน” ช ู“สุราษฎร์ฯ” น�าร่อง Smart City
เดนิหน้าแผนพลงังานอจัฉรยิะจงัหวดัแรก

นายเพทาย หมุดธรรม หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงพลังงาน และนายบันดาล  
สถริชวาล รองผูว่้าราชการจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี  
ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขบัเคลือ่น
เมอืงสู ่Smart City ด้านพลังงานเพือ่สร้างความรู้ 
ความเข้าใจหลักการและแนวคิดการพัฒนา 
เมืองอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานและ
บรหิารจดัการเมอืงสู ่Smart City 

นายเพทาย หมุดธรรม หวัหน้าผูต้รวจราชการ
กระทรวงพลังงาน เผยว่า กระทรวงพลังงาน 
ในฐานะหน่วยงานทีร่บัผดิชอบประสทิธิภาพการผลิต  
การใช้พลังงานของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคญัของบรหิารจัดการพลงังานอจัฉรยิะ (Smart 
Energy) นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญจาก  

วิทยากรจากส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ส�านกังานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน ส�านกังาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
มาให้ความรู้และน�าเสนอความคืบหน้าของการ
ด�าเนนิงานเชงินโยบายด้านการส่งเสรมิและพฒันา
เมอืงไปสูเ่มอืง Smart City 

“กระทรวงพลังงานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
ได้รับการตอบรับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการ
ขับเคลื่อนภารกิจงานและบริหารจัดการ เมืองสู่ 
Smart City โดยเฉพาะในมติด้ิานพลงังาน ผ่าน
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ที่จะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จากหลากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นคณะการผลิตและใช้พลังงานอย่างสงูสดุแล้ว ผลประโยชน์ 

ที่ได้ นอกจากจะเกิดกับหน่วยงานที่ด�าเนินการ
เองแล้ว ยังตอบโจทย์กลยทุธ์ส�าคัญในการผลักดนั
ประเทศไทยให้บรรลเุป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศูนย์ (net zero 
emission) ภายในปี ค.ศ. 2065

กระทรวงพลังงานได้เห็นถึงศักยภาพของ
จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีจึงได้จดัสมัมนาเพือ่ถ่ายทอด
หลักการและแนวคดิการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะเป็น
จังหวดัแรกของประเทศ เพือ่ขบัเคลือ่นภารกจิงาน
และบริหารจดัการเมอืงสู ่Smart City โดยเฉพาะ
ในมติิด้านพลงังาน ทัง้นี ้ได้รบัเกียรตจิากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 

GULF ผนึก จฬุาฯ ถ่ายทอดความรูพ้ลังงานสะอาด
โครงการ Envi Mission ภารกจิรกัษ์ส่ิงแวดล้อมปี 4

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ี ดเีวลลอปเมนท์  
จ�ากัด (มหาชน) หรือ GULF สนับสนุน
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Boot 
Camp) โครงการ Envi Mission ภารกจิรกัษ์
สิง่แวดล้อม ปีท่ี 4 “Decode the Pipeline 
: Electrify the future รวมพลังคิด(ส์)  
ฝ่าวกิฤตพลังงาน” จดัโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และสถานวิีทยแุห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยการร่วมจดัฐาน 
ให้ความความรู้เกีย่วกบัพลงังานสะอาด เพือ่ให้ 
นักเรียนท่ีเข้าร ่วมโครงการได้น�าความรู ้
ไปต่อยอดโครงงาน  

นายสมทิธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานบริหารสินทรพัย์ธุรกจิในเครอืและ 
การลงทนุ บรษัิท กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์  
จ� ากัด  (มหาชน)  ได ้ ร ่ วมเป ็นวิทยากร 
ในงานเสวนาเปิดงาน Envi Mission ปีที่ 4  
ในเดอืน ม.ิย.ทีผ่่านมา เพือ่แชร์ความรูเ้กีย่วกบั
ธุรกิจไฟฟ้ากับการปรับตัวสู่พลังงานทางเลือก 
ให้ความรู้เร่ืองเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า รวม
ไปถึงทิศทางธรุกจิของกลุม่บรษิทักลัฟ์ทีจ่ะมุ่งสู่
พลงังานสะอาด เพิม่สดัส่วนพลงังานหมนุเวยีน
ให้มากขึน้เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใน
ครัง้น้ี กจิกรรม Boot Camp ของโครงการ Envi 
Mission จึงมอบโจทย์ให้ GULF ร่วมให้ความรู้ 
เก่ียวกับพลังงานชีวมวลเพื่อส่งต่อองค์ความรู้

ความรูน้ีไ้ปส่งต่อให้ครอบครวัทีท่�าเกษตรกรรม
อยู ่ เพือ่ทีว่่าจะได้ปรบัเป็นการปลกูพชืพลงังาน
ทีเ่ป็นประโยชน์ ขายให้โรงไฟฟ้า และสามารถ
สร้างรายได้เพ่ิมได้”

นายธนาธปิ ศรวีะอไุร รร.แก่งคอย กล่าว
เสริมว่า “ผมเพิ่งได้ร่วมกิจกรรมกับ GULF 
เพราะไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอุทัยของ GULF 
มา ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากทั้งสองที่ 
ในรปูแบบทีแ่ตกต่างกัน โดยความรูท้ีไ่ด้รบัจากฐาน 
กิจกรรมเรื่องพลังงานชีวมวลในวันนี้จะน�ามา
ต่อยอดโครงงานเรือ่งโรงไฟฟ้าชมุชน ทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ต่อคนในพ้ืนที”่

นายกีรพล อุทธิยา รร.วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เปิดเผยว่า “ผม
ท�าโครงงานเก่ียวกับการเพิม่ประสทิธิภาพของ
โซลาร์เซลล์ ซึ่งหลังจากได้มาเข้าร่วมฐานของ 
GULF กไ็ด้ความรูเ้กีย่วกบัโรงไฟฟ้าชวีมวลเพิม่ขึน้  
ได้เห็นการจ�าลองการท�างานของระบบผลิต
ไฟฟ้า คิดว่าน�าหลักการไปต่อยอด มองเรื่อง
ไฟฟ้าได้กว้างขึน้ ขอขอบคุณพี่ๆ  ทมีงาน GULF 
ที่มาให้ความรู้ที่ผมสามารถน�าไปต่อยอด และ
พฒันาทกัษะด้านวิศวกรรมต่อไปได้” 

GULF ตระหนักถึงความส�า คัญของ 
สิง่แวดล้อม และด�าเนนิโครงการทีเ่กีย่วข้องกบั 
สิง่แวดล้อม เยาวชนและสงัคมมาโดยตลอด ภายใต้ 
แนวคดิ “IMPACT” (Infrastructure, Medical  
Services, Productivity,  Activity, Conservation,  
Teaching & Learning) ที่ผ่านมา GULF  
เลง็เหน็ว่าเยาวชนเป็นก�าลังส�าคญัในการขบัเคลือ่น 
ประเทศ จึงให้ความรู ้แก่เยาวชนเร่ืองการ
พลงังาน แหล่งพลงังาน และการอนรุกัษ์พลงังาน
ผ่านโครงการ “นกัสบืสายลม สายน�า้” ส�าหรบั
โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และโครงการ 
“GULF Sparks Energy” ในพืน้ท่ีต่างๆ เช่น 
จ.หนองคาย และ จ.เลย ท่ีมุ่งให้เยาวชนตระหนัก
ถึงแนวโน้มเรื่องพลังงานสะอาดในยุคของการ
เปลีย่นผ่านพลงังาน การประหยัดพลงังาน สร้าง
ความตระหนักถึงคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
และการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมต่อไป

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  
เดนิหน้าโครงการจดัการพลาสตกิใช้แล้ว เผย 
ผลส�าเรจ็ปี 65 ได้รบัประกาศเกยีรตคิณุโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ 
Low Emission Support  Scheme (LESS) 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 

โดยสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้กว่า 65 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบ
เท่า รวมเกบ็พลาสตกิใช้แล้วกลบัไปรไีซเคิลได้กว่า  
5 ตัน สะท้อนการมีส่วนร่วมในการบรรเทา 
ผลกระทบจากโลกร้อน และความมุ่งม่ันขององค์กร 
ที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายใน
ปี 2593 และสร้างมลูค่าพลาสตกิใช้แล้วให้เป็น
ผลติภัณฑ์ทีส่ามารถน�ากลับมาหมนุเวยีนใช้ใหม่
ได้ 3 ล้านตนัต่อปีภายในปี 2573

นายสุพจน์ เกตุโตประการ รองประธาน
บริหารฝ่ายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต�่า 
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า Dow 
ด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญกับเรื่องความ
ยัง่ยนื เรามุง่ม่ันสร้างการมส่ีวนร่วมของพนกังาน 
ชุมชน ลูกค้า และพันธมิตรในการดูแลส่ิงแวดล้อม 
ด้วยการลงมอืท�าและส่งต่อแนวคิด อยากให้ทกุคน 
มีส่วนร่วมขับเคล่ือนไปด้วยกันเพราะเราทุกคน
สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เราตั้งใจที่จะสานต่อ
กจิกรรมเหล่านี ้ พร้อมทัง้ขยายผลความร่วมมอื 
ในโครงการอืน่ๆ เพ่ือรกัษาและส่งต่อส่ิงแวดล้อมทีดี่ 
ให้อยู่คู่กบัเรา พร้อมมุ่งสูส่งัคมคาร์บอนต�า่ต่อไป

ตัง้แต่ปี 2562–2566 Dow ด�าเนนิโครงการ
จัดการพลาสติกใช้แล้วในหลายมิติซึ่งช่วยน�า
ขยะกลบัเข้าสูว่งจรรไีซเคิลแล้วกว่า 11 ตนั ช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 212 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้กลุ่ม

Dow ชูโครงการลดขยะต้านโลกร้อน
ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 65 ตนัฯ

บริษัท ดาว ประเทศไทย ยังได้รับการรางวัล
ต่างๆ จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน) อย่างต่อเนือ่ง อาท ิการรบัรอง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon 
Footprint of Products) ฉลากลดโลกร้อน  
(Carbon Footprint Reduction) คาร์บอนฟุตพริน้ท์ 
องค์กร (Carbon Footprint for Organization) 
รวมถึงการแต่งตั้งบุคลากรผู ้ทรงคุณวุฒิของ 
บรษิทัฯ ให้เป็นทีป่รกึษาและคณะกรรมการทีไ่ด้รับ 
การรบัรองจาก อบก. ในการขบัเคลือ่นพนัธกจิ 
ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เพือ่ช่วยให้ 
ประเทศไทยบรรลเุป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ภายใน
หรอืก่อนปี ค.ศ. 2065 ได้อย่างมีประสทิธภิาพ

สมทิธ์ พนมยงค์

เพทาย หมดุธรรม บนัดาล สถริะชวาล

ด้านพลงังานสะอาดให้น้องๆ ต่อยอดโครงงานต่อไป
กิจกรรม Boot Camp ของโครงการ Envi 

Mission จดัข้ึน ณ ศนูย์เครือข่ายการเรยีนรูเ้พือ่
ภมูภิาค จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย อ�าเภอแก่งคอย 
จงัหวัดสระบรุ ีเพือ่ให้นกัเรียนจากทัว่ประเทศทีไ่ด้
รบัคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการจ�านวน 20 ทมีได้เรียนรู้ 
แนวคดิเบือ้งต้นเกีย่วกบัพลงังาน และเรยีนรูก้าร
สร้างแนวคดิรเิริม่เชงินวัตกรรม รวมท้ังการจดัการ
สิง่แวดล้อมอย่างบรูณาการ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญด้าน
พลังงานให้ความรู้ในแต่ละฐาน โดยทาง GULF 
ส่งตัวแทนวิศวกรจากโรงไฟฟ้าหนองแซงในกลุ่ม
บริษัทกัลฟ์ เพ่ือให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานชีวมวล รวมไปถึงให้ค�าแนะน�า ตอบ
ข้อซกัถามจากน้องๆ เรือ่งกระบวนการผลติไฟฟ้า

อกีด้วย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อ�านวยการ

โครงการ Industrial Liaison Program คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ จฬุาฯ กล่าวว่า “โครงการ Envi 
Mission มุง่ให้ความรูแ้ก่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
ใช้องค์ความรูท้ัง้ด้านวศิวกรรม วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการด�าเนินโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
ด้านสิง่แวดล้อมในพืน้ทีท้่องถิน่ โดยปีนีเ้ราเน้นเรือ่ง
พลงังานเป็นหลกั ซึง่การจดักิจกรรมเข้าค่าย Boot 
Camp ทัง้ 3 วนัน้ี ให้ความรูน้้องๆ เกีย่วกบัเรือ่ง
คาร์บอนฟตุปรนิท์ ภาวะโลกรวน เป็นต้น รวมไปถึง 
Workshop ด้าน Design Thinking ทีท่�าให้นักเรยีน 

7 กรอบแนวทางของเมอืงอจัฉรยิะหรือ Smart City 
โดยแนวทางการพัฒนาเมอืงด้าน smart energy  
สามารถด�าเนนิการโดยการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใช้พลงังานของเมอืง หรอืการใช้พลงังานจากแหล่ง
พลงังานสะอาด ทดแทนการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ ซึง่ 
นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

OR ร ่วมกับมูลนิธิแม ่ฟ ้าหลวง ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยพันธมิตร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์
เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเครือข่าย 
โครงการจัดการคาร ์บอนเครดิตในป ่า 
เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื เพือ่ส่งเสรมิการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าอย่างย่ังยืน โดย
เฉพาะการพัฒนาศักยภาพป่าให้เป็นแหล่ง 
กกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก ผ่านการสร้างแรงจงูใจ
ให้ชมุชนดแูลรกัษาป่า ร่วมกบัการเสรมิสร้าง 
ความเป็นอยูท่ีด่ขีองชมุชน โดย OR ได้เข้าร่วม 
โครงการจัดการคาร ์บอนเครดิตในป ่า 
เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื โดยด�าเนนิการในพืน้ที่
ป่าชมุชนรวม 8,100 ไร่

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธาน
เจ ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม ่ฟ ้าหลวง ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ เป็นประธานในพิธปีระกาศ
เจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเครือข่ายโครงการจดัการคาร์บอนเครดติในป่า 
เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยมนีายวศิน สนุทราจารย์  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ 
องค์กรและความยัง่ยนื บรษัิท ปตท. น�า้มนัและ
การค้าปลกี จ�ากดั (มหาชน) (OR) พร้อมด้วย
ภาคีเครอืข่ายทัง้ภาครัฐและเอกชน จ�านวน 14 
องค์กร ร่วมแสดงเจตนารมณ์และเสวนาในหัวข้อ 
นโยบายของภาคเอกชนด้านสิง่แวดล้อมและการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื

นายวิศน สุนทราจารย์ รองประธาน 
เจ ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ ์องค์กรและ 

ความยัง่ยนื บรษิทั ปตท. น�า้มนัและการค้าปลกี จ�ากัด  
(มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า OR ได้ร่วมกบัมูลนธิิ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ และพนัธมติร
ทัง้ 14 องค์กร ในด�าเนนิโครงการจดัการคาร์บอน
เครดติในป่าเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื เพือ่ส่งเสรมิ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป่าอย่าง
ยัง่ยนื โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพป่าให้เป็น 
แหล่งกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก ผ่านการสร้างแรงจงูใจ 
ให้ชุมชนดูแลรักษาป่าร่วมกับการเสริมสร้าง 
ความเป็นอยูท่ีด่ขีองชมุชน โดยในปี 2566 OR 
ได้เข้าร่วมโครงการจดัการคาร์บอนเครดติในป่า
เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืจากพืน้ทีป่่าชมุชน รวม 
8,100 ไร่ ภายใต้การด�าเนนิโครงการหลกั พืน้ที่
ป่าชมุชนจ�านวน 100,000 ไร่  เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่า 
ให้เกดิความอดุมสมบรูณ์ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 
และลดภาวะโลกร้อนอย่างยัง่ยนื ทัง้นี ้การเข้าร่วม 
ในโครงการดังกล่าว ถือเป็นการด�าเนินงาน 
ทีส่่งเสรมิให้บรรลตุามเป้าหมายการปลกูป่าร่วมกบั 
กลุม่ ปตท. จ�านวน 2 ล้านไร่อกีด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับ
แนวทางการสร้างอนาคตทีย่ัง่ยนืผ่าน OR’s SDG  
หรือ SDG ในแบบของ OR ที่จะตอบโจทย์ 
เป้าหมาย “G” หรือ “GREEN” ท่ีมุง่สร้างสิง่แวดล้อม 
ทีอ่ดุมสมบรูณ์ (Healthy Environment) ในการ 
บ ร ร ลุ ค ว า ม เ ป ็ น ก ล า ง ท า ง ค า ร ์ บ อ น 
(Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 อนัจะน�าไป 
สูเ่ป้าหมายการเป็นองค์กรทีก่ารปล่อยคาร์บอน
สทุธเิป็นศนูย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 
ต่อไป

OR ผนึกมูลนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ส�าหรบัโครงการจดัการพลาสตกิใช้แล้วทีไ่ด้
รับการรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ในครัง้นี ้ ได้แก่ 
1. โครงการจัดการขยะรีไซเคิลภายในบริษัทฯ 
2. โครงการขับเคล่ือนการจัดการขยะอย่าง
ยัง่ยนืด้วยแนวคิดปลอดขยะ (ชมุชนบ้านปากลดั 
อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ) 3. โครงการ
ต้นแบบชุมชนจดัการขยะครบวงจร (ชุมชนเกาะ 
กลาง กรุงเทพฯ) 3. โครงการลดโลกเลอะ  
ร่วมกบัเทศบาลเมอืงบ้านฉาง จ.ระยอง 4. โครงการ 
ผลิตวัสดุก่อสร้างผสมพลาสติกใช้แล้ว และ  
5. โครงการ BKW Green Challenge รวมเกบ็
พลาสติกใช้แล้วกลับไปรีไซเคิลได้เพิ่มอีกกว่า  
5 ตนั ซ่ึงนอกเหนอืจากพลาสตกิแล้ว ยังมกีารคัดแยก 
และจัดการวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น 
กระดาษ อลมูเินยีม เหล็ก แก้ว เป็นต้น

อนุกรรมการจัดท�าแผนด้านพลังงานอัจฉริยะ 
(Smart Energy) ของจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีบคุลากร
จากส่วนราชการในพืน้ทีเ่ทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 
บคุลากรจากกระทรวงพลงังาน ทัง้ส่วนกลางและ 
ส่วนภมูภิาค รวมกว่า 100 ท่าน และหวังว่าการจดั
สมัมนาในครัง้นี ้จะเป็นจดุเริม่ต้นและน�าไปบรหิาร 
จดัการด้านพลงังานเพือ่พฒันาสู ่Smart City ในจงัหวดั 
อืน่ๆ ต่อไป” นายเพทาย กล่าว

ด้าน นายบนัดาล สถริะชวาล รองผูว่้าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัด 
สรุาษฏร์ธาน ี รูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ ทีไ่ด้รบัการ
คัดเลือกจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งจังหวัดก็ได้
เตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับนโยบาย Smart 
City ผ่านคณะอนกุรรมการจดัท�าแผนด้านพลงังาน
อจัฉรยิะของจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี และผูแ้ทนจาก
ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวดั ซึง่ทีผ่่านมา จังหวดั
กไ็ด้ร่วมกับส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั หรอื 

ได้ต่อยอดความคดิ ท�าให้โครงงานท�าได้จรงิมากขึน้ 
ซึง่ต้องขอบคณุการสนบัสนนุจากภาคภีาคเอกชน 
เช่น GULF ทีส่นบัสนนุท้ังงบประมาณการด�าเนนิงาน  
และองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน 
ที่ท�าให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สามารถ 
น�ามาต่อยอดโครงงานได้ หวงัว่าจะได้ท�างานร่วมงาน 
กันต่อไป เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 
ทีท่�าให้น้องๆ ได้แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมในชมุชน
อย่างยัง่ยนื”

นายพรเทพ เหลาอนิทร์ รร.แก่งคอย กล่าว
หลังจากได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมว่า “ผมได้ไอเดีย
มากขึ้นจากการเข้าร่วมฐานพลังงานชีวมวลของ 
GULF เพราะได้รูจ้กัพชืพลงังานมากขึน้ โดยจะน�า

(Depa) จดัท�าแผนการพฒันาเมอืงอัจฉรยิะ โดย 
ในแต่ละปี มีการเปิดโอกาสให้เมืองต่างๆ ยื่น 
ข้อเสนอ เพือ่เข้ารบัการคัดเลอืกเป็นเมืองอจัฉรยิะ
ภายใต้กรอบการพัฒนาใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกจิ ด้านพลเมอืง ด้านการด�ารงชวีติอจัฉรยิะ 
ด้านสิง่แวดล้อม ด้านการเดนิทางและขนส่ง ด้าน
พลังงาน และด้านการบริหารภาครัฐ ทั้งนี้ ในปี 
2565 มเีมอืงทีไ่ด้รบัการประกาศรับรองเป็นพืน้ที่
เมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) ทัง้หมดจ�านวน 15 
เมอืง ใน 14 จงัหวดั ซึง่รวมถงึจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี
ด้วย โดยมพิีธรีบัมอบตราสญัลกัษณ์เมอืงอัจฉรยิะ
ประเทศไทย ประจ�าปี 2565 เมือ่วนัที ่9 มกราคม 
2566 ทีผ่่านมา
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ก่อนหน้าวันเยาวชนสากล 12 สิงหาคม 
2566 หนึ่งวัน UN News โดย Daniel  
Dickinson น�าเสนอบทความเรือ่ง วนัเยาวชน
สากล : การต่อสู้กับการตีตราการตั้งครรภ์ 
ของวัยรุน่ประเทศไทย 

หากรฐัและสงัคมไทยมกีารให้ความรู ้ช่วย
เตรียมความพร้อม มีทัศนคติและการปฏิบัติ
เชิงบวกที่ไม่ท�าให้วัยรุ่นถูกตีตราว่าท�าส่ิงผิด
รุนแรง และเกิดภาวะยากล�าบากจนเกินไป  
สภาพนักเรียน ม.1 แอบคลอดลูกท้ิงไว ้
ในถังขยะห้องน�้าปั๊มน�้ามัน จังหวัดพัทลุง 
แล้วข้ึนรถบัสไปทัศนศกึษาต่อโดยไม่มใีครรู้ 
กค็งจะไม่เกดิขึน้  

เป็นเวลากว่า 6 ปี ทีอ่งค์กรพฒันาเอกชน
ขนาดเลก็ (NGO) ช่ือ กลุม่ฅนวยัใส อ�าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ท�างานคลุกคลีกับ 
พ่อแม่วยัรุน่ ช่วยพัฒนาสขุภาพ ป้องกนัการท้องซ�า้  
และสอนการดแูลลกู โดยใช้กระบวนการเรยีนรู ้
แบบมีส่วนร่วมและการเสริมพลังใจ เพื่อให้
สามารถลกุขึน้มาจดัการปัญหาได้ด้วยตวัเอง 

Dickinson ลงพื้นท่ีกลุ่มฅนวัยใส เขา
กล่าวว่า คุณแม่ยังสาวในประเทศไทย ได้
รับการสนับสนุนเพื่อเอาชนะความท้าทาย
ท่ีพวกเขาเผชิญในประเทศท่ีการตั้งครรภ์
ในวัยรุ ่นยังคงเป็นสิ่งต้องห้าม เขาบรรยาย 

วยัรุ่นตัง้ครรภ์ถกูตีตรา

ถึงภาพคุณแม่ยังสาวนั่งอยู ่บนเก้าอี้ไม้เต้ีย 
เหนือถ่านที่เผาไหม้จากเปลือกไม้ ที่วางอยู่
ในหม้อดินเผาขนาดเล็ก มีผ้าสีสดใสคลุมตัก 
และขาของเธอเพ่ือกักควันไว้อันเป็นกระบวน
การรักษาร่างกายส�าหรับผู้คลอดบุตรใหม่ๆ 
จากน้ัน เธอได้รบัการนวดผ่อนคลาย ในขณะ
ท่ีลูกชายวยัหกขวบนัง่วาดภาพด้วยดนิสอสอียู่
ข้างๆ เธออายเุพยีง 14 ปีเมือ่ตัง้ครรภ์ครัง้แรก 
โดยเธอและแฟนหนุม่ไม่ใช้การคมุก�าเนดิใดๆ   

ในแต่ละปีวัยรุน่ไทยอายรุะหว่าง 15 ถงึ 19 ปี 
มกีารคลอดบุตรประมาณ 47,400 คน แม่วยัรุน่
คนน้ี ต้องเผชญิกับการเลอืกปฏบัิตแิละการตตีรา 
เธอถกูแม่เกลีย้กล่อมให้ด่ืมสมุนไพรเพือ่ยตุกิาร 
ต้ังครรภ์ แต่ไม่เป็นผล ลกูชายเกิดมาสมบรูณ์
แข็งแรง และที่แม่ท�าไปก็เพราะไม่อยากให้
ลกูสาวถกูตตีราว่า เป็นแม่ทีอ่ายุน้อยและต้อง
หยดุไปโรงเรยีนเช่นเดยีวกบัคนอ่ืนๆ ทีม่าจาก
ภูมิหลังที่ด้อยโอกาสเช่นกัน เธอได้ท�างานใน 
กลุม่ฅนวัยใส เป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าเยาวชนทีจ่ะได้
รบัประโยชน์จากประสบการณ์ของเธอ เพราะ
หญงิสาวจากชนบทหลายคน ไม่สามารถเข้าถงึ 
ข้อมูล และความช่วยเหลือเกี่ยวกับการคุ
มก�าเนิด เพ่ือให้เขามีทางเลือกในชีวิตของเขา
เองได้ แม่วยัรุ่นอกีคนหน่ึงเล่าว่า ท่ีโรงเรยีนของ
ฉนั เขาไม่พดูกันถงึกจิกรรมทางเพศ ครูบอกเรา
ว่า เรายงัเดก็เกนิไปทีจ่ะรูเ้กีย่วกบัอนามัยการ
เจริญพันธุ์ และเมื่อฉันไปที่ศูนย์สุขภาพเพื่อ
ขอรบัถงุยางอนามยั พวกเขากพ็ดูแบบเดยีวกนั 
และนินทาฉนั

คุณเอ็มมี่ ผู้ประสานงาน กลุ่มฅนวัยใส  
กล ่ าวถึ งความส� า เร็ จของการบั งคับ ใช ้
กฎหมายในประเทศไทยเมื่อปี 2016 เพื่อ
ให ้แน ่ ใจว ่า  วัยรุ ่นจะได ้รับสิทธิ ในการ
บ ริก า ร ท่ี เ หมาะสม  และช ่ ว ยลดการ 
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นว่า 5 ปีหลังการใช้กฎหมาย  
อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ ่นอายุ 15 ถึง 

และให้เงนิช่วยเหลอื ส�าหรบัการเริม่ต้นธรุกจิขนาด 
เล็กของแม่วัยรุน่ เช่น ท�าปุย๋หมกัจากเศษอาหาร 
เลีย้งไส้เดอืน ท�าขนมดอกจอกขาย เป็นต้น 

Dickinson มีความเห็นว่า แม้จะมีความ
ท้าทายทีแ่ม่วัยรุน่ทัง้หลายต้องเผชญิในการเข้าถงึ 
ค�าแนะน�าที่ดี แต่ถือว่าประเทศไทยได้ท�างาน
อย่างหนัก เพื่อให้แน่ใจว่าคนไทยทุกคน รวม
ถงึคนหนุม่สาวมสีทิธแิละการเข้าถงึบรกิารทาง
เพศและอนามยัเจริญพนัธุ ์มีระบบหลักประกนั
สขุภาพถ้วนหน้าซึง่พร้อมให้บรกิารแก่ประชาชน
ทกุคน ให้บรกิารวางแผนครอบครวั และเข้าถงึ
ทางเลอืกในการคมุก�าเนดิทีห่ลากหลาย รวมถงึ
ยาเมด็คมุก�าเนดิ การฝังยาคมุก�าเนดิ และให้ถงุ
ยางอนามยัฟรสีงูสุด 10 ชิน้ต่อสปัดาห์ ส�าหรับ
เยาวชนไทยทกุคนด้วย

กรอบกฎหมายทีก้่าวหน้าและความมุง่มัน่ใน
การดแูลเยาวชน จะท�าให้ประเทศไทยเป็นผูน้�า 
ในภมิูภาคด้านสขุภาพทางเพศและอนามยัการ
เจรญิพันธุ ์ หากแต่ผู้มีหน้าทีใ่ห้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพของไทยหลายคนยังมิได้ปฏิบัติ
ตามเนื้อหาของกฎหมายเสมอไป พวกเขาคง
มีมุมมองหรือทัศนคติเชิงลบต่อพ่อแม่วัยรุ่น 
แม้ว่าการปฏิเสธสิทธิของพวกเขาเป็นสิ่งผิด
กฎหมายก็ตาม คุณเอ็มมี่ กล่าวว่า การเลือก
ปฏิบัติและการตีตราวัยรุ่นที่ต้ังครรภ์ ยังคง 
เป็นหนึ่งในอุปสรรคทางสังคมที่ส�าคัญส�าหรับ
พวกเขา แต่จากข้อมลูของ Asa Torkelsson  
ผูอ้�านวยการ UNFPA ประจ�าประเทศไทย มีปัจจัย
อืน่ๆ ด้วย อาท ิความไม่เท่าเทียมทางเพศ ความ
ยากจน ความรนุแรงทางเพศและการบบีบังคบั 
แรงกดดันทางสังคม การถูกกีดกันจากโอกาส
ทางการศึกษาและการท�างาน และทัศนคติ 
เชงิลบเกีย่วกับเดก็ผูห้ญงิ

สร้างทศันคตใิหม่ ไม่ควรมีวยัรุน่คนไหน
ถกูตตีราเพราะตัง้ครรภ์

19 ปีลดลงถึงครึ่งหนึ่ง จากระดับสูงสุด
ในป ี 2011 ที่ เท ่ากับ 53.4 ต ่อผู ้หญิง 
ตั้ งครรภ ์  1,000 คน เป ้าหมายตอนนี้
คือ ไปให ้ไกลกว ่าเป ้าหมายเดิมที่จะให ้ 
การตั้ งครรภ ์ของวัยรุ ่นเกิดขึ้นน ้อยกว ่า  
15 คร้ังต่อผูห้ญิง 1,000 คน

กลุ่มฅนวัยใส ยังมีโครงการพัฒนาทักษะ
อาชพี เพราะพืน้ฐานของวยัรุ่นเหล่านี ้นอกจาก
ขาดโอกาสทางการศึกษาแล้ว ครอบครัวยัง
มีฐานะยากจน ยิ่งท้องตั้งแต่วัยเด็ก โอกาส
ในการประกอบอาชีพก็ยิ่งน้อย สุดท้ายก็
เข้าสู่ภาวะยากจนเหมือนเดิม กลุ่มฅนวัยใส 
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประชากร 
แห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ที่ให้ค�าแนะน�า 

“กลุม่ฅนวยัใส ยงัมโีครงการพฒันาทกัษะอาชพี เพราะพืน้ฐานของวยัรุน่เหล่านี ้นอกจากขาดโอกาส 
ทางการศกึษาแล้ว ครอบครวัยงัมฐีานะยากจน ยิง่ท้องตัง้แต่วยัเดก็ โอกาสในการประกอบอาชีพ 
ก็ย่ิงน้อย สดุท้ายกเ็ข้าสู่ภาวะยากจนเหมือนเดมิ กลุ่มฅนวัยใสได้รับการสนบัสนนุจากกองทนุประชากร 
แห่งสหประชาชาต ิ (UNFPA) ทีใ่ห้ค�าแนะน�าและให้เงินช่วยเหลือ ส�าหรบัการเริม่ต้นธรุกจิขนาดเลก็ 
ของแม่วยัรุน่ เช่น ท�าปุย๋หมกัจากเศษอาหาร เลีย้งไส้เดอืน ท�าขนมดอกจอกขาย เป็นต้น”

การไฟฟ้านครหลวง เป ิดการใช ้งาน
นวตักรรม PLUG ME EV ที ่MEA คดิค้นและ
ต่อยอดพฒันา เพ่ือท�าหน้าทีค่วบคมุการท�างาน
ของหัวชาร์จ (EV Charging Connector) 
ภายในสถาน ีสงูสดุถงึ 32 หวัชาร์จ โดยเบ้ืองต้น 
ได ้ ติดตั้ งภายในอาคารจอดรถ ที่ท�าการ 
การไฟฟ้านครหลวง ส�านกังานเพลนิจิต รองรบัการ 
ใช้งาน EV ภายในหน่วยงาน และจะพร้อมเปิด
บรกิารให้กบัประชาชนทัว่ไปได้ในอนาคต ถอืเป็น 
การยกระดับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV 
Ecosystem) ของเมอืงมหานคร

นายจาตรุงค์ สรุยิาศศนิ รองผูว่้าการ MEA 
กล่าวว่า MEA ได้สนบัสนนุการสร้างระบบนเิวศ
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อรองรับการใช้งาน EV ในพื้นที่ของ MEA ที่
ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมทุรปราการ ซ่ึงมีแนวโน้มจ�านวน EV เพิม่ข้ึน
ภายในปี 2580 มากกว่า 6.6 ล้านคนั โดยการเปิดตวั 
นวัตกรรม PLUG ME EV ครั้งนี้ นับเป็นก้าว 
ส�าคญัทีจ่ะสามารถต่อยอดรปูแบบการติดตัง้สถานี
อดัประจภุายในอาคารส�านกังาน คอนโดมเินยีม 
หรอือาคารอืน่ๆ ทีม่ข้ีอจ�ากดัด้านพืน้ทีต่ดิตัง้และ
ระบบไฟฟ้า เนื่องจากการติดต้ังอุปกรณ์ PLUG  
ME EV ท่ีมขีนาดเลก็เพยีง 1 เครือ่ง สามารถเช่ือมต่อ 
ควบคุมหัวชาร์จ EV ในรูปแบบ AC ได้สูงสุด  
32 หัวชาร์จ 

ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุน
การจัดหาและติดต้ังเคร่ืองชาร์จ (EV Charger) 
พร้อมอปุกรณ์ส่ือสารได้มากกว่าร้อยละ 40 จาก

ต้นทุนเดิม พร้อมเชื่อมโยงใช้งานกับ MEA EV 
Application นอกจากนี ้ยงัสามารถท�างานร่วมกบั 
ระบบบริหารจัดการพลังงานส�าหรับสถานี 
อดัประจ ุ(MEA OSCP) ช่วยลดค่าความต้องการพลงังาน 
ไฟฟ้า (Demand) ในกรณีท่ีมีผู้ใช้งานพร้อมกัน
หลายหัวชาร์จ ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถลด 
ค่าใช้จ่ายด้านค่าความต้องการพลงังานไฟฟ้า (Demand  
Charge) ได้อย่างมนียัส�าคัญ โดยที ่EV แต่ละคนั 
ยังคงได้รับพลังงานไฟฟ้าในปริมาณเท่าเดิมหลัง
จากสิน้สดุระยะเวลาการชาร์จในแต่ละช่วงวนั

ส�าหรับ PLUG ME EV ที่ติดตั้งในพื้นที ่
การไฟฟ้านครหลวง ส�านกังานเพลนิจติ ยังสามารถ 
รองรับการให ้บริการในแอปพลิ เคชันข ้าม 
เครอืข่ายผูป้ระกอบการสถานอัีดประจ ุ(EV Roaming)  
จากผูป้ระกอบการในเครือข่ายทีเ่ป็นพนัธมติร ซึง่
คาดว่าจะเปิดให้บรกิารแบบข้ามเครอืข่ายในสถานี
น�าร่องได้ภายในสิ้นปี 2566 และเปิดให้บริการ 
ในทกุสถานขีองเครอืข่ายของพนัธมติรภายในสิน้ปี  
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นอกจากนี้ MEA ยังได้เตรียมการน�าระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มาเช่ือมต่อกับสถานี
อดัประจขุอง MEA เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการพลงังานและลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก รวมถึงมกีารออกแบบพฒันาระบบ
ควบคุมการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน
อยูอ่าศยั (Home EV Smart Charging) เพือ่ตอบ
สนองต่อการบริหารจัดการระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
อย่างมปีระสทิธิภาพ และ MEA ยงัมคีวามพร้อม
ในการให้บรกิารทดสอบอปุกรณ์ภายในสถานีอัด
ประจ ุ เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานความเข้ากนัได้กบั
ยานยนต์ไฟฟ้า ความปลอดภยัในการใช้งาน และ
ความเที่ยงตรงของการวัดหน่วยพลังงานไฟฟ้า 
เพือ่เสรมิสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้บรกิารอกีด้วย

ส�าหรบัผูป้ระกอบการทีส่นใจออกแบบตดิตัง้
ระบบไฟฟ้าส�าหรบั EV Charger สามารถตดิต่อ 
ขอใช้บริการ KEN by MEA แบบครบวงจร 
โดยวิศวกรผู ้เช่ียวชาญมืออาชีพด้วยอุปกรณ ์
ทีท่นัสมยัค�านงึถงึมาตรฐานความปลอดภยัสงูสดุ ได้ที่  
https://ken.mea.or.th อเีมล ken@mea.or.th  
ส อ บ ถ า ม ข ้ อ มู ล แ ล ะ ข อ ใช ้ บ ริ ก า ร ผ ่ า น 
ช่องทางโซเชียลมเีดยีต่างๆ ได้แก่ Facebook : การ
ไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect,  
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง

ปัจจุบนั MEA ได้ด�าเนนิโครงการ PLUG ME 
EV ในระยะแรกแล้วเสร็จ โดยเปิดให้บริการอัด
ประจุผ่านอุปกรณ์ชาร์จที่มาพร้อมกับยานยนต ์
ไฟฟ้า (Portable EV Charger) จ�านวน 12 ช่องจอด  
ในรูปแบบการชาร์จโหมด 2 ขนาดพิกัด 3.7  
กิโลวัตต์ และมีแผนต่อยอดพัฒนาและขยายผล 
เป็นรูปแบบหัวชาร์จมาตรฐาน AC Type 2  
Connector ขนาดพกิดั 7.4 - 44 กโิลวตัต์ เพิม่เตมิ
อกีจ�านวน 18 ช่องจอด โดยการชาร์จทัง้หมดผู้ใช้
บรกิารสามารถใช้งานผ่าน MEA EV Application 
ได้อย่างสะดวกสบาย

ในด้านการขบัเคลือ่น EV Ecosystem เพือ่
มุง่ส่งเสริมไปสู่การเป็นสงัคมคาร์บอนต�า่ ภายใต้ 

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย ด้วย
วงเงินงบประมาณสนบัสนนุ 6.5 ล้านยโูร

 ทัง้นี ้ ได้ขอบคณุผูแ้ทนจากรัฐบาล
เยอรมนั ซ่ึงถอืเป็นพนัธมติรในการด�าเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกันมา
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหา 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  
(Climate Change) ล่าสดุ ทีอ่งค์การสหประชาชาติ
ได้ชีว่้าเดอืนกรกฎาคมของปี 2566 นี ้ถกูจัดว่าเป็น
เดือนที่ร้อนสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่เริ่มมี
การบันทกึสถติอิณุหภมูพืิน้ผวิโลก รวมถงึอณุหภมูิ
มหาสมุทรก็อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ด้วยเช่นกนั สิง่เหล่านีส่้งสญัญาณว่าโลกได้ก้าวข้าม 
ผ่าน “ยุคโลกร้อน หรือ Global Warming”  
เข้าสู่ “ยคุโลกเดือด หรือ Global Boiling” แล้ว การ
เปลีย่นแปลงด้านสภาพภมูอิากาศทีร่นุแรงขึน้ และ
ผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนโีญทีป่ระเทศไทย 
ก�าลังเผชญิ ทัง้ภยัแล้งและฝนตกหนกั จะส่งผลกระทบ 
ต่อทุกกิจกรรมของมนุษย์ ท�าให้ทุกภาคส่วน 
ทีเ่ก่ียวข้องต้องมกีารปรับตัวเพือ่รับมือกับผลกระทบ 
ทีจ่ะเกดิขึน้

 การพัฒนากลไกทางการเงินตาม 
พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยยกระดับให้กองทุน 
สิ่งแวดล้อมสามารถรองรับการจัดการปัญหาการ

 ต้องบอกว่า สภาพอากาศของ
ประเทศไทยนบัวนัจะแย่ลงทกุวนัๆ ทส.จงึเปิดตวั 
กองทนุ ThaiCI สนบัสนนุทกุภาคส่วนร่วมปกป้อง
สภาพภมิูอากาศของประเทศไทย โดย เถลงิศกัดิ์ 
เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน 
เปิดงานสมัมนาวชิาการกองทุนสิง่แวดล้อม ประจ�าปี  
พ.ศ. 2566 : เปิดตวักองทนุ ThaiCI (Thai Climate 
Initiative Fund) ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม 

	 ปลดั	ทส.	ประชุม	คกก.จดัสร้างพพิธิภัณฑ์ไม้มีค่าฯ	
จตพุร บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน

การประชมุคณะกรรมการฝ่ายโครงการจดัสร้างพพิิธภณัฑ์องค์ความรูเ้รือ่งไม้มค่ีา เพือ่ประโยชน์
ของแผ่นดนิเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภเิษก ครัง้ที ่2/2566 
อนุมัติให้ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) น�าไม้มีค่า 
ของกลางแปรรปู จ�านวน 2,385.596 ลกูบาศก์เมตร ไปด�าเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร
พพิธิภณัฑ์ ระยะท่ี 2 

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในระยะยาว เพือ่ให้ 
ประเทศไทยได้มโีอกาสเริม่ต้นด�าเนนิงานด้านการเงนิ 
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็น 
รปูธรรม ความร่วมมอืกบัรฐับาลเยอรมนัในการจดัตัง้ 
กองทุนภูมิอากาศของไทย หรือกองทุน ThaiCI 
ภายใต้กองทนุสิง่แวดล้อม จงึถอืเป็นจดุเริม่ต้นหนึง่
ในการด�าเนินงานอันจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จร่วมกัน 
ในการจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ในระดับสากล เพื่อการบรรลุเป้าหมายความเป็น 
กลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน
ปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธขิอง

โครงการ MEA EV ในปัจจุบันครอบคลุมการ 
ด�าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การพฒันา MEA EV 
Application ที่มุ่งเน้นสร้างความสะดวกสบาย
ให้กับประชาชนผู้ใช้งาน สามารถแสดงข้อมูล
ครอบคลุมผู้ให้บริการที่หลากหลาย มีฟังก์ชั่น 
ในการค้นหาสถานอีดัประจุ และรองรับการช�าระ
ค่าบริการรปูแบบต่างๆ รวมถงึยงัมแีผนการขยาย
จ�านวนสถานอีดัประจใุห้บรกิารประชาชนในพืน้ที่
ส�านักงาน MEA ตามพ้ืนทีต่่างๆ รวมถึงในพ้ืนที ่
สาธารณะอืน่ๆ ทีป่ระชาชนสามารถเข้าถงึได้ง่าย ซึง่ 
ตั้งเป้าในปี 2570 จะเพิ่มจ�านวนขึ้นไม่น้อยกว่า 
600 หัวชาร์จ

จาตรุงค์ สรุยิาศศนิ

โดยมี มร.ฮานส์อูลริช ซูดเบค อุปทูตสถาน
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนปีระจ�า
ประเทศไทย พริณุ สยัยะสทิธิพ์านิช เลขาธกิาร
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร ทส. และ
ผูแ้ทนท้ังจากภาครฐัและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน 
เพือ่เปิดตวักลไกทางการเงนิสนบัสนุนการด�าเนนิงาน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้าน 
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ด้านการปรบัตวั
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และด้านการ
ส่งเสรมิขดีความสามารถในการด�าเนนิงานด้านการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางลบ 
ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อมของ 
ประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน 

 รวมทั้ง เห็นชอบความร่วมมือ
ทวิภาคีด้านสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชวีภาพและการคุม้ครองชนิดพนัธุร์ะหว่างไทยและ 
ฝรั่งเศส ที่เป็นกลไกในการเสริมสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจและบรูณาการเชงินโยบายในการอนรุกัษ์ 
และคุ ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ  
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการจดัการทะเล 
และชายฝ่ังอย่างยัง่ยนื ซึง่จะสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ระหว่างประเทศภายใต้แผนการ (Roadmap) 
ส�าหรับการด�าเนนิความสมัพนัธ์ไทย-ฝรัง่เศส (ค.ศ. 
2022–2024) และเห็นชอบการจัดตั้งกองทุน  
Global Biodiversity Framework Fund (GBF 
Fund) ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการ
ขอรบัการสนบัสนุนจากกองทนุ เพ่ือขบัเคล่ือนการ
ด�าเนินงานตามเป้าหมายของกรอบงานคุนหมิง  
- มอนทรอีอลฯ ร่วมกบัประชาคมโลก

MEA เปิดตวันวตักรรมควบคมุหวัชาร์จ EV 
ยกระดบัระบบนเิวศยานยนต์ไฟฟ้าเมอืงมหานคร

เถลงิศกัดิ ์เพ็ชรสวุรรณ

ประเทศเป็นศนูย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ควบคู่
ไปกบัการสนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนมศีกัยภาพในการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศทีเ่หมาะสมและมีประสทิธิภาพ เพ่ือการ
ด�ารงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้แก่คนรุน่หลังต่อไป

 ทส. ประชมุ กอช. เตรยีมยกระดบั 
การจดัการชนดิพันธุต่์างถิน่ท่ีรกุราน เพือ่ลดผลกระทบ 
ต ่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล ้อมของ 
ประเทศไทย ซึง่ทีป่ระชมุฯ มมีตเิหน็ชอบร่างแผน
ปฏบิติัการอาเซยีนด้านการจดัการชนดิพนัธุต่์างถิน่
ทีรุ่กราน ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการ
เสรมิสร้างความร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน 
เพ่ือยกระดับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งเป็น
หนึง่ในภยัคกุคามความหลากหลายทางชวีภาพและ
ระบบนเิวศ การเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
แนวปฏบิติัทีดี่ของประเทศไทยกับประเทศสมาชกิ
อาเซียน การเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากร 
ทีด่�าเนนิงานและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจน 
การพัฒนา กลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
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“เฉลิมชยั” ฝากความหวังผูเ้ข้าอบรม 
“ผูน้�าในวนัพรุง่นี”้ พาเกษตรกรพฒันา

ปลดัเกษตรฯ หารอืภาครัฐ-เอกชน 
ขยายช่องตลาดรองรบัผลผลติมังคุด

รัฐมนตรีเกษตรฯ ‘เฉลิมชยั’ ฝากความหวงั 
ผูเ้ข้าอบรม “ผูน้�าในวันพรุง่นี ้ (Leaders for  
Tomorrow)” จะน�าพาเกษตรกรให้พฒันาไปข้างหน้า  
สร ้างความเข้มแข็งให้แก ่ภาคการเกษตร  
และน�าพาเกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจน
ซ�า้ซาก พร้อมฝากหลักส�าคญัในการท�างาน ต้อง
แยกแยะให้ออกระหว่างผู้น�าและเจ้านาย

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้น�าในวันพรุ่งน้ี (Leaders 
for Tomorrow) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–31  
สงิหาคม 2566 ให้แก่ข้าราชการประเภทอ�านวยการสงู 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารระดับต้น 
จ�านวน 52 ราย ณ ส่วนราชการในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และศกึษาดงูานในเขตพืน้ที่ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยโครงการอบรม 
ดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์เพ่ือเรยีนรู้ประสบการณ์
การเป็นผู้น�าระดบัสงูของหน่วยงาน ในการเข้าสู่
ต�าแหน่งทีส่งูขึน้ต่อไป สามารถเช่ือมโยงบทบาท
หน้าทีข่องตนเอง สามารถขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 
และงานนโยบายของรฐั เสรมิศกัยภาพการด�าเนนิงาน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างความ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในปัจจบัุนและอนาคต ซ่ึงมผีลกระทบ
ต่อตนเอง ทมีงาน และองค์กร ให้สามารถบรหิาร
จัดการได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุโดยคาดหวัง
ผลจากการฝึกอบรม คอื ผูผ่้านการฝึกอบรมมคีวาม
พร้อมเพือ่ขึน้สูต่�าแหน่งท่ีสงูขึน้ต่อไป

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการก�าหนดกรอบ

นายประยรู อนิสกลุ ปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานการประชมุหารอืแนวทางการ 
ขยายช่องทางการกระจายผลผลิตมังคุดภาคใต้ 
ท่ีจะออกสูต่ลาด เน้นการผลติมังคดุคุณภาพ โดยมี 
นายสรุเดช สมเิปรม รองปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายภัสชญภณ หมืน่แจ้ง รองอธบิดีกรม
วิชาการเกษตร นายปณธิาน มไีชยโย ผูอ้�านวยการ 
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) นางสาว 
วภิาวล ีวจัจนาภญิโญ นายกสมาคมผูป้ระกอบการ 
พืชผักผลไม้ไทย พร้อมด้วยผู้แทนกรมส่งเสริม 
การเกษตร กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และผูแ้ทนหน่วยงาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ 
(นครศรธีรรมราช สรุาษฎร์ธาน ีชมุพร ระนอง และ
สงขลา) เข้าร่วมการประชมุ ณ ห้องประชมุองค์การ
ตลาดเพือ่เกษตรกร จตุจกัร กรงุเทพฯ และผ่านการ
ประชมุออนไลน์

ปลดัเกษตรฯ เปิดเผยภายหลงัการประชมุว่า  
เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2566 เป็นช่วงที ่
ผลผลิตมังคุดทั้งประเทศมีการเก็บเกี่ยวมาก 
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.63 ของผลผลิตมังคุด
ทั้งปี โดยแหล่งผลิตมังคุด 5 อันดับแรกของ
ประเทศไทย ได้แก่ จ.จนัทบรุ ีจ.นครศรีธรรมราช 
จ.ชุมพร จ.ตราด และ จ.นราธวิาส ตามล�าดบั ซึง่ 
ช่วงนีม้งัคุดในภาคใต้มรีาคาปรบัตวัลดลง โดยคาดว่า 
จะมีผลผลิตมังคุดเหลือออกสู ่ตลาดในเดือน
สงิหาคม 2566 อกีประมาณ 5,000 ตนั และใน
เดอืนกนัยายน 2566 ประมาณ 11,200 ตนั ซึง่
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
แจ้งแผนงานรองรบัในช่วงเดอืนสงิหาคม-กนัยายน 
2566 ได้แก่ 

1) รณรงค์ให้เกษตรกรรวมกลุ่มทั้งทางการ 
และไม่เป็นทางการ 2) คดัเกรดมงัคดุ 3) ประสานงาน 
กับส�านักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในการน�าล้งไปรับซื้อมังคุดที่กลุ่มเกษตรกร และ  

“โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การ
รวบรวม และการแปรรปูของสถาบนัเกษตรกร 
รองรับผลผลิตทางการเกษตร” เป็นโครงการ
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ด�าเนินโครงการมาตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2563 โดยมวัีตถปุระสงค์ เพือ่ช่วยเหลอื 
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท้ังจาก 
ปัญหาไม่สามารถขายผลผลิตทางการเกษตร
ได้ เนือ่งจากแหล่งรับซือ้ผลผลิตทางการเกษตร
หลายแห่งหยุดให้บริการ ปัญหาการชะลอการ
รับซื้อผลผลิตหรือซื้อผลผลิตในปริมาณที่ลด
น้อยลง จนท�าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับ
ความเสยีหาย ขายไม่ได้ราคา รวมถงึปัญหาใน
กรณีที่สหกรณ์เข้ามารับซื้อผลผลิตจากสมาชิก
แต่ก็ประสบปัญหาขาดเครื่องมือและอุปกรณ์
ในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

รวมท้ังเพ่ือเร่งพัฒนาศกัยภาพและเสรมิสร้าง
บทบาทของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้สามารถ
ท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
ผลผลติการเกษตรในระดบัพ้ืนท่ี และเป็นกลไก
ส�าคัญของชุมชนในการช่วยเหลอืสมาชกิสหกรณ์
และเกษตรกรทัว่ไปในการประกอบอาชพี โดย
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะด�าเนินการจัดสรรเงิน
อดุหนนุส�าหรบัให้สหกรณ์น�าไปจดัสร้างอปุกรณ์
การตลาดและจัดหาเครื่องมือแปรรูปผลผลิต
การเกษตร ซึ่งรัฐอุดหนุนงบประมาณไม่เกิน 

ยทุธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพือ่
เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย  
สิง่เหล่านีต้้องอาศยัข้าราชการท่ีจะร่วมมอืกันในการ 
ท�างานและขับเคลื่อนนโยบายให้ก้าวไปข้างหน้า
ส่ิงส�าคัญ จึงเป็นการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทัน
เทคโนโลยแีละนวตักรรม อย่างไรก็ตาม การเป็น

ผลส�าเรจ็โครงการปรับโครงสร้างการผลติ 
การรวบรวม/การแปรรปูของสถาบนัเกษตรกร

ในพืน้ทีใ่นราคาทีเ่ป็นธรรม มกีารบรูณาการความร่วมมอื 
กบัหน่วยงานต่างๆ เพือ่พัฒนาต่อยอด และผลกัดนั 
ให้สหกรณ์มีศกัยภาพในการรวบรวม และแปรรูปได้
อย่างมีมาตรฐานในระดบัอตุสาหกรรมการเกษตร
หรอืเกษตรแปรรปูตามความต้องการของตลาด 

โดยปัจจบุนักรมส่งเสรมิสหกรณ์ มี “สหกรณ์
ระดับแม่ข่าย” จ�านวน 24 สหกรณ์ ครอบคลุม
พืน้ที ่14 จังหวดั รวมทัง้หมดได้รบัอดุหนนุอปุกรณ์
การตลาดไปจ�านวน 79 รายการ เป็นจ�านวนเงนิ 
1,150 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 72 ของโครงการ ซึง่
จากการลงพืน้ทีเ่พือ่วเิคราะห์ข้อมลูการขบัเคลือ่น
บทบาทแม่ข่ายของสหกรณ์การเกษตรพรหมพริาม 
จ�ากัด จังหวัดพิษณุโลก สามารถวิเคราะห์ได้  
4 ประเดน็ ดงันี้

1. การมีส่วนร่วมในการขายผลผลิตสหกรณ์
ให้ความส�าคญักบัการบรกิารสมาชกิเป็นล�าดบัแรก 
โดยมีการบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาดอย่างมี
ประสทิธภิาพ ขณะเดยีวกนัยงัพบข้อจ�ากัดในด้าน 
การให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ห่างไกลที่อาจ 
ยงัไม่ท่ัวถงึ และจ�านวนคูแ่ข่งทางการค้าทีม่เีพิม่มากขึน้ 
   2. การรับซือ้ผลผลติการเกษตรจากเกษตรกร
ทั่วไป สหกรณ์มีความพร้อมในศักยภาพด้านการ
รวบรวม/แปรรูปเพียงพอที่จะรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกรทัว่ไปได้

เข้มแขง็ให้แก่ภาคเกษตรของประเทศ ต้องขับเคลือ่น 
การด�าเนินงานเพื่อสร ้างความเข ้มแข็งให ้ 
แก่ภาคการเกษตร น�าพาเกษตรกรให้หลดุพ้นจาก
ความยากจนซ�้าซาก ซึ่งเกษตรกรมีความพร้อม
ที่แตกต่างกัน ข้าราชการจึงมีหน้าที่ที่ต้องน�าพา 
เกษตรกรทกุกลุม่ให้พัฒนาไปข้างหน้า นอกจากนี้  
สิ่งส�าคัญคือการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรให้ดียิง่ขึน้พยายามปลูกจิตส�านกึทกุภาค
ส่วน โดยเฉพาะภาคธรุกจิทีไ่ด้รับประโยชน์จากภาค 
การเกษตร ให้หันมาใส่ใจภาคการเกษตรให้มากข้ึน  
เราจึงต้องใช้หัวใจในการท�างาน เพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ

“สิ่งส�าคัญที่ขอฝากไว้คือ เมื่อเข้ามาเป็น 
ผูบ้รหิาร สิง่ทีแ่ยกแยะไม่ออก คือการเป็นผูน้�าหรอื 
เป็นเจ้านาย ซ่ึงการเป็นผู้น�านั้น นอกจากจะได้
งานทีมี่คณุภาพแล้ว ยงัได้หวัใจในการท�างานด้วย 
อย่างไรก็ตาม การท�างานให้ประสบความส�าเร็จ 
ไม่สามารถท�างานด้วยตัวเองคนเดียวได้ เราจึง
ต้องมกีารเชือ่มโยงการท�างานกบัทกุภาคส่วน และ 
ขอขอบคณุการท�างานร่วมกันตลอด 4 ปีทีผ่่านมา  
ซ่ึงได ้ยึด ม่ันมาเสมอว ่า การเป ็นผู ้น�าต ้อง 
ไม่สร้างภาระให้กบัองค์กร และขอฝากความหวงัให้ 

3. การบรูณาการความร่วมมอืกับหน่วยงานอืน่ 
สหกรณ์สามารถเป็นศูนย์กลางส�าคัญในการ
ตอบรบันโยบายจากภาครฐัได้ รวมถงึเป็นศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการจดัอบรมให้กบัสมาชกิ 
ผ่านโครงการของหน่วยงานภาครฐัในพ้ืนที่

4. การเชือ่มโยงเครอืข่ายระหว่างสหกรณ์/
กลุม่เกษตรกร พบว่ามกีารเชือ่มโยงเครอืข่ายของ
สหกรณ์ด้านการผลิตเมล็ดพนัธุท์ีมี่การเชือ่มโยง
ระหว่างสหกรณ์ในพืน้ทีใ่กล้เคยีง และให้บริการ
อบลดความชื้นกับสหกรณ์ใกล้เคียงที่ประสบ
ปัญหาด้านวตัถดิุบมคีวามชืน้สงู รวมทัง้มแีผนงาน 
ความร่วมมอืกบับรษิทัเอกชนในพืน้ทีใ่นการผลติ 
อาหารสตัว์ซึง่ใช้วตัถดุบิเป็นข้าวเปลอืก เพือ่ขยาย 
การรวบรวมไปยงัสหกรณ์ใกล้เคยีงด้วย

ทั้งนี้ “สหกรณ์ระดับแม่ข่าย” ถือว่ามี
ความส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนแผนการ
ด�าเนนิงานโครงการปรบัโครงสร้างการผลติการ
รวบรวม และการแปรรปูของสถาบนัเกษตรกร 
รองรับผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นไปอย่างมี

ผูน้�าจะมโีอกาสในการขบัเคลือ่นและโอกาสในการ
ท�างานมากกว่า โครงการนีจ้งึจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้ข้าอบรมทกุๆ ท่าน ท่ีจะเป็นก�าลงัส�าคญัในการ
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้ประสบความส�าเร็จ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงาน 
ผู ้รับผิดชอบหลักต่อเป้าหมายการสร้างความ 

‘รมช.มนญัญา’ น�าทพักรมวชิาการเกษตร 
โชว์ผลงานนิทรรศการ 5 ทศวรรษแห่งการ
พฒันาวิชาการเกษตรไทย สร้างคณุค่างานวิจัย 
ให้เติบโต เข้มแขง็และยัง่ยนืได้

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานในพธิเีปิดงานนทิรรศการ “5 ทศวรรษ
แห่งการพฒันาวชิาการเกษตรไทย และการก้าว
ไปในทศวรรษที ่6” ณ เฮลกิซ์ การ์เด้น ชัน้ 5 
ศนูย์การค้าเอม็ควอเทียร์ กรงุเทพฯ เพือ่สร้าง
การรบัรูแ้ละเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ 
นวตักรรม 50 ปี กรมวชิาการเกษตร ให้แก่หน่วยงาน 
ต่างๆ เกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร รวมถงึ
ประชาชนทัว่ไปได้รบัรูอ้ย่างกว้างขวาง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีบทบาทในการยกระดบัคณุภาพชวิีตเกษตรกร
ให้มีความม่ันคง พฒันาเศรษฐกิจภาคการเกษตร
และสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และ
มีหน้าที่ในการส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อน�ามาต่อยอดและน�าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง โดยกรมวิชาการเกษตรเป็น
หน่วยงานหลกัในการด�าเนนิงานด้านการค้นคว้า
วจิยั และพฒันาปรบัปรงุพนัธุพ์ชื เคร่ืองจกัรกล 
และเทคโนโลยทีางการเกษตรด้านต่างๆ พร้อมทัง้ 
ให้บริการด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  
และการบริการส่งออกสินค้าเกษตร เพื่อ 
ยกระดบัมาตรฐานการผลติ การพฒันาผลผลติ
ทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย
ส�าหรบัการบรโิภคท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงมี 
ส่วนช่วยเป็นอย่างย่ิงให้ภาคการเกษตรไทย 
ได้ต่อยอดในเชงิพาณชิย์ และก่อให้เกดิมลูค่าทาง 

‘มนญัญา’ น�าทัพกรมวชิาการเกษตร 
โชว์ผลงานนทิรรศการ 5 ทศวรรษฯ

เกษตร โดยมีส่วนจัดแสดงผลงานวิจัยค้นคว้า
ที่ประสบความส�าเร็จ เพื่อถ่ายทอดแนวคิด
และประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากงานวจิยัดงักล่าว ต่อ
สายตาคนไทยทั่วประเทศและต่างชาติทั่วโลก 
โดยภายในงาน มีการจัดส่วนแสดง แบ่งออก
เป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Milestone 
ประวัตกิรมวิชาการเกษตร เพือ่แสดงให้เหน็ถงึ
ความเป็นมากว่า 5 ทศวรรษกว่าจะมาเป็นกรม
วชิาการเกษตรในปัจจุบนั ในการเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจในการด�าเนินงานด้านการค้นคว้า
วิจัยและพฒันาปรบัปรงุพนัธ์ุพชื เครือ่งจกัรกล 
และเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านต่างๆ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตการพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
ส�าหรบัการบรโิภคท้ังในและต่างประเทศ และ
เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล

2. นิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยดีเด่น โดย
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบนั โดยกรมวิชาการเกษตรได้มีผลงานวิจัย
และเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นส่วนช่วยให้
ภาคการเกษตรไทยได้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ผ่านงานวิจัยต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกจิมากมาย รวมถงึการการวางมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการส่งออกสนิค้าเกษตรส�าคญั
ของประเทศ

3. บูธกิจกรรมร่วมสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ 
“DIY Growth : Growth & Share” กิจกรรม
ทีจ่ะชวนให้ผูเ้ข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันปลกูต้นไม้ 
และถ่ายภาพอวดลงโซเชยีลมีเดยี และเฝ้ามอง
การเตบิโตไปพร้อมกนั

นอกจากนี ้ยังมกีารเสวนาบนเวทท่ีีน่าสนใจ 
อาทิ การเสวนาในหัวข้อ “ความมั่นคงทาง 
อาหารและการเกษตรภายใต้ปรากฎการณ์ 
เอลนีโญและโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดติ
ในการผลิตพืชของไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนา  
ดังนี้ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคม
ผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทย, ร้อยต�ารวจเอก ดร.นติ ิ
ภูมิธณัฐ มิ่ง รุจิราลัย นักวิชาการอิสระ, 
นายระพภัีทร์ จันทรศรวีงศ์อธิบดกีรมวชิาการเกษตร,  
นายเจมส์  แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท เวฟ บีซจีี จ�ากดั และ นายเกยีรตชิาย  
ไมตรีวงษ ์ ผู ้อ�านวยการองค ์การบริหาร 
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เศรษฐกิจมากมาย อาทิ การส่งออกผลไม้ไปยัง 
ต่างประเทศมลูค่า 2 แสนล้านบาท 2 ปีซ้อน

การเพิ่มศักยภาพการส่งออกผักและผลไม ้
ทางรถไฟ ไทย-ลาว-จนี และทางอากาศ โดยจดัตัง้ 
ศูนย์บริการตรวจศัตรูพืชเพื่อการส่งออกแบบ 
เบ็ดเสรจ็ พฒันางานวิจัยในรปูแบบตลาดน�า – การวิจัย 
สู ่ เกษตรมูลค่าสูง ตลอดจนคาร์บอนเครดิต 
ในภาคเกษตร เพือ่สร้างความม่ันคง ตลาดสนิค้า
เกษตรไทย โดยด�าเนินการโครงการน�าร่องด้าน
คาร์บอนเครดติในพชืเศรษฐกจิภายใต้ชือ่ “DOA 
Green Together” ได้แก่ อ้อย ปาล์มน�า้มนั มนั
ส�าปะหลงั ข้าวโพด ยางพาราและไม้ผล (ทเุรยีน 
และมะม่วง)

 “การจัดงานในครัง้น้ี ถอืเป็นโอกาสส�าคญัท่ี
กรมวิชาการเกษตรจะได้เผยแพร่ความรู้ ผลงาน
วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่โดดเด่นตลอด
ระยะเวลา 5 ทศวรรษของการด�าเนินงาน และ
ทศิทางการด�าเนินงานในทศวรรษที ่ 6 เชือ่มัน่ว่า 
กรมวิชาการเกษตรมีความพร้อมที่จะน�าพา
เกษตรกรไทย และการผลติสนิค้าเกษตร ให้เป็น
ที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลได้ และ
เชื่อม่ันว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นที่ประจักษ ์
ต่อสายตาคนไทยและทั่วโลกว่า ผลงานและ 
ความส�าเรจ็ของกรมวิชาการเกษตร ในฐานะผูพ้ฒันาและ 
ส่งเสรมิงานวิจัย พฒันาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวตักรรม ให้สามารถน�าไปต่อยอดและใช้ประโยชน์
ได้จรงิ สร้างคณุค่างานวิจัยให้เตบิโต เข้มแขง็และ
ยัง่ยนืได้ และจะสามารถเติบโตและก้าวสูท่ศวรรษ
ที ่6 ได้อย่างสมบรูณ์แบบ” รมช.มนัญญา กล่าว

นายระพภีทัร์ จนัทรศรีวงศ์ อธบิดกีรมวชิาการ
เกษตร กล่าวว่า การจดังานนทิรรศการครัง้นีเ้พือ่
ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของกรมวิชาการ

4) จ�าหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้ ปลัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ขยายช่องทางตลาดรองรับผลผลิต
มังคุดล้นตลาด และเน้นการผลิตมังคุดคุณภาพ 
ดงันี้ 

1) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรธีรรมราช 
สร ้างการรับรู ้กับพี่น ้องเกษตรกร 2) กรม 
ส่งเสรมิสหกรณ์ให้เร่งรดัการกระจายออกนอกพ้ืนที่  
ไม่ว่าจะเป็น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช จ�ากัด (สกต.
นครศรธีรรมราช) และสหกรณ์การเกษตรพรหมครีี 
จ�ากัด รวมถึงเพิ่มจุดกระจายมังคุด 3) องค์การ
ตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้แจ้งสถาบัน
เกษตรกร กลุม่แปลงใหญ่ วสิาหกจิชมุชน ว่า จะมี 
การเปิดจุดจ�าหน่ายที่ อ.ต.ก.ตรัง อ.ต.ก.สงขลา 
อ.ต.ก.กรงุเทพ และอาจพจิารณาเพ่ิมจุดจ�าหน่าย
ที่อื่น เพื่อรองรับการบริหารจัดการมังคุดภาคใต้ 
และช่วยประชาสมัพนัธ์ให้ผูบ้รโิภคภายในประเทศ
ซือ้มังคดุเพิม่ขึน้ 

4) ส�านักวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตที ่ 7 
(สวพ.7) กรมวิชาการเกษตร ให้สร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชมุชม ร่วมกนั
ยืน่ขอ GAP เพือ่เน้นการผลติมงัคดุคณุภาพ และ 
5) กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการรายงาน
สถานการณ์การผลิตและการตลาด นอกจากนี้  
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมอื 
สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย ช่วยเพ่ิม 
ปรมิาณการส่งออกไปยังต่างประเทศเพิม่จากเดมิ
ให้มากขึน้ เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรได้ทนัเวลา

ร้อยละ 90 และให้สหกรณ์จ่ายเงนิสมทบไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10

ทัง้น้ี เพือ่ให้การด�าเนนิโครงการฯ เป็นไปอย่าง
มีประสทิธภิาพ สามารถบรรเทาความเดอืดร้อนของ
สมาชิกและเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ในทุกระดับ
ได้อย่างทั่วถึง กรมได้แบ่งระดับของสหกรณ์ท่ีได้
รบัสนับสนุนอปุกรณ์การตลาด ออกเป็น 3 ระดบั 
ได้แก่ ระดบัต้น ระดบักลาง และระดับแม่ข่าย ซึง่
สหกรณ์ “ในระดบัแม่ข่าย” จะท�าหน้าทีใ่นการให้
บริการเกษตรกรสมาชิกของตนเอง สหกรณ์ลกูข่าย/
เครอืข่ายในพืน้ทีภ่ายในจงัหวัดและจังหวดัใกล้เคยีง 
โดยเน้นเรื่องการช่วยรวบรวมผลผลิตของสมาชิก 
ให้คลอบคลมุและทัว่ถงึ รบัซือ้ผลผลติของเกษตรกร 

ประสทิธภิาพ โดยภาพรวมการรวบรวมผลผลติ
สินค้าเกษตรของสหกรณ์ ปีการผลิต 2566 
สถาบนัเกษตรกรสามารถเป็นจดุรวบรวมรบัซ้ือ
ผลผลติจากสมาชกิสหกรณ์และเกษตรกรทัว่ไป
ได้ถงึ 6,273,590 ตนั มลูค่ารวมทัง้ส้ิน 70,972 
ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเดินหน้า
ในการสนบัสนนุให้สถาบนัเกษตรกรเพิม่การใช้
ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับอย่าง
เต็มศกัยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชกิ
สหกรณ์ ช่วยลดต้นทนุการผลติ ตลอดจนพัฒนา
กระบวนการผลิตและการแปรรปูสินค้าทางการ
เกษตรให้ได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมลูค่าและรายได้ 
เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพของคนในชุมชน 
จนน�าไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยให้มัน่คงยิง่ข้ึนไป

ผูเ้ข้ารบัการอบรมจะเตบิโตก้าวหน้ามาเป็นผูน้�าทีด่ี  
สามารถขับเคลื่อนงานโดยยึดเกษตรกรเป็นที่ตั้ง 
มั่นใจว่าทุกท่านจะเป็นก�าลังส�าคัญในการท�าให้
ประเทศผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและสามารถ 
ยกระดบัคณุภาพชวีติเกษตรกรให้ดยีิง่ขึน้ได้ต่อไป” 
ดร.เฉลมิชยั กล่าว

“ส่ิงส�ำคัญท่ีขอฝำกไว้คือ เม่ือเข้ำมำเป็นผู้บริหำร ส่ิงท่ีแยกแยะไม่ออก 
คือกำรเป็นผู้น�ำหรือเป็นเจ้ำนำย ซึง่กำรเป็นผู้น�ำน้ัน นอกจำกจะได้งำนท่ีมี
คุณภำพแล้ว ยังได้หวัใจในกำรท�ำงำนด้วย อย่ำงไรก็ตำม กำรท�ำงำนให้
ประสบควำมส�ำเร็จ ไม่สำมำรถท�ำงำนด้วยตวัเองคนเดยีวได้ เรำจึงต้อง
มีกำรเช่ือมโยงกำรท�ำงำนกับทุกภำคส่วน

เดอืนมิถุนำยน–กรกฎำคม 2566 
เป็นช่วงท่ีผลผลิตมังคุดท้ังประเทศ 
มีกำรเก็บเก่ียวมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  
58.63 ของผลผลิตมังคุดท้ังปี
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การปลกูมะพร้าวน�า้หอมในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

นายปราโมทย์ ยาใจ อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 
เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มี 
บทบาทส�าคัญในการให้ค�าปรึกษาเกษตรกร 
ในการจดัการดนิ การวางแผนการใช้ทีด่นิ และการ
ปรับปรงุบ�ารงุรกัษาดนิ เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์
ทีด่นิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการให้บริการใน
ยคุดจิิทลัได้น�าเทคโนโลย ีAI หรือปัญญาประดษิฐ์ 
มาประยกุต์ใช้ ด้วยระบบ  AI Chatbot “น้องดนิ
ด”ี ผูช่้วยอัจฉรยิะในการตอบค�าถามข้อมลูด้านการ 
พัฒนาท่ีดิน ด้วยระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่าน  
Application Line เกษตรกร นกัเรยีน นกัศกึษา หรอื 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน
ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาทีด่นิท�าการเกษตร 

นายประพศิ จนัทร์มา อธบิดกีรมชลประทาน 
(ชป.) เปิดเผยว่า ปัจจุบนั (8 ส.ค. 66) อ่างเกบ็น�า้
ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัว่ประเทศ มปีรมิาณน�า้ 
รวมกัน 40,952 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 54 
ของความจุอ่างฯ รวมกัน สามารถรับน�้าได้อีก 
35,385 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน�้าเจ้าพระยา  
4 เขือ่นหลกั (เขือ่นภมูพิล เข่ือนสริกิต์ิิ เขือ่นแคว 
น้อยบ�ารุงแดน และเขือ่นป่าสักชลสิทธิ)์ มปีริมาณน�า้ 

สถานการณ์น�า้ในภาพรวม โดยกรมชลประทาน
จะกักเก็บน�้าให้ได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการ
บริหารจัดการน�้าอย่างประณีต ให้มีน�้าต้นทุน
ส�ารองไว้ใช้อย่างเพยีงพอไปจนกว่าจะถงึฤดแูล้ง

นอกจากนี ้ อธบิดกีรมชลประทาน เปิดเผย
ด้วยว่า กรมชลประทาน โดยส�านกับรหิารจัดการ
น�า้และอทุกวทิยา ส�านกับรหิารโครงการ ส�านกั
บรหิารทรพัยากรบคุคล และสถาบนัพฒันาการ 
ชลประทาน  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

ประชาชนทัว่ไป ซึง่ผลส�าเรจ็จากการน�าระบบ AI 
Chatbot “น้องดนิด”ี มาใช้งาน ช่วยให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดินได้อย่างรวดเร็ว 
ปัจจบุนัมจี�านวนสมาชกิน้องดนิดเีกอืบสองหมืน่ราย  
ตอบค�าถามและข้อความสนทนาโต้ตอบกว่า  
สามแสนข้อความ 

ทั้งนี้ ได้พัฒนาให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนผ่าน
ระบบ EASY Service เพ่ือรองรับการรับบรกิาร
จากกรมพฒันาทีดิ่น โดยไม่ต้องจดจ�าช่ือผูใ้ช้งาน
และรหสัผ่านหลายชดุ ท�าให้ผูร้บับรกิารสามารถ
เข้าถงึข้อมูลและบริการของต่างๆ ได้อย่างสะดวก 

2566 ร่องมรสุมก�าลังปานกลางพาดผ่านตอนบน
ของประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต�่า
บรเิวณประเทศเวยีดนามตอนบน ประกอบกบัมรสมุ
ตะวนัตกเฉยีงใต้มกี�าลงัแรงขึน้ ท�าให้ประเทศไทย 
มฝีนเพ่ิมขึน้ และมฝีนตกหนกับางแห่งในภาคเหนอื 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคตะวนัออก และภาค
ใต้ กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมรับมือ 
สถานการณ์น�า้เฝ้าระวงัพ้ืนทีเ่ส่ียงน�า้หลาก น�า้ล้นตล่ิง  
โดยส่ังการให้โครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยง

น้องดินดี อาทิ เมนูเช็กอิน สอบถามข้อมูลเชิง 
พืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบข้อมูลดินและแหล่งน�า้ใกล้เคียง  
เมนูบริการของเรา ขอรับบริการผลิตภัณฑ์ 
ต่างๆเช่น จุลินทรย์ีพอ. พชืปุย๋สด และวสัดทุางการ
เกษตร เป็นต้น

กรมพัฒนาที่ ดิน  โดยศูนย ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ได้ร่วมจัดนทิรรศการ
น�าเสนอ AI Chatbot “น้องดนิด”ี ผูช่้วยอัจฉรยิะ
ของกรมพฒันาท่ีดนิ ในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิประจ�าปี 2566 ระหว่าง 
วันที ่11–20  สงิหาคม 2566 ทีผ่่านมา ณ ศนูย์แสดง 
สินค้าฯ อิมแพ็ค เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ีโดย
มีผู้สนใจเข้าใช้บริการจ�านวนมาก ประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครฐั เอกชน นกัเรยีน นกัศกึษาและ

หลักสูตร “แบบจ�าลองทางด้านการเคลื่อนตัว
ของตะกอนในล�าน�้า (Sediment Transport 
Modeling) ที่ส่งผลต่ออ่างเก็บน�้าล�าพระเพลิง
และป่าสักชลสิทธิ์” เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัเทคนคิการค�านวณเกีย่วกบั
การตกตะกอนในอ่างเกบ็น�า้ อตัราการตกตะกอน
และการเคล่ือนย้ายตะกอน การจดัการตะกอน
ในอ่างเกบ็น�า้ 

โดยใช้แบบจ�าลองทางด้านการเคลือ่นตวัของ
ตะกอนในล�าน�า้ HEC-RAS ทีส่่งผลต่ออ่างเก็บน�า้ 
ล�าพระเพลิงและอ่างเก็บน�้าป่าสักชลสิทธ์ิ 
เป็นต้นแบบ ให้สามารถประยกุต์กับอ่างเก็บน�า้ต่างๆ  
ในความรับผิดชอบได้ รวมทัง้ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าท่ี 
ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นในการ 
ปฏบิตังิานด้านตะกอนในอ่างเกบ็น�า้ได้อย่างถกูต้อง 
 สามารถน�ามาปรับใช้เพื่อสนับสนุนงานด้าน
ชลประทานให้มีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป

ติดตามสถานการณ์น�้าอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ
สภาพอาคารชลประทาน และจดัเจ้าหน้าทีป่ระจ�า
อยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่ง 

หากมีกรณีฝนตกหนัก หรือลมกระโชกแรง
จนส่งผลกระทบต่ออาคารชลประทาน และ
ทรพัย์สนิของทางราชการให้เข้าไปด�าเนนิการแก้ไข
สถานการณ์โดยเร็ว บริหารจัดการน�้าในพ้ืนที่ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  เตรียม
ความพร้อมเคร่ืองจกัร เครือ่งมือ รถแบคโฮ/รถขดุ  
รถเทรลเลอร์ เคร่ืองสูบน�า้เคล่ือนท่ี เคร่ืองผลักดันน�า้ 
ในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถน�าไปช่วยเหลือได้ทันที 
พร้อมทัง้บรูณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง 
และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ประชาสมัพนัธ์แจ้งเตอืน
ประชาชนเพือ่เตรยีมรบัมอืสถานการณ์น�า้

อย่างไรก็ตาม หากฝนตกในพ้ืนทีเ่หนอือ่างเก็บน�า้  
จะช่วยเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าส่งผลดีต่อ

รวมกนัประมาณ 10,022 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็น 
ร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ รวมกนั สามารถรบั
น�า้ได้อกีประมาณ 14,849 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 12–18 สิงหาคม 

กรมพัฒนาที่ดิน น�า AI Chatbot น้องดินดี 
ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องดิน “แค่คลิกดู ก็รู้ดินได้”

ชป.เตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์
น�า้หลาก ควบคู่ไปกบัการเกบ็กกั

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) กล่าวว่า ความร่วมมอืในการบรูณาการ 
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ส.ป.ก. และการ
ไฟฟ้าฟ้าผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมลูพืน้ทีป่ระกาศเขตปฏริปูทีด่นิ ข้อมลู
ผู้ได้รบัอนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์ในทีด่นิ และ
ข้อมลูแปลงทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ โดยการน�า 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน  
จะแสดงให ้เห็นถึงความก ้าวหน้าในการ
พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ไปอกีขัน้หนึง่ ซึง่จะท�าให้ได้รับข้อมูลทีอั่ปเดต 
เป็นปัจจบัุนจากทัง้สองหน่วยงาน ตลอดจนช่วย
อ�านวยความสะดวกในการปฏบัิตงิานทางด้าน
ข้อมลูของทัง้สองหน่วยงาน  

ส�าหรบัความร่วมมอืในคร้ังน้ี เป็นการเช่ือมโยง 
การพัฒนาระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO  
Land Online) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารจดัการข้อมลู และให้บริการประชาชน

ผ่านระบบออนไลน์ของ ส.ป.ก. และระบบ
จัดการข้อมูลงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (Land 
AIMS) ของ กฟผ. เข้าด้วยกนัด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยข้อมูลแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ทัง้ประเทศของ กฟผ. จะช่วยให้ ส.ป.ก. น�าไป 
ประกอบการพิจารณาจัดสรรแปลงที่ ดิน 
แก่เกษตรกรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

“ส.ป.ก.มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรอย่างเต็มที ่การแลกเปล่ียนข้อมูลทาง
ด้านท่ีดนิระหว่าง ส.ป.ก. กบั กฟผ. จะช่วยให้ 
กฟผ. สามารถสบืค้นข้อมลูจากฐานข้อมลูของ 
ส.ป.ก. ได้โดยตรง ลดเวลาการตรวจสอบเอกสาร 
ส่งผลให้การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของ 
ส.ป.ก. รวดเร็วยิง่ขึน้ สามารถจ่ายเงินค่าทดแทน 
แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงเงิน 
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่ ส.ป.ก.  
เป็นไปอย่างถูกต้อง การให้บริการประชาชน 
จะต้องสะดวก รวดเรว็ และปรับตวัให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อ
ประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรในการประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม ซึง่ ส.ป.ก. มคีวามต้ังใจทีจ่ะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตร
ในเขตปฏิรูปท่ีดินให้มีอยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข 
และมคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้” เลขาธกิาร ส.ป.ก. 
กล่าวทิง้ท้าย

ส.ป.ก. ลงนาม MOU กฟผ. 
เพ่ิมประสิทธภิาพบรหิารจดัการข้อมลูฯ

รวดเรว็ ทกุที ่ ทกุเวลา กรมพฒันาทีด่นิจะยงัคง 
พัฒนาระบบการใช้งานให้สามารถให้บริการ 
ในด้านอืน่ๆ อกีต่อไป เพือ่ให้เกษตรและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและ
ยัง่ยนื  

สนใจใช้บรกิาร AI Chatbot “น้องดนิด”ี โดย
เพิม่เพือ่นใน Application Line ค้นหา ด้วย ID : 
@dindee เพยีงเท่านีก็้เป็นเรือ่งง่ายๆ ทีส่ามารถหา
ข้อมลู ความรูต่้างๆ จากกรมพฒันาทีด่นิ เพือ่น�าไป 
ปรบัใช้ในพืน้ทีก่ารเกษตรของตนเอง “แค่คลกิดู  
ก็รูเ้รือ่งดินได้ ไม่ยากเลย” ค้นหาข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที่ 
www.ldd.go.th หรือ Call center 1760

 ประพิศ จนัทร์มา   

การเตรยีมพ้ืนทีป่ลกู

 พืน้ทีร่าบ เตรยีมพืน้ทีป่ลูกแบบสามเหลีย่มหรอืสีเ่หลีย่มด้านเท่า ระยะปลกูมีตัง้แต่ 6x6 ถงึ  
8x8 เมตร ได้มะพร้าวน�า้หอมจ�านวน 25 ต้นต่อไร่

การควบคุมวชัพืช

การควบคุมก�าจัดโรคและศัตรูมะพร้าวน�า้หอม

 ใช้แรงงานคนหรอืเครือ่งจกัร โดยในช่วงฤดแูล้ง ควรไถพรวนตืน้ๆ เพือ่ก�าจัดวชัพชืออก ส่วนในช่วงหน้าฝน 
ทีมี่การชะการหน้าดนิสูง ไม่ควรก�าจดัวัชพืชจนหมด แต่ควรตัดให้ส้ันหรอืลากจานพรวนให้วชัพชืราบลงกบัพ้ืน

 การควบคมุก�าจดัโรค เช่น โรคใบจดุ โรคตาเน่า และโรคลูกร่วง เป็นต้น ท�าได้โดยการตดัส่วนที่
เป็นโรคทิง้และ/หรอืเผาท�าลาย หรอืให้ใช้จลุนิทรย์ีควบคุมสาเหตโุรคพชื ซปุเปอร์ พด. 3 อตัรา 3 กโิลกรมั
ต่อต้น หว่านให้ท่ัวทรงพุม่ ในกรณีท่ีโรคมีความรุนแรงมาก ให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น แคปแทน ไพรน้ีอค
ไทแรม หรืออาลิเอทอามีน เป็นต้น

 การควบคมุก�าจดัแมลงศัตรู เช่น ด้วงแรด และด้วงงวง เป็นต้น ท�าได้โดยท�าลายแหล่งขยาย
พนัธุ ์หากมีการระบาดของแมลงศตัรูอย่างรุนแรง ให้ฉีดพ่นสารเคมีร่วมด้วย เช่น คาร์บารลิ ไตรโครฟอน 
หรือโมโนโครโตฟอส

การเตรยีมดนิและการปลกู

 ตรวจสอบความเป็นกรดของดิน เพื่อค�านวณอัตราปูนที่ต้องใช้ เพื่อลดความเป็นกรด โดย 
ค�าแนะน�าทัว่ไปให้ใส่หนิปูนฝุน่อตัรา 1-2 ตนัต่อไร่ หว่านให้ท่ัวร่อง

 ขดุหลมุปลกูขนาด 80x80x70 เซนติเมตร แยกดนิช้ันบนและดนิช้ันล่างออกจากกนั ตากหลุม
และดนิทิง้ไว้ 1 เดอืน เพ่ือฆ่าเช้ือโรคในดิน

การจัดการปุย๋

การจัดการน�า้

 พืน้ทีลุ่่ม ยกร่องปลูกและขุดคนู�า้
- ร่องปลกูมีขนาด 6 เมตร และคนู�า้

กว้าง 2 เมตร ลึก 80 เซนตเิมตร
- ส่วนที่เป็นคูน�้า ขุดดินบนโดยปาด

หน้าดินลกึ 25-30 เซนตเิมตร มากองไว้กลางสันร่อง ส�าหรับดนิล่างให้กองไว้ด้านข้างของร่องปลูก
-  คนู�า้ไม่ควรขดุลกึมากกว่า 80 เซนตเิมตร หรอืไม่ลกึถึงชัน้ดนิเลนทีม่สีารประกอบไพไรทอ์ยู ่เพราะ

จะท�าให้ดนิจะเป็นกรดเพิม่ขึน้

 ก่อนปลูกมะพร้าว น�าดินบน
ผสมกับปุ๋ยหมัก 25 กิโลกรัมต่อหลุม 
และหนิปนูฝุ่นอตัรา 2.5 กโิลกรมัต่อหลมุ
คลกุเคล้าให้เข้ากนั ใส่รองก้นหลมุปลกู

 น�าต้นพนัธุม์ะพร้าวน�า้หอมอายุ  
6 เดือน ปลูกตรงกลางหลุม และน�า 
ดนิล่างกลบดนิให้เตม็หลมุ (ควรส�ารองต้น  
5 เปอร์เซน็ต์ ไว้ส�าหรับการปลกูซ่อม)

 การใส่ปุย๋ท�าโดยหว่านปุย๋รอบๆ บรเิวณทรงพุม่ พรวนดนิ 
ตื้นๆ 10-15 เซนติเมตร เพื่อคลุกเคล้ากับดินและป้องกันการ
ชะล้างในช่วงแรก (ก่อนให้ผลผลติ) ใส่ปุย๋เคมสีตูร 15-15-15 หรอื  
16-16-16 อตัรา 1 กโิลกรัมต่อต้น ใส่จ�านวน 3 คร้ังต่อปี

 ในช่วงท่ีมีมะพร้าวให้ผลผลิตแล้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 
อตัรา 5 กโิลกรัมต่อต้น โดยแบ่งใส่จ�านวน 3 คร้ังต่อปี

ถ้าฝนตกน้อยหรอืแล้งตดิต่อกันเกนิกว่า 3 เดอืน ควรให้น�า้แก่ต้นมะพร้าว หากปลูกมะพร้าวลงในแปลง
แล้ว น�า้ท่วมขงัต้นมะพร้าวเป็นเวลานาน จะท�าให้การเจรญิเตบิโตช้า ควรระบายน�า้ออกจากพ้ืนท่ีทันที

1. ต้นทุนการผลิต (ได้แก่ วสัดปูุน ค่าแรงงานเตรียมพ้ืนท่ีต้นพนัธุ ์ค่าปุ๋ย) ในปีแรกเฉลีย่ 16,175 บาท
ต่อไร่ ในปีต่อๆ มา ต้นทุนการผลิตจะลดลงหรือประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ต่อปี

2. รายได้จากการขายมะพร้าวในปีท่ีสามท่ีเร่ิมให้ผลผลิต มีค่าโดยเฉล่ีย 19,720 บาทต่อไร่ (คิดจาก
ผลผลิตมะพร้าวน�า้หอม จ�านวน 2,465 ลูกๆ ละ 8 บาท)

3. ก�าไรสุทธเิฉล่ีย 14,645 บาทต่อไร่ ส�าหรับปีแรก และรายได้จะเพิม่มากข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยูก่บั
จ�านวนผลผลิตท่ีได้รับในแต่ละปี จากสถิตพิบว่า รายได้สุทธมัิกจะเพิม่มากข้ึน เนือ่งจากผลผลติมะพร้าว
มากข้ึน และต้นทุนการผลิตในปีต่อมาลดลงมาก

ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ

มะพร้าวน�้าหอม จะเริ่มให้ผลผลิต
หลังจากปีท่ีสาม โดยผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของการปลูกมะพร้าวน�้าหอม 
ดงันี้

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิ	:	กลุม่วิจยัและพฒันาการจดัการดนิเปร้ียว
กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ	กรมพฒันาท่ีดนิ	กทม	โทร	0	2579	7562

 การไถพรวนนอกจากจะช่วยก�าจดัวชัพชืแล้ว ยงัเป็นวธิทีี่สีามารถ
ป้องกันการระบาดของโรคและแมลง แต่ไม่ควรไถลกึเกินกว่า 20 เซนตเิมตร 
เพราะจะท�าให้รากมะพร้าวถกูตัดขาด และท�าให้การเจรญิเติบโตชะงกัได้

 การใช้พชืคลมุดนิ โดยการปลกูพชืตระกูลถัว่ เช่น คาโลโปโกเนยีม 
เพอร์ราเรยี หรอืเซน็โตรมา เป็นต้น จะช่วยลดการเจรญิเตบิโตของวัชพชืได้

ะพร้าวน�า้หอม เป็นพชืเศรษฐกิจทีน่ยิมในการบรโิภคสดและส่งออกไปยงั
ตลาดต่างประเทศ ตลอดจนการใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ 

เน่ืองจากมสีรรพคุณต่างๆ มากมาย อาท ิรกัษาสมดุลแร่ธาตุและสร้างภมูคิุม้กนั 
ป้องกนัการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด เป็นแหล่งรวมของวติามนิบ ีด้วยเหตนุี้
ท�าให้ความต้องการมะพร้าวน�า้หอมเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง การปลกูมะพร้าว
น�้าหอมในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดจะต้องปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อให้มี 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิอย่างคุม้ค่า

นอกจากนี้ ยังสามารถ
สอบถามข้อมูลการให้บริการ
ต่างๆ สื่อความรู้ บทความ
วิชาการ และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานต่างๆ ของกรม
พัฒนาที่ดิน โดยการใช้งาน
ได้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟน ผ่าน
แอปพลเิคชัน่ Line สามารถ
พิมพ์ตอบโต้ สอบถามข้อมูล 
หรอืคลกิทีก่ล่องเมนใูนระบบ
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ไฮสปีด “ไทย-จนี” คบืหน้า 23.95% 
“คมนาคม” เร่งเซน็ช่วงอยุธยา ต.ค.น้ี

ไฮสปีด “ไทย-จีน” คืบหน้า 23.95%  
“คมนาคม” เร่งแก้ปัญหาจ่ายค่าเวนคนื ปมมรดกโลก  
สถานีอยุธยา เดินหน้าเซ็นรับเหมาไม่เกิน ต.ค. 
สร้างทางว่ิงก่อน ส่วนทบัซ้อน ไฮสปีด 3 สนามบนิ 
ยงัไม่สรปุ ยนัแผนเปิดบริการปี 70

โดยเม่ือเร็วๆ นี้ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์  
รองปลัดกระทรวงคมนาคม หวัหน้ากลุม่ภารกจิด้าน
การขนส่ง ลงพืน้ท่ีบริเวณปากช่อง และรบัฟังความ 
ก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟความเรว็สงูไทย-จนี  
ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 
รวม 250.77 กม.ว่า ปัจจุบันการก่อสร้างงาน 
โยธาท้ังหมดจ�านวน 14 สญัญา ได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
1 สัญญา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 10 สัญญา อยู ่
ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 1 สัญญา และยังไม่ 
ลงนาม 2 สญัญา

โดยการด�าเนนิการโครงการพบปัญหาอปุสรรค 
ดังนี ้1. การรังวดัทีด่นิ ส�าหรับทีด่นิทีไ่ด้รบัการเวนคนื 
มคีวามล่าช้า เนือ่งจากมเีจ้าหน้าทีร่งัวดัไม่เพียงพอ  
2. กรณผีลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก สถานอียธุยา 
ของสัญญางานโยธา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว รฟท. 
อยูร่ะหว่างศกึษารายงาน HIA และคณะกรรมการ รฟท.
ได้อนมุตักิารจดัจ้างให้มกีารก่อสร้างในส่วนของงาน 
รางก่อน และจะก่อสร้างสถาน ี ขณะนี ้ รฟท.น�าส่ง
ร่างสญัญาให้ส�านกังานอยัการสงูสดุพิจารณา ก่อน
ลงนามในสญัญาต่อไป 

จะผลักดันให้มีการก่อสร้างงานรางภายในเดือน
ตลุาคม 2566 

3. การทีม่กีรณปีระชาชนขอเปล่ียนแปลงรปูแบบ
โครงการจากทางระดบัดนิ เป็นทางยกระดับ ซึง่การ
เปลีย่นแปลงแบบอาจจะส่งผลให้โครงการเกิดความ 
ล่าช้า จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.)  
จดัท�าเกณฑ์ในการพจิารณาเพือ่ออกแบบประเภททาง 
ในลักษณะต่างๆ โดยน�าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
 เช่น ความหนาแน่นของเมอืง และระดบัเมอืง เป็นต้น 
มาพิจารณา เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการออกแบบ

4. งานโยธาทับซ้อน ช่วงบางซ่ือ-ดอนเมือง  
ส่งผลกระทบต่องานโยธา สญัญา 4-1 ขร. ในฐานะฝ่าย 
เลขานุการคณะกรรมการบรหิารการพฒันาโครงการ
ความร่วมมอืด้านรถไฟระหว่างไทย-จนี นดัประชมุ
คณะกรรมการฯ เพ่ือพจิารณาแนวทางการก่อสร้าง

เราจะบาลานซ์ชวีติอย่างไร เมือ่ทกุวนัเป็นวนั 
ดิจิทัล??...เชื่อว่าประเด็นค�าถามนี้ เริ่มเกิดขึ้น 
ในใจของคนทกุๆ Gen ในวนัที ่“ดจิทิลั” เปรยีบ
เสมอืนส่วนหนึง่ของอวยัวะในร่างกายทีง่อกออก 
มาใหม่ และไลฟ์สไตล์ชวีติเรากอ็ยูก่บัดจิทิลัเกาะตดิ 
หน้าจอมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน (อ้างอิง 
ข้อมูลผลการส�ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เนต็
ในประเทศไทย ประจ�าปี 2565) จนดนัให้ไทยเรา  
กลายเป็นประเทศทีต่ดิ 1 ใน 5 อนัดบัของโลก  
ทีใ่ช้เวลากบัอินเทอร์เนต็มากทีส่ดุ 

ดงัน้ัน เราจะมัน่ใจได้อย่างไรว่า จ�านวนชัว่โมง
การใช้งานที่กินเวลาชีวิตหายไปเกือบครึ่งวันนั้น 
เป็นช่วงเวลาทีมี่ประสทิธิภาพ ท�าให้เราผ่อนคลาย
และมีความสุขจริงๆ โดยไม่ใช่การใช้งานจนมาก
เกนิความจ�าเป็น ทีอ่าจสร้างผลกระทบต่อสขุภาพ
ทัง้ทางกายและทางจติใจ เรยีกว่า แทนทีจ่ะสขุแต่
กลบัทุกข์มากข้ึนตามมา

เมื่อเร็วๆ นี้ ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่ง
สนบัสนุน และส่งเสรมิให้คนไทยเช่ือมัน่ในการท�า
ธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ แต่ในขณะเดยีวกนัก็ยงั
อยากให้คนไทยมชีวีติทีด่ถีงึแม้จะใช้ดจิทิลัไปด้วย 
จงึเปิดเวท ี ETDA LIVE เสวนาออนไลน์ในหวัข้อ 
“Digital Detox แค่ Trend หรอื Main ท่ีเรา
ต้องมี” ชวนผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ดร.ตฤณ 
ทวิธารานนท์ ผูช่้วยผู้อ�านวยการ ETDA และ 
ผู้บรหิารศนูย์คาดการณ์อนาคต ETDA Foresight  
พร้อมครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง  
คณุวัชรพล นนท์ภกัด ีหรือคณุปาร์ตี ้นกัพากย์ฟีลกู้ด  
TIKTOKER และคณุยวุสินธ์ุ ตะวงษา หรอืคณุไลอ้อน  
Storyteller จากเพจ THE LIBRARY มา 
ร่วมแลกเปลีย่นมุมมอง พาทกุคนไปพบภาพความจรงิ 
ของชีวติดจิทัิลทีค่นไทยต้องเผชญิ พร้อมท�าความ
รู้จกักบั Digital Detox หนทางสูก่ารบาลานซ์ชวีติ
ให้สขุบนโลกยคุใหม่

Foresight ล่าสุดพบภาพฉากทัศน์อนาคตทั้งใน 
ภาพทีด่แีละน่าเป็นห่วงหลากหลายประเดน็ โดย 
ภาพฉากทศัน์อนาคตทีน่่าเป็นห่วงและอาจจะเกดิขึน้  
คือ ผู้คนเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่ รวมถึงโรค 
โนโมโฟเบีย (Nomophobia) หรือโรคกลัวการ
ขาดมอืถอื ขณะเดยีวกนั ยงัชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหาทาง
สขุภาพจติ (Mental Health) เกดิความเครยีด 
กังวลมากเกินจริง ประสิทธิภาพการท�างานที่ต�่า
ลง จากภาวะหมดไฟ (Burnout) และปฏสัิมพนัธ์
กบัคนรอบข้างน้อยลง ท่ีส�าคญั โซเชยีลมีเดยีอาจ 
มผีลท�าให้สงัคมเกดิความวุ่นวายขึน้จากการหลัง่ไหล 
ของข้อมูลต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาหาเรา และเมื่อ 
เราเปิดดขู้อมลูแบบไหน อลักอริทมึ (Algorithm) ก ็
จะน�าเสนอเนือ้หาแบบนัน้ๆ ให้เรามากขึน้ โดยที่
เราไม่ต้องค้นหาเลย และในอนาคต Digital Detox 
จะกลายเป็นเรือ่งพืน้ฐานทีเ่รารูจ้กัและคุน้ชนิ…นี่
สะท้อนให้เหน็ว่า Digital Detox เครือ่งมอืแห่งการ
รกัษาสมดลุระหว่างชีวติกบัเทคโนโลยี (Tech-Life 
Balance) 

วนันีค้งไม่ใช่แค่เทรนด์ หรอืกระแส ทีห่นุ่มสาว 
คนออฟฟิตใช้พกักายใจอกีต่อไป แต่จะกลายเป็น
ปัจจัยหลักที่ชีวิตเราจะต้องมี และคุ้นเคย เพื่อ
สร้างสุขอย่างสมดุลที่เหมาะสมให้กับชีวิตดิจิทัล
ในระยะยาว เพราะโซเชยีลมเีดยีกเ็หมือนอาหาร  
แม้ในมมุนงึจะมีประโยชน์ต่อเรา แต่ถ้าทานมากไป 
กเ็กดิโทษได้ การเว้น พัก จากการใช้งานหรอืท�า 
Digital Detox บ้าง ก็เปรยีบเสมือนการควบคมุ
อาหาร เพ่ือให้ร่างกายได้มช่ีวงเวลาของการขบั
สารพษิ ถอืเป็นการสร้างวนิยัในการใช้ชวีติ เพือ่
เคลียร์พืน้ทีข่องความคดิ ความรูสึ้ก ให้พร้อมเปิด
รบัเรือ่งราวใหม่ๆ ทีด่กีว่า

	 เคลด็ไม่ลบั	บาลานซ์ชวิีตดจิทิลั	
	 สร้างสขุอย่างมคีณุภาพ

เมือ่วนันีเ้ราเลีย่งชวิีตดจิทิลัไม่ได้แบบ 100%  
เราจะท�าอย่างไรให้เราสามารถ บาลานซ์รักษา 
สมดลุระหว่างชีวติดจิทิลั กับชีวติจรงิบนโลกออฟไลน์ 
ได้นั้น จากการพูดคุยในวงเสวนาท�าเราก็ได้ 
ค�าตอบว่า สิ่งส�าคัญที่สุดของการบาลานซ์ชีวิต
ดจิทัิล สร้างสขุอย่างมคีณุภาพนัน้ คอื “สตใินการ
ใช้ชวีติบนโลกดจิิทลั” ทีเ่ราต้องรูต้วัตลอดเวลาว่า 
ณ ตอนนีเ้ราก�าลังท�าอะไร เพือ่อะไร เช่น เราก�าลัง
ใช้ชวีติดจิทิลั ท่องโลกออนไลน์ เพือ่เข้ามาท�างาน 
หาข้อมูลต่างๆ เพือ่ให้งานของเรามีประสทิธภิาพ 
เราก็ต้องตั้งใจให้เป็นแบบนั้น เพราะหลายคร้ัง 
ทีเ่ราเริม่ต้นท่องโลกออนไลน์ เพือ่สร้างประโยชน์ 
ให้กับตนเอง แต่เรากลับตกหลุมพราง ปล่อยใจ  

ความคิดไปกบัการไถโทรศพัท์มอืถอื เสพเนือ้หา
บนโลกโซเชียลมีเดียโดยไร้ทิศทาง กว่าจะรู้ตัวก ็
เสยีเวลาทิง้เป็นชัว่โมงแล้ว 

ต่อมาคือ “ใช้ชีวิตดิจิทัลและชีวิตจริง  
บนสดัส่วนแบบ 50:50” ไม่ใช้ชวีติออนไลน์จนมาก 
เกนิไป หรอืจะไม่ใช้เลยกไ็ม่ได้ แต่ต้องใช้อย่างพอดี 
และสร้างโอกาสจากการใช้ชีวิตในแต่ละพาร์ท 
อย่างเตม็ที ่ทีส่�าคัญต้องให้ความส�าคญักบัชวีติจรงิ 
มาเป็นอันดับแรก เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้าง ทั้งในชีวิตจริง
และในออนไลน์ ต้องคอยรกัษาให้สมดลุกนั โดย
ต้องมีวินัยในการใช้ชีวิตดิจิทัล เพื่อให้เกิดเป็น 
พฤตกิรรมทีเ่ราคุน้ชนิ นอกจากนี ้“เวลาชวีติเรามค่ีา 
ต้องเลือกเปิดรบัส่ือทีด่ ี สร้างสรรค์ มากกว่าแค่
ความบนัเทงิ” เนือ่งจากบนโลกออนไลน์ มข้ีอมลู
ต่างๆ อยูเ่ป็นจ�านวนมาก ทัง้ทีมี่ประโยชน์ และไม่มี
ประโยชน์ ดงันัน้ เราต้องตระหนกัเสมอว่า เวลาใน
แต่ละวันของเรามีค่า เราต้องเลือกเปิดรับข้อมูล 
เนือ้หาทีม่ปีระโยชน์ เสรมิสร้างทกัษะ ความรู ้เพือ่
ให้เรามแีนวคดิไอเดยีใหม่ มทีศิทางในการใช้ชีวติ
ทีด่ข้ึีน และสดุท้ายท่ีขาดไม่ได้คอื “เราต้องมช่ีวง
ของการเว้นพกั งด ชีวติดจิทิลั” มช่ีวงเวลาของ
การหยดุท่องโลกออนไลน์บ้างในแต่ละวนั เพือ่ให้
เราได้มเีวลาในการอยูกั่บตวัเอง กบัครอบครวั คน
ใกล้ชิด พกัสมองจากเนือ้หาบนโลกออนไลน์บ้าง 
อย่างน้อยๆ กว็นัละ 1-2 ชัว่โมง แค่นีก้ท็�าให้เราได้
รเีฟรชพร้อมเริม่ต้นใหม่ในทุกวนั อย่างมีคณุภาพ
และมคีวามสขุยิง่ขึน้ด้วย

ส�าหรับใครที่ยังไม่เต็มอิ่ม อยากเปิดมุมมอง
แนวคดิดีๆ  เพือ่สร้างสขุและบาลานซ์สร้างสมดุล
ให้กับชวีติดิจทิลัมากย่ิงขึน้ สามารถชม “Digital 
Detox แค่ Trend หรอื Main ทีเ่ราต้องม”ี ฉบบั
เตม็ๆ ได้ที ่เพจ ETDA Thailand

“Digital Detox” ฮลีใจสไตล์ใหม่ บาลานซ์ชีวติดจิิทัล

เร่งรดังานก่อสร้าง เพือ่ให้โครงการรถไฟไฮสปีดไทย-จนี  
เฟสที ่1 สามารถเปิดบริการได้ภายในปี 70

ส�าหรบัสัญญาที ่ 1-1 สถานกีลางดง-ปางอโศก 
ระยะทาง 3.5 กม. งานก่อสร้างแล้วเสรจ็ 100% ส่วน 
สัญญาที่ 2-1 ช่วงสีค้ิว-กุดจิก ระยะทาง 11 กม.  
คบืหน้า 98.67% คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี 66, สญัญา 
ที ่3-2 งานอโุมงค์มวกเหลก็ และล�าตะคอง ระยะทาง 
12.2 กม. คืบหน้า 31.53%, สัญญาที ่3-3 ช่วงบันไดม้า 
-ล�าตะคอง ระยะทาง 26.1 กม. คืบหน้า 29.09%,  
สัญญาที ่3-4 ช่วงล�าตะคอง-สีค้ิว และช่วงกดุจกิ-โคกกรวด  
ระยะทาง 37.4 กม. คืบหน้า 61.23%, สัญญา 
ที ่3-5 ช่วงโคกกรวด-นครราชสมีา ระยะทาง 12.3 กม.  
คืบหน้า 4.63%

สญัญาที ่ 4-2 ช่วงดอนเมือง-นวนคร ระยะทาง 
21.8 กม. คืบหน้า 0.20%, สัญญาที ่4-3 ช่วงนวนคร-
บ้านโพ ระยะทาง 23 กม. คืบหน้า 16.07%, สญัญา
ที ่4-4 ศูนย์ซ่อมบ�ารุงเชยีงรากน้อย คืบหน้า 00.12% 
สญัญาท่ี 4-6 ช่วงพระแก้ว-สระบุร ีระยะทาง 31.6 
กม. คืบหน้า 0.32% และสญัญาที ่4-7 ช่วงสระบุร-ี
แก่งคอย ระยะทาง 12.9 กม. คืบหน้า 42.96%

คมนาคม เร่งเดนิหน้าสนามบนิขอนแก่น 
ผดุอาคารใหม่รบัผู้โดยสาร 2,000 คน/ชม. 

คมนาคม เร่งเดนิหน้าสนามบนิขอนแก่น 
ผุดอาคารใหม่รับผู้โดยสาร 2,000 คน/ชม. 
ขยายลานจอดเครือ่งบิน 12 ล�าพร้อมกนั หนนุ
เชือ่มต่อขนส่งสาธารณะเข้าเมอืงสะดวก

นายสรพงศ์ ไพฑรูย์พงษ์ รองปลดักระทรวง
คมนาคม ตรวจตดิตามผลการด�าเนนิงานและ
การให้บริการประชาชน ณ ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น โดยม ีนายเกยีรติชยั ชยัเรอืงยศ รอง
อธบิดีกรมท่าอากาศยาน ด้านมาตรฐาน นาย
สมหมาย ไชยนจิ ผูอ้�านวยการท่าอากาศยาน 
ขอนแก่น พร้อมด้วยผูบ้รหิาร เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น

ทัง้นี ้ ท่าอากาศยานขอนแก่น อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน
ขอนแก่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับ 
ผู ้โดยสารและปริมาณเที่ยวบิน โดยได้รับ 
งบประมาณตัง้แต่ปี 2561 โดยแผนการพฒันาฯ 
ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร
หลงัใหม่ ซึง่ก่อสร้างแล้วเสรจ็ สามารถรองรบั 
ผู้โดยสารจากเดิม 1,000 คนต่อชั่วโมง หรือ  
2.88 ล้านคนต่อปี เป็น 2,000 คนต่อช่ัวโมง หรอื 
5 ล้านคนต่อปี

งานก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน อยู่
ระหว่างด�าเนินการ วงเงินลงทุน 499.7000 
ล้านบาท เพื่อรองรับเครื่องบินขนาด B737 
จากเดิม 5 ล�าเป็น 12 ล�าในเวลาเดียวกัน  
มคีวามก้าวหน้าประมาณ 65% (ข้อมลู ณ เดอืน
กรกฎาคม 2566)

ปัจจบุนัท่าอากาศยานขอนแก่น รองรบัเทีย่ว
บนิพาณชิย์ จ�านวน 4 สายการบนิ ได้แก่ สายการ
บนิไทยเวยีตเจท็ สายการบนิไทยสมายล์ สาย
การบนิแอร์เอเชีย สายการบนิไทยไลอ้อนแอร์  

เชือ่มต่อการเดนิทางกบัภมูภิาคต่างๆ ได้แก่
เส้นทางไป-กลับ สุวรรณภูมิ–ขอนแก่น 

เส้นทางดอนเมอืง–ขอนแก่น เส้นทางเชยีงใหม่ 
–ขอนแก่น เส้นทางภูเก็ต–ขอนแก่น และ 
เส้นทางหาดใหญ่–ขอนแก่น โดยมีเท่ียวบิน  
15 เทีย่วบนิต่อวนั และมจี�านวนผูโ้ดยสารตัง้แต่ 
เดือนมกราคม–กรกฎาคม 2566 จ�านวน 
965,602 คน ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะมีจ�านวน 
ผูโ้ดยสารภายในปี 2566 ประมาณ 1.5 ล้านคน

ทัง้นี ้ท่าอากาศยานขอนแก่นได้ตดิตัง้เครือ่ง
เชก็อนิด้วยตนเอง เพือ่ให้ผูโ้ดยสารได้รบัความ
สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้

	 “ชวีติดจิทิลั”	ง่าย	สะดวก	เรว็	
	 อาจไม่สร้างสุข

ในวันทีช่วิีตเราขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยดิีจทิลั
และการท่องโลกออนไลน์เกือบ 24 ช่ัวโมง ไม่เว้น
แม้แต่ตอนนอน แน่นอนคงปฏเิสธไม่ได้ว่า ท่ามกลาง 
ชวีติยคุใหม่ เราสะดวก สบาย ท�าธรุกรรม ท�างาน 
กเ็รว็ ทนัใจ แค่ปลายนิว้ แต่คณุเคยรูส้กึหรอืไม่? 
เมือ่เรามเีคร่ืองมอืทีท่นัสมยั มกีารเชือ่มต่อโลก
ออนไลน์อย่างไรขดีจ�ากัด เข้ามาช่วยให้ชวิีตเรา
ง่ายขึน้ แต่ท�าไมหลายครัง้เรากลบัรูสึ้กว่า ไม่ค่อย 
มเีวลาและยุง่มาก และรู้สกึไม่มคีวามสขุหรอืเป็นทกุข์ 
อยูบ่่อยครัง้ จากวงเสวนาครัง้นี ้ท�าให้เราได้ค�าตอบ 
ว่า เมื่อเราเริ่มคล่ีความยุ่งนั้น แล้วกางออกมา 
แล้วกจ็ะพบว่า การใช้เวลาอยูกั่บการไถโทรศัพท์
มอืถอื ส่องโซเชยีลมีเดยี ขโมยเวลาชีวติไปจากเรา
แต่ละวันไปมากเลยทเีดยีว 

ไม่เพยีงเท่านัน้ การใช้เวลาและชวิีตอยูใ่นโลก
ดจิทัิลมากเกินไป กอ็าจท�าให้เรามกัเกดิความรูส้กึ 
เชงิลบได้บ่อยครัง้ด้วย เช่น เวลาทีเ่ราเล่นโซเชยีลมีเดีย  
จากที่ไม่คิดอะไร ก็รู้สึกเครียดไม่พอใจ เมื่อต้อง 
เจอกับเน้ือหาที่ไม่ตรงกับที่เราคิดหรือไม่ชอบ  
เกดิความรู้สึกฟุ้งซ่าน กงัวลว่าชวีติตวัเองไม่ดพีอ 
ไม่ประสบความส�าเรจ็มากพอ เมือ่เหน็ความส�าเรจ็

ของคนอยู่ในโลกออนไลน์ หรือหงุดหงิดเมื่อหา
โทรศัพท์มือถือไม่เจอหรือลืมพกติดตัวมา หรือ
แม้แต่การรูสึ้กหมดไฟจากการท�างานรปูแบบใหม่
ที่เทคโนโลยีส่งผลให้เราสามารถท�างานได้ทุกที่
ทกุเวลา จนท�าให้เส้นแบ่งชวีติส่วนตัวกบัชวีติการ
ท�างานกลายเป็นเส้นเดยีวกัน เป็นต้น

ดจิทัิล อินเทอร์เน็ต การใช้โซเชยีลมเีดียต่างๆ ผ่าน
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ด้วยวธิกีาร “พกั” หรอื  
“เว้น” จากการใช้งานช่ัวคราว แล้วหันมาท�า 
กจิกรรมอืน่  ๆแทน เช่น นัง่สมาธิ อ่านหนงัสอื ทีต่ดัขาด 
จากโลกออนไลน์และเครือ่งมอืเทคโนโลยีทุกชนดิ 
เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีเ่รยีกว่า ก�าลงัมาแรงในขณะนี้ 
เลยก็ว่าได้ และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยม 
มากยิง่ขึน้ เพราะเราปฏเิสธไม่ได้ว่า ชวีติดจิทิลัที่
เพิม่ขึน้จนเกนิความต้องการนี ้อาจก่อให้เกดิปัญหา
ส่งผลต่อสขุภาวะทางจติใจของเราได้เช่นกนั 

โดยในวงเสวนาอธบิายว่า ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะ
จากการศึกษาพบว่า ‘การใช้โซเชียลมีเดียเป็น
ตัวกระตุ้นของการสร้างฮอร์โมนที่ท�าให้ผู ้ใช ้
เกดิความเครยีด’ เพราะปกตมินษุย์มกีารหลัง่ฮอร์โมน 
ความสุขอยู่ประมาณ 2-3 ชนิด คือ ฮอร์โมน 
ออกซิโทซิน (Oxytocin) ทีเ่กิดขึน้ในเวลาทีผู่ค้นมกีาร 
สมัผสักนั เช่น การกอด หรือมกีารพดูคุยกนัต่อหน้า  
ฮอร์โมนเซโรโทนนิ (Serotonin) และฮอร์โมนโดพามนี  
(Dopamine) ทีจ่ะช่วยให้ผูค้นหลบัสบายคลายเครยีด  

3. การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการจาก
ระดบัดนิ มาเป็นยกระดบั ของสัญญา 3-4 และ 3-5 
ท�าให้โครงการเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการ
ออกแบบรายละเอยีดใหม่ พร้อมท้ังต้องขอปรบัปรงุ
รายงาน EIA 4. งานโยธาทบัซ้อนระหว่างโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน และโครงการ
รถไฟความเรว็สงูไทย-จนี ปัจจบุนัยงัไม่มคีวามชดัเจน
ว่าเอกชน หรอื รฟท.จะเป็นผู้ก่อสร้าง ซ่ึงหาก รฟท. 
เป็นผู้ก่อสร้างจะต้องก่อสร้างเพื่อรองรับความเร็ว  
250 กม./ชม. หรอื 160 กม./ชม. ซึง่หากก่อสร้างล่าช้า 
จะส่งผลต่อภาพรวมโครงการ

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของโครงการ
ที่เกิดขึ้น ควรมีการด�าเนินการดังนี้ 1. กระทรวง
คมนาคมจะประสานกรมทีดิ่นเป็นพเิศษ เพือ่เร่งรดั
การรังวัดท่ีดินท่ีถูกเวนคืนที่ยังคงเหลือ ซ่ึงคิดเป็น
มลูค่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการเวนคนืทีดิ่น 2. กรณี
งานโยธา สญัญา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ทียั่งรอ
การศึกษารายงาน HIA ของสถานีอยุธยา กระทรวงฯ  

โครงการช่วงดงักล่าว เพือ่ไม่ให้เกดิความล่าช้า และมี
ความชดัเจนเก่ียวกับความเร็วทีจ่ะใช้ก่อสร้าง เพือ่ให้ 
สามารถส่งมอบงานให้สอดคล้องกบัแผนการด�าเนนิการ 
ของสัญญา 2.3 ต่อไป

ทั้งน้ี ได้มอบหมายให้ ขร.ด�าเนินการจัดท�า 
checklist การแก้ไขปัญหาทัง้หมดของโครงการ เพือ่
เร่งช่วยเหลอืการรถไฟแห่งประเทศไทยประสานการ
ด�าเนินการให้โครงการมีความคบืหน้า

ขณะที่กรมการขนส่งทางรางแจ้งว่า ภาพรวม
งานการก่อสร้างโครงการรถไฟไฮสปีด ไทย-จีน มี
ความคบืหน้า 23.95% โดย รฟท.เริม่งานก่อสร้าง
เมือ่เดอืน ธ.ค. 60 ยงัคงตัง้เป้าหมาย และจะพยายาม 

ส่วนความคืบหน้างานสญัญา 2.3 งานระบบราง 
ระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล รวมทัง้จดัหาขบวนรถไฟ 
และจดัฝึกอบรมบคุลากร วงเงนิประมาณ 50,633 
ล้านบาท ขณะนีบ้รษิทัคูส่ญัญาฝ่ายจนี ประกอบด้วย  
บรษิทั ไซน่า เรลเวย์ อนิเตอร์แนชนันลั (CHINA RAILWAY  
INTERNATIONAL CO., LTD.) และ บริษัท  
ไชน่าเรลเวย์ดไีซน์ คอร์เปอเรชนั (CHINA RAILWAY 
DESIGN CORPORATION ได้ด�าเนนิงานออกแบบ 
ตามสัญญาเบือ้งต้นเสรจ็แล้ว อยูร่ะหว่างฝ่ายไทยตรวจสอบ  
ปัจจุบันผู้รบัจ้างอยู่ระหว่างด�าเนนิการจดัหาวสัด ุและ
อปุกรณ์งานระบบเพือ่น�ามาตดิตัง้ต่อไป

นายสรพงศ์ ได้มอบหมายให้พจิารณาการ
พัฒนาท่าอากาศยานให้เป็น Green Airport 
ท่าอากาศยานทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม โดยเริม่
จากการใช้ Solar cell และผลกัดนัการน�ารถ 
 EV มาใช้ในพืน้ที ่Landside /Airside นอกจากนี้  
ให้มกีารเชือ่มต่อระบบรถสาธารณะเข้าเมอืงให้
มีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีรถโดยสาร 
ประจ�าทางให้บรกิารจากท่าอากาศยาน–รอบเมอืง  
–สถานีขนส ่งผู ้ โดยสารจังหวัดขอนแก่น  
แห่งท่ี 3 รวมทัง้ให้ด�าเนินการปรับพืน้ทีบ่รเิวณ
ทางออกจดุรบั–ส่ง ผู้โดยสาร ชัน้ 2 ให้มคีวาม
สะดวกแก่ผู้มาใช้บรกิารให้มากข้ึน

ทั้งนี้ ได้ให้ก�าลังใจในการปฏิบัติงานแก ่
เจ้าหน้าทีท่่าอากาศยานขอนแก่น เพือ่ให้มศีกัยภาพ 
และพร้อมในบรกิารผูโ้ดยสารและผูใ้ช้บรกิาร

โดย ส�านักงานพัฒนาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ (ETDA)
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Digital-Detox.aspx

	 Digital	Detox	วถิสีร้างสมดุลชวีติดิจทิลั
	 สไตล์ใหม่

Digital Detox ไม่ใช่ค�าใหม่ หลายคนอาจ
รู้จักและได้ยินกันมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะในช่วง
ระยะหลังๆ ที่เราใช้ชีวิตดิจิทัลท่องโลกออนไลน์
มากกว่าเวลานอนเสยีด้วยซ�า้ โดย Digital Detox 
คอืกจิกรรมของการบ�าบดัอาการเสพติดเทคโนโลยี

ซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้จะเกิดขึ้นขณะท่ีเราใช้ชีวิต 
บนโลกความจริง แต่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิต 
อยู่ในโลกโซเชียลมเีดยี ถ้าหากทกุคนใส่ใจหนัมา
เริม่ต้นท�า Digital Detox ได้ตัง้แต่วนันี ้ไม่เพยีง 
ช่วยลดปรมิาณฮอร์โมนทีท่�าให้เกดิความเครยีดลง  
แต่ยงัส่งผลดต่ีอเราในระยะยาวเพิม่ขึน้ด้วย

	 Digital	Detox	แค่	Trend	
	 หรอื	Main	ทีเ่ราต้องมี

จากผลการศกึษาอนาคต Digital Well-Being 
ของคนไทยในอกี 10 ปีข้างหน้า โดยศนูย์ ETDA 

ตฤณ ทวิธารานนท์

วชัรพล นนท์ภกัดี

ยวุสนิธุ ์ตะวงษา



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

มาชิกวุฒิสภา หรือ สว. เป็นอีกหน่ึง 
แรงขบัเคลือ่นส�าคญัในการดแูลและควบคมุ

การใช้งานกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
พี่น้องประชาชน ทั้งการติดตามและเสนอแนะ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนญู และร่วมรบัฟังแผนปฏบัิตริาชการของ
จงัหวดัทีส่อดคล้องกบัแผนการปฏรูิปประเทศและ 
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงรับฟัง ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัข้อกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรค
กบัการบรหิารราชการของจงัหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และผูน้�าท้องที ่และข้อเสนอแนะจาก
พีน้่องประชาชนในด้านต่างๆ

ด้วยเหตนุี ้ผูด้�ารงต�าแหน่งส�าคญัอย่าง สมาชกิ
วุฒิสภา จึงต้องเป็นผู้ท่ีเข้าใจความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างแท้จรงิ และรบัฟังปัญหาประชาชน 
พร้อมกล่ันกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ภายใต้กลไกวุฒิสภา เพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสดุให้กับประชาชน อปท.นวิส์เชญิเป็น
แขก ฉบับน้ี จงึขอน�าท่านผู้อ่านมารูจั้กกบั พลโท 
จเรศกัณิ ์อานภุาพ สมาชกิวฒุสิภา หรอื คณุ เร  
ในวยั 71 ปี ผูท้ีท่�างานราชการมาทัง้ชีวติ และยังเป็น 
ผู้ดูแลพร้อมรักษาสามเสาหลักของประเทศไทย
มาตลอดชวีติ

โดยเข้ารับราชการครั้งแรก ได้บรรจุเป็น 
ในต�าแหน่งรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษของ 
กองรบพเิศษ (พลร่ม) ที ่2 จงัหวัดลพบรีุ ท�างานด้าน 
รอยต่อระหว่างพืน้ทีภ่าคอีสานตอนบน และรอยต่อ 
ประเทศ สปป.ลาว ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ก�าลังประสบ
ปัญหาด้านความแตกแยกด้านแนวความคิดกับ

กฎหมาย และมส่ีวนส�าคญัต่อความเป็นอยูข่อง
พีน้่องประชาชน”

พลโท จเรศกัณ์ิ กล่าวอีกว่า นอกจาก สว. จะมี 
หน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้วยกลไกวุฒิสภาโดยไม่ก้าวก่ายการท�างานของ
ฝ่ายบรหิาร สว. ยงัใช้กลไกการท�างานของวุฒสิภา
ลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจาก
พีน้่องประชาชน ซึง่ พลโท จเรศกัณ์ิ ได้รบัหน้าที่ 
ดแูลพืน้ทีจ่งัหวัดภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน  
จ�านวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ  
จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัล�าภู 
จงัหวดัอุดรธาน ีจงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร 
จงัหวดัสกลนคร จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัขอนแก่น 
จงัหวัดมหาสารคาม และจังหวดัร้อยเอด็ 

โดยได้มกีารด�าเนนิโครงการมาแล้วต้ังแต่เดอืน
สิงหาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ลงพื้นที่มาแล้ว
มากกว่า 60 ครัง้ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อพบพี่น้องประชาชน ว่า 
มคีวามเป็นอยูอ่ย่างไร ได้รบัการบรกิารจากภาครฐั 
อย่างไร รวมถึงตรวจสอบข้อกฎหมาย และ
รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน
เข้าสู่ส่วนกลางทีม่ปีระเดน็ต่างๆ มากกว่า 1,200 
กรณี สามารถจ�าแนกได้หลายประเด็น เช่น  
1. การแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายต่างๆ ของหน่วยงานรฐั 2. ปัญหาน�า้ท่วม
น�า้แล้ง เนือ่งจากจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
ตอนบนมภีมูศิาสตร์ทีไ่ม่ค่อยอุม้น�า้ เมือ่ฝนตกมาก
น�า้กจ็ะท่วม พอหมดฝนก็จะแล้งทนัท ี 3. ปัญหา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งรัฐบาลให้ความส�าคัญและ
ได้รับการพัฒนาอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ยังคง

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จากนั้นได้มี
โอกาสเป็นนักบินที่ศูนย์การบินทหารบกจังหวัด
ลพบรีุ ศกึษาได้ 1 ปี กไ็ด้ไปท�างานทัว่ประเทศ เช่น 
อ�าเภออรญัประเทศ (เมือ่ พ.ศ. 2536) ซึง่เป็นช่วง
ทีม่กีารสูร้บกบัพรรคคอมมิวนสิต์แห่งประเทศไทย 

หลังจากน้ัน ไปปฏิบัติการบินที่จังหวัดน่าน 
และต่อด้วยการไปปฏิบัติงานประจ�าที่พื้นที ่
ภาคใต้เป็นเวลา 1 ปี เพ่ือปราบปรามผูก่้อการร้าย 
คอมมิวนิสต์ รวมถึงสนับสนุนกองก�าลังภาคพื้น 
ในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดชุมพร จังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีจงัหวดักระบี ่จงัหวดันครศรธีรรมราช 
จงัหวัดสงขลา รวมไปถงึทางอ�าเภอเบตง จงัหวดั
ยะลา ก่อนจะปฏิบัติทางการบินต่อสู้กับพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคอีสาน 
ณ จงัหวดัสกลนคร จงัหวัดนครพนม และจงัหวัด
มุกดาหาร และได้มโีอกาสไปช่วยภาคพืน้สนบัสนนุ
ในการปราบปรามยาเสพติด กองก�าลังขุนส่า ที่
จงัหวัดเชยีงรายอกีด้วย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย 
มหีน้าทีใ่นการพจิารณากฎหมาย การควบคมุการ 
บริหารงานของฝ่ายบรหิาร พจิารณาในการเห็นชอบ 
ผู ้ด�ารงต�าแหน่งและองค์กรอิสระ รวมไปถึง
พจิารณาเร่ืองของการเหน็ชอบของรัฐบาลในการ
ท�าข้อตกลงระหว่างประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี 
ทีไ่ด้ด�ารงต�าแหน่ง สนช. ได้ร่วมกนัออกกฎหมาย
เป็นจ�านวนมาก ประมาณ 400 กว่าฉบบั เป็นการ
ปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น 
อีกทั้งยังได้ถูกคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมาธกิารคมนาคม และก่อนทีจ่ะได้รบัแต่งตัง้
เป็นสมาชกิวฒุสิภา 

“หลงัจากทีไ่ด้ปฏบิตัหิน้าที ่สนช. เป็นระยะ
เวลา 5 ปี และได้รบัการตัง้แต่งให้ด�ารงต�าแหน่ง สว.  
ท�าให้มีความเข้าใจในกระบวนการท�างาน 
การพจิารณา การแก้ไขกฎหมาย ทีต้่องสอดคล้อง 
กบัสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป เช่น การใช้ประโยชน์ 
จากกฎหมายทีด่นิ อาท ิการพจิารณาทีด่นิประเภท  

โดย พลโท จเรศักณ์ิ สมาชิกวุฒิสภา 
 เล่าว่า เดมิมีพืน้เพอยูอ่�าเภอวารินช�าราบ จังหวดั
อุบลราชธานี และย้ายตามคุณพ่อซึ่งรับราชการ
ทหารที่ย้ายมาประจ�าการที่กรุงเทพฯ สอบเข้า
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 โรงเรียนนายร้อย
พระจลุจอมเกล้าฯ รุน่ที ่23 อกีท้ัง ยงัได้ศกึษาอกี
หลายหลักสูตร อาทิ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบันฑิต 
ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ, วิทยาลัย
ป้องกนัราชอาณาจกัรปี 254, หลักสูตร การบริหาร
งานภาครฐัและกฎหมายมหาชน (ปรม.15/สถาบัน
พระปกเกล้าฯ), หลกัสตูร การเมอืง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.21/สถาบัน 
พระปกเกล้าฯ) 

พลโท จเรศกัณ์ิ อานุภาพ
สมาชิกวฒุสิภา

หลังจากท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีสนช. เป็นระยะเวลา 5 ปี และได้รับการแต่งต้ัง 
ให้ด�ารงต�าแหน่ง สว. ท�าให้มีความเข้าใจในกระบวนการท�างานการพจิารณา การแก้ไข 
กฎหมาย ที่ต้องสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้ประโยชน์
จากกฎหมายที่ดิน อาทิ การพิจารณาที่ดินปะเภท ส.ค.1-น.ส.3 ต่างๆ

หลังจากน้ัน ได้ศกึษาโรงเรยีนเสนาธิการทหารบก  
ก่อนกลับมาท�างานที่ศูนย์สงครามพิเศษหรือ
หน่วยบญัชาการสงครามพเิศษในปัจจบุนั โดยไป
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในต�าแหน่งผูพ้นั ได้รบัหน้าทีด่แูลรอยต่อระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศลาว นับต้ังแต่จังหวัด
อุบลราชธานี จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดันครพนม 
จงัหวัดหนองคาย รวมไปถงึจังหวดัเลย และต่อมา
ได้เป็นผู้การกรมฯ ภารกจิรบัผดิชอบดแูลกองพนั
และกรมฯ กล่าวได้ว่า หน่วยรบพิเศษมีภารกิจ 
เกาะตดิพ้ืนทีใ่นเรือ่งของการข่าว เร่ืองการเตรยีม 
มวลชน การรักษามวลชน การสร้างกองก�าลัง 
เป็นการเตรยีมด้านความม่ันคงเป็นส่วนใหญ่ ก่อน
เกษียณได้ด�ารงต�าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็นระยะเวลา 4 ปี 

ส�าหรับเส้นทางสายการเมือง พลโท จเรศกัณิ์  
ไ ด ้ รั บ โ ป รด เ ก ล ้ า ฯ  ใ ห ้ ด� า ร ง ต� า แหน ่ ง

ส.ค.1-น.ส.3 ต่างๆ พื้นท่ี ส.ป.ก. ในการ 
จัดสรรพื้นที่ให้พ่ีน้องเกษตรกร รวมถึงผู ้ ท่ี 
อยูอ่าศยัในเขตป่าไม้และเขตอทุยาน ทีด่นิของ
กรมธนารกัษ์ ทีด่นิของนคิมสร้างตนเอง ซึง่ต้อง 
ตรวจสอบการใช้กฎหมายของกรมท่ีดนิ กรมป่าไม้  
กรมอทุยานแห่งชาต ิ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพราะถือเป็นประเด็นส�าคัญในการดูแลการใช้

ได้รับการร้องเรียนเสมอมา 4. ปัญหายาเสพติด 
ซึง่ สว. มหีน้าท่ีในการติดตามการด�าเนนิการของ
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) ตามกลไกวุฒสิภา 

นอกจากนั้น ประเด็นดังกล่าวแล้ว วุฒิสภา 
ยงัได้ติดตามการแก้ปัญหาผลผลติทางการเกษตร 
ปัญหาความต้องการปัจจัยการผลติ  เช่น ท่ีดนิ น�า้ 
เมลด็พนัธุ ์ ปุย๋ และเงนิทนุ โครงการต่างๆ จาก
ภาครฐัทีล่งไปในพืน้ที ่เช่น โครงการจดัหาแหล่งน�า้  
โครงการเกษตรแปลงใหญ่  โครงการสนบัสนนุเมลด็พนัธุ์  
รวมไปถึ งพื้ นที่ที่ ได ้ รับความเสียหายจาก 

อทุกภยั จากหน่วยงานภาครฐัว่ามกีารช่วยเหลอื
อย่างไร มกีารชดเชยเพยีงพอหรือไม่อย่างไรอีกด้วย  
และจากการท�างานอย่างต่อเนือ่งของวฒุสิภา ในการ 
ติดตามการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน 
ท�าให้ปัญหาต่างๆ ในหลายประเดน็ได้รับการแก้ไข
เรยีบร้อยแล้ว เช่น กรณกีารขอให้ออกโฉนดทีด่นิ
ในพื้นที่อ�าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จ�านวน 
42 แปลง สามารถด�าเนนิการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 
กว่า 50 เปอร์เซน็ต์ 

กรณโีครงการก่อสร้างประตรูะบายน�า้ห้วยมกุ  
บ้านสมสะอาด หมู่ 1 ต�าบลกดุแข้ อ�าเภอเมอืง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันได้รับ 
งบประมาณ เรยีบร้อยแล้วและอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง  
คาดว่า ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
2566 และกรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลบ้านเกิง้ อ�าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม ได้รบัผลกระทบจากน�า้ท่วมซ�า้ซาก 
ท�าให้ตวัอาคาร อปุกรณ์ส�านกังาน และอุปกรณ์
การแพทย์เสยีหาย ปัจจบุนัได้รบัอนมุติังบประมาณ
สนบัสนนุ เพือ่ด�าเนนิการซ่อมแซมบรูณะอาคาร 
และปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของ
ครภุณัฑ์การแพทย์ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
มหาสารคามได้สัง่การให้ด�าเนนิการจดัหาทดแทน

ด้วยงบค่าเสือ่มของปี 2567 เรยีบร้อยแล้ว พลโท 
จเรศักณิ ์กล่าวด้วยความภาคภมูใิจ 

จะเห็นได้ว ่า จากการท�างานที่ผ ่านร้อน 
ผ่านหนาวมาอย่างมากมาย ได้ท�างานขึน้เหนอืล่องใต้ 
มาทั่วประเทศ สิ่ งที่ท�าให ้พลโท จเรศักณิ์  
ผ่านมาถึงจุดนี้ได้ มาจากแนวคิดและอุดมการณ ์
ยดึมัน่ในความอดทนต่อสิง่ท่ีเกิดขึน้ ส�าหรบัอปุสรรค 
ปัญหาในการท�างานทีเ่กดิขึน้และวธีิรบัมอื พลโท 
จเรศักณิ ์ได้กล่าวทิง้ท้ายว่า

“การรับมือกับอุปสรรค เราต้องมุ่งมั่นใน
สิ่งที่เรายึดถือว่า ส่ิงที่เราท�าต้องถูกต้องตาม 
ข้อกฎหมายและมคีณุธรรม จรยิธรรม อกีทัง้ใช้หลกั 
ทางการศาสนาในการหาความจริง โดยใช้อรยิสจั 4  
เพือ่หาต้นตอของปัญหาน้ันมาจากอะไร แล้วมี
ทางแก้ไขอย่างไร เราจึงค่อยหาเส้นทางว่า จะเดนิ 
ไปต่ออย่างไร ส�าหรับอุปสรรคปัญหาของ 
การท�าหน้าที่ให้สมาชิกวุฒิสภา 1. ต้องมีการ
ทบทวนบทบาทหน้าที ่ 2. อ�านาจ 3. ข้อจ�ากัด
อ�านาจหน้าท่ี และส่ือไปยังพ่ีน้องประชาชน 
ให้ได้รบัข้อมลูข่าวสารอย่างต่อเนือ่ง โดยตนเอง
ต้องตระหนกัในด้านจรยิธรรม คณุธรรม ในการท�า 
หน้าทีส่มาชกิวฒุสิภาเพือ่ประโยชน์ต่อประชาชน
และสงัคมอย่างเตม็ก�าลังความสามารถ” 

“การรบัมือกับอุปสรรค เราต้องมุ่งมัน่ในส่ิงทีเ่รายึดถอืว่า สิง่ทีเ่ราท�าต้อง 
ถกูต้องตามข้อกฎหมายและมคีณุธรรม จรยิธรรม อกีทัง้ใช้หลกัทางการศาสนา 
ในการหาความจรงิ โดยใช้อรยิสจั 4 เพือ่หาต้นตอของปัญหานัน้มาจากอะไร แล้วมี 
ทางแก้ไขอย่างไร เราจึงค่อยหาเส้นทางว่า จะเดินไปต่ออย่างไร”


